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(सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती) 

 उप सभापती : आपण नियम २६० अन्वयेच्या प्रस्तावाला सरुुवात करायची 

का ? कारण सभागहृात माििीय मंत्री उपनस्ित िाहीत 

 श्री. शंभरुाज दसेाई : माििीय मंत्रयांिा निरोप नदला आह.े ते सभागहृात येत 

आहते. 

 उप सभापती : ठीक आह.े आपण आता नियम २६० अन्वयेच्या प्रस्तावाला 

सरुुवात करीत आहोत. 

---- 
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   पृ.शी. : राज्यातील कायदा व सवु्यवस्िा निघडलेली असणे, 

               एसटी कममचाऱयांचा संप नमटनवण्यात सरकारला  

       आलेले अपयश, ओिीसी आरक्षणानशवाय  

       निवडणकुा घेणे, टीईटी व अन्य स्पर्ाम पररक्षेत झालेले 

       घोटाळे. 

   मु.शी. : राज्यातील कायदा व सवु्यवस्िा निघडलेली असण,े 

       एसटी कममचाऱयांचा संप नमटनवण्यात सरकारला  

       आलेले अपयश, ओिीसी आरक्षणानशवाय  

       निवडणकुा घेणे, टीईटी व अन्य स्पर्ाम पररक्षेत झालेले 

       घोटाळे या नवषयावर सवमश्री प्रवीण दरेकर, भाई  

       नगरकर, प्रसाद लाड, चंद्रशेखर िाविकुळे, सरेुश 

       र्स, डॉ. पररणय फुके, सवमश्री सदाभाऊ खोत,  

       नविायक मेटे, डॉ. रणनजत पाटील, प्रवीण पोटे- 

       पाटील, महादवे जािकर, रणनजतनसंह मोनहत-े 

       पाटील, ॲङ निरंजि डावखरे, ॲड. निलय िाईक, 

               चंदभुाई पटेल, गोनपचंद पडळकर, रमेशदादा पाटील, 

       रामराव पाटील, प्रवीण दटके, रामदास आिंटकर, 

                रमेश कराड, अमररशभाई  पटेल, नव.प.स. यांचा 

       प्रस्ताव 

(प्रस्ताव पिु: प्रस्ततु झाला.) 

 श्री. रवींद्र फाटक (ठाणे तिा पालघर स्िानिक प्रानर्कारी संस्िा) : सभापती 

महोदया, सन्माििीय नवरोर्ी पक्षिेते श्री. प्रवीण दरेकर यांिी नियम २६० अन्वय े

मांडलेल्या प्रस्तावावर िोलण्यासाठी मी उभा आह.े  

 सभापती महोदया, आपल्या महाराष्ट्र राज्यातील मागासलेला व अिेक वषे  

 

श्री. रवींद्र फाटक .... 
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नवकासापासिू वंनचत रानहलेला नजल्हा म्हणजे गडनचरोली नजल्हा आह.े महानवकास 

आघाडीचे सरकार आल्यािंतर माििीय िगरनवकास मंत्री यांिी स्वत:हूि गडनचरोली 

नजल्याचे .... 

 श्री. अनभजीत वंजारी : सभापती महोदया, मला जाणिू घ्यायचे आह ेकी, 

सभागहृ सरुु असतािा गणपतूीची आवश्यकता राहत िाही का ? सभागहृात फक्त ४ 

सन्माििीय सदस्य उपनस्ित आहते. 

 श्री. रवींद्र फाटक : सभापती महोदया, आपल्याला सामंजस्यािे करुि घ्यायच े

आह.े 

 श्री. शंभरूाज दसेाई : सभापती महोदया, आपल्याला सामंजस्यािे करुि 

घ्यायचे आह.े 

 श्री. अनभजीत वंजारी : सभापती महोदया, मला जाणिू घ्यायचे आह.े 

 उप सभापती : नवरोर्ी पक्षाचा प्रश्न सन्माििीय सदस्यांिी सजगतिेे नवचारला 

आह.े चांगली िाि आह.े परंत ुकामाची निकड लक्षात घेऊि आपण अिेक वेळा 

नवर्ेयकांच्या संदभामत दखेील गणपतूी िसतािा सभागहृाचे कामकाज चालनवतो. 

कारण वेळेचा सदपुयोग झाला पानहजे.  

 श्री. जयंत प्र. पाटील : सभापती महोदया, सभागहृाच्या संमतीिे झाले पानहजे 

 उप सभापती : होय. निनितपणे तसचे आह.े 

 श्री. रवींद्र फाटक : सभापती महोदया, माििीय िगरनवकास मंत्री यांिी 

स्वत:हूि गडनचरोली नजल्याचे पालकमंत्री पद स्वीकारले आह.े तयांिी पालकमंत्री 

पद घेऊि शांत ि िसता अिेक नवकासाची कामे वेगािे सरुु केली. गडनचरोलीमध्ये 

आरोग्य कें द्र सरुु केले. आयसीय ूव ऑनससजि प्लँट गडनचरोलीसारख्या आनदवासी 

भागात ििनवले. अिेक िक्षलवाद्ांिी आतमसमपमण केले. तयासाठी १० कोटी 

रुपयांची योजिा दखेील तयार केली. नजल्यातील नवकासाच्या दृष्टीिे महत्त्वाच े

असलेले मायनिंग प्रकल्प दखेील सरुु केले. इन्रास्रसचरमध्ये वाढ होत असल्यािे  

श्री. रवींद्र फाटक .... 
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नवकासाच्या नदशेिे नजल्हा वेगािे चालला आह ेआनण हाच नवकास िक्षलवाद्ांिा 

खटकू लागला आह.े िक्षलवाद्ांिी माििीय िगरनवकास मंत्री व गडनचरोली 

नजल्याचे पालकमंत्री श्री. एकिाि नशंद े साहिेांिा कुटंुनियांसह नजव े मारण्याची 

र्मकी नदली आनण यािाित ठाण्यात गनु्हा दखेील दाखल झाला आह.े  

 सभापती महोदया, मला या चचेच्या निनमत्तािे शासिाला नवचारावयाचे आह े

की, शासिािे या र्मकीिाित काय कारवाई केली आहे, तयांच्या जीनवतास र्ोका 

असल्यािे कोणती सरुक्षा गहृ नवभागाकडूि परुनवण्यात आलेली आह े?  

 सभापती महोदया, माििीय िगरनवकास मंत्री श्री. एकिाि नशंद ेसाहिेांिा व 

तयांच्या कुटंुनियांिा िक्षलवाद्ांकडूि असणारा जीनवताचा र्ोका लक्षात घेता 

तयांच्या सरुके्षची जिािदारी शासिािे स्वीकारावी ही नविंती आह.े एवढे िोलिू मी 

माझे भाषण संपनवतो. 

---- 
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 उप सभापती : आपण नवर्ािपररषद नियम २६० अन्वये असलेल्या नवरोर्ी 

पक्षाच्या प्रस्तावावर चचाम करीत आहोत. मला असे नदसत आह े की, काही 

कारणामळेु ज्यांची प्रस्तावावर िावे आहते, ते कोणीही सन्माििीय सदस्य सभागहृात 

उपनस्ित िाहीत. मी सभागहृाच्या नियमाप्रमाणे पढेु जात आह.े माििीय मंत्री 

सभागहृात आले आहते. तमु्हाला काही निवेदि करावयचे आह ेका ? 

 श्री. नजतेंद्र आव्हाड : सभापती महोदया, मला वाटते की, सकाळी ११ 

वाजेपयंत सभागहृाचे कामकाज तहकूि करावे. कारण प्रस्तावावर िोलणारे 

सन्माििीय सदस्य सभागहृात उपनस्ित िाहीत.  

 उप सभापती : मी निणमय घेते.  

 श्री. जयंत प्र. पाटील : सभापती महोदय, आपण माििीय मतं्रयांचे उत्तर सरुु 

करावे आनण िंतर िांिवावे.  

 उप सभापती : सन्माििीय सदस्य श्री. सरेुश र्स सभागहृात उपनस्ित िाहीत. 

तयामळेु मी पढुील िावे पकुारते. नवरोर्ी पक्षाच्याच सवम सन्माििीय सदस्यांची िाव े

आहते. राष्ट्रवादी काँग्रसे पक्ष, नशवेसिा पक्ष, परुोगाम गट, काँग्रेस पक्ष या सवांच्या 

सन्माििीय सदस्यांची भाषणे पणूम झाली आहते. सन्माििीय सदस्य ॲङ निरंजि 

डावखरे, श्री. प्रसाद लाड सभागहृात अिपुनस्ित आहते. तयांची सनचवांकडे ि 

येण्यािाित काही पत्रे आलेली आहते का ? पत्रे आलेली िाहीत. सन्मििीय सदस्य 

सवमश्री. भाई नगरकर, रमेशदादा पाटील, सदाभाऊ खोत, महादवे जािकर अिपुनस्ित 

आहते. नशवसिेा पक्षाचे सन्माििीय सदस्य श्री. िरेंद्र दराडे यांिी िाव नदले होते, तेही 

अिपुनस्ित आहते. राष्ट्रवादी काँगे्रस पक्षाचे सन्माििीय सदस्य सवमश्री. नवक्रम काळे, 

अिनकेत तटकरे अिपुनस्ित आहते. सन्माििीय सदस्य श्री. संजय दौंड उपनस्ित 

आहते. सन्माििीय सदस्यांिी िोलावे. आपल्याला िोलायचे असेल तर िोलाव े

िसेल तर आपली इच्छा आह.े  

 सभापती महोदया, सभागहृात स्वत: माििीय गहृ राज्यमंत्री आहते, माििीय 

गहृनिमामण मंत्री आहते. सभागहृात ५ सन्माििीय सदस्य असोत नकंवा १० सन्माििीय  
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उप सभापती .... 

सदस्य असोत, जिता पाहत, ऐकत असते. सन्माििीय सदस्यांिा िोलायचे असले 

तर तयांिी िोलावे िाही तर आपण माििीय मंत्रयांचे उत्तर सरुु करणार आहोत. 

सन्माििीय सदस्य श्री. अरुण लाड यांिा िोलायचे आह,े तयांिी िोडसयात िोलावे. 

----  
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 श्री. अरुण लाड (पणुे नवभाग पदवीर्र) : सभापती महोदया, मी नियम २६० 

अन्वयेच्या प्रस्तावावर िोलण्यासाठी उभा आह.े हा मोठा नवषय असिू यावर २/३ 

नदवस चचाम सरुु आह.े तयामळेु शासिािे तयावर ठोस निणमय घेणे आवश्यक आह.े 

आरक्षण हा दखेील महत्त्वाचा मदु्दा आह.े तोच पढेु येत आह.े तयावर एकदा अंनतम 

निकष ठरविू निणमय घऊेि टाकावा. टीईटी व अन्य स्पर्ाम पररक्षांत घोटाळे झाले 

आहते, या घोटाळयांसाठी नकती नदवस िांिायचे ? आपण एका िाजलूा मलुांिा 

िोकऱया िाहीत असे म्हणत आहोत आनण दसुऱया िाजलूा घोटाळयांमळेु पररक्षाच 

िांित आहते, तयामळेु निवड िांित आह.े मलुांचे वय दखेील संपत चालले आह.े 

आपण हा घोटाळयांतिू एकदा िाहरे पडले पानहजे. पररके्षचा कालखडं आह.े आपण 

पररक्षेची पध्दत एकदा सोडविू घ्यावी आनण या सोडवणकुीतिू तयांिा संर्ी नमळूि 

परीक्षा वेळच्या वेळी व्हाव्यात आनण शासिाच्या नकंवा वेगळया कायामलयांत तयांची 

भरती तािडतोि व्हावी. 

 सभापती महोदया, आपण एका िाजलूा भरती िाही असे म्हणत आहोत. 

लोकांची कामे होत िाहीज. कायामलयात गेल्यावर त े म्हणतात की, आमच्याकडे 

माणसे िाहीत. तयामळेु आमच्याकडे फक्त अतयावश्यक कामे होत आहते, आम्ही 

िाकीच्या कामांिा हात लावत िाही. मग असे असतािा, अशी अिास्िा असतािा, 

खडेोपोडी असलेल्या लोकांची कोणतीही कामे होत िसतािा, परीक्षा पध्दतीमळेु 

आपण ह ेिांिवत आहोत ह ेकाही चांगले िाही. तयामळेु सदर िाितीत निणमय होऊि 

परीक्षा पध्दत मोकळी व्हावी, लोकांचा, यवुकांचा भरतीचा हसक आह,े तो तयांिा 

द्ावा आनण लोकांिा कामाची संर्ी नमळावी, कामाला माणसे नमळावी, शासि तशी 

संर्ी लोकांिा दईेल, अशी अपेक्षा आह.े एवढे िोलिू मी माझे भाषण पणूम करतो. 

---- 
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 उप सभापती : माििीय गहृ राज्यमंत्रयांची उत्तर दणे्याची तयारी आह ेका ? 

 श्री. शंभरूाज दसेाई : सभापती महोदया, नवरोर्ी पक्षाच्या सन्माििीय 

सदस्यांिी आपापले मदु्द ेउनपस्ित केले आहते. नवशेष सन्माििीय नवरोर्ी पक्षिेतयांिी 

मदु्द ेउनपस्ित केले आहते. आम्ही उत्तर दणे्याची तयारी करुि आलो आहोत. उत्तर 

ऐकण्यासाठी ते उपनस्ित असते तर िरे झाले असते. कारण पनु्हा आम्ही िसतािा 

ररकाम्या सभागहृात उत्तर नदले असे ऐकूि घ्यावे लागेल. माझी या संदभामत नविंती 

राहील. मी उत्तर दणे्यास तयार आह.े परंत ुआपण सकाळी ११ वाजता उत्तर सरुु कराव े

अशी माझी नविंती आह.े 

 उप सभापती : माझी हरकत िाही. आपण सभागहृाचा नवचार घऊेिच निणमय 

घेत असतो. सकाळी ११ वाजता सन्माििीय नवरोर्ी पक्षिेते, नवरोर्ी पक्षाच े

सन्माििीय सदस्य यांिी येऊि आम्हाला सवांिा िोलायचे आह े असा आग्रह 

र्रल्यावर प्रश्न येणार आह.े  

 श्री. जयंत प्र. पाटील : सभापती महोदया, माििीय गहृ राज्यमंत्रयांिी उत्तराला 

सरुुवात करावी आनण िंतर तयांिा िांिावाव.े   

 उप सभापती : माििीय गहृ राज्यमंत्रयांिी उत्तराला सरुुवात करावी आनण ५ 

नमनिटे िोलावे. आपण आपल्याला ऑिलेग ठेव ूया, मग अध्याम नकंवा पाऊस तासािे 

पनु्हा उत्तराला सरुुवात करु या. 
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 श्री. शंभरूाज दसेाई (गहृ (ग्रामीण) राज्यमतं्री) : सभापती महोदया, 

म.नव.प.नियम २६० अन्वये सन्माििीय नवरोर्ी पक्षिेते प्रवीण दरेकर, सवमश्री. भाई 

नगरकर, प्रसाद लाड, चदं्रशेखर िाविकुळे, सरेुश र्स, डॉ. पररणय फुके, सवमश्री. 

सदाभाऊ खोत, नविायक मेटे, डॉ. रणनजत पाटील, सवमश्री प्रवीण पोटे-पाटील, 

महादवे जािकर, रणनजतनसंह मोनहत-ेपाटील, ॲङ निरंजि डावखरे, ॲड. निलय 

िाईक, सवमश्री. चंदभुाई पटेल, गोनपचंद   पडळकर, रमेशदादा पाटील, रामराव पाटील, 

प्रवीण दटके, रामदास आंिटकर, रमेश कराड, अमररशभाई पटेल या सन्माििीय 

सदस्यांिी उपनस्ित केलेल्या प्रस्तावावर गले्या आठवड्यातील ४ नदवस सन्माििीय 

नवरोर्ी पक्षिेते श्री. प्रवीण दरेकर, सन्माििीय सदस्य सवमश्री. गोनपचंद पडळकर, 

अनभजीत वंजारी, नविायक मेटे, जयंत प्र. पाटील, अंिादास दािवे, अमेाल नमटकरी, 

चंद्रशेखर िाविकुळे, शनशकांत नशंद,े सरेुश र्स, रवींद्र फाटक, अरुण लाड यांिी 

नवचार व्यक्त केले आहते. 

                   िंतर श्री. खचे .... 
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श्री.शंभरूाज दसेाई.... 

 सभापती महोदया, माििीय नवरोर्ी पक्ष िेते श्री.प्रवीण दरेकर यांिी अिेक 

मदु ्दयांवर मते व्यक्त केली आहते.  कायदा व सवु्यवस्िेवर तयांिी भाष्ट्य केले आह.े 

 उप सभापती : म.नव.स.नियम २६० अन्वये प्रस्तावावरील मंत्री महोदयांच े

उत्तर आज पणूम करायचे आह.े ज्यांिी प्रस्ताव मांडलेला असतो तयांिा राईट टू 

ररप्लायचा अनर्कार असतो. नवर्ािपररषदचे्या वररष्ठ सभागहृाच्या गौरवाच्या अिेक 

परंपरा आहते. यामध्ये कोणतेही िंर्ि िसले तरी राईट टू ररप्लाय हा नवरोर्ी पक्ष 

िेतयांचा अनर्कार असतो. नवरोर्ी पक्ष िेते व इतर सन्माििीय सदस्य अद्ापही 

सभागहृात उपनस्ित िाहीत. तयामळेु सभागहृाची िैठक १०.४५ वाजेपयंत स्िनगत 

करु या. तयािंतर सभागहृाची िैठक सरुु झाल्यावर नवरोर्ी पक्ष िेते व इतर नवरोर्ी 

पक्षाचे सदस्य सभागहृात आले िाहीत तर माििीय सभापती यांच्या अनर्कारात 

निणमय घेता येईल. तयािंतर मंत्री महोदयांच ेउत्तर व्यवनस्ित पणूम होईल. सभागहृाची 

िैठक आता १०.४५ वाजेपयंत स्िनगत करण्यात येत आह.े 

(सभागहृाची िैठक सकाळी १०.११ ते १०.४५ वाजेपयंत स्िनगत झाली.) 

        यािंतर श्री.िोरले..... 
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( स्थगितीनतंर ) 

( सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती ) 

 उप सभापती : मी सभागहृाला सांग ूइनच्छते की, शालेय नशक्षण मंत्री प्रा.वषाम 

गायकवाड यांिा म.नव.प. नियम ४६ अन्वये निवेदि करावयाच े आह.े ततपवूी 

ॲड.निरंजि डावखरे यांिी िोडसयात आपले म्हणणे मांडावे. मंत्री महोदयांच्या 

निवेदिामळेु आपल्या शंकांचे निरसि होईल. 

 ॲड.निरंजि डावखरे : सभापती महोदया, आपण मला म.नव.प. नियम २६० 

अन्वये प्रस्तावावरील चचेत..... 

 उप सभापती : मी आपल्याला नियम २६० अन्वये प्रस्तावावर िोलण्यासाठी 

परवािगी नदलेली िाही. नियम २६० अन्वये प्रस्तावावर मंत्री महोदयांचे उत्तराच े

भाषण सरुु आह.े आपण पॉईटं ऑफ इन्फमशेिच्या माध्यमातिू आपले म्हणण े

िोडसयात मांडावे.  

 ॲड.निरंजि डावखरे : सभापती महोदया, परवा सन्माििीय सदस्य श्री.सरेुश 

र्स नियम २६० अन्वये प्रस्तावावर ऑिलेग होते. परंत ुतयांच्या मातोश्रींचे निर्ि 

झाल्यामळेु ते आज सभागहृात उपनस्ित राहू शकत िाहीत. मी ह ेमदु्दाम सभागहृाच्या 

निदशमिास आणिू दते आह.े  

------- 
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 रसायनशास्त्राचा फेपर फुटल्याबाबत पॉईटं ऑफ इन्फमेशन 

 ॲड.निरंजि डावखरे : सभापती महोदया, इयत्ता १२ वी चा केनमस्रीचा पेपर 

फुटलेला आह.े या संदभामत नवलेपाले येिे कारवाई सदु्धा झालेली आह.े प्रतयेक 

परीके्षच्या वेळी पेपर फुटल्याच्या घटिा निदशमिास येतात. तयामळेु नवद्ािी व 

पालकांिा िाहक त्रास सहि करावा लागतो. पेपर फुटीचे नवनशष्ट रॅकेट आह ेकाय ? 

शासिािे परीक्षा फुलप्रफु कशा होतील यािाित र्ोरण निनित केले पानहजे.  

-------- 

  



14-03-2022 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) C - 13 
GRB/AKN/KTG प्रथम श्री.खर्चे 10:40 

 

 

पृ.शी.: इयत्ता १२ वी र्चा िसायनशास्त्रार्चा फेपि फुटल्याबाबत 

मु.शी.: इयत्ता १२ वी चा रसायिशास्त्राचा फेपर फुटल्यािाित 

माििीय शालेय नशक्षण मंत्रयांचे निवेदि. 

  

प्रा.वषाम गायकवाड : सभापती महोदया, मी आपल्या अिमुतीिे नियम ४६ 

अन्वये पढुील निवेदि करते :- 

सभापती महोदया, मी आपल्याला निवेदि करण्यािाित नविंती केली होती. 

सन्माििीय सदस्य ॲड.निरंजि डावखरे यांिी जो मदु्दा उपनस्ित केला तया संदभामतच 

मला निवेदि करावयाचे आह.े  

 सभापती महोदया, शनिवार, नदिांक १२.०३.२०२२ रोजी इयत्ता १२ वी 

परीके्षची रसायिशास्त्र नवषयाची प्रश्नपनत्रका फुटल्याच्या िातम्या समाज माध्यमातिू 

प्रसारीत होत होतया. सभापती महोदया, मी आपल्या माध्यमातिू या संदभामतील 

वस्तनुस्िती सभागहृाच्या व जितेच्या निदशमिास आणिू दते आह.े  

सभापती महोदया, इयत्ता १२ वी च्या रसािशास्त्राची प्रश्नपनत्रका एसएससी 

िोडामच्या नियमािसुार १० नमनिटे अगोदर नदली जाते. सकाळी १० वाजिू २० 

नमनिटांिी प्रश्नपनत्रका वाचिासाठी वाटप केली जाते आनण उत्तरपनत्रका नलखाि १० 

वाजिू ३० नमनिटांिी सरुु करण्यास सांनगतले जाते. नवलेपाले कें द्र क्रमांक ३६०१ 

मुंिई येिील कें द्रावर एका नवद्ािीिीच्या मोिाईलवर सकाळी १० वाजिू २४ 

नमनिटांिी म्हणजे प्रश्नपनत्रका वाचिासाठी नदल्यािंतरच्या काळात प्रश्नपनत्रकेतील 

काही भाग आढळूि आला. सदर नवद्ािीिीच्या मोिाईमर्ील प्रश्नपनत्रकेच्या 

भागाची छाििी केली असता व्हॉट्सॲपद्वारे काही भाग प्राप्त झाल्याचे नदसिू आले. 

यािाित स्िानिक पोलीस स्टेशिमध्ये गनु्हा दाखल करुि पोनलसांच्या माध्यमातिू 

सखोल तपास करण्यात आला आह.े एसएससी िोडामिे केलेल्या चौकशीिसुार 

नवद्ार्थयांिा प्रश्नपनत्रका वाटप केल्यािंतर म्हणजे सकाळी १० वाजिू २० नमनिटािंतर 

मोिाईलवर प्रश्नपनत्रकेतील काही भाग आढळूि आलेला आह.े तयामळेु प्रश्नपनत्रका  

 



14-03-2022 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) C - 14 
GRB/AKN/KTG प्रथम श्री.खर्चे 10:40 

 

 

प्रा.वषाम गायकवाड....... 

फुटलेली िसिू प्रश्नपनत्रकेतील काही भाग नवद्ार्थयांिा प्रश्नपनत्रकेचे वाटप झाल्यािंतर 

व्हॉट्सॲपद्वारे प्रसारीत झालेला आह.े परंत ु सदर प्रकरण िसकीच गंभीर आह.े 

कोणीतरी मोिाईलच्या माध्यमातिू ह ेकेलेले आह.े या प्रकरणी गनु्हा दाखल झाला 

असिू एका आरोपीला पकडण्यात आले आह.े मी सांग ू इनच्छते की, सदर पेपर 

फुटलेला िाही. नवद्ार्थयांिा सकाळी १० वाजिू २० नमनिटांिी प्रश्ननपत्रका वाचि 

करण्यासाठी नदल्यािंतर कोणाच्या तरी माध्यमातिू प्रश्नपनत्रकेतील काही भाग िाहरे 

गेला. या संदभामत संपणूम तपासणी होऊि संिंनर्तावर कडक कारवाई केली जाईल. 

आम्ही या संदभामत िोडामिरोिर चचाम करणार आहोत. आता आरोपी पकडला 

गेल्यामळेु प्रश्नपनत्रकेतील काही भाग मोिाईलच्या माध्यमातिू िाहरे कसा गेला 

यािाित मानहती नमळेल. भनवष्ट्यात अशा घटिा घडू ियेत याची आम्ही काळजी 

घेऊ.  

उप सभापती : मंत्री महोदया, पोलीस स्टेशिमध्ये गनु्हा कोणानवरुद्ध दाखल 

करण्यात आलेला आह े? 

प्रा.वषाम गायकवाड : सभापती महोदया, संिंनर्त नवद्ािीिीला पोलीस 

स्टेशिमध्ये िेऊि नतच्याकडे हा भाग कसा आला, कोणतया माध्यमातिू आला 

यािाित पोनलसांिी संपणूम चौकशी केलेली आह.े सदर पेपर फुटलेला िाही. सकाळी 

१० वाजिू २० नमनिटांिी नवद्ार्थयांिा प्रश्नपनत्रका वाचि करण्यासाठी नदली होती. 

तयािंतर नवद्ािी १० वाजिू ३० नमनिटांिी उत्तपनत्रका नलनहण्यास सरुुवात करतात. 

परंत ु दरम्यािच्या काळात प्रश्नपनत्रकेतील काही भाग िाहरे गलेा. सदर नवद्ािीिी 

परीक्षा कें द्रावर उनशरा आल्यामळेु नतचा मोिाईल तपासण्यात आला. तयावेळी 

नतच्या मोिाईलमध्ये प्रश्ननपत्रकेतील काही भाग आढळूि आला. या संदभामत चौकशी 

करण्याचे काम सरुु आह.े  

        यािंतर श्री.सांगळे...... 
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 श्री.प्रवीण दटके : सभापती महोदया, अिेक शाळा नकंवा सेंटर असो, नशक्षक 

नवद्ार्थयांिा डायरेसट प्रश्नांची उत्तरे सांगत असल्यासंिंर्ी अिेक तक्रारी प्राप्त होत 

आहते. यावर माििीय मतं्री महोदयांिी लक्ष द्ावे अशी माझी मंत्री महोदयांिा नविंती 

आह.े  

 प्रा.वषाम गायकवाड : सभापती महोदया, कोनवड पररनस्िती असल्यामळेु 

नवद्ार्थयांिा पररके्षसाठी जास्त अंतर जाण्यासाठी लाग ू िये यासाठी आपण 

अपवादातमक पररनस्ितीमध्ये शासिािे अशा प्रकारचा निणमय घतेला होता. तसचे 

राज्यात दोि वषे करोिा पररनस्िती असल्यामळेु नवद्ार्थयांच्या मिामध्य ेएक प्रकारे 

दडपण व टेंशि होते. तयामळेु आपण प्रतयेक शाळेला परीक्षा कें द्र केलेले आह.े तेिील 

पणूमपणे काळजी घेण्याची जिािदारी ही राज्य शासिाची राहील. पढुील वषामपासिू 

हा प्रश्न निमामण होणार िाही.   

 उप सभापती : ठीक आह.े  

     ---------- 
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पृ.शी. : राज्यातील कायदा व सवु्यवस्िा निघडलेली असणे, एसटी 

   कममचाऱयांचा संप नमटनवण्यात सरकारला आलेले अपयश, 

   ओिीसी आरक्षणानशवाय निवडणकुा घेणे, टीईटी व अन्य    

    स्पर्ाम पररक्षेत झालेले घोटाळे. 

  मु.शी. : राज्यातील कायदा व सवु्यवस्िा निघडलेली असणे,  एसटी 

                      कममचाऱयांचा संप नमटनवण्यात सरकारला आलेले अपयश, 

                      ओिीसी आरक्षणानशवाय निवडणकुा घेणे, टीईटी व अन्य 

                       स्पर्ाम पररक्षेत झालेले घोटाळे या नवषयावर सवमश्री प्रवीण 

                       दरेकर, भाई नगरकर, प्रसाद लाड, चंद्रशेखर िाविकुळे,     

               सरेुश र्स, डॉ. पररणय फुके, सवमश्री सदाभाऊ खोत,   

               नविायक मेटे, डॉ. रणनजत पाटील, प्रवीण पोटे- पाटील, 

               महादवे जािकर, रणनजतनसंह मोनहत-े  पाटील, ॲड.  

               निरंजि डावखरे, ॲड. निलय िाईक, चंदभुाई पटेल,  

               गोनपचंद पडळकर, रमेशदादा पाटील, रामराव पाटील,  

               प्रवीण दटके, रामदास आिंटकर, रमेश कराड, अमररशभाई 

       पटेल, नव.प.स. यांचा  प्रस्ताव 

        ( चचाम पढेु सरुु..... 

 उप सभापती : मी माििीय नवरोर्ी पक्षिेतयांिा सांग ू इनच्छते की, आज 

सकाळी १०.०० वाजता सदिाची नवशेष िैठक सरुु झाल्यािंतर सदर प्रस्तावावर 

चचाम करण्यासाठी आपल्या पैकी सदिात कोणीही सदस्य उपनस्ित िव्हते. सदर 

प्रस्तावावर िोलण्यासाठी सत्तार्ारी पक्षाकडील ज्या सन्माििीय सदस्यांची िावे होती 

ते दखेील सदिात उपनस्ित िव्हते. सदरहू प्रस्तावावर माििीय नवरोर्ी पक्षिेतयांिी 

िोलावे अशी आमची इच्छा असल्यामळेु मी सदिाचे कामकाज ४० नमनिटे तहकुि 

केले. आता आपण सदिात उपनस्ित झाला आहात. मी यािाित आपले स्वागत 

आह.े माझी आपल्याला नविंती आह ेकी, सदरहु प्रस्तावावर िोलण्यासाठी काही 

सन्माििीय सदस्यांची संर्ी गेली तयांिा पढुील एखाद्ा प्रस्तावावर िोलता येईल  
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उप सभापती... 

अशी मी तयांिा शभुेच्छा दतेे. आज सकाळी १०.०० वाजता आपण सदिात उपनस्ित 

रानहला असता तर आपल्याला या प्रस्तावावर िोलण्याची संर्ी नमळाली असती. 

आता सदर प्रस्तावावर माििीय गहृ राज्यमंत्री यांच्या उत्तराला सरुुवात झाली असिू 

ते ऑिलेग असल्यामळेु आपण आता पढेु गलेो आहोत. तयामळेु या प्रस्तावावर 

कोणतयाही सन्माििीय सदस्यांिा िोलण्याची संर्ी नमळणार िाही. तसेच सदिाच े

कामकाज पढेु गेल्यािंतर ते मागे येऊ शकत िाही. आपले सदि नशस्त मािणारे आह.े 

माििीय गहृ राज्यमंत्रयांचे उत्तर पणूम झाल्यािंतर राईट टू ररप्लाय होणार आह.े तयावेळी 

आपण तयावर िोलावे.  

 श्री.प्रवीण दरेकर : सभापती महोदया, सदरहू प्रस्तावावर माििीय गहृ 

राज्यमंत्रयांचे उत्तर पणूम झाल्यािंतर माझा राईट टू ररप्लाय होणार आह.े तयासमवते 

काही सन्माििीय सदस्यांच्या १-२ सचूिा करायच्या आहते. आपण तयाकररता तयांिा 

संर्ी द्ावी.  

 उप सभापती : सन्माििीय सदस्यांिा तयांचे म्हणणे मांडण्यासाठी एक-एक 

नमनिट नमळू शकेल. मंत्री महोदय, सन्माििीय सदस्य श्री.रवींद्र फाटक यांिी मघाशी 

र्मसयाच्या नवषयासंिंर्ी जो उल्लेख केला होता तयािाित आपण उत्तर द्ावे.  

 श्री.शंभरूाज दसेाई : सभापती महोदया, ठीक आह.े आज सकाळी नियम २६० 

अन्वयेच्या प्रस्तावावर माझे उत्तर सरुु केल्यािंतर या प्रस्तावावरील चचेमध्ये ज्या 

सन्माििीय सदस्यांिी सचूिा केल्या होतया तयांच्या िावांचा मी उल्लेख केला होता. 

माििीय नवरोर्ी पक्षिेते सदिात उपनस्ित आहते. नियम २६० च्या प्रस्तावावर 

मागील ४ नदवस सदिामध्ये चचाम झाली तयात कायदा व सवु्यवस्िा नवशेषत: गहृ 

नवभागावरील राज्यातील संपणूम कामकाजासंिंर्ी अिेक सन्माििीय सदस्यांिी 

उल्लेख केला. काही सन्माििीय सदस्य नवशेषत: माििीय नवरोर्ी पक्षिेतयांिी 

पोनलसांकररता काही सकारातमक सचूिा केल्या आहते, मी तयाचे स्वागत करतो. गहृ 

नवभागाच्या प्रस्तावावर िोलत असतािा मी अिेक वेळा सांनगतले होते की, 

जवळपाळ पावणेदोि वषे कोनवड काळात गेली. कोनवड काळात आरोग्य यंत्रणेवर  
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श्री.शंभरूाज दसेाई.... 

जेवढा ताण पडला तेवढाच ताण राज्यातील पोलीस यंत्रणेवर दखेील पडला होता. 

कोनवड काळात पोनलसांिा १८-१८ तास काम करावे लागले. तयात िाकािंदी, रात्र 

गस्ती, पेरानलंग, लोकांच्या गदीवर नियंत्रण ठेवणे अशा नवनवर् कामांचा ताण पोलीस 

यंत्रणेवर पडला. पररणामी पोलीस दलातील अिेक अनर्कारी /कममचारी कोनवड 

काळात डयटुी करीत असतािा कोनवडमळेु िानर्त झाले व तयात तयांचा मतृय ूझाला. 

राज्य शासिािे तयांच्या वारसांिा ५० लाख रुपये दणे्याचा निणमय घेतला. सभापती 

महोदया, पोनलसांच्या िाितीत फार कमी वेळेस चांगले िोलले जाते. पोलीस 

दलातील १-२ कममचाऱयांकडूि चकू केली जाते नकंवा तयाच्यांकडूि कळत िकळत 

काही तरी घडते. तयावर िोट ठेविू संपणूम पोलीस दलाला टारगेट करुि टीकेचे लक्ष 

केले जाते. तयामळेु संपणूम पोलीस दलाची िदिामी होते. ह ेनिनितपणे िांिले पानहजे 

असे माझे मत आह.े पोनलसांवरील ताण कमी करण्यासाठी मनहला पोलीस 

कममचाऱयांिा फक्त ८ तास डयटुी दणे्याचा शासिािे निणमय घेतला. कामाचे स्वरुप 

लक्षात घेता पोनलसांिा दणे्यात येणाऱया नकरकोळ रजा १२ वरुि २० पयंत 

वाढनवण्यात आल्या. साप्तानहक सटु्टीमध्ये पोनलसांिा पणूम आरामा नमळावा यासाठी 

कतमव्यावर असतािा तयांिा अगोदरच्या नदवशी रात्रपाळी दणे्यात येऊ िये असा 

निणमय घेण्यात आला. तसेच पोलीस नशपायांिा सि इन्स्पेसटर होता यावे याकररता 

महानवकास आघाडी सरकारिे माििीय मखु्यमंत्री श्री.उद्धव िाळासाहिे ठाकरे यांच्या 

िेततृवाखाली निणमय घेतला. पोनलसांच्या घरांसंिंर्ी अिेक सन्माििीय सदस्यांिी प्रश्न 

उपनस्ित केला. तयात काही सन्माििीय सदस्यांिी पोनलसांची घरे निनटशकालीि 

असिू ती गळत असल्यासंिंर्ी उल्लेख केला. सभापती महोदया, ही वस्तनुस्िती 

आह.े मी एक िाि आपल्या माध्यमातिू सदिाच्या निदशमिास आण ूइनच्छतो की, 

सि २०१९ मध्ये माििीय मखु्यमंत्री श्री.उद्धव िाळासाहिे ठाकरे, माििीय उप 

मखु्यमंत्री श्री.अनजत पवार आनण माििीय मतं्री श्री.िाळासाहिे िोरात यांच्या 

िेततृवाखाली महानवकास आघाडीचे शासि सत्तेवर आले. सि २०१९ पवूी 

पोनलसांच्या घरांकररता २५० कोटी रुपयांची तरतदू करण्यात आली होती. 

महानवकास आघाडीचे शासि सत्तेवर आल्यािंतर पनहला अिमसंकल्प तयार करीत  



14-03-2022 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) D - 19 
MJS/AKN/KTG प्रथम श्री.बोिले 10:50 

 

 

श्री.शंभरूाज दसेाई..... 

असतािा माििीय मखु्यमंत्री श्री.उद्धव िाळासाहिे ठाकरे यांिी ततकालीि गहृ मंत्री 

यांिा िोलाविू असे सांनगतले की, पोनलसांच्या घरांची अवस्िा अनतशय दयिीय 

आह.े पोलीस राज्यातील जितेच्या नहताचे रक्षण करीत असतात. तयामळेु पोनलसांिी 

कामावरुि घरी गेल्यािंतर नकमाि तयांचे घर तरी चांगले असावे याकररता शासिािे 

सि २०२०-२०२१ च्या अिमसंकल्पामध्ये पोनलसांच्या घरांकररता २५० कोटी 

रुपयांवरील तरतदू ४०० कोटी रुपयांपयंत वाढनवली. मागील वषीच्या अिमसंकल्पात 

सदर तरतदू ८०० कोटी रुपयांपयंत करण्यात आली. यावषी अिमसंकल्पावरील चचाम 

अद्ाप झालेली िाही. यावषी गहृ नवभागािे तयार केलेल्या आराखडयात 

पोनलसांच्या घरांसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतदू प्रस्तानवत केलेली आह.े 

पोनलसांवरील ताण कमी करणे, तयांिा चांगल्या सनुवर्ा दणेे याकररता आम्ही प्रयति 

केला आह.े     

 सभापती महोदया, माििीय नशक्षण मंत्री यांिी पेपर फुटीच्या संदभामत आताच 

सदिामध्ये निवेदि केलेले आह.े आरोग्य नवभाग, म्हाडा तसेच टीईटीची परीक्षा घेत 

असतािा पेपर फुटले असल्यासंिंर्ी माििीय नवरोर्ी पक्षिेतयांिी तयांच्या भाषणात 

उल्लेख केला होता. नतन्ही पेपर फुटीच्या संदभामत गनु्हा रनजस्टर िंिर आनण तयातील 

कलमे सांगिू मी सदिाचा जास्त वेळ घेणार िाही. नतन्ही प्रकरणांमध्ये गनु्ह ेदाखल 

केलेले आहते. आरोग्य नवभागातील पेपर फुटीच्या घोटाळयामध्ये १७ लोकांिा 

अटक करण्यात आली. म्हाडाच्या पेपर फुटीच्या घोटाळयामध्ये गनु्हा दाखल करुि 

कारवाई केलेली आह.े तसेच टीईटी परीके्षतील घोटाळयासंिंर्ी ८ जणांिा अटक 

करण्यात आली आह े आनण तयातील एका वररष्ठ अनर्काऱयाला सेवेतिू कमी 

करण्यात आले आह.े सभापती महोदया,असे घडू िये या मताचे सरकार आह.े  म्हाडा 

नकंवा आरोग्य नवभाग असो, आपल्याकडे परीक्षा घेण्यासाठी एक यंत्रणा असते 

तयािसुार आपण एका चांगल्या कंपिीला परीक्षा घेण्यासाठी िोलवतो. तसेच 

तयांच्याशी निगोनशएट करुि  दर घेतले जातात. ज्या कंपिीकडूि कमी दर नदला जातो 

तयांिा परीक्षा घेण्यासाठी सांनगतले जाते. अशा परीक्षासंिंर्ी नवभागामध्ये तसेच  

श्री.शंभरूाज दसेाई... 
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मंनत्रमंडळामध्ये सखोल चचाम केली. तसेच ज्या कंपिीचे रेप्यटेुशि चांगले आह ेतयात 

टीसीएस, टाटा कन्सलटन्सी, आयिीपीएस कंपिी, िँकाची परीक्षा तयांच्याकडूि 

घेतली जाते. अशा ३-४ कंपन्या आपण शॉटमनलस्ट केलेल्या आहते. शासिाकडील 

कोणतयाही नवभागांमर्ील परीक्षा असो, उक्त ३-४ कंपन्यानशवाय इतर कोणतयाही 

कंपन्यांकडूि सदर परीक्षा घ्यावयाच्या िाहीत अशा प्रकारचा प्रस्ताव 

मंनत्रमंडळासमोर आला आह.े तयावर शासि लवकरच अंनतम निणमय घेणार आह.े  

 

       यािंतर श्री.गागरे...... 
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 सभापती महोदया, मी पॉझीटीव्ह सजेशन्स सांनगतल्या आहते. मी सांग ू

इनच्छतो की, माििीय नवरोर्ी पक्ष िेते यांिी आमच्याकडील काही त्रटुी 

दाखनवण्याचा प्रयति केला. तयांिी सांनगतले की, माििीय कें द्रीय मंत्री श्री.िारायण 

राणे यांच्यावर गनु्ह ेदाखल केले आहते, मी आपल्या माध्यमातिू सांग ूइनच्छतो की, 

याच्या खोलात मी जााार िाही. परंत ुएकूण ६ गनु्ह ेमाििीय कें द्रीय मंत्री श्री.िारायण 

राणे यांच्यावर दाखल झालेले आहते. नवनवर् गटांमध्ये तेढ निमामण होईल, शांतता 

भंग होईल, कायदा व सवु्यवस्िेचा प्रश्न निमामण होईल यासाठी नप्रव्हेंटीव्ह मेजसम 

म्हणिू तयांच्यावर गनु्ह े दाखल झालेले आह.े कायद्ातील व पोलीस नियमातील 

तरतदूीच्या िाहरे जाऊि कोणतीही कारवाई झालेली िाही.  

 सभापती महोदया, माििीय नवरोर्ी पक्ष िेत ेयांिी श्री.रमेश िोरिारे, नव.स.स. 

यांच्यािाित मदु्दा उपनस्ित केला की, तयांिी नशवीगाळ व मारहाण केली. मी 

आपल्या माध्यमातिू सदिाला सांगतो की, श्री.रमेश िोरिारे, नव.स.स. ह े स्वत: 

तयांच्यावर गनु्हा दाखल झाल्यावर न्यायालयात हजर झाले. न्यायालयािे तयांिा 

ततकाळ जानमिावर सोडलेले आह.े ते सत्तार्ारी पक्षाचे आमदार आहते ह ेि पाहता 

तयांिी कायद्ाच ेव नियमाचे पालि केले आह.े मी गहृराज्यमंत्री म्हणिू सांग ूइनच्छतो 

की, न्यायालयािे तयांिा जानमिावर सोडलेले आह ेपण निपक्षपातीपण ेतपास केला 

जाईल. यामध्ये कोणालाही पानठशी घालण्याचा प्रश्न निमामण होणार िाही.  

सभापती महोदया, माििीय नवरोर्ी पक्ष िेते यांिी सांनगतले की, साक्री, र्ळेु 

येिील मनहलांच्या मतृयचूे भांडवल करुि भाजपाच्या कायमकतयांवर गनु्ह ेदाखल केले 

आहते. मी वारंवार सांनगतले आह ेकी, महानवकास आघाडीचे सरकार सडुिधु्दीिे 

कोणावरही कारवाई करीत िाही व करणार िाही. परंत ुया प्रकरणात माििीय नवरोर्ी 

पक्ष िेते यांिी उल्लेख केलेल्या प्रकरणात ज्यांिा अटक झालेली आह ेव कारवाई 

झालेली आह ेतेिील प्रतयक्षदशी साक्षीदार यांच्या िोंदनवलेल्या जिािात सांनगतले 

आह ेकी, ज्या व्यक्तींवर गनु्ह ेदाखल झालेले आहते, तया व्यक्ती तेिे प्रतयक्ष हजर 

श्री.शंभरुाज दसेाई ..... 
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 होतया. याचा अिम साक्षीदारांच्या जिािािसुार व तेिील स्िानिक वस्तनुस्िती व 

मानहतीच्या आर्ारे ही कारवाई झालेली आह.े पक्ष पाहूि कारवाई झालेली िाही. 

सभापती महोदया, माििीय नवरोर्ी पक्ष िेते यांिी जत, सांगली मध्ये छत्रपती 

नशवाजी महाराजांचा पतुळा िसनवण्याच्या अिषुगंािे स्िानिक राजकारण केले जात े

असा उल्लेख केला आह.े पतुळा िसनवणेिाित वस्तनुस्िती सांगतो. पवूी जत येिे 

एक पतुळा होता, १०-१२ वषामपवूी एका वाहिाच्या र्डकेत पतुळयाच्या 

चितुऱयाला र्ोका निमामण झाला म्हणिू िवीि पतुळा िसनवण्याचा प्रस्ताव तयार 

केला जात होता. संिंनर्त िगरपानलका, िगरपंचायत, पोलीस यंत्रणांची एिओसी 

घेतल्यािंतर अंनतम मंजरूी नजल्हानर्कारी पतुळा िसनवण्यास दते असतात. कारण 

राष्ट्रपरुुष व महापरुुषांचे पतुळे उभारले जातात पण तयांची सरुक्षा, दखेभाल, मेंटेिन्स, 

पररसर स्वच्छता ह ेतेिील स्िानिक स्वराज्य संस्िेिे करणे अनभपे्रत आह.े अद्ापही 

या जागेवर पतुळा िसनवण्याच्या प्रस्तावास नजल्हानर्कारी यांची अनंतम मंजरूी 

नमळालेली िाही. या कामाला गती दणेे व लवकर सवम एिओसी घऊेि 

नजल्हानर्काऱयांकडूि प्रस्तावास मान्यता नमळैल. छत्रपती नशवाजी महाराजांचा 

पतुळा राज्यात कोठेही िसनवला जात असला तरी नियमाचे पालि करुि िसनवला 

तर कोणालाही नकंवा राज्यकतयांिा आके्षप असण्याचे कारण िाही.  

 सभापती महोदया, मुंिई व िवी मुंिईतील गनु्हयांमध्ये वाढ झाली हा माििीय 

नवरोर्ी पक्ष िेते यांिी महतवाचा मदु्दा उपनस्ित केला आह.े यामध्ये काही प्रमाणात 

वाढ झाली आह े ह े िाकारता येणार िाही. परंत ु महानवकास आघाडीचे सरकार 

आल्यापासिू पोलीस ठाण्यात एखादी तक्रार आल्यास तया तक्रारीची ततकाळ 

शहानिशा करा, ठाणे प्रभारी अनर्काऱयाला तक्रारीत िोडे तर्थय आढळले तरी गनु्हा 

दाखल करुि घ्यावा लागतो, गनु्हा दाखल करुि घ्यायचा िाही असे कर्ीही र्ोरण 

महानवकास आघाडीचे िाही, नपडीत व्यक्तीच्या प्रािनमक तक्रारीवरुि तयात तर्थय 

असेल तर नप्र-रनजस्रेशि होते. म्हणजे क्राईम रेट कमी दाखवायचा, गनु्हयांचे प्रमाण 

कमी दाखवायचे व आम्ही गनु्हगेारी रोखली असे म्हणायचे अशा प्रकारचे र्ोरण 
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महानवकास आघाडीचे िाही. येईल तयाला न्याय नमळाला पानहजे व अशा प्रकारचे 

नप्र-रनजस्रेशि असल्यामळेु गनु्हयांचे प्रमाण आपणास वाढल्याचे नदसेल.  

 सभापती महोदया, माििीय नवरोर्ी पक्ष िेते यांिी सांनगतले की, काही 

गनु्हयांच्या प्रमाणात महाराष्ट्र दशेात दसुऱया क्रमांकावर आह.े मािवी तस्करीमध्ये 

पनहल्या क्रमांकावर आह.े गनु्हयांच्या वगीकरणािाित कें द्र सरकारच्या स्तरावर 

आयपीसी अतंगमत १ ते ५ निकष आहते, तया अिषुंगािे एकनत्रतपणे राज्यांची वगमवारी 

केली जाते, मी सांग ूइनच्छतो की, १ ते ५ निकषामध्ये महाराष्ट्र राज्याची क्रमवारी 

११ व्या क्रमांकावर आह.े याचा अिम आपल्यापेक्षा पढेु नदल्ली, तानमळिाडू, गजुरात, 

पाँडेचरी, केरळा, तेलंगणा, आंध्रप्रदशे, हररयािा, मध्यप्रदशे, आसाम ही राज्ये आहते, 

यािंतर ११ वा क्रमांक महाराष्ट्राचा आह.े आयपीसी १ ते ५ पॅरामीटरमध्य े

महाराष्ट्राचा अकरावा क्रमांक आह.े अकरावा क्रमांकसधु्दा िसावा. पण एकच 

कोणता तरी पॅरामीटर घ्यायचा ज्यामध्ये राज्य पनहल्या क्रमांकावर असल्याच े

सांगायचे, एकच कोणता तरी पॅरामीटर घ्यायचा ज्यामध्ये राज्य दसु-या क्रमांकावर 

असल्याचे सांगायचे. यामळेु आपल्याच राज्याची िदिामी होत आह.े शेवटी कें द्र 

सरकार सवम राज्यांच्या गनु्हयांचे नवशे्लषण करुि एकनत्रतपणे तयाची क्रमवारी ठरवत 

असते. महाराष्ट्र यामध्ये अकराव्या क्रमांकवर आह ेपण आमचे असे र्ोरण असणार 

आह े की, अकराव्या क्रमांकावरसधु्दा महाराष्ट्र अस ू िये. गनु्हगेारीचे प्रमाण कमी 

झाले पानहजे. तयासाठी जे करावे लागेल ते करण्याची मािनसकता आमची आह.े  

 सभापती महोदया, शासिािे पोनलसांच्या घरांची अवस्िा सरु्ारण्याचा निणमय 

घेतला आह.े पोनलसांच्या कामकाजाचे तास कमी करण्याचा आम्ही निणमय घेतला 

आह.े या २०२० व २०२१ वषाममध्ये आजपयमत कर्ीही पोनलसांिी एवढी चांगली 

वागणकू नदली जात िव्हती. प्रतयेक नजल्हा नियोजि सनमतीमर्िू पोनलसांकरीता 

आपण ११२ साठी वाहिे नदलेली आहते. ग्रामीण असो नकंवा शहरी असो अशा ठाण े

प्रभारीला सनुस्ितीतील नकमाि एक वाहि पोलीस स्टेशिमध्ये नदलेले आह.े अरंुद 

रस्तयांमध्ये चारचाकी वाहि जात िाही, तेिे  दचुाकी वाहिे दणे्याचा निणमय घेतला 
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आह.े िीट माशमल वाहिे दणे्याचा निणमय घतेला, जेणेकरुि अतयाचार होतात, 

गनु्हगेारी आह,े तिेे पोलीस पोहचला पानहजे. याकरीता लागणारे इन्रास्रसचर, 

सनुवर्ा या दोि वषामत पोलीस अनर्कारी व कममचाऱयांिा मोठया प्रमाणात दणे्यासाठी 

आम्ही निणमय घेतला आह.े  

सभापती महोदया, अिमसंकल्पीय भाषणात उल्लेख आलेला आह े की, 

मनहलांकरीता पायलट प्रोजेसट साताराच्या र्तीवर संपणूम राज्यात चाल ूकरण्याचा 

निणमय घेतला आह.े आपणास मानहती आह े की, मनहलांवर होणारे अन्याय, 

अतयाचार, मनहलांकडूि येणाऱया तक्रारी याकरीता सातारा नजल्हयात आम्ही हा 

प्रकल्प  सरुु केलेला आह ेह ेमी आपणास सांग ूइनच्छतो. नदिांक १६.७.२०२१ रोजी 

माििीय मखु्यमंत्री व माििीय उपमखु्यमंत्री यांच्या हस्ते या पिदशी प्रकल्पाच े

ऑिलाईि उदघाटि झाले. ५-६ मनहिे लॉकडाऊिमळेु शाळा, महानवद्ालये व 

खाजगी नशकवण्या िंद होतया.  

        यािंतर श्रीमती िाफडे..... 
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तरीसधु्दा ऑिलाईि पध्दतीिे तेिपयंत पोहोचण्याचा प्रयति शासिािे केलेला आह.े  

सातारा नजल्हयामध्ये शाळा-कॉलेज सरुु झाल्यािंतर १,३०,००० मनहलांपयंत 

पायलट प्रोजेसटच्या प्रनशक्षणाच्या माध्यमातिू शासि पोहोचलेले आह.े  अिेक 

कायमक्रमांमध्ये नशनिरातिू नदलेल्या प्रनशक्षणाची प्रशस्ती पते्र नदली गलेेली आहते.  

अिेक मलुींमध्ये मला या प्रनशक्षणामळेु आतमनवश्वास पाहायला नमळालेला आह.े 

चौर्थया सत्राच्या समारोपाला मी सातारा यिेे गेलो होतो.  एका मलुीला प्रशस्ती पत्र 

दऊेि परत जातािा मी नवचारले की, कॉलेज पररसरात तझु्यावर जर काही प्रसंग आला 

तर त ूकाय करशील, अचािक नवचारलेल्या प्रश्नाला तया मलुीिे अनतशय िोल्डली 

उत्तर नदले की, काय करेि म्हणजे, आता या प्रनशक्षणामध्ये नशकनवल्याप्रमाणे मी 

प्रनतकार करेल, समोरच्या माणसावर मी काऊंटर हल्ला करेल.  एवढा आतमनवश्वास 

या पायलट प्रोजेसटच्या माध्यमातिू मलुींमध्ये तयार केला गेलेला आह.े  नजल्हा 

नियोजिमर्िू, मनहला व िालकल्याण नवभागाच्या माध्यमातिू या कररता निर्ी 

नदला गेलेला आह.े  आता शासिाचा असा प्रयति आह े की, या नियनमत 

अिमसंकल्पामर्िू पोलीस नवभागाकररता जी तरतदू आह,े तयातिू प्रतयेक नजल्हयाला 

हा प्रकल्प लाग ू केला जाईल, तयावेळी याकररता तरतदू करण्याचा प्रयति शासि 

करणार आह.े 

 सभापती महोदय, पीनडत मनहला, अतयाचार झालेल्या मनहला ज्या असतात, 

तयांिा शासिाकडूि जी काही मदत नदली जाते, तया प्रकरणांचा निपटारा व्हायला वेळ 

लागतो.  आपण दखेील रेंज आय.जी.यांच्या व्ही.सी.मध्ये सांनगतले होते की, 

तातडीिे कालिध्द वेळेत िकुसाि भरपाई दणे्यात यावी.  सातारा नजल्हयामध्ये 

अनतररक्त पोलीस अर्ीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली याकररता स्वतंत्र कनमटी केलेली 

आह.े दर पंर्रा नदवसातिू तया कनमटीिे ररव्हय ूघ्यायचा ,असे निनित केलेले आह.े 

तयाचा पररणाम असा झाला की, या प्रकरणांची जी पेण्डन्सी पवूी निम्म्यापेक्षा जास्त 

होती,  आता ती पेण्डन्सी दहा-पंर्रा टससयांपेक्षा जास्त रानहलेली िाही.  तातडीिे 

तया कनमटीच्या दर मनहन्याला-पंर्रा नदवसाला नमटींग्ज होत आहते, मदतीचा  
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पनहला हप्ता, दसुरा हप्ता, नतसरा हप्ता जो नमळणे अपेनक्षत आह,े तो लवकर 

दणे्याकररता शासि प्रयति करीत आह.े  यामध्ये िऱयाच गोष्टी सांगण्यासारख्या 

आहते, परंत ुतया सांगिू मी सदिाचा वेळ घेणार िाही. मला या गोष्टीचे समार्ाि आह े

की, या नवभागाचा राज्यमंत्री म्हणिू आदरणीय मखु्यमंत्री महोदयांिी माझ्याकडे 

जिािदारी नदल्यािंतर मनहलांच्या सरुके्षकररता चांगले काम स्वत:च्या नजल्हयामध्ये 

सरुु केलेले आह.े याकररता आमच्या सवम अनर्काऱयांचे चांगले सहकायम आम्हाला 

लाभलेले आह.े तो कायमक्रम यशस्वी झाल्यामळेु संपणूम राज्याला लाग ूहोईल. संपणूम 

राज्यातील मनहलांच्या सरुके्षकररता ह ेमहानवकास आघाडीचे सरकार, माििीय श्री. 

उद्धवजी ठाकरे यांच्या िेततृ्त्वाखालील सरकार मनहलांच्या सरुके्षला केवळ िोलिू 

प्रार्ान्य दते िाही तर कृतीमर्िूही ते प्रार्ान्य दाखविू दणे्यात आलेले आह.े  

 सभापती महोदया, मागील अनर्वेशिात डान्सिारच्या संदभामत माििीय 

नवरोर्ी पक्ष िेते यांिी काही मदु्द ेउपनस्ित केले होते. तयावेळी तयांिी मला सांनगतले 

की, राज्यमंत्री महोदय तमु्हाला यािाितीतील नठकाण, पत्ता याची यादी दतेो, 

अचािक शासिािे तेिे छापे मारावे.  अद्ापपावेतो तरी तयांिी मला या संदभामतील 

नठकाणांची यादी व पत्ते नदलेले िाहीत.  माििीय नवरोर्ी पक्ष िेते शासिािे मागील 

अनर्वशेिामध्ये यािाितची िैठक घेतली होती. सदर िैठकीला वररष्ठ अनर्काऱयांिा 

िोलानवण्यात आले.  तया प्रमाणात या नठकाणांवर, पत्त्यांवर छापे मारुि कोनम्िंग 

ऑपरेशि, अचािक तपासण्या करीत असता समजा एखाद्ा पोलीस स्टेशिच्या 

पररसरात वररष्ठ अनर्काऱयांिी अशा प्रकारचा छापा मारला, आनण तयात काही 

आढळूि आले तर तयाकररता संिंनर्त ठाण्यातील प्रभारी अनर्काऱयांिा तयाकररता 

जिािदार र्रण्यात याव,े अशा पध्दतीच्या सचूिा दखेील यािाित नदल्या गेलेल्या 

आहते.  

 सभापती महोदया, सि २०२१ मध्ये मसाज पालमर व हुसका पालमरवर अिकु्रम े

५८ व २३५ कारवाया केल्या. सि २०२० पेक्षा या मसाज पालमरवरील कारवाया 

आठिे वाढलेल्या आहते. हुसका पालमरवरील कारवाया २९ िे वाढलेल्या आहते.  
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डान्स िार आनण ऑकेस्रा िारमध्ये २०२१ मध्ये १२८ कारवाया करण्यात आल्या.  

सदर कारवाईमध्ये २०२० पेक्षा ८३ िे कारवायांमध्ये वाढ केलेली आह.े  माििीय 

नवरोर्ी पक्ष िेतयांिी जो मदु्दा उपनस्ित केला होता, तयाला अिसुरुि शासि या सवम 

गैरप्रकारांिा आळा िसण्याकररता पोलीस दलाला मोठया प्रमाणात, फोसममध्ये, 

ॲसशिमध्ये आणिू या प्रकारांवरील कारवाई वाढलेल्या आहते, असे मला 

सांगावयाचे आह.े  

 सभापती महोदया, अंमली पदािम, गांजा तस्कारी, नहरॉईि, एम.डी., चरस, ज्या 

ज्या गोष्टींवर नििंर् आहते, तयािाित दखेील प्रतयेक घटकामध्ये शासिािे कारवाया 

वाढनवलेल्या आहते.  मला असे सांगावयाचे आह े की, अंमली पदािामच्या 

कायद्ान्वये एकूण १०,६६० गनु्ह े२०२१ मध्ये झालेले आहते. सि २०२० पेक्षा या 

गनु्हयांवरील कारवायांची संख्या ५९५१ िे वाढनवलेली आह.े  सदर कारवाईअंतगमत 

१२१५५ इतर गनु्हगेारांिा अटक केलेली आह.े  सदर कारवाई अंतगमत १९१ कोटी 

रुपयांचा मदु्दमेाल जप्त केलेला आह.े  ही आकडेवारी माझ्याकडे आजही आह,े ती मी 

केव्हाही माििीय नवरोर्ी पक्ष िेते यांिा, सदिातील कोणतयाही सन्माििीय सदस्यांिा 

दऊे शकेल.   

 सभापती महोदया, जगुाराच्या कलमांतगमत कारवायांमध्ये दखेील वाढ केलेली 

आह.े  जगुारासंदभामतील घटिांनवरुध्द असलेल्या कारवायांमध्ये ४७५५िे वाढ 

केलेली आह.े दारुिंदीच्या अनर्नियमान्वये केलेल्या  गनु्हयांवरील कारवायांमध्ये 

११९१३ िे वाढ केलेली आह.े  

 सभापती महोदया, मी यािाित हाऊनसंगचा मदु्दा दखेील सांनगतलेला आह.े 

िीड च्या संदभामत सभागहृात प्रश्न उपनस्ित झाला होता. जनमिींच्या 

गैरव्यवहारासंिंर्ी उत्तर दतेािा मी सांनगतले होत ेकी, यािाित जे काही गैरव्यवहार 

घडले असतील, तेिे महसलू यंत्रणचेी मोठया प्रमाणात आम्हाला आवश्यकता 

भासणार आह.े  पोनलसांची जी एसआयटी यािाित केलेली आह,े तयामध्ये उप 

नजल्हानर्कारी दजामचा नकंवा तहसीलदार दजामचा एखादा अनर्कारी  
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तया एसआयटीमध्ये िेमिू महसलू संदभामतील मानहती लवकर प्राप्त करुि तया 

चौकशींिा दखेील निनितपणे गती नदली जाईल.   

 सभापती महोदया, पोलीस भरतीचा नवषय माििीय नवरोर्ी पक्ष िेते यांिी 

मांडलेला आह.े  मध्यंतरी कोनवडमळेु भरती िंद होती. आता शासिािे पोलीस 

भरतीची प्रनक्रया सरुु केलेली आह.े  सि २०१९ मध्ये भरती केलेल्या उमेदवारांिा 

काही नठकाणी प्रनशक्षणाकररता पाठनवण्यात आलेले आह.े एकूण १२५२८ िवीि 

पद ेभरण्याला मान्यता नदलेली आह.े  तयातील पनहल्या टप्प्यात ७२२१ पदांच्या 

भरतीची प्रनक्रया लवकरच सरुु करण्यात येणार आह.े  

 सभापती महोदया, तयाचिरोिर सन्माििीय आमदार श्री.नविायक मेटे यांिी 

तेच मदु्द े उपनस्ित केले होते. आता ते सभागहृात उपनस्ित िाहीत.  या नठकाणी 

राज्यामध्ये गनु्हगेारीचे प्रमाण वाढलेले आह,े तयाची आकडेवारी यापवूी या नठकाणी 

सांनगतलेली आह.े  राज्यातील पोनलसांिी चांगले काम केलेले आह,े याचाही तयांिी 

उल्लेख केलेला आह.े  कें द्रीय मंत्री माििीय श्री.िारायण राणे यांच्यानवरुध्द 

सडुिधु्दीिे कारवाई केलेली आह,े असा उल्लेख सन्माििीय सदस्य श्री.नविायक मेटे 

यांिी केलेला आह.े  मला असे सांगायच े आह े की, "ही वस्तनुस्िती िाही.". 

 सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्य श्री.गोनपचंद पडळकर यांिी दखेील 

अिेक मदु्द े या निनमत्तािे उपनस्ित केलेले आहते.  ते आता सभागहृात उपनस्ित 

िाहीत.  तरीदखेील तयांच्या प्रश्नांचे उत्तर दणेे आवश्यक आह.े  सन्माििीय सदस्य 

श्री.गोनपचंद पडळकर साहिेांिी पणुे नजल्हयातील एक नवषय प्रकषामिे सभागहृात 

उपनस्ित केला होता.  तयािाित मागील आठवडयात प्रश्न आला होता.  तया प्रश्नाला 

दखेील सभागहृात शासिािे उत्तर नदले होते. तयाच अिषुंगािे पणुे नजल्हयातील 

नवनशष्ट अनर्काऱयांच्यानवरुध्द, नवनशष्ट पोलीस स्टेशिच्या कारभारावर सन्माििीय 

सदस्य श्री.गोनपचंद पडळकर यांिी सभागहृात तयािाित िाराजी व्यक्त केली होती.  

परंत ुयासंदभामतील मला वस्तनुस्िती सांगायची आह े. तहसील कायामलयामध्ये ****                

****  

**** शब्द मागे घेण्यात आले. 

 



14-03-2022 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) F - 29 

JCN/AKN/KTG प्रथम श्री.गागिे 11:10 
 

 

श्री.शंभरुाज दसेाई...... 

यापवूी दखेील ते हा नवषय एकदा िोलले होते.  साततयािे तेिील सवम सीसीटीव्ही 

फुटेज आम्ही पाहायला लावलेले आह.े  तिेील जवळच्या सवम कममचाऱयांची, 

तयावेळी तेिे उपनस्ित असलेल्या िाहरेच्या लोकांची.....(अडिळा) 

 उप सभापती : सन्माििीय गहृराज्यमंत्री महोदय, आपल्या सभागहृामध्ये 

ज्यावेळी मनहलांवरील अतयाचारािाित मदु्दा मांडत असतािा शसयतोवर काय 

प्रकारचा लैंनगक अतयाचार केला, याचे वणमि करु िये, असा आपण संकेत 

सवमसार्ारणत: पाळतो....(अडिळा).... माझे पणूम ऐकूि घ्यावे.  सन्माििीय सदस्य 

श्री.गोनपचंद पडळकर यांिी दखेील यािाितचा उल्लेख केला होता. तयावळेी तयांची 

संभाषणे काय झाली, काय िसकी प्रसंग झाला, ह ेसवम तयांिी सभागहृात मांडले होते.  

परंत ुतयावेळी मी एवढयासाठी यावर काहीही म्हटले िव्हते, कारण तयावेळी अगोदरच 

सभागहृात खपू गडिड, गोंर्ळ चालला होता. सभागहृात अगोदरच वाद झाला होता.  

सन्माििीय गहृ राज्यमतं्री मला येिे आता मदु्दा िमदू करायला पानहजे की, 

स्व.आर.आर.पाटील ज्यावेळी गहृमंत्री होते, तयावेळी छोटया मलुींवर कसा 

अतयाचार झाला,  

यािंतर श्री.सोिावणे..... 
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उप सभापती...... 

तयाचे वणमि िातम्यांमध्ये केले होते आनण स्वाभानवकपणे सन्माििीय सदस्यांिी 

म.नव.प. नियम ९३ मध्ये नकंवा लक्षवेर्ी सचूिेमध्ये उपनस्ित केले होत.े अतयाचार 

होत असिू, तयाचे वणमि करावयाचे नकंवा कसे यासंिंर्ी प्रतयेक सन्माििीय 

सदस्यांची वेगवेगळी मत ेअस ूशकतात. मी पीठासीि अनर्कारी यािातयािे सदिाला 

सांग ूइनच्छते की, प्रतयक्षात काय घडले याचा जो तपशील असतो तो जेवढा सांकेतीक 

पध्दतीिे पिुि शानब्दक हिि होणार िाही असे िंर्ि पाळले तर ते अनर्क चांगले 

होईल असे मला वाटते. आपण तपशीलामध्ये गावाचे नकंवा पीनडत मनहला भनगिीच े

िाव घऊे शकत िाही. ही सधु्दा िंर्िे सन्माििीय सदस्यांिी पाळली पानहजेत आनण 

सन्माििीय सदस्य सवमश्री भाई नगरकर, प्रवीण दरेकर, डॉ. रणनजत पाटील इतयादी 

मान्यवरांिी मोठ्या पदांवर कामे केलेली आहते. यांच्याकडूि आनण दोन्ही िाजचू्या 

सन्माििीय सदस्यांकडूिसधु्दा माझी अशी अपेक्षा आह े की, एखादा मदु्दा 

मांडल्यािंतर िोडेसे मागमदशमि करुि संयम आनण नववेक सांभाळला गलेा पानहजे. 

माििीय गहृ राज्यमंत्री महोदयांच्या भाषणात माझा व्यतयय आणण्याचा हते ूिव्हता. 

मी ते रेकॉडमवर आणण्यासाठी प्रयति केलेला असल्यामळेु तयांिी काय िोलले त े

आपण पिुि तसेच्या तसे उल्लेख करु िये.  

 श्री. शंभरुाज दसेाई : सभापती महोदया, होय. मी ते शब्द मी मागे घेतो. 

सन्माििीय सदस्य श्री. गोनपचंद पडळकर यांिी ज्या प्रकरणाचा उल्लेख केलेला 

आह,े असा कोणताही प्रकार तहसील कायामलयात घडलेला िाही. ह ेप्रकरण खाजगी 

टॅव्हल कंपिीमध्ये घडलेले असिू, तसे प्रकरण तया नठकाणी घडणे ह ेदखेील योग्य 

िाही. सरकारी कायामलयात मनहला भनगिी सरुनक्षत िाहीत असे भासनवण्याचा प्रयति 

केलेला असिू, ते मी सांगण्याचा प्रयति करीत आह.े मी या प्रकरणाची दोि नदवस 

सीसीटीव्हीच्या माध्यमातिू संिंनर्त अनर्काऱयांिा तपासणी करण्यासाठी सांनगतले 

होते. असा प्रकार घडलेला िाही. ह ेप्रकरण खाजगी टॅव्हल कंपिीमध्ये घडलेले आह.े 

यािाितीत कोणीही तक्रार केलेली िाही. संिंनर्त खाजगी टॅव्हल कंपिीिे पोनलस 

स्टेशिमध्ये तक्रार िोंदनवलेली िाही. तयांिी तक्रार केल्यािंतर संिंनर्तांवर 

नियमािसुार कारवाई केली जाईल, असे मी सांग ूइनच्छतो.  
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श्री. शंभरुाज दसेाई.......... 

 सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्य श्री. गोनपचंद पडळकर यांिी िारामती 

शहर पोलीस स्टेशिमर्ील पोलीस निरीक्षक श्री. िामदवे नशंद ेयांच्यािद्दल तक्रार 

केलेली आह.े तयांिीसधु्दा मनहलांप्रती गैरवतमण केले, नव्हडीओ रेकॉनडंग प्रनसध्द 

झाले, ते सोशल मीनडयावर व्हायरल झालेले आह.े सन्माििीय सदस्य श्री. गोनपचदं 

पडळकर यांिी िेहमीच्या सवयीिसुार तावातावािे भाषण केलेले आह.े ही केवळ 

एका पोटमलवर िातमी छापिू आलेली आह.े यामागची सत्त्यता सन्माििीय सदस्यांिी 

पडताळलेली िाही. नव्हडीओ रेकॉनडंग िाही आनण कोणीही ते पानहलेले िाही. 

सन्माििीय सदस्य श्री. गोनपचंद पडळकर यांिी रेकॉनडंग आह,े अमकु लॉजवर तो 

प्रकार घडला असे यांच्या िेहमीच्या सवयीिसुार तावातावािे सांनगतलेले आह.े असे 

असले तरी नवभागािे संिंनर्त कममचाऱयाची कंरोल रुममध्ये िदली केलेली आह.े 

अशा प्रकारे सरकारची प्रतीमा खराि करण्याचा प्रयति होत असिू, तो िरोिर िाही. 

 सभापती महोदया, सदस्य श्री. गोनपचंद पडळकर यांिी दसुरी एक तक्रार 

केलेली आह.े डीवायएसपीिे संिंनर्त मनहला भनगिीचा अवमाि केला होता. 

संिंनर्त मनहलेची तक्रार दाखल करुि घेतली िाही. तयामळेु तया मनहला भनगिीिे 

मंत्रालयासमोर येऊि आतमदहि करण्याचा प्रयति केलेला आह.े असा मदु्दा 

सन्माििीय सदस्य श्री. गोनपचंद पडळकर यांिी उपनस्ित केला होता. श्री. संदीप 

वामि लगड हा त्रीदल सेवा संघ िावाची संघटिा चालनवतो. तो असा म्हणतो मी, 

सैन्य दलातील सेवानिवतृ्त अनर्कारी आह.े यािाित माझ्याकडे इर्थयंभतू मानहती 

आह.े श्री. लगड यांिी अिेक खोट्या तक्रारी केलेल्या आहते.  मानहती अनर्कारात 

अजम दऊेि अनर्काऱयांवर दिाव निमामण करण्याचा प्रयति करीत असतो. संिंनर्त 

मनहला ॲडव्होकेट होती. अशाच एका प्रकरणात  डीवायएसपीकडे संिंनर्त मनहला 

भनगिी तक्रार करण्यासाठी गेली होती. सदर मनहलिे नतच्या नदराच्या नवरोर्ात 

फसवणकुीचा गनु्हा दाखल करण्याची परवािगी नमळावी म्हणिू संिंनर्त 

एसडीपीओच्या कायामलयात गेल्या होतया. तयावळेी संिंनर्त मनहलेिे तया नठकाणी 

असणाऱया पोलीस कममचाऱयांसमवेत उद्धट वतमण केले आनण सरकारी कामामध्ये  
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श्री. शंभरुाज दसेाई.......... 

अडिळा निमामण केल्यािद्दल नतच्या नवरोर्ात तेिील पोलीस स्टेशिमध्ये गनु्हा 

दाखल करण्यात आला. तसेच श्री. लगड यांच्या नवरोर्ात एकूण ६ वेगवेगळे गनु्ह े

दाखल झालेले आहते. तसेच संिंनर्त मनहलेच्या नवरोर्ात एकूण ३ वेगवेगळे गनु्ह े

दाखल झालेले आहते. मनहलेचा नवियभंग आनण चाररत्रय हिि केल्याचे सांनगतले 

आह.े याची दखल ि घेतल्यामळेु म्हणिू तया मनहलेिे मंत्रालयासमोर मनहलेिे अंगावर 

रॉकेल ओतिू आतमदहि करण्याचा प्रयति केला होता. यामध्ये सधु्दा कोणतयाही 

प्रकारे सतयत्ता िाही. संिंनर्त मनहलेचे िॅकग्राऊंड काय आह ेते यावरुि नदसिू येत 

आह.े  

 सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्य श्री. गोनपचंद पडळकर यांिी एका 

प्रकरणात असे सांनगतले होते की, एका पोलीस उपनिरीक्षकािे एमपीएसची परीक्षा 

दणेाऱया एका नववानहत मनहलेला पळविू िेले होते. या प्रकरणाची इर्थयंभतू मानहती 

माझ्याकडे आह.े वेळेची मयामदा असल्यामळेु मी संपणूम प्रकरण सांगणार िाही. या 

प्रकरणी संिंनर्त मनहलेचा जिाि आमच्या अनतररक्त पोलीस अर्ीक्षकांिी िोंदविू 

घेतलेला आह.े तयावेळी संिंनर्त मनहलेिे कोणतीही तक्रार केलेली िव्हती. असे 

असले तरी या प्रकरणारत माििीय नवरोर्ी पक्षिेते नकंवा इतर सन्माििीय सदस्यांच े

म्हणणे असेल तर या प्रकरणाची पिुि फेर तपासणी आम्ही करण्यासाठी तयार 

आहोत. नवरोर्ी पक्षाकडे या प्रकरणाची अनर्कची मानहती द्ावी. फेर चौकशी 

आवश्यकता असल्यास ती केली जाईल. परंत,ु िाहकपणे सरकारला आनण पोलीस 

दलाला जाणीवपवूमक टागेट करुि िदिाम करण्याचा प्रयति करीत असेल तर ते सहि 

केले जाणार िाही.  

 सभापती महोदया, अिेक सन्माििीय सदस्यांिी तक्रारी नदलेल्या आहते. 

तयािाितीत मी मानहती दणेार आह.े आटपाटीमध्ये श्री. िम्हािंद पडळकर यांच्या 

प्रकरणाची सनवस्तर मानहती माझ्याकडे आह.े वाळू िेकायदशेीरपणे िेत असतािा 

आमच्या पोलीस अनर्काऱयािे अडविू तयांच्यानवरुध्द नियमािसुार कारवाई केली. 

तसेच अडनवलेले वाळूचे वाहि सोडूि द्ा असे सांगण्यासाठी श्री. िम्हािंद पडळकर  
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श्री. शंभरुाज दसेाई.......... 

यांचा फोि आला होता. ह े आमच्या पोलीस अनर्काऱयािे ऐकले िाही म्हणिू 

तयाच्या नवरोर्ात तक्रार नदलेल्या आहते. एका प्रकरणावरुि सभागहृात दोि 

नदवसांपवूी गोंर्ळ झाला होता. तयािंतर सन्माििीय सदस्य श्री. गोनपचदं पडळकर 

यांिी सदिाची नदलनगरी व्यक्त केली होती. तयावळेी मी गनु्हगेार आह ेअसे ते म्हणाले 

होते. अनहल्यादवेी होळकरांचा पतुळा िसनवण्याच्या आदोलिात मला अटक झाली 

म्हणिू मी गनु्हगेार आह.े टेंभ ूयोजिेचे पाणी शेतकऱयांिा नमळावे म्हणिू मी आंदोलि 

केले म्हणिू मी गनु्हगेार आह े असे सांनगतले होते. मी या दोि गनु्यांचा उल्लेख 

केलेलाच िव्हता. मी कोणाच्याही गनु्यांची जंत्री वाचण्यासाठी या नठकाणी उभा 

िाही. सन्माििीय सदस्य श्री. गोनपचंद पडळकर यांच्या नवरोर्ात एकूण ३२ गनु्यांची 

िोंद आह.े या गनु्यांपैकी मी गंभीर गनु्यांची मानहती सदिला दऊे इनच्छतो.  

 

       यािंतर श्री. िोडे.... 



14-03-2022 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) H - 35 
SJB/AKN/KTG प्रथम श्री.सोनावणे 11:30 

 

 

श्री.शंभरुाज दसेाई..... 

 सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्य श्री.गोनपचदं पडळकर यांच्यावर सांगली 

नजल्यातील आटपाडी पोलीस स्टेशिमध्ये १७/१२/२००९ रोजी गदी-मारामारी 

प्रकरणी गनु्हा दखल झालेला आह.े  तयािंतर १५/०४/२०१० रोजी दरोडा व िेकायदा 

जमाव प्रकरणी कलम ३९५, १४३, १४७, १४८, १४९, ३४१, ३२४ अन्वये गनु्हा 

दाखल झालेला आह.े  तयािंतर पनु्हा गदी-मारामारी प्रकरणी  कलम १४३ व १४७ 

अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आलेला आह.े  सरकारी िोकरांवर हल्ला प्रकरणी 

कलम ३४१ ,३३२ व ३५३ अन्वये गनु्हा दाखल झालेला आह.े  तयािंतर पनु्हा गदी-

मारामारी प्रकरणी कलम १४३, १४७, ३२३, ३२४, ५०४ अन्वये गनु्हा दाखल 

झालेला आह.े  सवामत महत्त्वाचे म्हणजे ०४/०१/२०२२ रोजी ठगिाजी आनण 

ॲरोनसटीचा दखेील गनु्हा दाखल झालेला आह.े नफयामदीची जमीि खरेदी केल्यािंतर 

ठरल्याप्रमाणे खरेदीची रसकम नदली िाही..  मी महत्त्वाचे असलेले केवळ ८-९ गनु्हचे 

या नठकाणी वाचले आहते.  सन्माििीय सदस्य श्री.गोनपचंद पडळकर ज्या 

गनु्यांिाित सांगत होत ेते गनु्ह ेमी वाचलेलेच िाहीत.  ते गनु्ह ेअजिू न्यायप्रनवष्ट 

आहते.  सन्माििीय सदस्य श्री.गोनपचंद पडळकर यांिी उल्लेख केल्यािसुार 

अनहल्यादवेी होळकर यांचा पतुळा िसनवण्याप्रकरणी जेजरुीमध्ये आनण टेंभ ू

योजिेच्या पाणी प्रकरणी कराड येिे गनु्हा दाखल आह.े  ह ेगनु्ह ेमी वाचलेले िाहीत. 

मी केवळ सांगली नजल्यातील व आटपाडी पोलीस स्टेशिमध्ये दाखल झालेल्या 

गनु्हांचाच उल्लेख केला आह.े   

 सभापती महोदया, अशा पद्धतीिे गदी जमनवण,े मारामारी, दरोडा, जमाव 

जमनवणे, ॲरोनसटी, फसवणकू करणे प्रकरणी सन्माििीय सदस्यांवर गनु्ह े दाखल 

आहते. या गनु्यांिरोिरच तयांच्यावर परराज्यात दाखल झालेला गनु्हा मला 

सभागहृात ऑि-रेकॉडम सांगता येत िाही.  किामटक राज्यात सदु्धा अशा पद्धतीचे प्रसंग 

घडल्याची आमच्याकडे मानहती आह.े परंत ु या घटिा दसुऱया राज्यातील 

असल्यामळेु तया राज्याच्या सरकारकडूि अनर्कृतपणे आपल्या सरकारला जोपयंत  

 

श्री.शंभरुाज दसेाई..... 
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कळनवण्यात येत िाही तोपयंत मी तया घटिेप्रकरणी भाष्ट्य करु शकत िाही.  तया 

सरकारकडूि या घटिेप्रकरणी जरुर मानहती मागनवण्यात येईल.   

 सभापती महोदया, सभागहृात केवळ आवाज वाढविू िोलण्याचे, आवशेािे 

िोलण्याचे आनण चांगले काम करणाऱया यंत्रणेला िाहक िदिाम करण्याचे काम 

सन्माििीय सदस्य श्री.गोनपचंद पडळकर यांच्याकडूि केले जाते.  परवा सदु्धा तयांिी 

पणुे ग्रामीणच्या पोलीस अर्ीक्षकांिा निलंनित करा, सोलापरूच्या पोलीस 

अर्ीक्षकांिा निलंनित करा, अमकु पोलीस अर्ीक्षकांिा निलंनित करा, अशा 

प्रकारची मागणी केली.  ज्यांच्यावर ३२ गनु्ह ेआहते, जे स्वत: ३२ गनु्यांमध्ये आरोपी 

आहते तयांिी आरोपींिा शोर्णाऱया आयपीएस अनर्काऱयांिा निलंनित करण्यात 

यावे अशी मागणी करणे ही हास्यास्पद िाि आह.े  मी सभागहृाला एवढेच सांग ू

इनच्छतो की, राज्यातील कायदा व सवु्यवस्िा निनितपणे अिानर्त राखण्याचा प्रयति 

राज्य सरकारिे केलेला आह.े  

 सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्य श्री.रनवंद्र फाटक यांिी एक िाि 

सभागहृाच्या निदशमिास आणिू नदली आनण तयावर आपण सदु्धा निदशे नदले की, 

उक्त िाि प्रकरणी राज्य सरकारिे निणमय घ्यावा.  राज्याचे सावमजनिक िांर्काम तिा 

िगर नवकास मंत्री श्री.एकिाि नशंद े ह े गडनचरोली नजल्याचे पालकमंत्री आहते.  

तयांच्याकडे ठाणे नजल्याचे पालकमंत्री पद असतािा तयांिी स्वगीय आर.आर.पाटील 

यांच्याप्रमाणे स्वत:हूि माििीय मखु्यमतं्रयांकडे गडनचरोली नजल्याचे पालकमंत्री पद 

नमळण्यासाठी आग्रह र्रला होता.   मी दोि-तीि मनहन्यापवूी गडनचरोली येिे जाऊि 

आलो.  मी नदवसभर तेिील ररमोट एररयातील पोलीस चौसयांमध्ये गेलो होतो.  

माििीय मंत्री श्री.एकिाि नशंद ेयांिी पालकमंत्री या िातयािे गडनचरोली नजल्यात 

फार चांगले काम केले आह.े  तयामळेु िक्षवाद्ांच्या चळवळीिे तयांच्या िोली भाषते 

पत्र नलहूि माििीय मतं्री श्री.एकिाि नशंद,े तयांचे नचरंजीव माििीय खासदार 

डॉ.श्रीकांत नशंद,े मंत्री महोदयांच्या सौभाग्यवती यांिा र्मकीचे पत्र पाठनवले. तयांिी 

 

श्री.शंभरुाज दसेाई..... 
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ते पत्र आमच्या नवभागाकडे नदले.  ते पत्र प्राप्त झाल्यािंतर मी तातडीिे गहृ नवभागाची 

िैठक घेतली.  मी इटेंलीजन्स अनर्काऱयांिा िोलाविू माििीय मंत्री श्री.एकिाि नशंद े

आनण तयांच्या कुटंुनियांच्या सरुके्षचा आढावा घेतला.  या प्रकरणी मी दोि िैठका 

घेतल्या आहते.  राज्याचे मंत्री आनण गडनचरोली नजल्याचे पालकमतं्री माििीय 

श्री.एकिाि नशंद ेव तयांच्या कुटंुनियांिा अनर्कची सरुक्षा दणे्याचा निणमय आम्ही तया 

िैठकीत घेतला.  आज आपल्या माध्यमातिू सभागहृाला सांग ूइनच्छतो की, माििीय 

मंत्री श्री.एकिाि नशंद ेव तयांच्या कुटंुनियांच्या सरुके्षिाित अनर्वेशि संपण्यापवूी 

पनु्हा एकदा आढावा घेतला जाईल.  तयांिा जी अनर्कची सरुक्षा परुनवण्यात आलेली 

आह ेतयात अजिू वाढ करावी लागली तर ती सदु्धा पोलीस नवभागाकडूि करण्यात 

येईल. 

 सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्य श्री.अनभजीत वंजारी यांिी िागपरूमध्ये 

मोठ्या प्रमाणावर क्राईम वाढला असल्याचे संनगतले.  िागपरूचा क्राईम रेट जास्त 

असिू तो कमी करण्यािाित प्रयति करावेत, अशी चांगली सचूिा तयांिी केली.  

मागील पाच वषामत हाच प्रकार साततयािे पढेु येत होता. ततकालीि गहृ मंत्री 

श्री.अनिल दशेमखु यांिी िागपरूसाठी काही नवशेष योजिा तयार केल्या होतया.  

िागपरू, पणुे, मुंिई, नपंपरी-नचचंवड, अमरावती, संभाजी िगर या सारख्या मोठ्या 

शहरांमध्ये जेिे लोकसंख्या जास्त आह,े वदमळ जास्त, व्यवसाय जास्त आह,े जेिे 

गैरप्रकार करणाऱया लोकांच्या टोळया आहते तया संदभामत मोठा ड्राईव्ह नवभागाच्या 

माध्यमातिू घेण्याच्या सचूिा राज्याच्या पोलीस महासंचालकांिा निनितपणे नदल्या 

जातील.  

सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्य श्री.अनभजीत वंजारी यांिी पोलीस भरतीचा 

मदु्दा मांडला होता, तयावर मी उत्तर नदले आह.े  गनु्हगेारीच्या प्रमाणात नकती वाढ 

झाली ह े तयांिी निदशमिास आणिू नदले, तयाचा सदु्धा मी उल्लेख केला आह.े 

 

श्री.शंभरुाज दसेाई..... 

तयांिी सांनगतले की, महानवकास आघाडीचे सरकार आल्यापासिू पोनलसांमध्ये 

ससुतू्रीकरण पाहण्यास नमळत आह.े या िाितचा दखेील मी उल्लेख केला आह.े 
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 सभापती महोदया, या प्रस्तावामध्ये मराठा आरक्षणाचा मदु्दा, आण्णासाहिे 

पाटील आनिमक नवकास महामंडळाचा मदु्दा नकंवा इतर अिेक मदु्द े आहते. काही 

सन्माििीय सदस्यांिी या मदु्ांचा उल्लेख केला.  मी सभागहृाच्या निदशमिास आणिू 

दतेो की, या वषी सरकारिे आण्णासाहिे पाटील आनिमक नवकास महामंडळासाठी 

अनर्कची तरतदू करण्याचा निणमय घेतलेला आह.े  सारिी असेल, िाटी असेल या 

संस्िांच्या र्तीवर आण्णासाहिे पाटील आनिमक नवकास महामंडळाला निर्ी 

उपलब्र् करुि नदला आह.े आण्णासाहिे पाटील आनिमक नवकास महामंडळाच्या 

नवनवर् योजिांमाफम त  सनुशनक्षत िेरोजगारांिा व्याज परतावा दणे्याचे काम करण्यात 

येते.  यासाठी परेुशी तरतदू महामंडळाकडे उपलब्र् झालेली आह.े महामंडळाला 

जेवढ्या निर्ीची गरज लागेल तवेढी गरज पणूम केली जाणार आह.े  

 सभापती महोदया, ओिीसी आरक्षणाचा नवषय सदु्धा या प्रस्तावामध्ये आह.े 

कोणतयाही ओिीसींचे राजकीय वा इतर आरक्षण असेल तर ते नटकले पानहजे. 

यासाठी महानवकास आघाडीला जे काही करावे लागेल ते करण्याची सरकारची 

तयारी आह.े  राज्याचे माििीय मखु्यमंत्री श्री.उद्धवजी ठाकरे साहिे, माििीय उप 

मखु्यमंत्री श्री.अनजतदादा पवार साहिे आनण माििीय महसलू मंत्री श्री.िाळासाहिे 

िोरात या नतघांचे या प्रश्नाकडे  साततयािे लक्ष आह.े  इम्पीररकल डाटा गोळा 

करण्यासाठी डेडीकेटेड कमीशि स्िापि करण्याची सदु्धा मंनत्रमंडळामध्ये चचाम 

झालेली आह.े  या कमीशिसाठी जेवढा निर्ी लागेल तवेढा निर्ी उपलब्र् करुि 

दणे्यात येईल, असे माििीय उप मखु्यमंत्रयांिी सांनगतले आह.े  या कमीशिला पणूम 

वेळ काम करावयाचे असेल तर ते पणूम वेळ काम करु शकतात. यासाठी जादा 

मिषु्ट्यिळ, जादा यंत्रणा लागली, जादा सामगु्री लागली नकंवा जे काही लागेल ते सवम  

निर्ीसह दणे्याची तयारी राज्य सरकारिे केलेली आह.े  

श्री.शंभरुाज दसेाई..... 

 सभापती महोदया, मराठा आरक्षणाच्या अिषुंगािे वसनतगहृांचा प्रश्न 

साततयािे या नठकाणी उपनस्ित केला गेला. महानवकास आघाडी सरकारिे १४ 

वसनतगहृ े तातडीिे सरुु करण्याचा निणमय घेतलेला आह.े यासाठी राज्य सरकारचे 

कसोशीिे प्रयति सरुु आहते. िव्यािे जागा उपलब्र् करुि इमारत िांर्ण्यापेक्षा ज्या 
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इमारती उपलब्र् आहते नकंवा ज्या भाडे तत्त्वावर नमळणार आहते तया जागा उपलब्र् 

करुि दणे्याचा प्रयति आह.े  लवकरात लवकर ही वसनतगहृ ेसरुु करण्यात येतील.   

 सभापती महोदया, मराठा समाजातील नवद्ार्थयांची नशष्ट्यवतृ्ती असेल, स्पर्ाम 

परीक्षा सवलत असेल, परीक्षा शलु्क माफी असेल, परीक्षा शलु्काची प्रनतपतूी असेल, 

या सवांसाठी ज्या ज्या नवभागांत आनिमक तरतदू करण्याची गरज असेल ती करण्यात 

येईल. माििीय मखु्यमंत्री व माििीय उप मखु्यमतं्री यांिी िेहमी सांनगतले आह ेकी, 

या सवम योजिांसाठी जेवढी नवत्तीय तरतदू लागले तेवढी उपलब्र् करुि दणे्यासाठी 

महानवकास आघाडीचे सरकार सकारातमक राहील. 

सभापती महोदया,  मला उत्तरासाठी नदलेल्या वळेेत जवळजवळ सवम मदु्ांचा 

ऊहापोह करण्याचा मी प्रयति केलेला आह.े तरी सदु्धा काही सन्माििीय सदस्यांच्या 

मदु्ांिा उत्तर द्ायचे राहीले असेल तर तया िाित जरुर नवभागाकडूि मानहती घेण्यात 

येईल.  जे काही सकारातमक करता येईल नकंवा या नतन्ही नवषयांच्या िाितीत ज्या 

चांगल्या सचूिा सन्माििीय सदस्यांिी सरकारकडे नदल्या असतील तयावर निनितपण े

सकारातमक नवचार करण्यात येईल, एवढीच ग्वाही या निनमत्तािे दतेो. 

 

 

      िंतर श्री.कांिळे..... 
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श्री. शंभरूाज दसेाई .... 

एवढी ग्वाही मी या निनमत्तािे दतेो. माझ्या उत्तराचा समारोप करतािा मी एवढेच सांगेि 

की, महानवकास आघाडी सरकारिे राज्यातील जितेच्या सरुके्षला प्रार्ान्य नदले आह े

आनण तसे करीत असतािा या जितेच्या सरुके्षची जिािदारी ज्या पोलीस दलावर 

आह,े तया पोलीस दलाला दखेील िळकट करणे, सक्षम करणे, लागणाऱया सवम 

सनुवर्ा उपलब्र् करुि दणेे याही िाजकूडे महानवकास आघाडी सरकारचे, आदरणीय 

मखु्यमंत्री श्री. उद्धवजी ठाकरे साहिेांचे नवशेष लक्ष आह.े राज्यातील कायदा व 

सवु्यवस्िा अिानर्त राखणे आनण क्राईम रेट कमी करणे यालाच महानवकास 

आघाडी सरकारचे प्रार्ान्य राहील आनण तया पध्दतीिे आमची वाटचाल असले 

एवढेच मी या निनमत्तािे सांगतो आनण ज्या सन्माििीय सदस्यांिी चांगल्या सचूिा 

केल्या आहते, तया चांगल्या सचूिांचे स्वागत करतो. र्न्यवाद ! जय नहदं ! जय 

महाराष्ट्र ! 

 श्री. प्रवीण दरेकर : सभापती महोदया, माििीय गहृ राज्यमंत्रयांिी नियम २६० 

च्या प्रस्तावाला उत्तर दतेािा मी नवचारलेल्या अिेक प्रश्नांिा िगल दणे्याचा अतयंत 

नियोजििध्द प्रयति केल्याचे नदसत आह.े तयांच्या उत्तरात सन्माििीय सदस्य श्री. 

गोनपचंद पडळकर यांच्या केसेसचा उल्लेख िाही असे जर झाले असते तर आम्हाला 

कदानचत आियम वाटले असते. सन्माििीय सदस्य श्री. गोनपचंद पडळकर यांच्यावर 

जे गनु्ह ेआहते, तया संदभामत न्यायालयाला जो काही निणमय घ्यायचा असेल तो घेईल. 

गनु्हा दाखल झाला म्हणजे तो आरोपी होत िाही. परंत ुगंभीर गनु्यांचा उल्लेख करीत 

असतािा िाँिस्फोटाच्या आरोपीशी संिंर् असलेले, आनिमक व्यवहार करणारे  

माििीय मंत्री अजिू मंनत्रमंडळात आहते, तयाचे उत्तर काय, तयांचा राजीिामा का 

घेतला िाही यावर भाष्ट्य करण्यात आलेले िाही. दसुरे अिेक प्रश्न आहते. सन्माििीय 

सदस्य श्री. गोनपचंद पडळकर यांचा उल्लेख करीत असतािा मी अिेक िावे दईेि. 

शेवटी तयांिी काढल्यावर आम्हालाही काढले पानहजे.  

 सभापती महोदया, एका पक्षाचे श्री. रघिुाि कुनचक िावाचे िेते आहते. मी 

आपल्याला व्हॉट्स ॲपचे चॅट पाठनवतो, तया व्हॉट्स ॲपचे चॅट मी वाचणे आपण  

श्री. प्रवीण दरेकर .... 
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नदलेल्या सचूिेप्रमाणे योग्य होणार िाही. तया मनहलेच्या संदभामत, श्री. रघिुाि कुनचक 

यांिी तया पीनडत मनहलेच्या संदभामत जो प्रकार केला आह,े तो आपल्याला माहीत 

आह.े आपण पणु्याच्या आहात. मी ते आपल्याकडे पाठनवतो. आपण ते समजिू 

घ्यावे. आपण जाणीवपवूमक गनु्ह ेदाखल करीत आहात असा माझा स्पष्ट आरोप आह.े 

मेहििू शेख यांच्या िाितीत दखेील काय झाले ह े महाराष्ट्रातील जितेिे पानहले 

आह.े सन्माििीय सदस्य श्री. गोनपचंद पडळकर यांच्यासारख ेसदस्य आहते, तयांचे 

चकू, िरोिर हा न्यायालयामध्ये निकाल लागले, तेव्हा ठरेल. परंत ुर्िगर समाजातील 

तरुण िेततृव पढेु येत आह,े तयाचचे पोटशळू महानवकास आघाडी सरकारला 

असल्याचे मोठ्या प्रमाणात नदसत आह.े मी तयांच्या माध्यमातिू गनु्हगेारांची यादीच 

वाचतो.  

 सभापती महोदया, एक गनु्हगेार तर मंनत्रमंडळात आहते. मेहििू शेख यांच्या 

नवषयी काही उल्लेख झाला िाही. माििीय पंतप्रर्ािांिा नशव्या नदल्या. माििीय 

पंतप्रर्ािांिा मी मारु शकतो असे वक्तव्य एक िेता करतो. तयांच्यावर कारवाई करीत 

िाही. माििीय मंत्री श्री. िवाि मनलक  यांच्याकडूि आयटम गलम म्हणिू सन्माििीय 

नकरीट सोमय्या यांिा िोलले जाते. तयांच्यावर कारवाई होत िाही. कारवाया 

नसलेसटेट होतात. 

 उप सभापती : मी सभागहृाची वेळ १० नमनिटांकररता वाढनवत आह.े 

 श्री. प्रवीण दरेकर : सभापती महोदया, कारवाया नसलेसटेड होत आहते ह ेमला 

सभागहृाच्या निदशमिास आणायचे आह.े आपण क्राईम नसटी म्हणिू िागपरूचा 

उल्लेख करता. कारण तयावेळी ततकालीि मखु्यमंत्री िागपरूचे होते. आता आपण 

पणु्याच्या आहात. पणु्याला क्राईमची काय पररनस्िती आह,े नकती क्राईम झाले याचा 

लेखाजोखा मांडावा. िीडला काय झाले पहा. िीडला नजल्हानर्कारी कायामलयात 

एकमेकांवर गोळीिार केला. हा क्राईम िाही का ? क्राईमला जात िसते, र्मम िसतो, 

पक्ष िसतो ह ेआपण उत्तर दतेािा समजिू घेण्याची अतयंत आवश्यकता होती. तयामळेु  

 

श्री. प्रवीण दरेकर .... 
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मी क्राईमच्या संदभामत क्रमांक नदले आहते. मला काही आिंद होत िाही. आपल्या 

राज्याचे गनु्हगेारीमध्ये वर िाव असणे ह ेआपल्याला शोभा दणेारे िाही. पनहले एक 

ते पाच निकष होते. एक नकंवा दोि निकष होते. कुठेही असो पण आपले राज्य 

गिुहगेारीमकु्त असले पानहजे अशी भनूमका तमुची, आमची सवांची असली पानहजे. 

 सभापती महोदया, मराठा आरक्षणाच्या संदभामत उल्लेख केला. आपण 

अण्णासाहिे पाटील महामंडळाला नकती तरतदू केली, सारिीला नकती तरतदू     

केली ? आपण मौलािा आझाद मंडळासाठी कौशल्य नवकासाच्या माध्यमातिू ७०० 

ते ८०० कोटी रुपयांची तरतदू करता. सामानजक असंतलुि योग्य िाही. मराठा, र्िगर 

समाज आह.े र्िगर समाजासाठी १ हजार काटी रुपयांची तयावेळी तरतदू होती. 

आपण र्िगर समाजाला आरक्षण दऊे शकत िाही. परंत ु ततसम सवलती र्िगर 

समाजासाठी आहते, तया पानहजेत. ....(अडिळा).... घोषणा केली होती, तयािंतर 

तमु्ही सरकारमध्ये आला. आम्ही, तमु्ही करण्यापेक्षा मी सरकार म्हणिू िोलत आह.े 

तमु्ही सत्तेवर िसल्यावर तमुची जिािदारी आह.े तमु्ही सत्तेत होता. तमु्ही सहभागी 

होता. र्तुल्या तांदळासारख ेआपण नवभक्त झालो म्हणजे आपली जिािदारी संपली 

असे होत  िाही. आपली दखेील तवेढीच जिािदारी आह.े समाजांमध्ये मोठ्या 

प्रमाणत असंतोष नदसत आह.े आपण सांनगतले की, मी आपल्याला िाव ेदणेार होतो. 

मी नठकाणे सांनगतली होती.  

 सभापती महोदया, मी िवी मुंिईचे नठकाण सांनगतले होते. एपीएमसी 

माकेटच्या िाजलूा, दनहसर चेकिासयाला खलेुआम डान्स िार सरुु आहते. मलुुंड, 

ठाणे अशी नठकाणे आहते. तया िारचे िाव, मालकाचे िाव, तयाचा िंिर ही माझी 

जिािदारी आह ेका ? ही जिािदारी सरकार म्हणिू आपली आह.े आम्ही आपल्या 

निदशमिास एखादी गोष्ट आणल्यािंतर तयाचे उत्तर नकंवा तयावर उपाय शोर्ण्याची 

जिािदारी आपली आह.े ह े खरे आह े की, आपण पोनलसांच्या वसाहतीसाठी  

चांगल्याप्रकारे तरतदू करण्याचा प्रयति केला. पण पोनलसांसाठी ही रसकम कमी 

आह.े तिानप आपण तयांच्यासाठी रसकम वाढनवत आहात ही दखेील जमेची िाज ू 
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श्री. प्रवीण दरेकर .... 

आह.े मी तयािाित आपले अनभिंदिही करेि. परंत ु आज पोनलसांच्या समस्या 

मोठ्या प्रमाणात आहते. आपण पोनलसांसाठी तरतदू करीत असतो, तेव्हा झकुते माप 

असले पानहजे. मुंिईच्या पोलीस वसाहती आहते. नशवडी पोलीस वसाहत आह.े 

आमचे सन्माििीय सदस्य श्री. कानलदास कोळंिकर साततयािे तयाच्या 

पिुनवमकासासाठी प्रयति करीत आहते. मुिंईतील पोलीस वसाहती संदभामत एकदा 

िैठक घेऊि तयांचा पिुनवमकास करण्यािाित पहावे. तेिे भेट द्ावी, समजिू घ्याव े

आनण िैठक घेऊि पोनलसांच्या वसाहतींच्या पिुनवमकासाचा प्रश्न दखेील मागी 

लावावा, अशी नविंती करतो आनण तसे आपण कराल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो.  

 सभापती महोदया, नियम २६० च्या प्रस्तावात पररवहि नवभागाचा नवषय 

आह.े आपण एसटीच्या प्रश्नाला स्पशम केलेला िाही. आजही एसटी कममचारी  

आंदोलि करीत आहते. आजही आतमहतया करीत आहते. काल, परवा दखेील एसटी 

कममचाऱयांिी आतमहतया केल्या. तमु्ही उत्तर दतेािा, महत्त्वाच्या नवषयाच्या संदभामत 

संवदिेा कशा रानहल्या िाहीत ? आपले भाष्ट्य आले िाही. माझी या संदभामत नविंती 

राहील. संपाच्या संदभामत परवा माििीय सभापतींिी हस्तके्षप करीत तयातिू मागम 

काढला होता. एक  सनमती दखेील िेमली. आमची िैठक झाली. अतयंत सकारातमक 

िैठक झाली. तयावेळी माििीय सभापती होते, माििीय पररवहि मंत्री होत.े तयावेळी 

माििीय मखु्यमंत्रयांशी, माििीय उप मखु्यमंत्रयांशी िोलिू नवनलिीकरणसदृश लाभ 

दणे्यासंदभामत एकमत झाले होते. सातवा वेति आयोग लाग ूकरण्यासंदभामत एकमत 

झाले होते. कुठे माशी नशंकली माहीत िाही. माझी माििीय मंत्री श्री. आनदतय ठाकरे 

यांिा नविंती आह ेकी, आपण पररवहिच्या संपामध्ये स्वत: लक्ष घालावे. कारण 

माििीय पररवहि मंत्रयांची मािनसकता होती, त े"होय" म्हणाले होते, िंतर माििीय 

मखु्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे साहिेांिी दखेील सकारातमक भनूमका घेतली होती, असे 

तयांिी  मला सांनगतले होते. 

          िंतर श्री. खचे ....  
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श्री.प्रवीण दरेकर.... 

परंत ुनवत्त नवभागाकडे ती फाईल का अडकली, नकती रकमेचे िडमिे येते तयाचा नवचार 

करुि टप्पे ठरनवण्यात यावेत. एस.टी.कममचारी आतमहतया करीत आहते तया 

िांिनवण्याची जिािदारी सरकारची आह.े महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा 

होत िाहीत, दयु्यम निवड मंडळाच्या परीक्षा होत िाहीत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

ही नवश्वासाहम संस्िा आह.े महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला सशक्त करुि तयांच्या 

माध्यमातिू परीक्षा घेतल्या तर अशा प्रकारचे घोटाळे निनितपणे होणार िाहीत.  

 उप सभापती : नवरोर्ी पक्ष िेतयांिी तयांच े म्हणणे िोडसयात सांगावे, 

आणखी दोि तीि सदस्यांिा िोलायचे आह ेतयािंतर मंत्री महोदय उत्तर दतेील. 

 श्री.प्रवीण दरेकर :  सभापती महोदया, मी प्रस्तावात जे मदु्द ेउपनस्ित केले 

तया मदु्ांची उत्तरे मंत्री महोदयांकडूि नमळालेली िाहीत. तेच मदु्द े मी पनु्हा मंत्री 

महोदयांच्या निदशमिास आणिू दते आह.े मी एक ते दोि नमनिटात मदु्द े सांगतो. 

सभापती महोदया, िदल्यांच्या रॅकेटमध्ये अहवाल सादर झाला होता, तयांच्यातील 

दोषी लोकांवर वषमभरात काय कारवाई करण्यात आली. उलट ज्यांिी िदल्यांच्या 

रॅकेटचा पदामफाश केला तया नवरोर्ी पक्ष िेते श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांिा शासिािे 

िोटीस पाठनवली आह.े चोर सोडूि संन्याशाला फाशी दणे्याचे काम ह ेसरकार करीत 

आह.े माििीय नवरोर्ी पक्ष िेते श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांिा िोटीस पाठनवण्यात आली. 

पनु्हा असे सांगतात की, आम्ही अशा सहा िोटीसी पाठनवल्या आहते. पनहल्या 

िोटीसी पाठनवल्या तयािाित या गनु्यात मदत व्हावी अशा प्रकारची प्रश्नावली होती. 

आता काय जादचूी कांडी झाली. मंत्री महोदय श्री.िवाि मनलक यांचा राजीिामा 

मागतो, सरकारला वेगवगेळया प्रकारे हरैाि करतो म्हणिू दडेंलशाही पध्दतीिे नवरोर्ी 

पक्ष िेते श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांिा िोटीसा पाठविू ते आरोपी आहते असे नचत्र उभ े

करण्याचा प्रयति ह ेसरकार करीत आह.े अशी िोटीस पाठनवण्यात आली तयावेळी 

मुंिईसह महाराष्ट्रातील सवमसामान्य जितेच्या मिात संताप निमामण झाला. माििीय 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांचे  िेततृव महाराष्ट्राला मानहती आह.े गेल्या पाच वषामत 

स्वत:ची प्रनतमा स्वच्छ ठेऊि तयांिी कारभार केलेला आह.े अशा प्रकारे ह े 
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श्री.प्रवीण दरेकर.... 

महानवकास आघाडी सरकार कारभार करीत असिू कें द्रीय यंत्रणा आमच्यावर दिाव 

आणते असा उल्लेख केला जात आह.े मंत्री महोदयांकडे मी मागणी केली होती की, 

भ्रष्टाचार कमी करायचा असेल तर आयएएस व आयपीएस यांच्या संपत्तीची मानहती 

पोटमलवर टाकण्यात येते. लोकप्रनतनिर्ी तयांच्या संपत्तीची मानहती प्रनतज्ञापत्र दऊेि 

सादर करतात. राज्यातील संवगम एक व तयावरील सवम शासकीय अनर्काऱयांच्या 

कुटंुिाच्या मालमत्तचेा तपशील विेसाईटवर प्रकानशत करण्याचे िंर्ि घालावे अशी 

मागणी केली होती. आयएएस,आयपीएस व लोकप्रनतनिर्ी संपत्तीची मानहती जाहीर 

करतात, तयामळेु वगम एक संवगामतील अनर्काऱयांिी तयांची व तयांच्या कुटंुिाची 

संपत्ती वेिसाईटवर जाहीर करावी यािाित मंत्री महोदयांिी भाष्ट्य करावे. पोनलसांच्या 

भत्त्यात वाढ करावी. तयांच्या कामाचे तास कमी करावेत. तयांिा ओव्हरटाईम भत्ता 

दणे्यात यावा. अिकंुपा ततवावरील भरती तातडीिे करा. सेवानिवतृ्ती िंतर आरोग्य 

सनुवर्ा दणे्यात याव्यात. ही िाि मंत्री महोदयांिी मान्य केली होती. यािािींचा 

उल्लेख मंत्री महोदयांिी तयांच्या उत्तरात केला िाही. तयािाित खलुासा करण्यात 

यावा. मी वारंवार सांगतो की, मंत्री महोदय संवेदिशील आहते. एखादा नवषय आम्ही 

सांगतो तयावेळी आपणाकडूि तयािाित प्रामानणक कृती होते. जे आता सरुु आह े

तयािाित पोलीस प्रशासिाला ताकद दऊेि दरुुस्त करावे लागेल. आमचे व तमुच े

सरकार असे ि करता कोणतया सरकारचा क्राईम रेट कमी की जास्त होता याचा नवचार 

ि करता महाराष्ट्र राज्य सरुनक्षत म्हणिू दशेात ओळख आह ेती कायम रहावी अशी 

मी अपेक्षा व्यक्त करतो.र्न्यवाद. 

 उप सभापती : म.नव.प.नियम २६० प्रस्तावावरील मंत्री महोदयांचे उत्तर व 

एखाद्ा सदस्यांचा प्रश्न व पनु्हा मंत्री महोदयांचे उत्तर होईपयंत सभागहृाची वेळ 

वाढनवण्यात येत आह.े 

 श्री.शंभरूाज दसेाई : सभापती महोदया, माििीय नवरोर्ी पक्ष िेतयांिी दोि तीि 

महतवाचे मदु्द ेएस.टी.कममचाऱयांच्या संपािाित उपनस्ित केले आहते. नवरोर्ी पक्ष 

िेतयांिा यािाित कल्पिा आह ेकी, मागील आठवड्यात चचेच्या वेळी सभापती  
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श्री.शंभरूाज दसेाई.... 

महोदयांकडे या नवषयािाित िैठक झाली. या िैठकीत पररवहि मतं्री व इतर 

सन्माििीय सदस्य होते. तयािैठकीत संघटिेच्या लोकांसोित सकारातमक चचाम करुि 

र्ोरण ठरले आह.े राज्य सरकारच्या र्ोरणािसुार व स्लॅििसुार ४१ टसके पगारवाढ 

एस.टी.कममचाऱयांिा दणे्याचा निणमय घेतला आह.े आजपयंत एवढी पगारवाढ कर्ीही 

दणे्यात आलेली िाही.  पररवहि मंत्री महोदयांिी सभागहृात व मंनत्रमंडळाच्या 

िैठकीत सांनगतले की, एक पररपत्रक व्हायरल झाले तयािसुार कामावर हजर 

केल्यािंतर कारवाई करा. ते महामंडळाच े अनर्कृत पररपत्रक िाही. तयामळेु 

कममचाऱयांच्या मिात भीती निमामण झाली होती की, आम्हाला हजर व्हायला 

सांगतील व िंतर आमच्यावर कारवाई करतील. तया पररपत्रकाचा महामंडळाशी 

कोणताही संिंर् िाही असे मंत्री महोदयांिी स्पष्ट केले आह.े सरकार व पररवहि मंडळ 

एस.टी.कममचाऱयांसोित सहािभुतूीिे वागले आह ेव यापढेुही वागणार आह.े नवत्त 

नवभागाशी संिंनर्त ज्या िािी असतील तयािाित नवत्तमंत्री महोदय व मखु्यमंत्री 

महोदयांशी चचाम करुि निणमय घेण्यात येईल. हा संप नमटावा, सामान्य ग्राहक  व 

प्रवाशांचे हाल होऊ िये या दृष्टीिे सरकार सकारातमक पावले उचनलत आह.े 

तयाचिरोिर नवरोर्ी पक्ष िेतयांिी नवर्ािसभेच्या नवरोर्ी पक्ष िेतयांिा िोटीस का 

नदली व तयांिा अशा पध्दतीिे का िोलनवले असा उल्लेख केला. 

 श्री.प्रसाद लाड : सभापती महोदय, मला पॉईटं ऑफ ऑडमरवर िोलायच े

आह.े 

 उप सभापती : सन्माििीय सदस्य आपण खाली िसावे मंत्री महोदयांचे उत्तर 

पणूम होऊ द्ावे तयािंतर मी आपणाला िोलण्यास संर्ी दणेार आह.े आपण तयांिा 

मध्ये अडव ू िका. सकाळी आम्ही ४० ते ४५ नमनिटे नवरोर्ी पक्ष सदस्यांची वाट 

पानहली होती. आता पनु्हा प्रश्नोत्तरे नवचारुि वेळ घेणे िरोिर िाही. 

 श्री.प्रवीण दरेकर : सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्य श्री.प्रसाद लाड यांिा 

असे म्हणायचे आह े की, मंत्री महोदय, उत्तर दते असतािा ते सरकार म्हणिू उत्तर दते 

आहते. ते अिम राज्यमंत्री आहते. पनु्हा या प्रकरणािािात नवत्त नवभागाकडे जाऊि  
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श्री.प्रवीण दरेकर... 

चचाम करु. सभागहृ सरुु असते तेव्हा सरकारकडूि उत्तरे दणे्यात येतात. यािाित तयांिी  

भनूमका स्पष्ट करावी असे  सन्माििीय सदस्यांिा म्हणायचे आह.े 

 श्री.शंभरूाज दसेाई : सभापती महोदया, मी असे म्हणालो की, नवत्त नवभागाशी 

निगडीत जे प्रश्न असतील तयािाित  नवत्तमंत्री महोदय व आम्ही एकत्र िसिू संप 

नमटण्यािाित  सकारातमक निणमय घेण्याचा प्रयति करु. 

 उप सभापती : मी येिे असे िमदू करु इनच्छते की, पररवहि मंत्री ॲड.अनिल 

परि यांिी सभागहृात सांनगतले होते की, अनर्वेशिापयंत मला वेळ द्ा. तया 

कालावर्ीत या संदभामतील निणमय घेण्यात येतील. अनर्वेशि संपण्याच्या दोि तीि 

नदवस समजा  काहीच प्रगती झाली िाही तर आपण सभागहृात नवषय उपनस्ित 

करावा. तयािंतर निदशे दणे्यात येतील. 

 श्री. भाई नगरकर : सभापती महोदया, तया िैठकीला आपणही होतया. तया 

िैठकीत सवम ठरले होत,े तयािंतर फक्त निवेदि करायचे होते. माझी अशी मानहती 

आह ेकी, निवेदिाच्या ६०० प्रती तयार होतया. असे असतािा मध्यचे काय झाले 

याची मानहती आपण घ्यावी अशी माझी सभागहृामाफम त आपणाला नविंती आह.े 

 श्री.शंभरूाज दसेाई : सभापती महोदया, नवरोर्ी पक्ष िेतयांिी असे सांनगतले 

की, नवर्ािसभा नवरोर्ी पक्ष िेतयांिा िोटीस दणे्यात आली. तयांच्याकडूि मानहती 

घेण्यासाठी सायिर सेलच्या अनर्काऱयांिी िोलनवले होते. या अगोदर तयांिा पाच 

पत्रे दणे्यात आली होती. काल सहावे पत्र दणे्यात आले होते. गोपिीय दस्तावेज राज्य 

शासिाच्या गपु्तचर नवभागाकडे आह ेतो कसा नलक झाला व िाहरे कसा गेला. 

        या िंतर श्री.िोरले... 
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श्री.शंभरुाज दसेाई.......... 

या अिषुंगािे सायिर सेलला काही मानहती अपेनक्षत होती. यापवूी नवर्ािसभेच्या 

माििीय नवरोर्ी पक्षिेतयांिा ५ पते्र पाठनवण्यात आली होती. तयापैकी तयांिी एका 

पत्राचे उत्तर नदले होते की, मी आपल्याला मानहती दते आह.े परंत ुती नमळाली िाही. 

याच प्रकरणाशी संिंनर्त असलेल्या जवळपास २४ लोकांकडूि मानहती घ्यावयाची 

होती. नवभागािे तया सवम लोकांकडूि मानहती घतेली होती. नवर्ािसभेच्या माििीय 

नवरोर्ी िेतयांकडील मानहती प्रलंनित असल्यामळेु तयांिा पत्र दऊेि तयांच्याकडूि 

मानहती घेण्याचा प्रयति करण्यात आलेला आह.े अशा पद्धतीिे जाणीवपवूमक त्रास 

द्ावयाचा असे िाही तर सरकारी दस्तावेज, राज्य गपु्तचर नवभागाकडील संवेदिशील 

मानहती अशा पद्धतीिे िाहरे जात असेल तर तयामध्ये कोण आह,े तो संिंर् कोठपयंत 

आह े ही मानहती घेण्याच्या प्रामानणक हतेिेूच पत्र दणे्यात आले होते, यामध्ये 

कोणताही राजकीय हते ूिाही. ती मानहती तपासिू घेतली जाईल. आणखी मानहती 

पानहजे असेल तर तयांच्याकडूि पनु्हा मानहती घतेली जाईल. परंत ुयामध्ये कोणताही 

राजकीय हते ूिाही.  

 सभापती महोदया, माििीय नवरोर्ी पक्षिेतयांिी सारिी संस्िेला व अण्णा 

साहिे पाटील आनिमक नवकास महामंडळाला नकती निर्ी उपलब्र् करुि नदला 

यािाित उल्लेख केला. मी मघाशीच सांनगतले की, अण्णा साहिे पाटील आनिमक 

नवकास महामंडळाला व्याज परतावा दणे्यासाठी या माचम अखरेपयंत जेवढ्या 

निर्ीची आवश्यकता आह े तवेढा निर्ी उपलब्र् करुि नदलेला आह.े एनप्रल 

मनहन्यािंतर म्हणजे अिमसंकल्प मंजरू झाल्यािंतर सि २०२२-२३ या नवत्तीय 

वषामसाठी अण्णा साहिे पाटील आनिमक नवकास महामंडळाला जो निर्ी आवश्यक 

आह ेतो नदला जाईल. कोणतेही प्रकरण प्रलंनित ठेवले जाणार िाही.  

 सभापती महोदया, माििीय नवरोर्ी पक्षिेतयांिी पोनलसांच्या िाितीत तरतदू 

कमी असल्याचे सांनगतले. परंत ुमागील वेळेपेक्षा निनितपणे जास्त तरतदू करण्यात 

आलेली आह.े पोनलसांचे इन्रास्रसचर, सनुवर्ा चांगल्या ठेवण्याचा निनितपण े

प्रयति केला जाणार आह.े  
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 श्री.प्रसाद लाड : सभापती महोदया, आपण मला िोलण्याची संर्ी नदली 

तयािद्दल मी आपल्याला र्न्यवाद दतेो. गहृ राज्यमंत्री महोदयांिी राईट ऑफ 

ररप्लायच्या माध्यमातिू उत्तर नदलेले आह.े तयांच्या कामािद्दल आम्हाला शंका िाही. 

परंत ु तयांिी सानगतले की, एखादा पोलीस चकू करतो आनण तयांचा भदूडं संपणूम 

पोलीस नवभागाला सहि करावा लागतो. पोनलसांची चकू आह ेअसे आम्ही कर्ीही 

म्हटलेले िाही. पोलीस भरतीमध्ये भ्रष्टाचार झाला. माजी गहृमंत्री आज तरंुुगात 

आहते. तया िदल्यांमळेु पोनलसांवर साततयािे पररणाम होतो आनण ही चकू संपणम 

महाराष्ट्रािे दखेील मान्य केलेली आह.े काळिादवेी पोलीस स्टेशिमध्ये झोि-२ च्या 

माध्यमातिू ३ पोनलसांिा अटक करण्यात आली. राज्यात पोनलसांिी पनु्हा एकदा 

हवाला करणाऱया व्यक्तीकडूि खडंिी मागण्याच ेकाम केले. पोलीस उपायकु्त यांिा 

कायम स्वरुपी सटु्टीवर पाठनवण्यात आले. पोनलसांच्या िाितीत ह ेवेळोवळेी का होत े

ह ेसभागहृाच्या माध्यमातिू राज्यातील जितलेा कळले पानहजे. जोपयंत पोनलसांच्या 

िदल्यांमर्ील भ्रष्टाचार िांित िाही तोपयंत अशा प्रकारच्या गोष्टी िांिणार िाहीत.  

सभापती महोदया, माििीय गहृ राज्यमंत्रयांिी पोनलस हाऊनसंग संदभामत 

सांनगतले. हा प्रश्न अनतशय गंभीर आह.े आपण सांनगतल्याप्रमाणे १५० कोटी रुपयांिी 

तो आकडा वाढनवण्यात आलेला आह.े परंत ुमी आपल्या निदशमिास आणिू दऊे 

इनच्छतो की, मी हा प्रश्न सभागहृात दोि-तीि वेळा उपनस्ित केला होता. नवर्ािसभचेे 

सन्माििीय सदस्य श्री.कालीदास कोळंिकर नवर्ािसभेत साततयािे हा प्रश्न मांडतात. 

ज्यावेळी दत्ता पडसळगीकर मुंिईचे पोलीस आयकु्त होते, तयािंतर संजय िवे होत,े 

तयावेळी मुंिईतील संपणूम हाऊनसंग सोसायटीचा प्लॅि ततकालीि पोलीस आयकु्तांकडे 

सादर करण्यात आला होता. गहृ राज्यमंत्री महोदय आपण माहीम, माटंुगा, ताडदवे 

नकंवा अरं्ेरी येिील पोलीस कॉलिीमध्ये गलेात तर आपल्याला तेिे भयावह 

पररनस्िती िघावयास नमळते. तयावेळी ततकालीि आयकु्तांिी पोनलसांच्या घराच ेछत 

कसे पडते, तयांचे कुटंुि तेिे कसे राहते ही पररनस्िती दाखनवली होती. तयावेळी 

ततकालीि मखु्यमंत्रयांिी पोलीस हाऊनसंगसाठी वगेळा निर्ी दणे्याची काम केले होत े

आनण पोलीस हाऊनसंग म्हाडाच्या र्तीवर तयार करण्याचा प्रस्ताव दखेील तयार 
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श्री.प्रसाद लाड....... 

केला होता. मला सांगतािा अनतशय वाईट वाटते की, पोलीस हाऊनसंगच्या डीजी 

यांिा ज्यनुिअर इनंजनिअर यांच्या एवढे पैसे खचम करण्याचा दखेील अनर्कार िव्हता. 

पोलीस हाऊनसंगचे ररपेअररंग करावयाचे असेल तर तयासाठी सावमजनिक िांर्काम 

नवभागाची परवािगी घ्यावी लागते. पोलीस नवभाग स्वतंत्र आह.े आपण  पोलीस 

नवभागात आयपीएस अनर्काऱयाची िेमणकू करतो, एसपी दजामच्या अनर्काऱयांची 

िेमणकू करतो. मग वेगळी यंत्रणा दऊेि तयांिा ररपेअररंगसाठी वेळा निर्ी का उपलब्र् 

करुि नदला जात िाही ? आपण मुंिई शहरात म्हाडाच्या माध्यमातिू पत्रा चाळी 

सारख्या सोसायट्या नवकनसत करतो. मग पोलीस हाऊनसंग का नवकनसत होत िाही? 

मी सांग ूइनच्छतो की, आता पयंत िदल्यांच्या रॅकेट संदभामतील अहवाल का सादर 

झाला िाही, ह ेदखेील मंत्री महोदयांिी सभागहृाला सांनगतले पानहजे. माििीय गहृ 

राज्यमंत्री अशा प्रकारे सभागहृाची नदशाभलू करु शकत िाहीत.  

 श्री.प्रवीण दटके : सभापती महोदया, िागपरू शहरात मागील मनहन्याभरात 

एकही खिुाची घटिा घडलेली िाही. आयकु्तांिी चांगले काम केलेले आह.े मी 

माििीय गहृराज्यमंत्री व आयकु्तांिा र्न्यवाद दतेो.  

 सभापती महोदया, िागपरू शहरातील तरुणांमध्ये अंमली पदािांचे सेवि 

करण्याची प्रवतृ्ती मोठ्या प्रमाणावर वाढत आह.े माििीय गहृ राज्यमंत्रयांिी याकडे 

लक्ष द्ावे, अशी माझी नविंती आह.े तसेच गरीि, मध्यम वगीय िोकरदार लोकांिी 

प्लॉट घेतलेले आहते तयांचे प्लॉट हडपण्याचा र्दंा िागपरू शहरात सरुु झालेला आह.े 

नवशेषत: िेलतरुळी, अजिी, इमामवाडा पोलीस स्टेशि भागात गरीि लोकांचे प्लॉट 

हडप करण्याचा र्ंदा सरुु झालेला आह.े याकडे लक्ष द्ावे अशी माझी गहृ राज्यमंत्री 

महोदयांिा नविंती आह.े  

सभापती महोदया, मोसका लागलेले आरोपी रस्तयावर नफरतात. वतममािपत्रात 

तशा िातम्या, फोटो छापिू आलेले आहते. ते िागपरूच्या पालकमंत्री महोदयांच्या 

िंगल्यासमोर नदसले हा नचंतेचा नवषय आह.े पोलीस अनर्कारी प्लॉट हडपणाऱया 
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श्री.प्रवीण दटके....... 

टोळयांसोित काम करीत आहोत. तयामध्ये एसीपी, डीसीपी, पीआय यांचा समावशे 

आह.े गरीि लोकांचे प्लॉट हडपण्यात येत आहते. गरीि लोकांिा त्रास होत आह.े 

माििीय गहृ राज् मंत्रयांिी यामध्ये लक्ष घालावे, अशी माझी नविंती आह.े 

 ॲड.निरंजि डावखरे : सभापती महोदया, मी आपल्या माध्यमातिू महतवाच्या 

नवषयाकडे सभागहाचे लक्ष वेर् ूइनच्छतो. ७ नडसेंिर रोजी भलेुश्वर येिील अंगडीया 

असोनसएशििे तक्रार केली होती की, तेिील डीसीपी त यांच्याकडे मनहन्याला १० 

लाख रुपये हप्ता मागत आहते. या संदभामत एलटी मागम पोलीस स्टेशिमध्य े

एफआयआर दाखल करण्यात येऊि ३ अनर्काऱयांवर गनु्हा िोंदनवण्यात आला. 

अनसस्टंट इन्स्पेसटर श्री.नितीि कदम, सि इन्स्पेसटर श्री.समार्ाि जामदडे व पोलीस 

इन्स्पेसटर श्री.ओम वांगडे यांच्यावर गनु्हा िोंदनवण्यात आला. श्री.ओम वांगडे यांिा 

अटकही झाली. परंत ु मळू तक्रार डीसीपी यांच्यािाित होती. डीसीपी संदभामत 

नवभागाकडूि अद्ाप कारवाई करण्यात आलेली िाही. तयांची पोस्टींग चेंज करुि, 

झोि चेंज करुि साईट िँच करुि तयांिा रजेवर पाठनवण्यात आले. स्पेनसनफक ज्या 

डीसीपींनवरुद्ध एफआयआर दाखल झाला तया संदभामत अद्ाप कोणतीही कारवाई 

झालेली िाही. पोलीस इन्स्पेसटर यांिी स्वत:च्या अँनटनसपेटरी िेलमध्ये कोटामकडे जो 

जिाि नदला होता तयामध्ये सांनगतले की, माझ्या िद्दल तक्रार िाही, डीसीपी यांच्या 

िद्दल तक्रार आह.े तयामळेु तयांच्यावर कारवाई ि होता माझ्यावर कारवाई होत आह े

ह ेगैर आह.े या संदभामत कारवाई करण्यात यावी, अशी माझी नविंती आह.े तसेच, 

गहृ राज्यमंत्री महोदयांिी ६ िोटीसेस संदभामत उल्लेख केलेला आह.े माझा प्रश्न असा 

आह ेकी, तयापवूी जे जिाि िोंदनवण्यात आले तयाच्यावर कोणती कारवाई करण्यात 

आली यािाित सभागहृाला मानहती नमळाली पानहजे. 

 श्री.शंभरुाज दसेाई : सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्यांिी जे मदु्द ेउपनस्ित 

केलेले आहते तयाची शासिािे िोंद घेतलेली आह.े 

 उप सभापती : सभागहृािे प्रस्तावावर नवचार केला आह.े 

उप सभापती.......... 
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 आता सभागहृाची नवशेष िैठक स्िनगत होत आह.े सभागहृाची नियनमत 

िैठक दपुारी १२ वाजिू १५ नमनिटांिी पनु्हा भरेल. 

( सभागहृाची नवशेष िैठक दपुारी १२ वाजिू ९ नमनिटांिी दपुारी १२ वाजिू १५ 

नमनिटांपयंत स्िनगत झाली.) 

------- 

        यािंतर .सांगळे...... 
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(स्थगितीनतंर) 

(सभापतीस्थानी माननीय सभापती) 

 सभापती : प्रश्नोत्तरे.... प्रश्न क्रम ांक १२०६६.... 

 श्री.प्रवीण दटके : सभ पती महोदय, म झ  पॉई ांट ऑफ इन्फॉमशेन आह.े 

आपल्य कडे क श्मीर फ ईल्स न व च  चचत्रपट प्रदचशित झ ल  आह.े...  

 सभापती : आपण प्रश्नोत्तरे झ ल्य नांतर आपल  पॉई ांट ऑफ इन्फॉमशेन 

उपचथित कर व .  

 श्री.प्रवीण दटके : सभ पती महोदय, तारांनकत प्रश्नासंिंर्ी सांबांचित सन्म ननीय 

सदथय उपचथित नसल्य मळेु मी म झ  पॉई ांट ऑफ इन्फॉमेशन उपचथित करीत आह.े  

 सभापती : ठीक आह.े  

  



14-03-2022 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) L - 54 
MJS/AKN/KTG प्रथम श्री.बोिले 12:10 

 

 

काश्मीर फाईल्स गचत्रपटासंबंधी पॉईटं ऑफ इन्फॉमेशन 

 श्री.प्रवीण दटके : सभ पती महोदय, आपल्य  राज्यात क श्मीरमर्ील 

चवषय सांबांिी क श्मीर फ ईल्स न व च  चचत्रपट प्रदचशित झ ल  आह.े ह  अचतशय 

उत्तम चचत्रपट आह.े परांत ु चचत्रपटगहृ च े म लक त्य  चचत्रपट चे पोथटसि 

नचत्रपटागहृाब हरे ल वत न हीत. तसेच चचत्रपटगहृ ररक मे असतािा दखेील चचत्रपट 

ह ऊसफुल असल्य चे स ांगत आहते. सव ांन  ह  चचत्रपट बघण्य चे अचभव्यक्ती 

स्वाततं्रय आह.े मह र ष्ट्र श सन ने आपल्य  र ज्य त सदर चचत्रपट सरुु करण्य स 

अनमुती चदलेली आह.े जम्म ू क श्मीरमध्ये बळी पडलेल्य  चहांदचूे चवषद व थतव्य 

द खचवण र  ह  चचत्रपट आह.े ह  चचत्रपट नसनू सत्य पररचथिती आह.े परांत ुही ब ब 

क ही सेक्यलुर मांडळींन  आवडलेली चदसत न ही. क श्मीर फ ईल्स चचत्रपट च े

पोथटसि क ढून ट कण,े चचत्रपट सरुु असत न  ज णीवपवूिक आव ज बांद करणे, 

चचत्रपटगहृ मध्ये प्रवेश करण ऱ्य  पे्रक्षक ांन  चवरोि करण्य चे प्रक र सरुु आहते. म झी 

आपल्य ल  चवनांती आह े की, त तडीने क श्मीर फ ईल्स या चचत्रपट ल  सांरक्षण 

दणे्य त य वे. तसेच चचत्रपट प्रदशिन त अडिळ  करण ऱ्य  व्यक्तींचवरुध्द क रव ई 

कर वी. चहांदहूृदय सम्र ट स्व.िाळासाहिे ठाकरे यांिी वेळोवेळी काश्मीरमर्ील 

पंनडतांिा सहािभुतूी दशमनवली होती. तयामळेु आमची अशी मागणी आह े की, 

महाराष्ट्रात काश्मीर फाईल्स या नचत्रपटाला शासिािे करमकु्त करावे. तसेच हा 

नचत्रपट िघण्यासाठी कोणतीही अडचण येऊ िये. पे्रक्षकांिा हा नचत्रपट सोप्या 

पद्धतीिे िघता यावा अशी आपल्याकडूि अपेक्षा आह.े  

 सभापती : शासिािे यािाित िोंद घ्यावी. 

 श्री.शंभरूाज दसेाई : सभापती महोदय, िोंद घेण्यात आली आह.े  

     --------- 
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           पृ.शी./मु.शी. : तोंडी उत्तरे 

पाथरी (गि.परभणी) येथील िंुडांवर कारवाई करणेबाबत 

  

(१) * १२०६६ श्री.अब्दुल्लाखान दुरााणी, श्री.गवक्रम काळे : सन्माििीय िृह 

मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) पािरी (नज.परभणी) येिील कुख्यात गुंड मोहम्मद िीि सईद िीि नकलेि व 

तयाचा मलुगा ह ेगरीिांिा शसे्त्र दाखविू, र्मसया दऊेि दहशतीचे वातावरण निमामण 

करुि तयांची मालमत्ता हडप करण्याचा प्रयति करीत असल्याचे निदशमिास आले 

असिू, सदर प्रकरणांची चौकशी करुि तयांच्यावर MPDA कायद्ािसुार कारवाई 

करावी अशी मागणी परभणी येिील स्िानिक प्रनतनिर्ी यांिी लेखी निवेदिाद्वारे व 

िागररकांिी मौनखकरीतया नवशेष पोलीस महानिरीक्षक पररके्षत्र, िांदडे यांच्याकडे 

नदिांक २२ िोव्हेंिर, २०२१ रोजी िोंदनवल्या आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, कुख्यात गुंड नकलेि व तयाच्या मलुाच्या नवरूध्द असलेल्या 

तक्रारीवरुि तयांच्यानवरुध्द MPDA कायद्ाप्रमाणे गनु्ह ेिोंदविू कारवाई करण्यात 

आली आह ेकाय, यािाित िोडसयात मानहती काय आह,े 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासिािे चौकशी करुि दोषींवर कोणती कारवाई केली 

वा करण्यात येत आह,े 

(४) िसल्यास, नवलंिाची कारणे काय आहते ?  

श्री.गदलीप वळसे-पाटील : (१) स्िानिक लोकप्रनतनिर्ी यांिी नवशेष पोलीस 

महानिरीक्षक पररक्षेत्र, िांदडे यांिा नदिांक २२/११/२०२१ रोजी तक्रार अजम नदलेला 

आह.े तिानप, सदर तक्रार अजामत एम.पी.डी.ए. कायद्ािसुार कायमवाही 

करण्यािाितचा उल्लेख करण्यात आलेला िाही. तसेच िागररकांिी यािाित तोंडी 

तक्रार केल्यािाित पोलीस स्टेशि अनभलेखात िोंद आढळूि येत िाही.  

(२) व (३) मोहम्मद िीि सईद िीि नकलेि व तयाचा मलुगा यांच्यावर दाखल 

असलेल्या गनु्याच्या अिषुंगािे सीआरपीसी ११० अन्वये प्रनतिंर्ातमक कारवाई 

करण्यात आली आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भवत िाही. 

            ( उप प्रश्न गिचारण्यात आले नाहीत.) 
----------------- 

कोकणातील समुद्राच्या वाढत्या िल प्रदुषणामुळे मत्स्य 
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उत्पादनात घट झाल्याबाबत  

(२) * १२१७८ श्री.ियंत प्र.पाटील : सन्माििीय मत्स्यगवकास मंत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) कोकणामर्ील कारखान्यांचे रसायियकु्त पाणी समदु्रात व िद्ांमध्ये सोडले जात 

असल्यामळेु, तसेच मागील दोि वषांपासिू िैसनगमक आपत्ती व कोरोिा प्रनतिंर्ामळेु 

समदु्र व िद्ांच ेजल प्रदषुणात वाढ झाली असिू तयाचा पररणाम कोकणातील मतस्य 

उतपादिावर झाला असल्याचे माह ेजािेवारी, २०२२ मध्ये वा तयादरम्याि निदशमिास 

आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, जल प्रदषुणात वाढ झाल्यामळेु रायगड नजल्यात सि २०१६-२०१७ 

ते सि २०२०-२०२१ या पाच वषामत समुारे साडे तीि हजार मे.टि मतस्य उतपादिात 

घट झाली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासिािे चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अिषुंगािे कोकणातील नवशेषत: रायगड नजल्यातील मतस्य उतपादिात वाढ 

होण्यासाठी कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) िसल्यास, नवलंिाची कारणे काय आहते ?  

श्री.अस्लम शेख : (१) िैसनगमक आपत्ती व कोरोिा प्रनतिंर्ामळेु मतस्योतपादिात 

सि २०२०-२१ मध्ये घट झाली ह ेखरे आह.े  

(२) रायगड नजल्यातील सि २०१६-२०१७ ते २०२०-२०२१ या पाच वषामतील 

मतस्योतपादिाच्या आकडेवारीवरूि प्रतयेक वषामत मतस्योतपादिात वाढ/घट झाल्याचे 

नदसिू येते. सि २०१९-२० च्या प्रमाणात सि २०२०-२१ या वषामत कोनवड-१९ 

च्या प्रादभुामवामळेु मनच्छमार िांर्वांिा सक्षम पध्दतीिे मासेमारी ि करता आल्यािे 

३७७८ मे. टिािी घट झाल्याची नदसिू येते. 

(३) मासेमारी व्यवसायातील नवनवर् गटांच े नवशेषत: पारंपाररक मच्छीमारांच े

नहतसंिंर् जपणे व शाश्वत मासेमारी व्यवस्िापिाद्वारे भनवष्ट्यकालीि मतस्यसाठयाच्या 

जतिासाठी शासि आदशे नदिांक ०५/०२/२०१६ व इतर आदशेाद्वारे मासेमारीचे 

नियमि राज्याच्या सागरी जलर्ी क्षेत्रात केले आह.े नशवाय अवरै् मासमेारीस आळा 

घालण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासमेारी नियमि अनर्नियम १९८१ मध्ये सरु्ारणा 

करण्यात आलेली आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भवत िाही. 

ता.प्र.क्र.१२१७८ .... 
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 श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय,  आज कोकणपट्टीमध्ये मतस्य दषु्ट्काळ 

आह.े केनमकल झोिमर्िू मोठया प्रमाणात प्रदषूण सरुु आह.े केनमकलयकु्त 

रासायनिक द्रव्ये समदु्रात सोडले जातात यासंिंर्ी राज्य शासि व आपल्या नवभागािे 

नकती अभ्यास केलेला आह े ? कोकण कृषी नवद्ापीठ व शास्त्रज्ञ यांिी यािाित 

कोणते संशोर्ि केलेले आह े?  रासायनिक द्रव्ये समदु्रात सोडल्यामळेु मासे मरत 

आहते. पररणामी मतस्य उतपादि कमी होत आह.े ही िाि खरी आह ेका ? 

 श्री.अस्लम शेख : सभापती महोदय, मागील ५ वषांचा नवचार केल्यास मतस्य 

उतपादिामध्ये घट आनण वाढ झाली असल्याचे आपल्याला नदसिू येईल. नवशेषत: 

सि २०२० आनण २०२१ मध्ये मतस्य उतपादिात घट होण्याचे मळू कारण असे आह े

की, करोिा काळात मच्छीमारांिा मासेमारी करता आली िाही. रायगडमध्ये मोठया 

प्रमाणात मासेमारी केली जाते. तयाप्रमाण ेतेिे इडंस्रीज दखेील आहते. सन्माििीय 

सदस्यांिी सांडपाण्यासंिंर्ी उल्लेख केलेला आह.े या संदभामत प्रदषूण नियंत्रण 

मंडळाचे तयावर नियंत्रण असते. तसेच कंपन्याकडूि पाण्यावर प्रायमरी नरटमेंट करुिच 

पाणी सोडले जाते.  परंत ुएखादी कंपिी अशा प्रकारे काही उल्लंघि करीत असल्यास 

तयांच्यावर प्रदषूण नियंत्रण मंडळाकडूि कारवाई केली जाते. तयामळेु सदर कारणामळेु 

तेिे मच्छीची घट झालेली आह ेअसे म्हणणे योग्य होणार िाही.  

 

        यािंतर श्री.गागरे.....  
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ता.प्र.क्र.१२१७८..... 

 श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, सेंरल इनन्स्टटयटू ऑफ नफशरीज 

एज्यकेुशि या संस्िेिे मुिंई पररसरातील नकिारपट्टीच्या पररसरातील मतस्य व्यवसाय 

संशोर्ि केले असता या संस्िेच्या अहवालाप्रमाणे मुंिई व रायगडच्या सागरी  खाडी 

पररसरात १२५ माशांच्या जाती आढळूि येत होतया. पण आता फक्त ७८ जाती 

नशल्लक रानहल्या आहते ही गोष्ट खरी आह े का. ज्या पध्दतीिे डे्रिेजचे पाणी 

नकिाऱयावर सोडले जात,े नकमाि २५ िॉटीकल माईल्स पढेु ते सोडले गलेे पानहजे हा 

निकष ठरलेला आह.े आपण न्यझुीलंड, ऑस्रेनलया, यरुोपमध्ये गेला आहात. 

नकिारपट्टीवर ४० नकलोमीटरच्या पढेु कोठेही अशधु्द पाणी िाही. मी पोटनतडकीिे 

का िोलत आह,े कारण मंत्री महोदय स्वत:  व तयांची फॅनमली मनच्छमार आहते, 

तयांच्या स्वत:च्या होडया होतया, आता तयांिी तया सोडल्या आह.े तयांचे वडील होडी 

चालवत होते. म्हणिू ही िाि गांभीयामिे घेतली पानहज.े मोठमोठे प्रकल्प होत आहते, 

एमआयडीसी प्रकल्प आणते तयांिा डे्रिेजची पाईपलाईि ही आपल्या केवळ १२  

िॉटीकल माईल्सपयमत ठेवण्याची नशफारस मतस्यव्यवसाय नवकास नवभाग करेल 

का? 

 श्री.अस्लम शेख : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्य श्री.जयंत प्र.पाटील 

यांिी फार गंभीर प्रश्न नवचारला आह.े ही वस्तनुस्िती खरी आह ेकी, पयामवरणिाित 

आपला दशे कोठे तरी मागे राहात आह.े ही वस्तनुस्िती महाराष्ट्रापरुती िाही तर 

िाकीच्या राज्यातसधु्दा तशीच आह.े ज्या पध्दतीिे माििीय पयामवरण मंत्री 

श्री.आनदतय ठाकरे यांिी या नवभागाचा ररव्हू घेतल्यािंतर लक्षात आलेले आह ेकी, 

पयामवरणामध्ये कोठे काही कमी झाले आह ेनकंवा वाढवायचे आह,े तयावर अभ्यास 

सरुु आह.े आपण सांनगतले की, ररपोटममध्ये आलेले आह े की, काही जाती कमी 

झालेल्या आहते, आपले म्हणणे योग्यच असणार. तयाची कारणे वेगवेगळी आहते. 

केवळ पयामवरणामळेु या जाती कमी झाल्या आहते असे िाही. अवरै् मासेमारी, 

एलईडी, पसेशि जाळीर्ारकांिा नदलेल्या वेळेव्यनतररक्त  मासेमारी करतात अशी 

िरीच कारण आहते. आपणास मानहती आह ेकी, शासिािे गोपाळकृष्ट्ण कनमटी 

ता.प्र.क्र.१२१७८..... 
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श्री.अस्लम शेख..... 

 िेमली आह.े तयाचा ररपोटम िहुतेक तयार झाला असेल, तयांच्या सिमीशििसुार 

योग्य ती कायमवाही करण्यात येईल.  

 श्री.रमेशदादा पाटील : सभापती महोदय, औद्ोनगकीकरण फार मोठया 

प्रमाणात झालेले आह.े ठाणे, पालघर, रायगड येिे मोठया प्रमाणावर 

मतस्यव्यवसायसधु्दा होत आह.े परंत ु प्रदषुण िोडामवर शासिाचे नियंत्रण िाही. 

प्रदषुणािाित अिेक तक्रारी झालेल्या आहते. पेणमध्ये जेएसडब्ल्य ू मोठी कंपिी 

आह.े तेिे मोठया प्रमाणावर कोळसा आयात होतो. कोळशामळेु मोठया प्रमाणावर 

प्रदषुण होते, समदु्रात ह ेपाणी जात आह.े या कोळशामळेु मासळीचे मोठया प्रमाणावर 

िकुसाि होत आह.े खरेतर मंत्री महोदयांिी सांनगतले की, या कंपन्यांवर आम्ही 

कारवाई करीत आहोत. पण आपण सांगावे की, आजपयमत नकती कंपन्यांवर आपण 

कारवाई केलेली आह,े याची िावे द्ावीत. प्रदषुणामळेु मतस्य दषु्ट्काळ आह.े 

सन्माििीय सदस्य श्री.जयंत प्र.पाटील यांिी सांनगतले की, फार मोठया प्रमाणात 

मतस्यदषु्ट्काळ होत आह.े आपण जोपयमत तेिे प्रदषुण नियंत्रण करत िाही, िोडामवर 

नियंत्रण ठेवत िाही तोपयमत असेच चालणार आह,े आपण तयावर नियंत्रण करणार 

का ? 

 श्री.अस्लम शेख : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्यांिा मी सांग ूइनच्छतो 

की, मतस्यव्यवसाय नवभागाकडे काही तक्रार प्राप्त झाली तर नवभाग शहानिशा करतो. 

एमपीसीिी िोडामला सोित घेऊि कायमवाही करतो. नजल्हानर्कारी यांचेकडे एकच 

लेखी तक्रार आली होती तया अिषुंगािे पाहणी करण्यात आली. तिेे कोठेही मासे 

मेलेले आहते असे नदसिू आले िाही, तसा पंचिामा दखेील आह.े पण व्हायलेशि 

होत िाही असहेी िाही. २०२० मध्ये १९ कंपन्यांिा सलोजरची िोटीस दणे्यात 

आलेली आह,े ८० कंपन्यांिा प्रपोज केले होते. कारणे दाखवा िोटीस ३७ कंपन्यांिा 

दणे्यात आलेली आह.े २०२०-२१ मध्ये १८ कंपन्यांिा सलोजर िोटीस नदलेली आह.े 

३७ कंपन्यांिा प्रपोज केलेले आह.े ५१ कंपन्यांिा कारणे दाखवा िोटीस दणे्यात 

ता.प्र.क्र.१२१७८..... 
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श्री.अस्लम शेख..... 

 आलेली आह.े सन्माििीय सदस्यांिी नवचारलेली उवमररत मानहती सध्या माझ्याकडे 

िाही, ती पटलावर ठेवली जाईल.  

 श्री.प्रसाद लाड : सभापती महोदय, मी तीि प्रश्न नवचारु इनच्छतो. शेतकऱयांिा 

मदत केली जाते, तशा प्रकारे मतस्यउतपादिात घट झाल्यािे शासि मनच्छमारांिा मदत 

करणार का. ही आनिमक मदत कर्ी व नकती करणार. परराज्यातील मनच्छमार िोटी 

राज्यात येऊि मासेमारी करतात तयामळेु आपल्या मनच्छमारांचे िकुसाि होते ते तमु्ही 

िांिनवणार का नकंवा आपल्या िोटींिा परराज्यात जाण्याची परवािगी दणेार का ? 

 श्री.अस्लम शेख : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्य श्री.प्रसाद लाड यांिा 

मी सांग ूइनच्छतो की, एकमेव महाराष्ट्र सरकारिे या मनच्छमारांिा पॅकेज दणे्याचे काम 

केलेले आह.े मासेमारीला कृषीचा दजाम द्ावा अशी मागणी सवांची आह ेव तशी 

सरकारची मािनसकताही आह.े शेतकऱयांप्रमाणे मनच्छमारांिा दजाम नमळण्याची 

मागणी महाराष्ट्र शासिािे कें द्र सरकारकडे पाठवली आह.े  

 सभापती महोदय, िाहरेुि येणाऱया रॉलसमवरील कारवाईिाित सांग ूइनच्छतो 

की, यािाितचा आर्ीचा कायदा फार सौम्य होता. आपण िवीि सरु्ारीत 

कायद्ामध्ये दडं व जप्ती करण्याची मोठी तरतदू केलेली आह.े िवीि कायदा लाग ू

झाल्यावर मागील पाच वषामत जवेढया कारवाया झालेल्या िाहीत तवेढया आता 

झालेल्या आहते. मोठया प्रमाणात कारवाई करुि जप्ती करण्यात आलेली आह.े  

 श्री.महादवे जािकर : सभापती महोदय, मासेमारीला कृषीचा दजाम नमळावा 

असा प्रस्ताव मागील सरकारच्या काळात पाठनवला होता, तयािाितची कायमवाही 

कोठपयमत आली आह.े अजिू दजाम नमळाला िाही. समदु्रातील वाढतया प्रदषुणामळेु 

मतस्यउतपादि घटत आह,े याकरीता शासिाकडूि कोणती उपाययोजिा करणार 

आहात. शेतकऱयांिा मदत करतो तशी मनच्छमारांिा आनिमक मदत करणार का ? 
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 श्री.अस्लम शेख : सभापती महोदय, शेतकऱयांसाठी िैसनगमक आपत्तीमळेु 

पॅकेज जानहर केले होते. पॅकेजच्या नहशोिािे मदत दणे्याचे काम सरुु आह.े समुारे ४० 

कोटीपयमत निर्ी नदलेला आह,े उवमररत पॅकेजिाित कायद्ात आणखी नस्िरता 

आणण्याची लोकांिी मागणी केली होती. तयांिा पणूम पॅकेज नमळण्याकरीता यामध्य े

आम्ही िदल करण्यास प्रयतिशील आहोत ह ेआपणास मानहती आह.े  

 सभापती महोदय, समदु्रात पाणी सोडल्यािंतर प्रदषुणािाितचे निकष 

पाहण्यासाठी प्रदषुण नियंत्रण मंडळ काम पाहात आह,े  पयामवरण सनमती तयावर 

कायद े करीत असिू तया कायद्ाच्या अिषुंगािे आपण कारवाई करीत असतो. 

भनवष्ट्यात असे होता कामा िय,े या कामास अनर्क गती दणे्यासाठी, कडक कायदा 

करण्यासाठी आपण पढेु जात आहोत. सांडपाण्यावर प्रनक्रया करुि कंपन्यांिी पाणी 

सोडण्याचे निकष आहते, या निकषाचे पालि केले जात िसेल तर कारवाई केली 

जाते. यािाित अनर्क कडक कायदा करण्याची गरज आह.े मतस्यव्यवसाय 

नवभागाच ेयािाित नियम तर होतचे पण सक्ती केली जात िसल्यािे लोक तयाचा 

दरुुपयोग करीत होते, आता पयामवरण नवभाग यावर अनर्क काम करीत आह.े  

 

       यािंतर श्रीमती िाफडे ..... 
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ता.प्र.क्र.१२१७८......... 

 डॉ.मनिषा कायंद े : सभापती महोदय, या नवषयाची संशोर्क म्हणिू मला 

काही प्रश्न नवचारायचे आहते. मतस्य जैव-नवनवर्ता ही र्ोसयात आलेली आह.े  याचे 

उदाहरण मागील आठवडयात वतममािपत्रात वाचलेले आह.े  प्लानस्टकचे कण ह े

माशांच्या शरीरात आहते, मुंिईजवळील मासे खाण्यालायक रानहलेले िाहीत.  जैव-

नवनवर्ता आनण मतस्यव्यवसाय या नवषयातील अभ्यासकांच्या नियसुतया कमी 

झालेल्या आहते. तयामळेु माशांचे संवर्मि, माशांिा अंडी घालण्याकररता नवनशष्ट 

जागा लागते. प्रदषूणामळेु तयाचा ऱहास होत आह.े या सवम िािींचा अभ्यास करण े

आवश्यक आह.े  कोणतया गोष्टीमळेु िेमका कसा पररणाम होत आह.े माििीय 

मंत्रीमहोदय या संदभामतील तज्ज्ञांच्या नियकु्तयांिाितचा प्रश्न आपल्या अखतयाररत 

असेल तर आपण उत्तर द्ावे, अन्यिा संिंनर्त नवभागाला माझा हा प्रश्न वगम करण्यात 

यावा, अशी माझी नविंती आह.े 

 श्री.अस्लम शेख : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्या डॉ.मनिषा कायंद े

आपल्याला मानहती असेल की, यासंदभामत शासिािे एक गोपालकृष्ट्णि ् कनमटी 

स्िानपत केली होती.  तयामध्ये मनच्छमारांच्या संदभामत या कनमटीमध्ये जे मेंिसम 

घेतलेले आहते, जे सायंनटस्ट नकंवा या नवषयातील तज्ज्ञ असतील तयांिा यामध्ये 

िेमलेले आह.ेमनच्छमारीमध्ये वाढ कशी करता येईल, आताच्या काळात 

मनच्छमारीत घट होत आह,े प्लानस्टकच्या कणांमळेु मनच्छमारी कमी होत आह,े  या 

प्रदषूणांमळेु मनच्छमारी कमी होत आह.े  यासंदभामतील अहवाल शासिाकडे आला 

असेल नकंवा येणार आह,े तो अभ्यासिू तयाची शहानिशा केली जाईल. 

 श्री.प्रवीण दरेकर : सभापती महोदय, सन्माििीय मंत्रीमहोदय 

मनच्छमारांकररता प्रामानणक प्रयत ि करीत आहते, िैठका घेत आहते, ह ेमी पानहलेले 

आह.े  परंत ुआजही जे पारंपाररक मनच्छमार आहते, ते आजही आंदोलिाकररता 

िसलेले आहते.  मी याकररता परवाच गीता िगर येिे गलेो होतो.  यासंदभामत कायदा 

ििविू तया अिषुंगािे शासिािे जी.आर. दखेील काढलेला आह.े परंत ुतया कायद्ाची 

अंमलिजावणी होत िाही.  यामळेु पारंपाररक मनच्छमार अडचणीत आह.े  शासिािे 

या संदभामत कायदा ििविूही पारंपाररक मनच्छमारांचे तेच प्रश्न असतील तर 

कायद्ाचा उपयोग काय ? या संदभामत मंत्रीमहोदयांिी भाष्ट्य करावे.  कायद्ाची 

अंमलिजावणी होत िाही, आजही पारंपाररक मनच्छमार आंदोलिाला िसलेले  

ता.प्र.क्र.१२१७८......... 
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श्री.प्रवीण दरेकर..... 

आहते, यावर शासिाची भनूमका काय आह.े  

 सभापती महोदय, आज मनच्छमारीला शतेीची दजाम दणे्याची आवश्यकता 

आह.े मनच्छमारीला मतस्यशेती म्हणिू दजाम नदला जाणे अतयावश्यक आह.े  

मनच्छमाराला शेतकरी म्हणिू दजाम नदला तर शेतकऱयाला जे लाभ आनण सवलती 

नमळतात, ते मनच्छमाराला दखेील नमळणार आहते. मुंिई नजल्हा मध्यवती िँकेची 

िोंदणी होऊ शकत िाही, ती शहरात होते. वसंतदादा पाटील साहिे होते, तयांिी 

मतस्यशेती या पाश्वमभमूीवर िोंदणी केलेली आह.े मुंिईत मतस्यशेती होते, तया आर्ारे 

िोंदणी झालेली आह.े  यामळेु ह ेकरणे शसय आह.े मनच्छमारीला मतस्यशेतीचा दजाम 

शासि दणेार आह ेका ? 

 श्री.अस्लम शेख : सभापती महोदय, सन्माििीय नवरोर्ी पक्ष िेतयांिी मागील 

अनर्वशेिात दखेील हा प्रश्न नवचारला होता, तयावेळी मी सांनगतले होते की, कृषी 

संदभामतील दजाम मनच्छमार लोकांिा नमळाला पानहजे, असा शासिाचा दखेील मािस 

आह.े  या संदभामत सन्माििीय सदस्य श्री.महादवेराव जािकर यांिी प्रस्ताव पाठनवला 

होता.  तयािंतर आमच्या नवभागािे याचा पाठपरुावा करीत आह.े खरे म्हणजे हा 

प्रस्ताव नदल्लीमध्ये गेलेला आह.े असे जे निणमय आहते, ते नदल्लीत करण्यात येतात, 

आपला तेिे दिाव व ओळख चांगली आह.े आपली ओळख तेिील 

मंत्रीमहोदयांसमवेत चांगली आह.े आपण जरा याकररता गती नदली तर चांगले होईल. 

 सभापती महोदय, दसुरा जो प्रश्न आपण नवचारला होता, तयािाित मी उत्तर 

दते आह.े  कुलािाचे मनच्छमार आंदोलिाला िसलेले आहते, तयासंदभामत मी उत्तर 

दते आह.े  कुलािा येिे िवीि डेव्हलपमेंट होणार आह,े िवीि कोस्टल रोडची 

किेनसटव्हीटी होणार आह,े तया संदभामत ते माझ्याकडे भेटण्याकररता आले होते.  

यावर मी असे सांनगतले होते की, यािाित तािडतोि िैठक लावण्यात आली. तरी 

दखेील ते आंदोलिाला का िसले, ह ेमला मानहती िाही. खरे म्हणजे तयांची यािाित 

िैठक लाविू समार्ाि झाले असते, तयािंतर जरी ते या नवषयावर माझ्यासमवते 

चचलेा िसले असते तर मी समज ूशकलो असतो. यािाित मी तयांिा असे सांनगतले 

की, आपण यावर चचलेा िस ूया. 

 

 सभापती : माििीय मंत्रीमहोदयांिी यािाित पनु्हा िैठक लावावी. 

 ता.प्र.क्र.१२१७८......... 

 श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, र्रमतर खाडीमध्ये जे मनच्छमार 
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आहते, ज्यांच्या होडीचे िकुसाि होते, ज्यांच्या जलवाहतकूीमळेु तयांचे िकुसाि होत 

आह,े म्हणिू यापवूी ज्यावेळी श्रीमती नमिाक्षीताई पाटील मंत्री महोदय असतािा 

३०० मनच्छमारांिा भरपाई नदली होती. या िाित सहयाद्रीवर मंत्रीमहोदयांसमवेत मी 

एक िैठक घेतली होती. तया नठकाणी ज्या कंपन्या आहते, तयांच्यावर वपेजमध्ये 

िोडा चाजम जास्त घेऊि संिंनर्त मनच्छमारांची यादी िंदर खातयािे फायिल करावी, 

अशी आम्ही मागणी केली होती. या यादीप्रमाणे तयांिा िकुसाि भरपाई दणे्यात यावी, 

याचा सरकारवर कोणताही िोजा पडणार िाही.  सभापती महोदय, हा प्रश्न महत्त्वाचा 

आह,े याकररता आम्ही गेली दहा वषे झगडत आहोत. ज्या कंपन्या आहते, तया 

कंपन्यांकडूि ही िकुसाि भरपाई वसलू करायची आह,े या दोन्ही खातयाचे जे 

मंत्रीमहोदय आहते, ते यािाितचा निकाल तािडतोि लावतील का ? 

 श्री.अस्लम शेख : सभापती महोदय, या संदभामत अनर्वशेि संपल्यािंतर एक 

िैठक लावतो, तया िैठकीमध्ये सन्माििीय सदस्यांिा िोलाविू घेण्यात येईल. या 

िैठकीमध्ये एमएमिी आनण नफशरीज नडपाटममेंट यांिा िोलाविू यामर्िू कसा मागम 

काढता येईल, याकडे पानहले जाईल. 

---------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ठाणे व नवी मंुबई मध्ये अविड वाहनचालकांकडून “प्रोटेक्शन मनी” िमा 

करण्यात येत असल्याबाबत 

 (३) * १२७१० श्री.प्रगवण दरेकर, श्री.गविय ऊफा  भाई गिरकर, डॉ.पररणय 
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फुके, श्री.सरेुश धस, श्री.सदागशव खोत, श्री.प्रसाद लाड, श्री.िोगपचंद 

पडळकर, श्री.गनलय नाईक, श्री.प्रवीण दटके, श्री.रमेशदादा पाटील, 

अॅड.गनरंिन डावखरे, श्री.रािहंस गसंह : सन्माििीय िृह मंत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) ठाणे व िवी मुंिई मध्ये अवजड वाहिचालकांकडूि वाहतकू पोलीस, टोईगं 

एजन्सी व स्िानिक गुंडांद्वारे “प्रोटेसशि मिी” म्हणिू दरमहा अंदाजे रुपये ७ ते ११ 

कोटींची खडंणी जमा करीत असल्याचे माह ेजािेवारी, २०२२ मध्ये वा तयादरम्याि 

निदशमिास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, िारपोली, माणकोली, कळवा, खारेगाव, कापरूिावडी, मुंिा 

टोलिाका, कल्याण फाटा, मानजवडा, पिवले, महापे, कळंिोली आनण तळोजा या 

नठकाणी अवजड वाहिचालकांकडूि दर नदवशी नकमाि २७०० ते ३००० पावतया 

आकारण्यात येविू दरनदवशी रुपये २० ते २२ लाख म्हणजे दरमहा रुपये ७ ते ११ 

कोटी जमा करण्यात येतात, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, पावतयांद्वारे जमा करण्यात आलेली रसकम शासिाकडे जमा होत 

िसिू, सदर पावतयांवर टोईगं एजन्सीचे िाव, पत्ता, जीएसटी व पॅि िंिर िमदू िसतो, 

ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, यािाितची चौकशी करण्याची मागणी नवरोर्ी पक्षिेते, महाराष्ट्र 

नवर्ािपररषद यांिी नदिांक २८ जलैु, २०२१ रोजीच्या पत्राद्वारे पोलीस आयकु्त, ठाण े

व िवी मुंिई यांच्याकडे केली होती, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासिािे चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अिषुंगािे वाहतकू पोलीस नवभागातील संिंनर्त दोषी अनर्कारी / कममचारी, टोईगं 

एजन्सी व स्िानिक गुंडांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह ेकाय, 

(६) िसल्यास, नवलंिाची कारणे काय आहते ?  

श्री.सतेि ऊफा  बंटी डी.पाटील, श्री.गदलीप वळसे-पाटील यांच्याकररता  : (१) 

ह ेखरे िाही. 

(२) ह ेखरे िाही. 

ता.प्र.क्र.१२७१०..... 

श्री.सतेज ऊफ िंटी डी.पाटील....... 

(३) ह ेखरे िाही. 

 ठाणे वाहतकू शाखिेे नवनहत केलेल्या िमनु्या प्रमाणे पावती अदा 
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करण्यािाित तसचे सदर पावतीवर के्रि क्रमांक, शलु्काची रसकम, मालकाचा पत्ता, 

कायामलयाचा पत्ता, मोिाईल िंिर दणेेिाित सनूचत केलेले असिू, तडजोड शलु्क 

ऑिलाईि/ काडम पेमेंट नकंवा रोख स्वरुपात नस्वकारण्यात येत असिू टोईगं पावतीवर 

एजन्सीचे िाव, पत्ता, जीएसटी िंिर िमदू केला जातो.  

(४) मा.नवरोर्ी पक्षिेते, महाराष्ट्र नवर्ािपररषद यांिी पोलीस आयकु्त, ठाणे व पोलीस 

आयकु्त, िवी मुंिई यांच्याकडे तक्रार केली आह.े 

(५) सदर तक्रार अजामच्या अिषुंगािे केलेल्या सखोल चौकशीमध्ये कनषमत वाहिांची 

कायमपध्दती तपासण्यात आलेली असिू चौकशीअंती आके्षपाहम िाि निदशमिास 

आलेली िाही. 

(६) प्रश्न उद ्भवत िाही. 
----------------- 
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 ता.प्र.क्र.१२७१०..... 

 श्री.प्रवीण दरेकर : सभापती महोदय, या प्रश्नामध्ये उत्तरालाच माझी हरकत 

आह.े  क्रमांक ०३ चा प्रश्न असा आह ेकी, पावतयांद्वारे जमा करण्यात आलेली रसकम 

शासिाकडे जमा होत िसिू सदर पावतयांवर टोईगं एजन्सींचे िाव, पत्ता, जीएसटी व 

पॅि िंिर िमदू िसते.  ह ेखरे आह ेकाय, याचे उत्तर "ह ेखरे िाही." असे नदलेले आह.े 

माझ्याकडे काही पावतया आहते.  माझ्याकडे िोगस पावतया आहते.  तयावर 

जी.एस.टी.आनण रनजस्रेशि िंिर िाही.  या कंपन्यांिी जी.एस.टी. भरलेली िाही. हा 

िोगस कारभार आह,े ह ेनसध्द झालेले आह.े  उत्तरात मात्र शासि "ह ेखरे िाही", अस े

म्हणत आह.े पोलीस आयकु्तांिी या संदभामत केलेल्या चौकशीचा अहवाल शासि 

सभागहृात ठेवणार आह ेका, ज्यांचा नवरुध्द चौकशीची मागणी केली, तयाच यंत्रणेिे 

तयाच पोलीस आयकु्तालयािे यासंदभामतील चौकशी केलेली आह.े   या प्रकरणाची 

निष्ट्पक्ष चौकशी झालेली िाही. या प्रकरणाची न्यायालयीि नकंवा सनचव दजामच्या 

अनर्काऱयांमाफम त चौकशी करणार का ? माझ्याकडे या संदभामतील िोगस पावतया 

ज्या आहते, तया मी आपल्याकडे अवलोकिािम पाठनवत आह.े  िोगस पावतयांच्या 

माध्यमातिू मनहन्याला सात-आठ कोटी रुपये प्रोटेसशि मिी म्हणिू अनर्कारी 

जमनवत असतात. या नठकाणी गंभीर घोटाळा सरुु आह.े  या संदभामतील मानहती 

शासिाकडे नदली गलेेली आह,े यावर काय कारवाई शासि करणार आह,े ह ेशासिािे 

सांगावे. 

 श्री.सतेज ऊफम  िंटी डी पाटील : सभापती महोदय, यािाितच्या तक्रारी 

आल्यािंतर तवररत वररष्ठ अनर्काऱयांच्या अध्यक्षतेखाली कनमटी िेमिू, ज्यांिी ही 

तक्रार नदलेली आह,े ते या व्यवस्िेतील श्री.सिुील टोके म्हणिू आहते. ज्यांिी 

यािाित आता हायकोटामत पीआयएस दखेील दाखल केलेली आह.े  माझे नवरोर्ी 

पक्ष िेते यांच्या भनूमकेवर माझे कोणते म्हणणे िाही.  नवर्ीमंडळातील सदस्य म्हणिू 

अिेक मंडळी वेगवेगळी निवेदिे दते असतात, तयाला फॉरवनडंग लेटर करुि ही 

निवेदिे नदली जातात. अिेकदा या लोकांची पाश्वमभमूी दखेील तपासण ेआवश्यक 

आह.े  या व्यक्तीिद्दल सांगायचे झाले की, सि २०१५ पासिू साततयािे वररष्ठांच्या 
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नवरुध्द तक्रारी करणे, सि २०१८ मध्ये ते उच्च न्यायालयात गेले, उच्च न्यायालयािे 

तयांची तक्रार िाजलूा केली.  नवनशष्ट नठकाणी िदली नमळाली की, तक्रारींचा ओघ 

वाढविू काहीतरी घडले असे दाखवायचे, असा या व्यक्तीचा मळू स्वभाव आह.े   

ता.प्र.क्र.१२७१०..... 

श्री.सतेज ऊफम  िंटी डी.पाटील...... 

या पावतयांच्या संदभामत िोलायचे झाले तर मी असे म्हणेल की, तया पावतया आपण 

सभापती महोदयांच्या माध्यमातिू द्ाव्यात, तयावर योग्य कारवाई केली जाईल.  

यािाित एक एसओपी केली जात आह.े  या टोईगंच्या िाित काय केले पानहजे, िो 

पानकंग आनण टोईगंचे पैसे वेगळे के्रि ऑपरेटरकडे जातात.  िो पानकंगचे पैस े

शासिाकडे डायरेसट जमा होतात.  ही व्यवस्िाच व्यवनस्ित व्हावी, याकररता 

एसओपी व्यवस्िा शासि जाहीर करीत आह.े  जेणेकरुि सामान्य माणसाला दखेील 

कळेल की, ह ेटोईगं शासिाच्या वतीिे केले गलेेले आह.े  अशा पध्दतीची कोणती 

घटिा घडू िये, अशा पध्दतीचे आरोप-प्रतयारोप करण्याची दखेील संर्ी नमळू िये, 

या पध्दतीची भनूमका शासिाची निनितपणे असेल.  

---------------- 
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कोकणातील कोळीवाड यांचे सीमांकन करुन त्यांना “आद्य-िावठाण” चा 

गवशेष दिाा देण्याबाबत  

(४) * १२११३ श्री.रमेशदादा पाटील : तारांगकत प्रश्न क्रमांक १०५२४ ला 

गदनांक २४ गडसेंबर, २०२१ रोिी गदलेल्या उत्तराच्या संदभाात सन्माििीय 

महसूल मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) कोळीवाड्यातील गावठाणाचा प्रश्न कें द्र शासिािे सीआरझडे कायद्ात 

नशनिलता आणल्यािंतरही प्रलंनित असल्याच े माह े जािेवारी, २०२२ मध्ये वा 

दरम्याि निदशमिास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, मुंिईच्या नवकास आराखड्यात सवम कोळीवाड्यांच े सीमांकि 

करण्यात आलेले िसल्यािे, महाराष्ट्र महसलू कायद्ान्वये मच्छीमारांच्या राहतया 

जागेची िोंद करण्याची मागणी अनखल भारतीय कोळी समाज संस्कृती संवर्मि संघ, 

िवी मुंिईच्या वतीिे करण्यात आली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, मुिंई, ठाणे, रायगड आनण पालघर नजल्यातील कोळीवाड्याच े

सीमांकि केले िसल्यामळेु तयांचे अनस्ततव र्ोसयात आले असिू, महाराष्ट्र जमीि 

महसलू अनर्नियम १९६६ कायदा पाररत होण्याच्या आर्ीपासिूच कोळीवाडे 

अनस्ततवात असिूही या कायद्ात स्वतंत्र अनस्ततव असतािाही कोळीवाड्याची िोंद 

गावठाण म्हणिू ि करण्याची कारणे काय आहते, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासिािे चौकशी केली आह े काय, चौकशीअंती 

कोळीवाड्यांिा “आद्-गावठाण” चा नवशेष दजाम दणे्यािाित शासिािे कोणती 

कायमवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) िसल्यास, नवलंिाची कारणे काय आहते ? 

श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) ह ेअंशत: खरे आह.े 

 िहृन्मुंिई मर्ील ४१ कोळीवाड्यांपैकी ३१ कोळीवाड्यांचे सीमांकि पणूम 

झालेले असिू ४ कोळीवाड्यांचे सीमांकि प्रगतीपिावर आह.े उवमररत नठकाणी 

स्िानिक नवरोर्ामळेु सीमांकि झालेले िाही. कोकणातील उवमररत नजल्यांमध्ये 

सवेक्षण ि झालेल्या गावठाणांचे सवेक्षण करण्याच्या सचुिा नदिांक २४/०२/२०२२ 
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रोजी दणे्यात आलेल्या आहते. 

(४) असा कोणताही निणमय शासिािे घेतलेला िाही. 

(५) प्रश्न उद ्भवत िाही. 

ता.प्र.क्र.१२११३...... 

 श्री.रमेशदादा पाटील : सभापती महोदय, मुंिईतील कोळीवाडयांिाित सि 

२०१२ मध्ये आघाडी सरकारिे निणमय घेतला होता की, मुंिईत जेवढे कोळीवाडे 

आहते, तयांचे सीमांकि करायचे आनण तयांिा रेग्यलूराईज करायचे.  परंत ुआज दहा 

वषे झाली तरीही या कोळीवाडयांचे सीमांकि झाले िाही, रेग्यलूराईजेशि झालेले 

िाही. आजही ह ेसवम कोळीवाडे आह ेतसेच पेनण्डंग आहते. ठाणे, रायगड, पालघर, 

येिील िरेचसे कोळीवाडे आहते, तयांचे दखेील सीमांकि करण्याचे ठरनवले होते. 

यािंतर श्री.सोिावणे..... 
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ता.प्र.क्र.१२११३..... 

श्री. रमेशदादा पाटील.... 

परंत,ु आजपयंत एकही सीमांकि झालेले िाही. माििीय मंत्री महोदयांिी असे 

सांनगतले की, ४१ पैकी ३१ कोळीवाड्यांचे सीमांकि झालेले आह.े मुंिईतील 

कोळीवाडे, मच्छीमार वसाहतीत केलेले सीमांकि, सि २०३४ चा मुिंई नवकास 

आराखडा व सीझेएमपीएमध्ये समानवष्ट करावेत अशी माझी मागणी आह.े तसचे 

मागणीिसुार कोळीवाड्यांसाठी पानलकेिे स्वततं्र नवकास नियमावली केली जाईल 

काय ?  

 श्री. िाळासाहिे िोरात : सभापती महोदय, सि २०१२ मध्ये मुंिई 

महािगरपानलकेिे नवकास आराखड्यातील सरु्ारणेमध्ये....अशा कोळीवाड्यांच े

सव्हके्षण झाले होते. परंत,ु उवमररत कोळीवाड्यांिा वाडे नकंवा गावांचा दजाम 

दणे्यािाितीत चचाम तयावेळी होती. परंत,ु तयांच ेसीमांकि झालेले िव्हते. तयावेळी 

निणमय घेण्यात आला आनण तया पध्दतीिे नदिांक २० िोव्हेंिर, २०१२ रोजी सव्हके्षण 

करण्यासाठी उप संचालक भमूी अनभलेख यांिा जिािदारी दणे्यात आली होती 

आनण तयांच्या अध्यके्षखाली एकूण ६ सदस्यांची सनमती िेमण्यात आली होती. 

उपिगराच े२९ कोळीवाडे आनण मुंिई शहरातील १२ कोळीवाडे होते.  उपिगरातील 

२९ कोळीवाड्यांपैकी २३ कोळीवाड्यांच े आनण शहरातील १२ पैकी ८ 

कोळीवाड्यांच े सीमांकि केलेले होते. सीमांकि आनण सव्हके्षणमध्ये असा फरक 

आह ेकी, पवूीच्या काळात कोळीवाड्याच्या िाहरेील शेतजनमिीचे सव्हके्षण झाले 

होते. उवमररत कोळीवाडे होते. आतापयंत ३१ कोळीवाड्यांच े सीमांकि आनण 

सव्हके्षण केलेले आह.े यासंदभामत काही लोकांिी नवरोर् केल्यामळेु सीमांकि आनण 

सव्हके्षण झालेले िाही. तयांचा नवरोर् कमी झाल्यािंतर सीमांकि आनण सव्हके्षण 

करण्याची आमच्या नवभागाची तयारी आह.े िवीि नवकास आराखड्यािसुार 

नियंत्रण नियमावली आलेली आह.े तयािसुार कोळीवाड्यांिा कोणकोणत ेफायद ेदऊे 

शकतो ह ेसधु्दा निनित झालेले आह.े यामध्ये झालेच िाही असे िाही. ज्या नठकाणी 

नवरोर् होता, तया नठकाणची कामे रानहलेली आहते आनण उवमररत कामे झालेली  
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ता.प्र.क्र.१२११३..... 

श्री. िाळासाहिे िोरात..... 

आहते. नवरोर् कमी करण्यासाठी सन्माििीय सदस्यांिी प्रयति केला तर पढुील 

कायमवाही केली जाईल, असे मी सन्माििीय सदस्यांिा आश्वासि दऊे इनच्छतो. 

उपिगर आनण मुंिईमध्ये स्िानिक प्रश्नावरुि नवरोर् झालेला आह.े ह ेसधु्दा चांगल्या 

पध्दतीिे करण्यासाठी आमच्या नवभागाची तयारी आह.े िवीि नवकास नियंत्रण 

नियमावली आलेली आह.े तयािसुार कशा पध्दतीिे एफएसआय नदला जावा 

यासाठीचा निणमय झालेला आह.े िगरनवकास नवभागाचा प्रश्न आह.े सन्माििीय 

सदस्य श्री. रमेशदादा पाटील यांिी सदरहू प्रश्न अिेक वेळा नवचारलेला आह ेआनण 

पवूी यासंदभामत चचाम झालेली आह.े चचअेंती सन्माििीय सदस्य श्री. रमेशदादा 

पाटील यांिा िेमके अपेनक्षत काय आह,े ह े माझ्या लक्षात आलेले िाही. माझ े

अनर्कारी तयांचे म्हणण ेऐकूि घेऊि तयांचे प्रश्न सोडवतील एवढेच मी या निनमत्तािे 

मी तयांिा सांग ूइनच्छतो.  

 ॲड. निरंजि डावखरे : सभापती महोदय, ठाणे आनण मुंिई या नठकाणी कोळी 

िांर्व वास्तव्यास आह.े ज्यावेळी सन्माििीय सदस्य श्री. चंद्रकांत पाटील माििीय 

महसलू मंत्री होते तयावळेी सीमांकिाचा नवषय सरुु झाला होता आनण तयावेळी तो 

िऱयापैकी मागीही लागला होता. उवमररत गावांचे सीमांकि लवकरात लवकर व्हावे 

अशी सन्माििीय सदस्य श्री. रमेदशदादा पाटील यांिी मागणी केलेली आह.े काही 

गावांमध्ये नवरोर् असेल तर अशा वेळी आपले अनर्कारी तयांिा समजाविू 

सांगण्यात कमी पडत आहते. सीआरझेडमळेु तयांिा तयांची घरे नवकनसत करता आली 

िाहीत. आज कुटंुिातील सदस्यांची संख्या वाढल्यामळेु तयांिा एक मजली नकंवा 

दमुजली घरे िांर्ावी लागत आहते. माििीय मतं्री महोदय सीमांकिाचे काम टाईम 

िाऊंड नपररयमध्ये करतील काय ?  
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 श्री. िाळासाहिे िोरात : सभापती महोदय, सहा िावे आली होती. तयामध्ये 

िािरपाडा कोळीवाडा, छोटा डोंगरपाडा कोळीवाडा, मोठा डोंगरपाडा कोळीवाडा,  

 

ता.प्र.क्र.१२११३..... 

श्री. िाळासाहिे िोरात..... 

मंडपादा कोळीवाडा, जामदारपाडा आनण र्ोरोली कोळीवाडा अशा नठकाणी 

सीमांकि आनण सव्हके्षणाची कामे झालेली िाहीत.  

 सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्य ॲड. निरंजि डावखरे यांिा सांग ूइनच्छतो 

की, तयावेळी घेतलेल्या निणमयािसुार सीमांकिाची कामे झालेली आहते आनण 

आपण तयािसुार पढेु कायमवाही केलेली आह.े आपल्या सवांची इच्छा अशी आह े

की, कोकणपट्टीचा नवकास झाला पानहजे. यापवूी दखेील हा प्रश्न होता. पण काही 

कारणामळेु सदरहू प्रश्न चचलेा आला िाही. मी राज्यातील सवम नजल्हानर्कारी यांिा 

सचूिा नदलेल्या आहते की, अशा निकषाचे कोळीवाडे कोठे असतील तर ते 

आम्हाला अवगत कराव ेआनण तयािसुार पढुील कायमवाही केली जाणार आह.े   

 सभापती : मी मंत्री महोदयांिा सांग ूइनच्छतो की, कोकणातील सन्माििीय 

सदस्यांचा या प्रश्नाप्रती इटंरेस्ट असल्यामळेु अशा सवांसमवेत एकनत्रत िैठक 

आयोनजत करण्यात यावी, अशी माझी सचूिा आह.े  

 श्री. भाई नगरकर : सभापती महोदय, गावठाणे आनण कोळीवाडे ह ेमळु मुंिईच े

मालक आहते. हा मालक आपल्या घराची दरुुस्ती करण्यासाठी निघाला तर...मी 

र्ािरुकरवाडी कांनदवली गावठाणाच्या िाजलूा राहत आह.े तया नठकाणी इतरांिा ३ 

नकंवा ४ एफएसआय नदला जात आह.े परंत,ु या लोकांिी घराची दरुुस्ती काढली तर 

तयांच्या नवरोर्ात ॲसशि घेतली जाते. तयांची दीडशे ते दोिशे वषापवूीची घरे आहते. 

ते ज्यावेळी आपल्या घराची दरुुस्ती करतील तयावेळी तयांिा कोणतयाही प्रकारे त्रास 

होणार िाही अशी काळजी घेतली पानहजे. तयांिा दखेील एक ठरानवक एफएसआय 

दऊेि तयांिा तयांची घरे एक मजली नकंवा दमुजली कशी िांर्ता येतील या 
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दृष्टीकोिातिू दखेील नवचार करण्याची आवश्यकता आह.े आता तयांच्या कुटंुिांतील 

सदस्यांच्या संख्येत वाढ झालेली आह.े तरी तयांिा घराची दरुुस्ती नकंवा िवीि 

िांर्काम करतािा तयांिा वाढीव एफएसआय नदला जाईल काय ?  

 

 

ता.प्र.क्र.१२११३..... 

श्री. िाळासाहिे िोरात..... 

 श्री. िाळासाहिे िोरात : सभापती महोदय, आता सीआरझेडचे नियम िदलले 

आहते. तयामळेु तयाचा फायदा कोळीवाड्यांिा होत िाही. कोस्टल झोि मॅिजेमेंटमध्ये 

पवूीचे िकाशे लोड केलेली आहते. सीआरझेड लाईि डीमाकम  पणूमपणे केलेली आह.े 

उवमररत नठकाणी जैसे ते तैसे पररनस्िती आह.े फक्त खाडी लगचे क्षेत्र ५० नमटर केलेले 

आह.े दरुुस्ती करतेवेळी सीआरझेडचे प्रश्न निमामण होतात. तयामळेु तयांिा अडचण 

येते. गावठाणाच्या संदभामत निकष आहते. तेिील रस्ता नकती मोठा आह ेतयािसुार 

एफएसआय नदला जातो. ९ नमटर असेल तर २ एफएसआय नदला जातो. ६ नमटरचा 

रस्ता असेल तर....... 

 श्री. जयंत प्र. पाटील : सभापती महोदय, २ एफएसआय सवम राज्यात आह.े  

 श्री. प्रवीण दरेकर : सभापती महोदय, हा प्रश्न अनतशय महतवाचा आह.े 

कोळीवाड्यांचे सीमांकि अध्ये झाले नकंवा झाले िाही यासंदभामत दोिच मागण्या 

आहते. माििीय सभापती महोदयांिी सदरहू प्रश्नाच्या अिषुगंािे िैठक आयोनजत 

करण्यािािमत मंत्री महोदयांिा निदशे नदलेले आहते. मंत्री महोदयांिी संयकु्तपणे 

िैठक आयोनजत करुि कायमवाही करण्याची गरज आह.े सन्माििीय सदस्य श्री. भाई 

नगरकर यांिी घर दरुुस्तीचा उल्लेख केलेला आह.े यािाित माििीय मंत्री श्री. अस्लम 

शेख यांिा माहीत आह.े तयांच्या मतदारसंघातील नवषय आह.े तयांिा घराची दरुुस्ती 

करावयाची असल्यास ती करता येत िाही. घराची दरुुस्ती करतेवेळी 

महािगरपानलकेतील अनर्कारी यऊेि त्रास दते असतात. गावठाण आनण 
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कोळीवाड्याच्या संदभामत िैठक आयोनजत करण्याची गरज आह.े तसेच सीमांकि 

नवनहत वेळेत पणूम करण्यासंदभामत माििीय मंत्री महोदयांिी निणमय दणेे अपेनक्षत आह.े 

तयामळेु तयांचा पिुनवमकास होत िाही. या दोन्ही नवषयासंदभामत माििीय सभापती 

महोदयांिी पढुाकार घऊेि िैठक आयोनजत केल्यािद्दल आभार माितो. कारण या 

नवषयावर चचाम होते. पण निणमयाप्रती येत िाही.  

 

 

ता.प्र.क्र.१२११३..... 

   श्री. िाळासाहिे िोरात : सभापती महोदय, या नवषयाच्या अिषुंगािे िैठक 

आयोनजत केली जाईल आनण माििीय नवरोर्ी पक्षिेतयांिा सदरहू िैठकीस उपनस्ित 

राहण्यािाित नविंती केली जाईल. 

 श्री. प्रसाद लाड : सभापती महोदय, माझे दोिच स्पेनसनफक प्रश्न आहते. 

कोकणातील कोळीवाड्यांचे सीमांकि करुि तयांिा आद्गावठाणाचा दजाम दणेार 

काय, दणेार असतील तर तो कर्ी पयंत नदला जाणार ? 

   श्री. िाळासाहिे िोरात : सभापती महोदय, या नवषयाच्या अिषुंगािे िैठक 

आयोनजत करण्याचे ठरले आह.े  

 श्री. जयंत प्र. पाटील : सभापती महोदय, रायगड नजल्यातील अर्ाम भाग 

एमएमआरडीमध्ये आह.े तयामळैु मुंिईिरोिर एमएमआरडीएचा समावेश मंत्री 

महोदय करतील काय ?  

  श्री. िाळासाहिे िोरात : सभापती महोदय, संपणूम नकिारपट्टीचा नवचार....  

 श्री. जयंत प्र. पाटील : सभापती महोदय, तो वगेळा नवषय आह.े  

 श्री. िाळासाहिे िोरात : सभापती महोदय, या नवषयासंदभामत िैठकीत चचाम 

केली जाईल तयावेळी सन्माििीय सदस्य श्री. जयंत प्र. पाटील यांिा आमंनत्रत केले 

जाईल.  
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 सभापती : ठीक आह.े सदरहू प्रश्नावरील चचाम संपलेली असल्यामळेु आता 

पढुील प्रश्न चचेला घेण्यात येईल. 

 

    -------------- 

 

        यािंतर श्री. िोडे.... 
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मौिे बारव्हा (ता.लाखांदूर, गि.भंडारा) पररसरातील  

अवैध रेती चोरी रोखण्याबाबत 

  

(५) * १२४६३ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रगवण दरेकर, अॅड.गनरंिन डावखरे, 

श्री.नािोराव िाणार, श्री.गनलय नाईक, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश 

कराड, श्री.प्रवीण दटके : सन्माििीय महसलू मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) मौजे िारव्हा (ता.लाखांदरू, नज.भंडारा) पररसरातील चलुिंद िदी खोऱयातील 

घाट पररसरात रेती मानफया प्रशासकीय अनर्काऱयांच्या संगिमतािे अवरै्ररतया रेती 

चोरी करीत असल्याचे माह ेजािेवारी, २०२२ मध्ये वा तयादरम्याि निदशमिास आले 

आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, अवैर् रेती चोरीमळेु शासिाचा महसलू िडुत असिू रेती मानफया व 

दोषी अनर्काऱयांवर कारवाई करण्याची मागणी स्िानिक लोकप्रनतनिर्ींिी 

शासिाकडे केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासिािे चौकशी केली आह े काय, तयात काय 

आढळूि आले आह,े तयािसुार अवरै् रेती चोरी रोखण्याकरीता रेती मानफया व दोषी 

अनर्काऱयांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) िसल्यास, नवलंिाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) ह ेखरे िाही. 

(२), (३) व (४) िारव्हा पररसरातील चलुिंद िदी खोऱयातील घाट पररसरात अवरै् 

रेती चोरीमळेु शासिाचा महसलू िडुत असिू रेती माफीया व दोषी अनर्काऱयांवर 

कारवाई करण्याची मागणीिाितची निवेदिे शासिास प्राप्त झालेली िाहीत. 

 लाखांदरू तालसुयात माह ेनडसेंिर, २०२१ ते फेिवुारी, २०२२ या कालावर्ीत 

३ गौण खनिजाच्या अवरै् वाहतकू प्रकरणांमध्ये रुपये ०३.४४ लाख इतसया दडंाची 

कारवाई करण्यात आली आह.े 

 

 

 

ता.प्र.क्र.१२४६३.... 
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 डॉ.पररणय फुके : सभापती महोदय, या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरालाच माझी 

हरकत आह.े  या लेखी उत्तरावरुि संिंनर्त अनर्कारी/कममचारी या सभागहृाची 

नदशाभलू करण्याचे काम करीत आहते.  रेती माफीया व प्रशासकीय अनर्काऱयांच्या 

संगिमतािे अवरै्ररतया रेती चोरी करीत असल्याचे माह ेजािेवारी, २०२२ मध्ये वा 

तया दरम्याि निदशमिास आले आह ेह ेखरे आह,े काय असा लेखी प्रश्न नवचारला 

होता.  परंत ुतयाला 'ह ेखरे िाही' असे उत्तर नदलेे आह.े  तसेच रेती माफीया व दोषी 

अनर्काऱयांवर कारवाई करण्याची मागणी स्िानिक लोकप्रनतनिर्ींिी शासिाकडे 

केली आह ेह ेही खरे आह ेकाय, या प्रश्नाला 'रेती माफीया व दोषी अनर्काऱयांवर 

कारवाई करण्याच्या मागणीिाितची निवेदिे शासिास प्राप्त झालेली िाहीत.'  असे 

लेखी उत्तर नदलेले आह.े  लाखांदरू तालसुयात कोणतयाही प्रकारची रेती चोरी झालेली 

िाही असे लेखी उत्तर नदलेले आह.े  सभापती महोदय, यापवूी मी सभागहृात अिेकदा 

लक्षवेर्ी सचूिा, प्रश्नोत्तरे नकंवा इतर आयरु्ांच्या माध्यमातिू हा प्रश्न उपनस्ित केलेला 

आह.े  तसचे पत्राच्या माध्यमातिू सदु्धा भंडारा नजल्यात होत असलेल्या रेती 

तस्करीिाित साततयािे मंत्री महोदयांच्या व अनर्काऱयांच्या निदशमिास आणिू 

नदलेले आह.े  परंत ुअद्ापपयंत एकाही दोषीवर कारवाई झालेली िाही.  या भागात 

अवैर् रेती चोरीच्या माध्यमातिू हजारो, करोडो रुपयांच्या महसलुाचे िकुसाि होत 

आह.े  परंत ुलेखी उत्तरात असा प्रकार कुठेही होत िाही असे िमदू केले आह.े  भंडारा 

नजल्यातील लाखांदरू, पविी, तमुसर, मोहाडी, साकोली या तालसुयांमध्ये मोठ्या 

प्रमाणावर रेती चोरी सरुु आह.े  यामध्ये सत्तार्ारी पक्षातील काही लोकप्रनतनिर्ी, 

तहसीलदार, एसडीओ, नजल्हानर्कारी यांच्यापासिू मंत्रालयातील मोठ्या 

अनर्काऱयांपयंत या अवैर् रेती चोरीचे पैसे पोहचनवले जातात.  या प्रकरणी माझा 

आरोप मंत्री महोदयांवरच आह.े  कारण या माध्यमातिू हजारो, कोटी रुपयांची महसलू 

चोरी होते. परंत ुया प्रश्नाला रेती चोरी होत िसल्याचे लेखी उत्तर दणे्यात आले आह.े  

मागे सदु्धा हा प्रश्न उपनस्ित केल्यािंतर मंत्री महोदयांिी उत्तर नदले होते.  सभापती 

 

 

 

ता.प्र.क्र.१२४६३.... 

डॉ.पररणय फुके.... 
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महोदय, भंडारा नजल्यातील लाखांदरू तालसुयातील िांदडे, मोहणाम, नवरगांव, 

मारेगांव, र्ममपरुी, कोची, दांडेगाव या रेती घाटांमध्ये मागील सहा मनहन्यांत जी रेती 

तस्करी सरुु आह े तयाची व्हीडीओ रेकॉडीगं काढण्यात आली असिू ती मी या 

पेिड्राईव्हच्या माध्यमातिू सभागहृाच्या पटलावर ठेवत आह.े  तीि-चार 

मनहन्यांपासिू शासकीय रेती घाट िंद आहते. 

 सभापती : सन्माििीय सदस्यांिी स्पेनसनफक प्रश्न नवचारावा. 

 डॉ.पररणय फुके : सभापती महोदय, तीि-चार मनहन्यांपासिू शासकीय रेती 

घाट िंद असतािा तया भागात सावमजनिक िांर्काम नवभागाच्या माध्यमातिू मोठ्या 

प्रमाणात शासकीय िांर्काम कसे सरुु आह े? मी स्पेनसफीक प्रश्न नवचारतो की, या 

संपणूम प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल काय, संिंनर्त 

नजल्हानर्काऱयांपासिू एसडीओपंयंत सवांवर कारवाई करण्यात येईल काय, तसेच 

अवैर् रेती चोरी िंद करण्यात येईल काय ? 

 श्री.िाळासाहिे िोरात : सभापती महोदय, कोरोिाच्या काळात रेती 

नललावाच्या िाितीत अिेक अडचणी आल्या होतया.  तयातिू ग्रामसभा, 

जिसिुावणी या संदभामतील काही प्रश्न निनितपणे निमामण झाले होते. राज्य सरकारिे 

रेती नललाव खपू सोपा करण्याचा प्रयति केलेला आह.े  लाखांदरू परुते सांगायच े

झाल्यास शासिाकडे एकूण ७ तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहते. तयामळेु सन्माििीय 

सदस्यांिी मंत्रयांपयंत पोहचण्याचे काही कारण िाही. प्रतयेक तक्रारीवर काहीिा काही 

कारवाई झालेली आह.े सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्यांिी "रेती माफीया व 

प्रशासकीय अनर्काऱयांच्या संगिमतािे अवैर्ररतया रेती चोरी करत असल्याचे...." 

असा जो प्रश्न नवचारला तयाला 'ह ेखरे िाही' असे लेखी उत्तर नदले आह.े  तसेच ज्या 

नठकाणी रेती चोरी झालेली आह े तयांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली आह.े 

लाखांदरूमध्ये एकूण ८ प्रकरणांमध्ये ७ लाख १६ हजार रुपयांचा दडं आकारण्यात 

आला असिू, तयापैकी ५ लाख ९० हजार रुपये वसलू झाले आहते.  तसेच अवरै् 

उतखिि करणाऱयांची यंत्रसामगु्री जप्त करण्यात आली आह.े  अवैर् रेती साठा सदु्धा 

जप्त करण्यात आलेला आह.े  या िरोिरच पोलीस नवभागािे तीि गनु्ह ेदाखल केले  

 

ता.प्र.क्र.१२४६३.... 

श्री.िाळासाहिे िोरात.... 
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असिू ११ आरोपींिा अटक केली आह.े   

 सभापती महोदय, रेती चोरी ही गले्या दोि वषामत सरुु झाली असे िाही.  

महसलू नवभागापढेु जे इतर प्रश्न आहते तयातील हा एक प्रश्न आह.े हा प्रश्न मागील 

सरकारच्या पाच वषांच्या काळात सदु्धा होता.  सरकार म्हणिू ही रेती चोरी रोखण्याचा 

आमचा प्रयति असतो. तसेच रेती नललावातिू आवश्यक तेवढा निर्ी नमळण्यासाठी 

राज्य सरकार प्रयतिशील असते.  वाळूचा उपसा सहज पद्धतीिे कसा होईल, तयातिू 

महसलू कसा प्राप्त होईल या दृष्टीिे सरकार काळजी घेत आह.े 

 श्री.अनभजीत वंजारी : सभापती महोदय, भारतातील एकही नजल्हा िसेल 

नकंवा एकही वाळू घाट िसेल की तया नठकाणी अवैर् रेती उतखिि होत िसेल.   

प्रतयेक नजल्यातील नजल्हानर्कारी कायामलय, पोलीस अर्ीक्षकांचे पोलीस प्रशासि, 

स्िानिक पोलीस स्टेशि आनण राजकीय िेते या सवांच्या संगिमतािे रेती घाटाचा 

र्ंदा चालतो.  अवैर् र्दंा करणाऱया लोकांचा सवामत आवडता र्ंदा हा अवरै्  रेती 

वाहतकुीचा आह.े मागच्या सरकारच्या काळात अवैर् रेती चोरी झाली िाही असे 

िाही. २०१४ ते २०१९ या काळातील अिेक उदाहरणे माझ्याकडे आहते.  या 

प्रकाराला खरोखरच आळा घालायाचा असले तर तया नठकाणी जीपीएस प्रणाली 

आतमसात करावी लागले.  तसेच नजल्हानर्कारी कायामलयात डॅशिोडम लावावा 

लागेल. सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातिू सीसीटीव्ही कॅमेरा आनण नललावर्ारकाला 

नकती िासचा ठेका नदला,  तो नकती रेती उतखिि करीत आह,े रकमध्ये नकती रेती 

भरत आह,े या संदभामतील मॉनिटरींग जोपयंत करीत िाही तोपयंत रेती घाटांचा 

नललाव करुच िये अशी माझी मागणी आह.े  मी स्पेनसफक  नवचारतो की, या दृष्टीिे 

कायमवाही करण्यात येईल काय ? 

 सभापती : सन्माििीय सदस्य, जर रेती घाटांचा नललाव केलाच िाही तर 

सवमसामान्य माणसाला घरांची दरुुस्ती करण्यासाठी रेती नमळणार िाही. तयामळेु 

आपण अशी मागणी करणे उनचत होणार िाही. आपण जिािदार िेते आहात.  आपण 

िोलतािा सांनगतले की, या रेती चोरीमध्ये िेते मंडळीचे संगिमत आह.े  यामध्ये 

तमुचेही संगिमत आह ेकाय ? 

ता.प्र.क्र.१२४६३.... 

 श्री.िाळासाहिे िोरात : सभापती महोदय, महसलू नवभागापढेु रेती चोरीचा 

प्रश्न कायमच आह.े मागील काळात सदु्धा कायम हा त्रास झालेला आह.े आताही 
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त्रास असिू, आम्ही या िाितीत पणूम काळजी घेत आहोत. सन्माििीय सदस्यांिी ज्या 

सचूिा केल्या आहते तयांचा जरुर नवचार करण्यात येईल. 

 श्री.चंद्रशेखर िाविकुळे : सभापती महोदय, मतं्री महोदयांच्या भनूमकेिद्दल 

आम्हाला संशय िाही. महाराष्ट्राच्या मनंत्रमंडळातील उतकृष्ट काम करणारे ते एक मंत्री 

आहते. परंत ु माििीय मंत्रयािी नदलेली दोि उत्तरे सभागहृाची नदशाभलू करणारी 

आहते.  सन्माििीय सदस्य डॉ.पररणय फुके यांिी रेती चोरीिाितची व्हीडीओ 

रेकॉडीगं पेिड्राईव्हच्या माध्यमातिू नदली आह.े  या संपणूम प्रकारात महसलू 

अनर्काऱयांचे संगिमत असलेले ते रेकॉडीगं आह.े  यामध्ये एक लाख टसके संगिमत 

आह.े    एसडीओ, ठाणदेार, तहसीलदार ह ेप्रती रक २ हजार रुपयेप्रमाणे िांर्ले गलेे 

आहते.  मला वाटते मंत्री महोदयांिी या प्रकरणाच्या िोडे  खोलात गेले पानहजे.  आज 

या प्रश्नाला समपमक उत्तर नमळू शकणार िाही आनण तशी अपेक्षाही िाही. परंत ु

आपल्याला या नवषयाच्या खोलात जावे लागेल. माििीय मंत्री श्री.सिुील केदार यांिा 

संपणूम प्रकरण माहीत आह.े  सभापती महोदय, माििीय महसलू मंत्रयांच्या 

प्रामानणकतेिद्दल आम्हाला शंका िाही. परंत ु मंत्रालयातिू फोि जातात.  सवामत 

महत्त्वाचा मदु्दा असा की, जेव्हा नललाव जाहीर होतात तेव्हा एक नवनशष्ट लॉिी तया 

नवरोर्ात माििीय उच्च न्यायालयात जाऊि नललावाला स्टे नमळनवते.  रेती घाटांच े

नललाव होऊ दते िाहीत. उच्च न्यायालयािे स्टे नदल्यामळेु दोि-दोि वषे रेती घाटांच े

नललाव होत िाहीत, पररणाम ह ेर्ंद ेसरुु होतात. 

 

       िंतर श्री.कांिळे.... 
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ता.प्र.क्र.१२४६३.... 

श्री. चंद्रशेखर िाविकुळे .... 

उच्च न्यायालयात तमुची पॉनलसी वारंवार येते. उच्च न्यायालयात तमु्ही केलेले 

नललाव पनु्हा स्टे होऊ ियेत.  

 सभापती : तमुचा प्रश्न िसेल तर माििीय मंत्री उत्तर कसे दणेार आहते ? 

 श्री. चंद्रशेखर िाविकुळे : सभापती महोदय, सरकारचे वकील उभ े ि 

रानहल्यामळेु, सरकारची भनूमका उच्च न्यायालयात ि गेल्यामळेु उच्च न्यायालयात 

एक नमनिटात स्टे होतात. मागच्या सरकारच्या काळात आनण या दखेील सरकारच्या 

काळात असे होत आह.े मी काहीही सांगत िाही. उच्च न्यायालयात कोणतीही 

नललाव पॉनलसी स्टे होणार िाही याची काळजी सरकारिे घेतली पानहजे. संगिमत 

सरुु आह.े संगिमत आह,े याचा तपास माििीय मंत्री करतील का ? 

 सभापती : ठीक आह.े मी तयांच्याकडे नसलप नदलेली आह ेनकंवा नदली िसेल 

तर दईेि, तयांिी तयांच्या नसल्पची सतयता पाहूि तयाची चौकशी करावी. 

 श्री. िाळासाहिे िोरात : सभापती महोदय, होय. 

 श्री. प्रवीण दटके : सभापती महोदय, भंडाऱयाहूि नकंवा राज्याच्या िाहरेुि जे 

रेतीचे रक येतात, ते मोठ्या प्रमाणात चोरीचे रक येतात, तयावर नकती कारवाई झाली 

आह े? साविेर तालकुा, कळमेश्वर, कन्हाि अशा रेती घाटांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे होते. 

ह ेसवम सीसीटीव्ही कॅमेरे िंद आहते का, ते केव्हा सरुु करणार आहात आनण ते सरुु 

होतील का ? 

 श्री. िाळासाहिे िोरात : सभापती महोदय, प्रश्न स्पेनसनफक आह.े सन्माििीय 

सदस्यांिी नवचारलेल्या प्रश्नािाित मानहती घ्यावी लागले.  

 श्री. प्रवीण दरेकर : सभापती महोदय, आपण या नवषयात साततयािे गांभीयामिे 

सहभाग घेतल्याचे आम्हाला माहीत आह ेनकंवा निदशे दखेील नदले आहते. वाळू 

तस्करीचा नवषय फार मोठा आह.े माझ्या दोि स्पेनसनफक मागण्या आहते. आता  
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ता.प्र.क्र.१२४६३.... 

श्री. प्रवीण दरेकर .... 

नसलप नदलेली आह.े उत्तरात सांनगतले आह ेकी, असे काही घडलेले िाही. परुावा 

आह.े आपण निदशे नदले आहते की, तयामध्ये सतय असेल तर कारवाई करणार. 

आपले र्ोरण आह.े वाळूचे र्ोरण आणले की िाही मला माहीत िाही. वाळूचे र्ोरण 

चाल ूआह.े सवमव्यापी महाराष्ट्रासाठी र्ोरण आले तर अशी तस्करी होणार िाही. 

मोठी रॅकेट चालतात. सभापती महोदय, या र्ोरणाची अंमलिजावणी करण्यािाित 

शासि स्तरावर काय कायमवाही करणार आहात ? 

 श्री. िाळासाहिे िोरात : सभापती महोदय, मला मदु्दाम सांनगतले पानहजे की, 

यापवूी सि २०१९ मध्ये र्ोरण आले होते. यामध्ये खपू मोठ्या प्रमाणात गोष्टी आहते. 

माििीय उच्च न्यायालय, माििीय सवोच्च न्यायालय, हररत लावाद या सवांचे निणमय 

असतािा आपल्याला ह ेर्ोरण ठरवावे लागते, ही सवामत महत्त्वाची अडचणीची िाि 

कायम आह.े पवूीच्या काळात म्हणजे आपल्या मागील ५ वषे असतील नकंवा 

मागील काळ असले ही तर अडचण असते. मात्र तरीही आपण तयामध्ये सहजता 

कशी येईल, सोपे कसे होईल ह ेपाहत आहोत. आपली अपसेट प्राईज पध्दत आह.े 

आता ती प्राईज खपू पढेु गलेी होती, ती पनु्हा ६०० रुपयांवर आणली आह.े 

ग्राहकांिा, िागररकांिा स्वस्तामध्ये वाळू नमळावी म्हणिू ५ वषांचा कालावर्ी केला 

आह.े तसेच पयामवरण मान्यतेकररता खपू कालखडं जात होता. तयामळेु तयातील एक 

िदल केला आह.े नललाव भरण्याचा कालखडं ३० नदवसांचा केलेला आह.े 

नललावाचे क्षेत्र ५ हसेटर असे काही िदल केले आहते, जेणेकरुि तयातिू एक चांगल्या 

पध्दतीिे सहजता येईल आनण चांगले नियंत्रण राहील, असे आम्ही प्रयति केले 

आहते. 

 सभापती : मला एक चचाम आठवत आह.े मी र्ोरणावर िोलत आह.े राज्यात 

सवम सरकारांिा हा प्रश्न पडलेला आह.े मी स्वत: महसलू राज्यमंत्री होतो, तेव्हापासिू  
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ता.प्र.क्र.१२४६३.... 

सभापती .... 

हा प्रश्न ऐकत आह.े याचे समार्ािकारक उत्तर येत िाही. सन्माििीय सदस्य श्री. 

अनभजीत वंजारी म्हणाले ती टेसिॉलॉजी खरी असेल तर .... जीपीएसद्वारे सवाँनटटी 

मोजता येईल की िाही यािाित मला शंका आह.े ....(अडिळा).... तमु्ही तज्ज्ञ 

असाल. मी िाही. मी शंका असा शब्द वापरला आह.े मी तमुचे खोटे आह ेअसे 

िोललो िाही. माििीय मंत्रयांिी हा एक प्रश्न तपासिू घ्यावा. जे गनु्हगेार सापडतील 

तयांिा आवश्यक वाटले तर एमसीओ, मोका हा जो कायदा आह,े त या मोका कायद्ात 

सरळ दरुुस्ती करावी आनण तयांिा मोका लावावा एवढी माझी सचूिा आह.े 

 श्री. िाळासाहिे िोरात : सभापती महोदय, नवचार केला जाईल. मोका 

कायद्ाचे निकष आहते, ते तपासिूच करावे लागते. 

 डॉ. पररणय फुके : सभापती महोदय, माझे सजेशि आह.े  

 सभापती : तमु्ही माििीय मंत्रयांिा लेखी द्ावे.  

---- 
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गशक्षक पात्रता पररके्षच्या (टीईटी) गनकालामध्ये िैरप्रकार करणाऱ्या 

दोषींवर कारवाई करण्याबाबत 

 (६) * १२१४१ श्री.नािोराव िाणार, डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रवीण दटके, 

श्री.प्रगवण दरेकर, श्री.गविय ऊफा  भाई गिरकर, श्री.महादेव िानकर, 

श्री.चंद्रशेखर बावनकुळे, श्री.रगवंद्र फाटक, अॅड.गनरंिन डावखरे, श्री.प्रसाद 

लाड, श्री.सदागशव खोत, श्री.िोगपचंद पडळकर, श्री.रािहसं गसंह : सन्माििीय 

िृह मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) नशक्षक पात्रता पररके्षच्या (टीईटी) निकालात फेरफार करुि गैरमागामिे कोट्यवर्ी 

रुपयांची रसकम गोळा केल्याप्रकरणी पणुे पोनलसांच्या सायिर गनु्ह ेशाखिेे महाराष्ट्र 

राज्य परीक्षा पररषदचेे आयकु्त आनण पररषदचे्या तांनत्रक नवभागाचा सल्लागार यांिा 

अटक केल्याचे माह ेनडसेंिर, २०२१ मध्य ेवा तयादरम्याि निदशमिास आले आह,े ह े

खरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, नशक्षक पात्रता पररक्षेच्या प्रश्नपनत्रका गैरव्यवहार प्रकरणी जी.ए. 

सॉफटवअेरचे संचालक आनण मखु्य एजंट व दोि शासकीय कममचाऱयांिा सायिर 

पोनलसांिी िानशकमध्ये अटक केली असिू, तयांचेकडूि रुपये ४ कोटी ६८ लाख जप्त 

केल्याचे माह ेजािेवारी, २०२२ मध्ये वा तयादरम्याि निदशमिास आले आह,े ह ेही 

खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, दलालांच्या माध्यमातिू आलेल्या उमेदवारांकडूि कोऱया 

उत्तरपनत्रका घेऊि, नतन्ही आरोपींिी नमळूि खोलीतील सीसीटीव्ही िंद करुि 

प्रश्नपनत्रका सोडविू, संिंनर्तांच्या गणुांमध्ये फेरफार करुि अपात्र उमेदवारांिा पात्र 

करण्याकररता गैरमागामचा वापर केला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, नवदभामत सि २०१२ ते २०१७ या कालावर्ीत टी.ई.टी. प्रमाणपत्र 

िसलेल्या व िोगस प्रमाणपत्राच्या आर्ारे नकती नशक्षकांच्या नियसुतया करण्यात 

आल्या आहते, 

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासिािे चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अिषुंगािे संिंनर्त प्रकरणात आणखी नकती अनर्कारी/कममचारी दोषी आढळले 

आहते, तयांचेकडूि नकती रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला आह,े तयािसुार 

दोषींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(६) िसल्यास, नवलंिाची कारणे काय आहते ? 
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ता.प्र.क्र.१२१४१... 

श्री. सतेि ऊफा  बंटी डी. पाटील, श्री. गदलीप वळसे-पाटील यांच्याकररता : 

(१) होय. 

 यािाित सायिर पोलीस स्टेशि, पणुे शहर येिे १) ग.ुर.िं. ५६/२०२१ 

भा.द.ंनव. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ३४, १२० (ि) सह मानहती 

तंत्रज्ञाि कायदा कलम ६६ (डी) सह महाराष्ट्र नवद्ानपठाच्या, मंडळाच्या, इतर 

नवनिनदमष्ट परीक्षा गैरप्रकारास प्रनतिंर् करण्यािाित अनर्नियम (१९९० सरु्ाररत) 

कलम ७, ८ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला असिू सदर गनु्हयामध्ये १३ 

आरोपींिा अटक करण्यात आली आह.े  

(२) सदर गनु्हयामध्ये संिनर्ताकडूि एकूण रुपये ४,६८,४८,५४०/- इतका मदुमेाल 

तपासादरम्याि जप्त करण्यात आला आह.े 

(३) अंशत: खरे आह.े 

सदर खोलीमर्ील सीसीटीव्ही िंद असल्याचे व पररक्षािीचं्या उत्तरपनत्रकेतील 

मळू गणुांमध्ये फेरफार करुि अंनतम निकालामध्ये गणु वाढनवल्याचे तपासामध्ये 

निष्ट्पन्ि झाले आह.े 

(४) राष्ट्रीय नशक्षक नशक्षण पररषदिेे सेवेत कायमरत असलेल्या नशक्षकांसाठी नटईटी 

परीक्षा उत्तीणम करण्यासाठी नदिांक ३१/०३/२०१९ पयंत मदुत नदली होती. नदिांक 

१३/०२/२०१३ िंतर रुज ू झालेल्या सवम प्रािनमक नशक्षकांच्या नशक्षक पात्रता 

परीके्षच्या मळू प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीची कायमवाही महाराष्ट्र राज्य परीक्षा 

पररषदमेाफम त सरुू आह.े 

(५) यािाित सायिर पोलीस ठाणे, पणुे शहर येिे ग.ुर.िं. ५६/२०२१ सह आणखी 

एक ग.ुर.िं. ५८/२०२१ भा.द.ंनव. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, 

३४, १२० (ि), २०१, ३४ सह मानहती तंत्रज्ञाि कायदा कलम ६६ (डी) सह महाराष्ट्र 

नवद्ापीठाच्या, मंडळाच्या, इतर नवनिनदमष्ट परीक्षा गैरप्रकारास प्रनतिंर् करण्यािाित 

अनर्नियम (१९९० सरु्ाररत) कलम ७, ८ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला 

असिू सदर गनु्हयामध्ये ८ आरोपींिा अटक करण्यात आली आह.े सदर दोि 

गनु्हयांचा पढुील तपास सायिर पोलीस ठाणे, पणुे शहर यांचेकडूि सरुु आह.े 

 

ता.प्र.क्र.१२१४१... 

श्री. सतेज ऊफम  िंटी डी. पाटील .... 
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 तसेच शालेय नशक्षण व नक्रडा नवभाग शासि निणमय क्र. संकीणम-

२०२१/प्र.क्र.२६८/प्रशा-३, नदिांक २०/१२/२०२१ अन्वये सि २०१९-२०२० 

मर्ील महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पररषदमेाफम त घेण्यात आलेल्या नशक्षक पात्रता 

पररके्षमध्ये (टीईटी) झालेल्या गभंीर अनियनमतता प्रकरणी सखोल चौकशी करुि 

अहवाल सादर करण्यासाठी अपर मखु्य सनचव (शालेय नशक्षण व नक्रडा नवभाग) 

यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी सनमती गठीत करण्यात आली आह.े 

(६) प्रश्न उद ्भवत िाही. 

 

 श्री. िागोराव गाणार : सभापती महोदय, नशक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराच ेएक 

गंभीर प्रकरण आह.े या प्रकरणािे पनु्हा एकदा या राज्याला संदशे नदला आह ेकी, 

नशक्षण के्षत्रातील प्रशासिावर शासिाचे नियंत्रण िाही. ह े प्रकरण एका पोलीस 

ठाण्याकडे आह,े सायिर पोलीस ठाणे, पणुे शहर यांचे कायमके्षत्र, गनु्याचे स्वरुप, 

गनु्याची व्याप्ती, गंभीरता, गनु्यात सहभागी असलेले मंत्रालयातील मोठे अनर्कारी, 

दलाल आनण तपासणी करणाऱयावर असलेला राजकीय दिाव यामळेु या प्रकरणात 

दोषींवर कारवाई होईल अशी शसयता कमी आह.े फक्त ८ आरोपींिा अटक करण्यात 

आली आह.े पण तपास संि गतीिे चालनवण्यात येऊि तपास दािण्याचा प्रयति केला 

जात आह े असा समज निमामण झाला आह.े शालेय नशक्षण नवभागािे नदिांक 

२०.१२.२०२१ अन्वये अपर मखु्य सनचव यांच्या अध्यक्षतेखाली सनमती गठीत 

केली. २ मनहिे २३ नदवस झाले, सनमतीचे कामकाज योग्यप्रकारे सरुु झालेले िाही 

आनण तयावरुि तपास यंत्रणा या गंभीर स्वरुपाच्या भ्रष्टचाराच्या प्रकरणात खऱया 

अिामिे तपास करुि दोषींिा कें द्रीय कारागहृात पाठवेल असे वाटत िाही. म्हणिू ही 

चौकशी एसआयटीकडे सोपवणार का असा प्रश्न आह.े  

 सभापती महोदय, गोंनदया नजल्यातील प्रभारी नशक्षणानर्कारी, माध्यनमक 

यांिी समुारे ११० िोगस नियकु्ती मान्यतांिा मंत्रालयातील िोगस आदशेाच्या 

आर्ारावर मान्यता नदल्या. तयामळेु तया मान्यता रद्द कराव्यात अशी मागणी झाली. 

५५ मान्यता रद्द झाल्या, पण प्रभारी नशक्षणानर्कारी व संस्िाचालक, ज्यांिी  
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ता.प्र.क्र.१२१४१... 

श्री. िागोराव गाणार .... 

मंत्रालयातील िोगस आदशेाच्या आर्ारे िोगस नियसुतया केल्या आनण पोलीस 

स्टेशिमध्ये तक्रार करण्यात आली, तया तक्रारीला योग्य तो न्याय पोलीस स्टेशि दते 

िाही. तयामळेु पोलीस स्टेशि, गोंनदयाला तया तक्रारीची तपासणी करुि आनण प्रभारी 

नशक्षणानर्काऱयाला अटक करुि चौकशी करण्याचे आदशे नदले जातील का ? 

 श्री. सतेज ऊफम  िंटी डी. पाटील : सभापती महोदय, पनहल्या प्रकरणात तक्रार 

आल्यािंतर तािडतोि गनु्ह ेिोंदविू साियरिे कारवाई केली. तकुाराम सपेु, सखुदवे 

ढेरे, इतर सवमच, सावरीकर नकंवा सशुील खोडवेकर, उप सनचव या सवांवर तािडतोि 

कारवाई केली. पनहल्यांदा या संदभामतील तक्रार आली, तयावेळी ओएमआरचे पेपर 

तपासणे आनण या सवम गोष्टींची कायमवाही करुिच जवळजवळ आतापयंत २६ 

लोकांिा या प्रकरणात अटक करण्यात आली आह.े एसीएस, नशक्षण यांच्या 

अध्यक्षतेखाली एक सनमती िेमली. सनमतीिे दखेील आता तयांचा अहवाल 

शासिाला सादर केला आह े की, भनवष्ट्य काळात .... आरटीई ॲसटमळेु टीईटी 

िंर्िकारक आह.े तयामध्ये र्ोरणातमक निणमय कसा व्हावा या संदभामत एसीएस, 

नशक्षण यांिी काही मदु्द ेनदले आहते, तेही शासि पाहील. शासिाकडे तयांचा अहवाल  

आला आह.े शासि तयावर दखेील कायमवाही करेल. परंत ुया तपासात कोणतीही 

नदरंगाई  िाही नकंिहिुा पणुे पोनलसांिी  केलेल्या कारवाईचे कौतकुच सवांिी केले  

आह ेकी, ही तक्रार आल्यािंतर समुोटो या सवम अनर्काऱयांवर कारवाई करणे .... उप 

सनचव दजामच्या अनर्काऱयांवर कारवाई करण्यात आली, तयांचे निलंिि, सेवेतिू 

काढण्याची दखेील कारवाई शासिाच्या वतीिे करण्यात आली. आता या ८ नदवसांत 

तयाचे चाजमशीट दखेील न्यायालयात जाईल. आपण निनिंत रहावे. या तपासात या 

सवांवर कारवाई निनिपतपणे होईल. शासि म्हणिू आम्ही वैयनक्तकररतया यामध्ये 

लक्ष ठेविू आहोत की, यामध्ये कारवाई होण े अनभपे्रत आह.े कारण चकुीच्या 

पध्दतीिे या सवम घटिा घडल्या आहते. पढुील काळात राज्यातील नवश्वासाहमतेला 

तडा जाणे ह ेचकुीचे आह.े तयामळेु यािाित कायमस्वरुपी पायिंद घातला पानहजे या 

दृष्टीिे कडक कारवाई केली जाईल.  

 सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्यांिी दसुरा नवषय गोंनदया संदभामत  
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ता.प्र.क्र.१२१४१... 

श्री. सतेज ऊफम  िंटी डी. पाटील .... 

सांनगतला आह.े आजच्या नवषयात तो िाही. आपण तया संदभामत लेखी मानहती 

द्ावी. गोंनदया पोनलसांिा तािडतोि तया संदभामतील चौकशी करुि कारवाई 

करण्याच्या सचूिा नदल्या जातील.  

---- 
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राज्यातील गवशेषत: गहंिोली, बीड व परभणी गिल्यातील नुकसानग्रस्त 

शेतकऱ्यांना पीक गवम्याची रक्कम गमळण्याबाबत 

  

(७) * १२३५३ डॉ.प्रज्ञा सातव, श्री.महादेव िानकर, श्री.अब्दुल्लाखान दुरााणी, 

श्री.सगतश चव्हाण, श्री.गवक्रम काळे, श्री.रणगितगसंह मोगहते-पाटील, 

श्री.गवनायकराव मेटे : सन्माििीय कृषी मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) राज्यात नवशेषत: नहगंोली, िीड, परभणी नजल्यात माह ेजिू ते सप्टेंिर, २०२१ 

या कालावर्ीत अनतवषृ्टी झाल्यामळेु शेतकऱयांचे सोयािीि, कापसू, तरू इ. शेती 

नपकांचे व फळनपकांच े िकुसाि झाले असिू, िकुसािग्रस्त शेतकऱयांिा पीक 

नवम्याची रसकम नमळण्याकरीता कृषी नवभागाकडे तक्रार तसेच नजल्हा कृषी 

अर्ीक्षक कायामलयात शेतकऱयांिी आंदोलि करुिही पीक नवम्याची रसकम नमळाली 

िसल्याचे माह ेजािेवारी, २०२२ मध्ये वा तयादरम्याि निदशमिास आले, ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, खरीप हगंाम २०२१ मध्ये िकुसािग्रस्त ३८ लाख शेतकऱयांिी पीक 

नवम्याच्या रकमेची मागणी केली असिू यापैकी पात्र असलेल्या २१ लाख 

शेतकऱयांच्या खातयावर रुपये १५५५ कोटी मदतीची रसकम नदवाळी पवूी जमा 

करण्याच्या सचूिा शासिािे नवमा कंपिीला दवेिूही पीक नवम्याची रसकम 

शेतकऱयांच्या खातयावर जमा करण्यात आली िाही, तसेच नदिांक १० जािेवारी, 

२०२२ अखरे ८४ हजार शेतकरी पीक नवम्याच्या मदतीपासिू वनंचत रानहले आहते, 

ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, िीड नजल्यासह राज्यातील अिेक पात्र शेतकऱयांिा खरीप हगंाम 

२०२१ च्या पीक नवम्याची मदत नमळाली िसिू ररलायन्स जिरल इन्शरुन्स कंपिीिे 

िकुसाि भरपाईचे पंचिामे व दावे प्रनक्रया पणूम केली िसल्यामळेु शेतकरी पीक 

नवम्याच्या मदतीपासिू वंनचत रानहल्याचे निदशमिास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, परभणी नजल्यात अनतवषृ्टीमळेु महसलू प्रशासिािे ५०% पेक्षा कमी 

आणेवारी झाली असल्याचे निदशमिास आणिूही, केवळ लेखी आके्षप िोंदनवले 

िाहीत असे कारण दवेिू नजल्यातील अिेक शेतकऱयांिा पीक नवम्याची आनिमक 

मदत िाकारणाऱया संिंनर्त कंपिीनवरुध्द कारवाई करण्याची मागणी परभणी येिील  

ता.प्र.क्र.१२३५३.... 
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स्िानिक लोकप्रनतनिर्ीिी मा.मखु्यमंत्री महोदय यांच्याकडे माह ेजािेवारी, २०२२ 

मध्ये वा तयादरम्याि लेखी निवेदिाव्दारे केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासिािे चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अिषुंगािे पीक नवम्यासाठी पात्र शेतकऱयांच े पंचिामे दावे अपात्र ठरनवणाऱया 

ररलायन्स जिरल इन्शरुन्स कंपिीवर कारवाई करुि राज्यातील शेतकऱयांिा पीक 

नवम्याची रसकम दणे्यािाित कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(६) िसल्यास, नवलंिाची कारणे काय आहते ? 

 श्री.दादािी भुसे : (१) व (२) ह ेखरे िाही. 

 प्रर्ािमंत्री पीक नवमा योजिेंतगमत खरीप २०२१ मध्ये नदिांक २२/०२/२०२२ 

अखरे नहगंोली, िीड, परभणी नजल्यात स्िानिक िैसनगमक आपत्ती या िािी अंतगमत 

एकूण १२.७१ लाख शेतकऱ यांिा िकुसाि भरपाई रसकम रुपये ६७५.३१ कोटी व 

हगंामातील प्रनतकुल पररनस्ितीत झालेले िकुसाि या िािी अंतगमत एकूण ५.०७ 

लाख शेतकऱ यांिा िकुसाि भरपाई रसकम रुपये १७०.७६ कोटी व काढणी पिात 

िकुसाि भरपाई या िािी अंतगमत एकूण ०.४६३ लाख शेतकऱ यांिा िकुसाि भरपाई 

रसकम रुपये २४.५८ कोटी असे एकूण १८.२५ लाख शेतकरी अजमदारांिा रसकम 

रुपये ८७०.६४ कोटी आजतागायत नवमा कंपिीमाफम त निनित करण्यात आली असिू 

१७ लाख शेतकरी अजमदारांिा रसकम रुपये ८४१.६८ कोटी वाटप करण्यात आले 

असिू उवमरीत िकुसाि भरपाई वाटपाची कायमवाही सरुु आह.े  

 तसेच पिुरमनचत हवामाि आर्ारीत फळपीक नवमा योजिा अंतगमत नहगंोली, 

िीड व परभणी नजल्यात मगृ िहार २०२१ मध्ये एकूण ३९१३ शेतकऱयांिा रुपये 

४५७.१६ लाख रसकम नवमा िकुसाि भरपाई दये असिू यापैकी एकूण ३८२९ 

शेतकऱयांिा रुपये ३६५.२४ लाख इतकी रसकम अदा करण्यात आली असिू प्रलंनित 

नवमा िकुसाि भरपाईची अदायगी नवमा कंपिी स्तरावरुि सरुु आह.े  

(३) ह ेखरे िाही. 

(४) अशा प्रकारचे निवदेि प्राप्त झाल्याचे अनभलेखात नदसिू येत िाही. 

 खरीप हगंाम २०२१ मध्ये परभणी नजल्यात प्रर्ािमंत्री पीक नवमा योजिेची 

अंमलिजावणी ररलायन्स जिरल इन्शरुन्स प्रा.नल. कंपिी माफम त करण्यात येत आह.े  
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ता.प्र.क्र.१२३५३... 

श्री. दादाजी भसेु .... 

सदर योजिेंतगमत परभणी नजल्यात स्िानिक िैसनगमक आपत्ती या िािी अंतगमत 

३८२९८५ शेतकरी अजमदारांिा िकुसाि भरपाई रसकम रुपये ३१०.५१ कोटी व 

काढणी पिात िकुसाि भरपाई या िािी अंतगमत ७१७९ शेतकरी अजमदारांिा िकुसाि 

भरपाई रसकम रुपये १०.०९ कोटी असे एकूण ३९०१६४ शेतकरी अजमदारांिा 

िकुसाि भरपाई रसकम रुपये ३२०.६० कोटी निनित करण्यात आली असिू तयापैकी 

३७८७१५ शेतकरी अजमदारांिा िकुसाि भरपाई रसकम रुपये ३१०.२० कोटी वाटप 

करण्यात आले असिू उवमरीत िकुसाि भरपाई वाटपाची कायमवाही सरुु आह.े 

(५) प्रश्न उद ्भवत िाही. 

(६) प्रश्न उद ्भवत िाही. 

 

 डॉ. प्रज्ञा सातव : सभापती महोदय, नहगंोली नजल् यात पीक नवमा 

नमळण्यासाठी शेतकऱयांकडूि वारंवार आंदोलिे व निवेदििाजी केली जाते. उत्तरात 

असे नदले आह ेकी, आतापयंत शेतकऱयांच्या खातयावर ८४१.६८ कोटी रुपये जमा 

झाले  आहते. मात्र असले तरी उवमररत रकमचेे काय व ती कर्ीपयंत जमा होणार आह े

आनण ह ेतवररत जमा करण्यात यावे अशी नविंती आह.े नजल्यात एचडीएफसी ॲग्रो 

या कंपिीमाफम त शेतकऱयांिी पीक नवमा काढला आह.े 

                   िंतर श्री. खचे .... 
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ता.प्र.क्र.१२३५३.... 

डॉ.प्रज्ञा सावंत.... 

जवळपास ३ लाख ४३ हजार शेतकऱयांिी नवनवर् नपकांचा नवमा हप्ता भरला होता. 

मात्र सोयािीि काढण्याच्या वेळी शेतकऱयांिा मोठा िकुसािीचा सामिा करावा 

लागला. अनतवषृ्टीमळेु काही नठकाणची नपके वाहूि  गलेी तर काही नपके १० ते १२ 

नदवस पाण्यात रानहल्यामळेु जागेवर तयांिा कोंि फुटले. काही नठकाणी रचिू 

ठेवलेल्या गंजीमध्ये पाणी घसुल्यामळेु िकुसाि झाले. अशा शेतकऱयांिी नवमा 

कंपिीकडे तक्रार िोंदनवली ज्यांिी तक्रारी िोंदनवल्या तयांिा पनहल्या टप्प्यात मदत 

करण्यात आली. १५ टसके रसकम तयांिा दणे्यात आली. दसुरा प्रश्न असा आह ेकी, 

पीक नवमा कंपिीकडूि यािाित प्रस्ताव दाखल झाले आहते काय ? प्रस्ताव दाखल 

झाले असतील तर शेतकऱयांिा उवमररत पीक नवम्याची रसकम कर्ीपयंत दणे्यात 

येईल. यंदाच्या पीक नवम्यासाठी घाई सरुु असतािा मागील १४ ते १५ कोटी रुपये 

भरपाईचा प्रश्न कायम आह.े गेल्या वषी मंजरू झालेल्या पीक नवम्याच्या रकमेपैकी 

काही रसकम वाटप करायची िाकी आह.े तयासाठी राज्य व कें द्र शासिाकडूि 

नमळणारा नहस्सा कंपन्यािा नमळाला िसल्याचे कारण पढेु केले जात आह.े तयामळेु 

ज्या शेतकऱयांचा दोि वषामचा पीक नवमा रखडला आह ेअसे शेतकरी हातघाईवर 

आले आहते तयामळेु हा प्रश्न कसा सोडनवण्यात येईल यािाित मंत्री महोदय खलुासा 

करतील काय ? 

 श्री.दादाजी भसेु : सभापती महोदय, प्रर्ािमंत्री पीक नवमा योजिेमध्ये खरीप 

हगंामाच्या सि २०२१ मध्ये नहगंोली नजल्यात साडेतीि लाख शेतकरी िांर्वांिी 

सहभाग घेतला होता. शेतकरी, राज्य व कें द्र  शासिाचा नहस्सा नमळूि ११६.४३ 

कोटी रुपये ही नवम्मा हप्तयाची रसकम होत आह.े पीक नवमा योजिे संदभामत वेगवेगळे 

निकष आहते. तयापैकी स्िानिक िैसनगमक आपत्ती, िकुसाि भरपाई योजिेच्या 

माध्यमातिू दोि लाख शेतकरी िांर्वांिा ६९ लक्ष  रुपये दणे्यात आले आहते. 

प्रनतकूल हगंामातील पररनस्ितीमध्ये झालेल्या लाभार्थयांची संख्या ४९ लाख ५० 

हजार आह.े तयापैकी १९.८२ लक्ष कोटी रुपये िकुसाि भरपाई निनित करण्यात  
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ता.प्र.क्र.१२३५३.... 

श्री.दादाजी भसेु.... 

आली आह.े असे एकूण १३८.६२ कोटी रुपये िकुसाि भरपाई घोनषत करण्यात 

आली. 

 सभापती : मंत्री महोदयांिी वेळेचे भाि ठेऊि लवकरात लवकर उत्तर द्ाव े

जेणेकरुि या प्रश्नाला न्याय नमळेल. 

 श्री.दादाजी भसेु : सभापती महोदय, जी ऊवमररत रसकम िाकी आह े ती 

तातडीिे दणे्यात येईल.  राज्य व कें द्र सरकारच्या वतीिे दोि हप्तयात ही रसकम नदली 

जाते. पनहला हप्ता दणे्यात आलेला आह.े दसुरा हप्ता राज्य सरकारकडूि मंजरू 

करण्यात आला आह.े याची नवनहत पध्दत असते, राज्य सरकारकडूि कें द्र सरकारकडे 

ही रसकम एआयसीतफे जाते. कें द्र सरकार तयामध्ये तयांच्या नहश्याचा समावेश 

करतात. एआयसीतफे ती रसकम कंपन्यांिा दणे्यात येते.  ही पध्दत आता प्रोसेसमध्ये 

आह.े दसुरा हप्ता दऊेि राज्य सरकारिे जिािदारी पणूम केली आह.े सि २०२० मर्ील 

रकमेची मागणी करण्यात आली आह.े सि २०२० मध्ये कोरोिाचे संकट होते, तया 

काळात शेतकरी तयांच े िकुसाि नवमा कंपिीला कळव ू शकले िाही. तयामळेु 

एिडीआरएफच्या निकषािसुार राज्य सरकारिे शेतकरी िांर्वांिा िकुसाि भरपाईची 

मदत नदली आह.े तयावळेी ज्या शेतकऱयांिी नवम्यात सहभाग घेतला तया शेतकऱयांिा 

नवमा कंपिीिे िकुसाि भरपाई द्ावी असे कें द्र सरकारला व कंपन्यांिा कळनवण्यात 

आले आह.े कंपन्या ही िाि मान्य करीत िाही. कंपन्या म्हणतात की, आम्हाला 

शेतकऱयांिी कळनवले िाही. तयामळेु आम्ही ती िकुसाि भरपाई दणेार िाही. यािाित 

कें द्र शासिाच्या संपकामत राज्य सरकार आह.े कंपन्या ही िाि मान्य करीत िाही 

तोपयंत दसुरा हप्ता कें द्र व राज्य सरकारिे राखिू ठेवला आह.े 

 सभापती  : प्रश्नोत्तराचा तास या प्रश्नाचे उत्तर होईस्तोवर वाढनवण्यात आला 

आह.े 
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ता.प्र.क्र.१२३५३.... 

 श्री.अंिादास दािवे : सभापती महोदय, राज्याच्या कृषी खातयािे निनित 

यामध्ये सहभाग दशमनवला आह.े सन्माििीय सदस्या डॉ.प्रज्ञा सातव यांिी उल्लेख 

केल्याप्रमाणे  भोकरदि तालसुयातील १०१७ शेतकऱयांिी ३४७०० हसेटरवरील 

नपकांसाठी ११८ कोटी २८ लक्ष रुपयांचे नवमा संरक्षण घेतलेले असतािा अद्ापही 

शेतकऱयांच्या खातयात नवम्याची रसकम प्राप्त झाली िाही. १८९ तक्रारी करण्यात 

आलेल्या आहते. 

 सभापती : सन्माििीय सदस्य श्री.अंिादास दािवे यांिा मी सांग ूइनच्छतो की, 

प्रश्नाला न्याय नमळण्यासाठी आपला प्रश्न मंत्री महोदयांिा लेखी कळवावा तयांिा 

भेटूि उत्तर घ्यावे व या प्रश्नातिू लोकांिा न्याय नमळविू द्ावा. 

 आता प्रश्नोत्तराचा तास संपलेला आह.े 

     --------- 
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गनयम २८९ च्या सूचनेसंबंधी 

 सभापती : आज नदिांक १४ माचम २०२२ रोजी सन्माििीय नवरोर्ी पक्ष िेत े

श्री. प्रवीण दरेकर व इतर यांिी "महाराष्ट्रात घोटाळे निदशमिास आणणाऱयांिा 

चौकशीला सामोरे जाव ेलागणे" या नवषयािाित नियम २८९ ची सचूिा नदलेली 

आह ेती मी दालिात िाकारली आह.े  

       ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पृ.शी.मु.शी : कागदपत्र ेसभागहृाच्या पटलावर ठेवणे. 
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 श्री.अब्दलु सत्तार (महसलू राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अिमुतीिे नवदभम पाटिंर्ारे नवकास महामडंळ, िागपरू यांचे सि २०१५-२०१६, सि 

२०१६-२०१७ व सि २०१८-२०१९ या वषांचे अिकु्रमे एकोणीसावा,नवसावा व 

िावीसावा वानषमक अहवाल सभागहृासमोर ठेवतो. 

 सभापती :  अहवाल सभागहृासमोर ठेवण्यात आले आहते. 

     -------- 

 श्री. अब्दलु सत्तार : सभापती महोदय, मी आपल्या अिमुतीिे तापी पाटिंर्ारे 

नवकास महामंडळ जळगाव यांचा सि २०१९-२०२० या वषामचा िावीसावा वानषमक 

नवत्तीय अहवाल सभागहृामसोर ठेवतो. 

 सभापती :  वानषमक नवत्तीय अहवाल सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े 

     ---------- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पृ.शी.मु.शी : नियम ९३ अन्वये सचूिा 
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 सभापती : माझ्याकडे आज सोमवार नदिांक १४ माचम, २०२२ रोजी नियम 

९३ अन्वये ज्या सचूिा प्राप्त झालेल्या आहते तयापैकी मी  मान्य केलेल्या सचूिा व 

तयावरील माझे निणमय सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आल्याचे मी घोनषत करीत 

आह.े 

   (प्रेस : येिे नियम ९३ च्या सचूिा व तयावरील निणमय जोडावेत.) 

     ---------- 
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पृ.शी./मु.शी. : राज्यात शाळेतील नवद्ार्थयांकडे आर्ारकाडम 

     िसलेल्यांची िावे शाळेच्या पटावरुि कमी 

     करण्याची सचूिा नशक्षण नवभागािे नदलेली 

     असल्याचे निदशमिास येणे, तयामळेु पालकांत 

     निमामण झालेला असंतोष यािाित        

    ॲड.निरंजि डावखरे, नव.प.स. यांिी नदलेली 

     नियम ९३ अन्वये सचूिा  

 प्रा.वषाम गायकवाड (शालेय नशक्षण  मंत्री) : सभापती महोदय, नियम ९३ 

अन्वये नदलेल्या सचूिेला अिलुक्षिू, आपण निदशे नदल्याप्रमाणे मला निवेदि 

करावयाचे आह.े निवेदिाच्या प्रती सन्माििीय सदस्यांिा अगोदरच नवतररत केलेल्या 

असल्यािे मी सचूिा क्रमांक २ चे निवेदि सभागहृाच्या पटलावर ठेवतो. 

  सभापती : निवेदि सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आह.े 

      निवेदि 

    ( प्रेस : येिे सोितचे निवेदि छापावे ) 
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 ॲड.निरंजि डावखरे (कोकण नवभाग पदवीर्र) : सभापती महोदय, हा नवषय 

अनतशय गंभीर आह.े तयामळेु आपण मला िोलण्याची संर्ी नदली तयािाित मी 

आपले आभार व्यक्त करतो. आरटीई २००९ च्या कायद्ान्वे ६ ते १४ वयोगटातील 

मलुांिा मोफत व सक्तीचे नशक्षण दणेे ही घटिातमक जिािदारी शासिाची आह.े 

कोणतयाही कारणास्तव मलुांचा नशक्षणाचा हसक नहराविू घेता येणार िाहीत. 

मध्यंतरीच्या काळात यािाित शासि निणमय काढला आह.े तयािसुार मलुांच े

आर्ारकाडम काढले िसेल, आर्ारकाडम अपडेट िसेल तर संिंनर्त मलुाचे नशक्षण 

िांिेल काय असा प्रश्न निमामण झाला. माझे तीि प्रश्न आहते, आर्ारकाडम संदभामत जो 

शासि निणमय काढण्यात आला तयामळेु शंकेचे वातावरण निमामण झाले आह.े तयामळेु 

या मलुांचे  नशक्षण िांिेल काय तयासाठी हा जीआर मागे घेण्यात येईल काय ? ज्या 

मलुांचे आर्ारकाडम अपडेट िसतील नकंवा ज्यांच्याकडे अद्ाप आर्ारकाडम िाही 

अशा नवद्ार्थयांिा नशक्षणापासिू वंनचत ि ठेवण्यासाठी शासि कोणती उपाययोजिा 

करणार आह.े नवद्ार्थयांच्या  शैक्षनणक जीविावर पररणाम करणारा हा शासि निणमय 

परत घेण्यात येईल काय ? 

 प्रा.वषाम गायकवाड : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्य ॲड.निरंजि 

डावखरे यांिी तीि प्रश्न नवचारले आहते. तयांिा िोडी पाश्वमभमूी सांगायची आह.े 

तयांिी ही सचूिा मांडतािा असे िमदू केले आह ेकी, आर्ारकाडम िसलेल्यांची िाव े

शाळेच्या पटावरुि कमी करण्यािाित असे काहीही िाही. नदिांक २८/०७/२०१५  

च्या शासि निणमयािसुार आर्ारकाडम  मागनवण्यात येते. 

         या िंतर श्री.िोरले.... 
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प्रा.वषाम गायकवाड........ 

नदिांक १४.०६.२०१७ रोजी सरळ प्रणालीमध्ये अंतगमत पोटमलवर मानहती 

भरण्यािाित शासि निणमय निगमनमत करण्यात आलेला आह.े आपण राज्यातील सवम 

शाळांिा सचूिा नदलेल्या आहते की, सवम नवद्ार्थयांिी सरळ प्रणालीमध्ये आर्ार 

क्रमांची अचकू िोंद करावी. तया माध्यमातिू एकूण नवद्ािी संख्या नकती आह े

यािाित मानहती नमळत.े आपण पीजीआय इडेंससमध्ये मागे येत आहोत. आर्ार 

क्रमांकाची िोंदणी िसणे ह ेतया मागील एक कारण आह.े आपण ज्या पत्राचा उल्लेख 

करीत आहात तया पत्राच्या आर्ारे आम्ही हचे सांगण्याचा प्रयति करीत आहोत की, 

नदिांक २८.०२.२०२२ व नदिांक ३१.०३.२०२२ अन्वये सरळ पोटमलवर जे आर्ार 

क्रमांक िोंदनवण्यात येणार आहते तयाचा फायदा पढुील संच मान्यता नकंवा इतर 

गोष्टीसाठी उपयोग होणार आह.े तयामळेु तो डेटा आमच्याकडे उपलब्र् असण े

आवश्यक आह.े सि २०२१-२२ मर्ील संच मान्यतेसंदभामतील कामासाठी हा डेटा 

आवश्यक आह.े तयामळेु आपण तशा सचूिा नदलेल्या आहते. सन्माििीय सदस्यांिी 

नवद्ार्थयांकडे आर्ार काडम िसेल तर तयांच्या िाितीत कोणती भनूमका घेण्यात येणार 

आह े असा प्रश्न उपनस्ित केलेला आह.े मी सांग ू इनच्छते की, ज्या नवद्ार्थयांकडे 

आर्ार क्रमांक िाही अशा नवद्ार्थयांिा शाळेतिू िाहरे काढले जात िाही नकंवा संच 

मान्यतेमध्ये तया गोष्टींकडे दलुमक्ष केले जात ेअसे िाही. आपण त यासाठी सनमती गनठत 

केलेली आह.े नशक्षण नवस्तार अनर्कारी तया सनमतीिे सनमती प्रमखु असिू कें द्र 

प्रमखु, िगरपानलकेचे प्रशासि अनर्कारी सदस्य सनचव, अंगणवाडी पयमवेनक्षका व 

आरोग्य कममचारी सनमती सदस्य आहते. मलुांच ेसवेक्षण होऊि तयांिा शाळेपयंत 

आणिू तयांचा आर्ार क्रमांक िोंदनवण्यात यावा. मी सांग ू इनच्छते की, आर्ार 

क्रमांकाची िोंद िाही म्हणिू आपण उपनस्ित केलेल्या प्रश्नांप्रमाणे कोणतीही गोष्ट 

होत िाही. आपण या संदभामत कोणताही गैरसमज करुि घेऊि िये. माििीय उप 

मखु्यमंत्री महोदयांिी दखेील या संदभामत तयांच्या भाषणात उल्लेख केला होता. 

नवद्ार्थयांिा योजिांचा लाभ नमळावा, तयांच्या नवषयी संपणूम मानहती असावी आनण 

 

प्रा.वषाम गायकवाड........ 
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 सरळ पोटमलच्या माध्यमातिू जी मानहती पानहजे ती या माध्यमातिू नमळावी यासाठी 

आपण ह े करीत आहोत. आम्ही कोणतयाही नवद्ार्थयामला नशक्षणापासिू नकंवा 

योजिेपासिू वंनचत ठेवणार िाही.  

 श्री.िागोराव गाणार : सभापती महोदय, आर्ार काडम िसलेल्या नवद्ार्थयांच्या 

िावाची िोंद शासिाला पाठनवण्यात येणाऱया अहवाल करु िये असे निदशे नजल्हा 

नशक्षणानर्कारी सवम शाळेतील मखु्याध्यापकांिा दते आहते. तयामळेु मखु्याध्यापक 

अशा नवद्ार्थयांचे िाव हजेरी पटावरुि कमी करीत आहते. आर्ार काडम िसलेल्या 

नवद्ार्थयांिा नशक्षणापासिू वंनचत ठेवण्यात येत आह.े ज्या नवद्ार्थयामकडे आर्ार काडम 

िाही तयांिा शाळेतिू काढू िये असा शासिाचा आदशे आह.े परंत ुनशक्षणानर्कारी 

मखु्याध्यापकांिा निदशे दते आहते की, ज्या नवद्ार्थयांचे आर्ार काडम िाही तयांच े

िाव आम्ही नशक्षण नवभागाकडे पाठनवणार िाही. तयामळेु शाळा अशा नवद्ार्थयांच े

िाव हजेरीपटावरुि कमी करीत आहते. आर्ार काडम िसलेल्या नवद्ार्थयांचे िाव 

हजेरीपटावरुि कमी करण्यात येऊ िये. नवद्ार्थयांचे आर्ार काडम काढण्यासाठी 

कारवाई करावी, असा स्पष्ट आदशे शासि नशक्षणानर्काऱयांिा दणेार आह ेकाय ? 

 प्रा.वषाम गायकवाड : सभापती महोदय, आर्ार क्रमांक नलंक करण्यावर 

आपला भर असला पानहजे. आता पयंत ८७ टसके नवद्ार्थयांिी आर्ार क्रमांकाची 

िोंद केली असिू १३ टसके नवद्ार्थयांची िोंद करावयाची रानहलेली आह.े सन्माििीय 

सदस्यांिी जो मदु्दा उपनस्ित केला तसे शासिाच्या वतीिे सांगण्यात आलेले िाही. 

नशक्षणानर्कारी मखु्याध्यापकांिा असे सांगत असतील तर त ेचकुीचे आह.े म्हणिूच 

मी मघाशी सांनगतले की, आम्ही सनमती नियकु्त केलेली आह.े नशक्षण नवस्तार 

अनर्कारी तया सनमतीचे अध्यक्ष आहते. कें द्र प्रमखु, िगरपानलकेचे प्रशासि 

अनर्कारी, अंगणवाडी पयमवेनक्षका व आरोग्य कममचाऱयांचा तया सनमतीमध्ये समावशे 

आह.े उवमररत १३ टसके नवद्ार्थयांिी अद्ाप आर्ार क्रमांकाची िोंदणी केलेली िाही. 

 

 

प्रा.वषाम गायकवाड........ 
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तयासाठी तयांिी प्रयति करावयाचे आहते. परंत ु कोणतयाही नवद्ार्थयामला शाळेतिू 

काढणे नकंवा तयाचे नशक्षण िंद करणे असा निणमय शासिािे घेतलेला िाही. अशा 

प्रकारे कोणी करीत असेल तर तयांच्यावर कारवाई केली जाईल.   

 श्री.नकरण सरिाईक : सभापती महोदय,.... 

 सभापती : नियम ९३ अन्वये सचूिेच्या निवेदिावर इतर सन्माििीय 

सदस्यांिा शसयतो प्रश्न नवचारण्याची संर्ी नदली जात िाही. आपण मंत्री महोदयांिा 

प्रतयक्ष भेटि आपले म्हणणे तयांच्या निदशमिास आणिू द्ावे. आता आपण लक्षवेर्ी 

सचूिा चचलेा घऊे. 

--------- 
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पृ.शी. : नज.िीड, ता.परळी येिील पंतप्रर्ाि ग्राम सडक 

योजिेंतगमत हाती घेण्यात आलेली कामे पणूम झालेली 

िसणे  

मु.शी. : नज.िीड, ता.परळी येिील पंतप्रर्ाि ग्राम सडक 

योजिेंतगमत हाती घेण्यात आलेली कामे पणूम झालेली 

िसणे यासंिंर्ी श्री.संजय दौंड, नव.प.स. यांिी 

नदलेली लक्षवेर्ी सचूिा. 

 

 श्री.संजय दौंड (नवर्ािसभेिे निवडलेले) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अिमुतीिे नियम १०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावमजनिक महत्त्वाच्या िािीकडे 

सन्माििीय ग्रामनवकास मंत्रयांचे लक्ष वेर् ूइनच्छतो आनण तयािाित तयांिी निवेदि 

करावे, अशी नविंती करतो. 

"प्रर्ािमंत्री ग्राम सडक योजिेतिू सि २०१७-२०१८ व सि २०१८-२०१९ 

मध्ये रा.मा.क्र.२३३ ते िंदिज तसेच इनजमा १०२ ते अस्वलंिा तांडा रोड तसेच 

प्र.नज.मा.५२ ते िहादरूवाडी प्र.नज.मा.५३ ते डािी तांडा, रा.मा.क्र.२२१ ते िेलंिा 

तांडा रोड, रा.मा.क्र.२३५ ते लेंडेवाडी प्र.नज.मा. ५३ ते इदंपवाडी तांडा रोड, रा.मा.क्र. 

२३५ ते  नजगािाईक तांडा, इ.नज.मा.१४१ ते कोलदरी तांडा, रा.मा.क्र.५५ ते खारी 

तांडा सवम तालकुा परळी, नज.िीड अशी एकूण ११ कामे मंजरू करण्यात आलेली 

असणे, सदर कामांचा प्रमखु उद्दशे वर िमदू सवम गावे ही िारमाही रस्तयािे जोडणे हा 

असणे, सदर कामांच्या निनवदा प्रनक्रया पणूम होऊि संिंनर्तांिा नदिांक ७/९/२०१८ 

रोजी कायामरंभ आदशे नदलेला असणे, तिानप सदर कामे अद्ापही पणूम झालेली 

िसण,े तसेच झालेल्या कामांचा दजाम अतयंत असमार्ािकारक असल्याचे 

अहवालात िमदू करण्यात आलेले असणे, अद्ाप काही कामे सरुु दखेील केलेली 

िसिू कायामरंभ आदशे दऊेि समुारे ३ त े४ वषांचा कालावर्ी उलटूिही संिंनर्तांिी 

कामे पणूम केलेली िसणे, सदर िािींमळेु सावमजनिक निर्ीचा अपव्यय झालेला असिू 

योजिेच्या मळू नहतास हरताळ फासला गेलेला असणे, पररणामी जितेमध्य े
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श्री.संजय दौंड......... 

शासिानवरोर्ात तीव्र असंतोष निमामण झालेला असणे, शासिािे सदर प्रकरणाची 

तातडीिे चौकशी करुि कायमवाही करण्याची आवश्यकता,  यािाित शासिािे 

केलेली व करावयाची कायमवाही व शासिाची भनूमका." 

श्री.अब्दलु सत्तार (ग्रामनवकास राज्यमंत्री ) : सभापती महोदय, लक्षवेर्ी 

सचूिेसंिंर्ीच्या निवेदिाच्या प्रती सन्माििीय सदस्यांिा आर्ीच नवतररत केल्या 

असल्यामळेु मी ते निवेदि आपल्या अिमुतीिे सभागहृाच्या पटलावर ठेवतो. 

 सभापती : निवेदि सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आह.े 

 ( प्रेस : येिे सोितचे निवेदि छापावे ) 

---------- 
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 श्री.संजय दौंड : सभापती महोदय, मी िीड नजल्यातील परळी 

मतदारसंघातील मखु्यमतं्री ग्रामसडक योजिेंतगमत १० कामांच्या संदभामत लक्षवरे्ी 

सचूिा उपनस्ित केलेली आह.े सि २०१७-१८ व २०१८-१९ मध्ये एकूण १० 

कामांिा मंजरुी नमळाली होती. तयापैकी ७ कामे लमाि तांड्यावर राहणाऱया गोरगरीि, 

ऊस तोड कामगारांच्या वसतयांिा जोडणारी आहते. सदर कामे पणूम करण्यासाठी १२ 

मनहन्यांचा कालावर्ी नदलेला असतािा अद्ाप कामे पणूम झालेली िाहीत. लक्षवेर्ी 

सचूिेला जे लेखी उत्तर नदलेली आह ेतयाला माझी हरकत आह.े लक्षवरे्ी सचूिेच्या 

निवेदिात िमदू केलेले आह ेकी, "राज्य गणुवत्ता निरीक्षक (SQM) यांिी वेळोवेळी 

पाहणी केली असिू उक्त िमदू सवम कामे मािकािसुार माह ेमे, २०२२ अखरे पणूम 

करण्याचे प्रयति आहते." काही कामे अर्मवट असिू काही कामे सरुुच झालेली 

िाहीत. जी कामे झालेली आहते तयापैकी ४ कामे असमार्ािकारक आहते. माझा 

स्पेनसनफक प्रश्न असा आह े की, सदर कामे पणूम करण्यासाठी १२ मनहन्यांचा 

कालावर्ी नदलेला असतािा ५ वषे होऊि सदु्धा कामे पणूम झालेली िाहीत. 

मे.अिसुया कन्स्रसशि कंपिीिे सदर काम घतेले होते. परंत ुतयांिी ते काम सिलेट 

करुि दसुऱयाला नदलेले आह.े संिंनर्त ठेकेदार काम करीत िाही. तयामळेु मे.अिसुया 

कन्स्रसशि या मळू ठेकेदाराचे िाव काळया यादीत टाकण्यात येणार आह ेकाय ? 

तसेच, सदर कामे केव्हा पणूम करण्यात येणार आहते ? माझा दसुरा प्रश्न असा आह े

की, सदर कामावर नकती निर्ी खचम झालेला आह ेतसेच ही कामे िोगस असिू ज्या 

अनर्काऱयांिी निले रेकॉडम केली तयांच्यावर कोणती कारवाई करण्यात येणार आह े? 

 श्री.अब्दलु सत्तार : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्यांिी लक्षवेर्ी सचूिेत 

प्रर्ािमंत्री ग्राम सडक योजिा असा उल्लेख केलेला आह.े परंत ुसदर कामे प्रर्ािमंत्री 

ग्राम सडक योजिेंतगमत घेण्यात आलेली िसिू मखु्यमंत्री ग्राम सडक योजिेंतगमत 

घेण्यात आलेली आहते. सदर लक्षवरे्ी सचूिा प्राप्त झाल्यािंतर प्रर्ािमंत्री ग्राम सडक 

योजिेच्या माध्यमातिू उपरोक्त तांड्यांमध्ये कामे घेण्यात आलेली आहते काय 

यािाित शोर् घेण्यात आला. नवभागाच्या अनर्काऱयांिा मानहती गोळा करतािा 

िराच त्रास झाला. सदर प्रश्न मखु्यमंत्री ग्राम सडक योजिेंतगमत असावा असा आम्ही 
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श्री.अब्दलु सत्तार..... 

अंदाज लावला. मी सांग ू इनच्छतो की, सन्माििीय सदस्यांिी ज्या भाविा व्यक्त 

केलेल्या आहते तया िरोिर आहते. सदर कामे पणूम करण्यासाठी ३ वषे नवलंि 

झालेला आह.े आपल्याला मानहती आह ेकी, कोरोिा महामारीमळेु मागील २ वषामत 

अिेक कामे िांिली होती, निर्ी अभावी दखेील काही कामे िांिली होती. संिंनर्त 

ठेकेदाराला आता पयंत १५ लाख रुपयांच्या आत दयेक अदा करण्यात आले आह.े 

या व्यनतररक्त दयेक अदा करण्यात आलेले िाही. मी सांग ूइनच्छतो ४ कामे झालेली 

असिू २ कामे प्रगतीपिावर आहते. उवमररत कामे मे मनहन्यापयंत पणूम होतील असे मी 

सभागहृाला आश्वानसत करतो. पढुील ३-४ मनहन्यात ते काम पणूम होईल.  

 श्री.अनिकेत तटकरे : सभापती महोदय, प्रर्ािमतं्री ग्राम सडक योजिा नकंवा 

मखु्यमंत्री ग्राम सडक योजिेतील कामे असोत. सदर कामे ३-४ वषामपासिू प्रलंनित 

आहते. ही पररनस्िती केवळ िीड नजल्यातच िाही तर संपणूम राज्यात आह.े अशा 

ठेकेदारांची िावे काळया यादीत केव्हा पयंत टाकण्यात येतील आनण तयांिा पनु्हा 

टेंडर प्रनक्रयेत सहभागी करुि घेतले जाणार िाही यािाित खिरदारी घणे्यात येईल 

काय ? लक्षवेर्ी सचूिेच्या निवेदिात म्हटले आह ेकी, १० टसकेच निर्ी नवतरीत 

केलेला असिू उवमररत काम मे मनहन्यापयंत पणूम होईल. मागील ५ वषामत जे काम पणूम 

झाले िाही त े३ मनहन्यात कसे काय पणूम होईल असा माझ्या सारख्या सदस्याला प्रश्न 

पडलेला आह.े सदर काम ३ मनहन्यात कशा प्रकारे पणूम करण्यात येणार आह ेव तया 

कामाचा योग्य तो दजाम राखला जाणार आह े काय ? तसेच राज्यातील इतर 

नजल्यातील अपणूम काम ेकेव्हा पणूम करण्यात येणार आहते ? 

 श्री.अब्दलु सत्तार : सभापती महोदय, कोरोिा महामारीमळेु राज्यात अिेक 

नठकाणी कामे संिगतीिे सरुु आहते. परंत ुज्या ठेकेदारांिी हतेपुरुस्सर चकुा केल्या 

असतील नकंवा तयांची गणुवत्ता तपासतािा त े दोषी आढळूि आले तरच तयांिा 

काळया यादीत टाकता येईल. शासिाकडे निर्ी अपरुा असल्यामळेु अद्ाप काम पणूम 

होऊ शकले िाही, ह ेमी मान्य करतो. कोरोिा काळात शासिाकडे निर्ी कमी होता. 

        यािंतर श्री.सांगळे...... 



14-03-2022 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) T - 108 

MJS/AKN/KTG प्रथम श्री.बोिले 13:30 
 

 

श्री.अब्दलु सत्तार... 

दोि वषांच्या करोिा काळात आरोग्य सनुवर्ेकररता जास्त निर्ी खचम झाला. तयामळेु 

उतपन्ि कमी झाले. दोि वषांच्या काळात ज्या कंत्राटदारांिी वेळेवर कामे केलेली 

िसतील, तयांिा शासिाच्या वतीिे कामे पणूम करण्याचे आदशे नदले जातील. आता 

दोन्ही नतन्ही लाटा संपलेल्या आहते. आता राज्यात नवकासाची लाट सरुु होईल.  

 श्री.चंद्रशेखर िाविकुळे : सभापती महोदय, मतं्री महोदयांिी या िाितीत 

समपमक उत्तर नदलेले असल्यामळेु माझ्या मिात कोणतीही शंका िाही. नदिांक ३१ 

माचम पयंत सदर योजिेकररता शासिाकडे नकती निर्ी नशल्लक आह े ? सवम 

नजल्हयांकररता सदर निर्ीचे वाटप करीत असतािा तो सारख्या प्रमाणात केला 

जाणार आह े का ? दोि वषांच्या काळात कंत्राटदारांिी कामे केलेली िसल्यामळेु 

तयांिा काळया यादीत टाकण्यासंिंर्ी सन्माििीय सदस्य श्री.अनिकेत तटकरे यांिी 

प्रश्न नवचारला होता. करोिा काळात कामे नवलंिािे झाल्यामळेु कंत्राटदारांिा काळया 

यादीत टाकण्यासंिंर्ी मला काही सांगायचे िाही. िागपरू नजल्हयातील १९३ नक.मी. 

च्या कामासाठी १०३ कोटी रुपयांचा निर्ी नमळणे िाकी आह.े करोिा काळ सरुु 

असल्यामळेु आमचे तयािाित काही म्हणण े िव्हते. करोिा काळात निर्ी ि 

नमळाल्यामळेु कंत्राटदारांिी कामे केलेली िाहीत. ३१ माचम पवूी सवम नजल्हयांकररता 

सदर निर्ीचे वाटप सारख्या प्रमाणात केले जाणार आह ेका ? तसेच सदर कामांसाठी 

नकती निर्ी नशल्लक आह े? 

 श्री.अब्दलु सत्तार : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्यांिी रस्तयाच्या 

कामासंिंर्ी मानहती नदली आह.े तयात एकुण १९३३ रस्तयाची कामे आहते. तयापैकी 

८०८ कामे पणूम झालेली आहते व ११२५ कामे प्रगतीपिावर आहते. तयाकररता 

११५८ कोटी रुपयांचा निर्ी लागणार आह.े तयापैकी फक्त ४९१ कोटी रुपये खचम 

झाला आह.े उवमररत ६६६ कोटी रुपयांच्या निर्ीपैकी काही निर्ी यंदा जाहीर 

झालेल्या अिमसंकल्प व परुवणी मागण्यांद्वारे नमळालेला आह.े आम्ही या संदभामत 

माििीय उप मखु्यमंत्री यांच्याकडे संपणूम निर्ी नमळण्यासंिंर्ी मागणी केली असिू 

सदर निर्ी दणे्यासंिंर्ी तयांिी "होय" असे सांनगतलेले आह.े तयािसुार आमच्या  
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श्री.अब्दलु सत्तार... 

नवभागाला निर्ी नमळणार आह.े जशी कामे पणूम होतील तयािसुार तयांच्याकररता 

निर्ी उपलब्र् करुि नदला येईल. मी आनण माििीय मंत्री श्री.हसि मशु्रीफ यांिी 

माििीय उप मखु्यमंत्री श्री.अनजत पवार यांच्यासमवेत दोि वेळा िैठक घेऊि चचाम 

केली होती. तयावेळी तयांिी उवमररत निर्ी दणे्याचे किलु केलेले आह.े परुवणी 

मागण्या ४ नदवसांपवूी झाल्या आहते. आता २५७ कोटी रुपयांचा निर्ी आमच्या 

नवभागाला तातडीिे दणे्यािाित तयांिी सांनगतलेले आह.े ११२२ कोटी रुपयांपैकी 

जेवढा निर्ी येईल तयातिू राज्यामर्ील सवम नजल्हयांमध्ये जशी कामे पणूम होतील 

तयािसुार निर्ी उपलब्र् करुि दतेा येईल. राज्यातील एकूण कामांकररता ११५८ 

कोटी रुपयांच्या निर्ीची मागणी आह.े तयापैकी ४९१ कोटी रुपये खचम झाले असिू 

६६६.४५ कोटी रुपयांचा निर्ी नशल्लक आह.े ज्या नजल्हयांमध्ये जेवढी रस्तयांची 

कामे झाली असतील तयािसुार तयांिा समाि निर्ी नदला जाईल. तयात कोणताही 

दजुाभाव केला जाणार िाही.  

 श्री.संजय दौंड : सभापती महोदय, माझा असा प्रश्न आह ेकी, सदर रस्तयांची 

कामे कमी अंतराची आहते. मंत्री महोदयांिी सदर रस्तयांकररता फार कमी निर्ी खचम 

झाला असल्याचे सांनगतलेले आह.े परंत ु तयामर्ील ४ रस्तयांच्या कामांिाित 

गणुनियंत्रक नवभागाकडील ररपोटम प्राप्त झालेला आह.े तयांच्या ररपोटमिसुार सदर ४ 

रस्तयांची कामे असमार्ािकारक झालेली आहते. तयामळेु सदर कामे पणूम करण्यापवूी 

ज्यांिी असमार्ािकारक व निकृष्ट कामे केलेली आहते तयांच्यानवरुध्द आपण 

कोणती कारवाई करणार आहात ?    

  श्री.अब्दलु सत्तार : सभापती महोदय, कारवाई करण्यासंिंर्ी सनमती िेमण्यात 

आली होती. तयािसुार सनमतीिे आतापयंत नकती नक.मी. रस्ते तयार झालेले आहते, 

नकती कामे झालेली आहते यािाितचा ररपोटम सादर केला आह.े तयािसुार सदरहू ४ 

कामे झालेली आहते. उवमररत २ कामे अपणूम आहते. ती कामे सवॉनलटी कंरोलकडूि 

तपासण्यात आली आहते. तयात जे काही दोष नकंवा उणीवा असतील तयािसुार  
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श्री.अब्दलु सत्तार... 

संिंनर्त कंत्राटदारांनवरुध्द कारवाई केली जाईल. तसेच तयामध्ये कंत्राटदारांचा काही 

दोष िसल्याचे आढळूि आल्यास आपल्याला पढुील कामे गतीमाि पद्धतीिे करावी 

लागतील.  

 सभापती : ठीक आह.े  

     --------------  
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पृ.शी.: राज्यातील प्रािनमक, माध्यनमक व उच्च माध्यनमक शाळा व 

कनिष्ठ महानवद्ालयातील गणुवत्तचेा दजाम कमी होण े

 

मु.शी.: राज्यातील प्रािनमक, माध्यनमक व उच्च माध्यनमक शाळा व 

कनिष्ठ महानवद्ालयातील गणुवत्तचेा दजाम कमी होणे. यासंिंर्ी 

श्रीी.कनपल पाटील, नव.प.स. यांिी नदलेली लक्षवेर्ी सचूिा 

 

 श्री.कनपल पाटील (मुंिई नवभाग नशक्षक) : सभापती महोदय, मी नियम १०१ 

अन्वये पढुील तातडीच्या व सावमजनिक महत्त्वाच्या िािीकडे आपल्या अिमुतीिे 

सन्माििीय  शालेय नशक्षण मंत्रयांचे लक्ष वेर् ूइनच्छतो आनण तयािाित तयांिी निवेदि 

करावे, अशी नविंती करतो. 

 " राज्यातील प्रािनमक, माध्यनमक  व उच्च माध्यनमक शाळा व कनिष्ठ 

महानवद्ालयातील गणुवत्तचेा दजाम कमी होत जाणे, असिूही साडेतीि लाखाहूि 

अनर्क मलेु शाळा िाहय असणे, संचमान्यतचेे निकष िदलिू गनणत, नवज्ञाि, इगं्रजी, 

नहदंी-उदूम, मराठी, समाजशास्त्र नवषयांिा स्वततं्र नशक्षक नमळण्याची आवश्यकता 

असणे, कला-क्रीडा नशक्षकांची पद ेपिुस्िामनपत करण्याची आवश्यकता असणे, दगुमम 

व मागास भागातील कमी पटसंख्येच्या शाळांिा संरक्षण दणे्याची आवश्यकता 

असणे, कायामिभुव नवषयांतगमत संगणक साक्षरतेचे महतव लक्षात घऊेि प्रतयेक 

शाळेत ICT नशक्षक पद निमामण करण्याची आवश्यकता असणे, शाळेतील अर्मवेळ 

गं्रिपाल पदांवरील कायमरत कममचाऱयांिा नवषयभार दऊेि पणूमवेळ नशक्षक (गं्रिपाल) 

नकंवा मोठ्या शाळांमध्ये पणूमवेळ नशक्षक (गं्रिपाल) पदाचा संचमान्यतेत समावशे 

करण्याची आवश्यकता असणे, अशैक्षनणक कामांसाठी अनर्ग्रनहत करण्यात 

आलेल्या नशक्षक/नशक्षकेत्तर कममचाऱयांिा ररक्त पदांवर पाठवण्याची आवश्यकता 

असणे, अिकंुपा ततवावरील भरती तातकाळ सरुु करण्याची आवश्यकता 

असणे,  नविाअिदुानित शाळा व तकुडयांची त्रटुी पतूमता करूि १०० टसके वेति सरुू 

करण,े चतिुमश्रेणी कममचाऱयांची कंत्राटी पद्धतीिे सरुु केलेली िेमणकू रद्द करूि कायम 

स्वरूपी वेतिश्रेणीवर नियकु्ती करण्याची आवश्यकता असणे, या प्रश्नांच्यािाित  
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श्री.कनपल पाटील..... 

तातडीिे सोडवणकू ि झालेल्या नशक्षक/नशक्षकेत्तर कममचाऱयांमध्ये निमामण झालेला 

असंतोष, यािाित तातडीिे दखल घेऊि शासिािे करावयाची उपाययोजिा व 

कायमवाही".  

प्रा.वषाम गायकवाड (शालेय नशक्षण मंत्री) : सभापती महोदय, लक्षवेर्ी 

सचूिेसंिंर्ीच्या निवेदिाच्या प्रती सन्माििीय सदस्यांिा आर्ीच नवतररत केल्या 

असल्यामळेु मी ते निवेदि आपल्या अिमुतीिे सभागहृाच्या पटलावर ठेवतीे. 

 सभापती : निवेदि सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आह.े 

निवेदि 

( प्रेस : येिे सोितचे निवेदि छापावे ) 

---------- 
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 श्री.कनपल पाटील : सभापती महोदय, मंत्री महोदयांिा लक्षवरे्ीच्या 

उत्तरामध्ये सरु्ारणा करायची आह ेका ? 

 प्रा.वषाम गायकवाड : िाही.   

 श्री.कनपल पाटील : सभापती महोदय, मी माध्यनमक शाळांमर्ील कला-

क्रीडा नशक्षकांची पद े पिुस्िामनपत करण्यासंिंर्ी प्रश्न नवचारला असतािा तयावर 

निवेदिामध्ये प्रािनमक शाळांमध्ये िेमलेले अनतिी निदशेक कोटामत गेल्यासंिंर्ी 

उत्तर दणे्यात आलेले आह.े याचा अिम िादरायण संिंर् जोडलेला आह.े तयामळेु तया 

उत्तरामध्ये दरुुस्ती करावी असे माझे म्हणणे होते.  

 सभापती : माििीय शालेय नशक्षण मंत्री अिभुवी असल्यामळेु आपण तयांिा 

आपला प्रश्न नवचारावा.  

 श्री.कनपल पाटील : सभापती महोदय, माििीय मंत्री यांच्यािद्दल मला नितांत 

आदर आह.े तया अनतशय सकारातमक आहते. परंत ु खालचे अनर्कारी तयांची 

अडचण करतात. हा मळू नवषय आह.े तयामळेु कोणतया प्रश्नाला कोणते उत्तर 

द्ावयाचे ह ेलक्षात येत िाही. मंत्री महोदयांच्या आदरापोटी मी ही िाि निदशमिास 

आणली आह.े सभापती महोदय, मी लक्षवेर्ी सचूिेमध्ये ४-५ प्रश्न नवचारले होत.े 

तयापैकी मंत्री महोदयांिी पनहल्या प्रश्नाला चांगले उत्तर नदलेले आह.े कोनवड काळात 

ऑिलाईि नशक्षण असले तरी नवद्ार्थयांचे मोठया प्रमाणात िकुसाि झालेले आह.े 

ऑिलाईि नशक्षणाचे काही खरे िाही. कें द्र शासिािे Learning Recovery 

Programme आखिू तो अंमलात आणावा असे निदशे नदलेले आहते. राज्य आनण 

कें द्र शासिाकडील निर्ी एकनत्रत करुि सदरहू कायमक्रम करण्यासंिंर्ी कोणती 

कायमवाही करण्यात आली आह े? गनणत आनण नवज्ञाि नवषयासंिंर्ी मी दसुरा प्रश्न 

प्रश्न उपनस्ित केला आह.े तयावर लक्षवेर्ी सचूिेच्या निवेदिामध्ये असे उत्तर दणे्यात 

आलेले आह ेकी, अप्पर मखु्य सनचव, शालेय नशक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक 

सनमती िेमली आह.े यापवूी सायन्स आनण गनणत नवषयांकररता वेगवगेळे नशक्षक 

कायमरत होते. परंत ुआता ती पद ेतसेच कला-क्रीडा नशक्षकांची पद ेसंपषु्टात आणली 

आहते. तयामळेु सि २०१५ च्या शासि निणमयािसुार शालेय नशक्षण व्यवस्िा उद्धस्त  
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श्री.कनपल पाटील..... 

करण्यात आली. शासिाला कायद्ाच्या नवसंगत शासि निणमय करता येत िाही. 

तयामळेु आपल्याला सि २०१५ मर्ील शासि निणमय प्रिम रद्द करावा लागेल. 

सभापती महोदय, सि २०१५ मर्ील शासि निणमयात सरु्ारणा करण्याचा प्रश्न येत 

िाही. आपल्याला कायद्ात सरु्ारणा करता येऊ शकेल. परंत ु कायदा आपल्या 

िाजचूा आह.े स्वगीय मर्कुरराव चौर्री तसेच राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रसे 

पक्ष यांच्या काळात यापवूी सदर कायद े झालेले आहते. अशा प्रकारचे कायद े

अनस्ततवात असतािा नवसंगत निणमय रद्द करण्यासंिंर्ीचा माझा प्रश्न आह.े आपण तो 

नवसंगत निणमय रद्द करणार आहात का ?  तसेच आपण  सनमती िेमली असल्यास 

सनमतीिे कला-क्रीडा नशक्षक पिुस्िामनपत करण,े सायन्स आनण गनणत नवषयांकररता 

वेगळे नशक्षक दणेे, आयसीटी नशक्षकांचा समावशे करणे, तसेच गं्रिपाल यांच्याकडे 

अर्मवेळ अध्यापिाचा भाग नदल्यास तयांचाही नशक्षक पदात समवेश करणे शसय 

आह.े  ही िाि पाटम टाईमवरुि फुल टाईम करणे शसय आह.े जेणेकरुि आपले व 

शाळेचे ओझे कमी होईल. आपण यासंिंर्ी कायमवाही करणार आहात का ? माझा 

नतसरा प्रश्न असा आह े की, अिदुािासंिंर्ी त्रटुींची पतूमता करुिही अिेक शाळा 

प्रनतके्षत आहते. आपण तया शाळांची यादी कर्ी जाहीर करणार आहात ? सभापती 

महोदय, तयािंतर आपण मला २ प्रश्न नवचारण्याची संर्ी द्ावी.  

 प्रा.वषाम गायकवाड : सभापती महोदय, सदर लक्षवेर्ी सचूिेमध्ये नशक्षण 

नवभागातील संपणूम प्रश्नांचा समावेश झाला आह ेअसे आपल्याला म्हणता येईल. 

सन्माििीय सदस्यांिी गणुवत्तेसंिंर्ी प्रश्न नवचारलेला आह.े कें द्र शासिािे Learning 

Recovery Programme नदलेला आह े.तया संदभामत आपला िोडा लॉस झालेला 

असिू सन्माििीय सदस्यांिी तयािाित चांगली सचूिा केलेली आह.े तयािाित 

निनितपणे अभ्यास करुि भनवष्ट्यात तयाचा कशा प्रकारे चांगला उपयोग करुि घेता 

येईल ? यािाित आपण कायमवाही करु. अशा प्रकारे हा प्रश्न संपला आह.े तसेच 

आसर ररपोटमच्या माध्यमातिू राज्याला नदलासा दणेाऱया काही आल्हाददायक व  
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प्रा.वषाम गायकवाड .... 

चांगल्या गोष्टी घडलेल्या आहते. यापवूी शासकीय शाळातील मलुांची पटसंख्या 

६०.५ टसके होती. आता ती पटसंख्या ६९.६० टससयांपयंत वाढली आह.े अशा 

प्रकारे शासकीय शाळांमध्ये नवद्ािी मोठया प्रमाणावर येत आहते.  

       यािंतर श्री.गागरे.... 
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प्रा.वषाम गायकवाड .....   

निजामकालीि शाळांिा, आदशम शाळांिा या अिमसंकल्पात मोठया प्रमाणावर निर्ी 

नदलेला आह,े अभ्यासक्रमात िदल करीत आहोत, काही गोष्टी िव्यािे करीत आहोत, 

दजाम सरु्ारला पानहजे, नशक्षण चांगल्या प्रकारे नवद्ार्थयांपयमत पोहचवले पानहजे हा 

पनहला प्रयति आहते. कला व कायामिभुव यािाित सन्माििीय सदस्यांिी खपूदा प्रश्न 

नवचारले आहते. मला व तयांिाही मानहती आह ेकी, याकरीता खपू वेळा कनमटी 

गठीत होऊि येिे िैठका झाल्या आहते व आयकु्तांकडेही िैठका झाल्या आहते. 

ददुवैािे शेवटी िैठक झाल्यावर िकुतीच आयकु्तांची िदली झालेली आह.े 

अिभुवािसुार लोक घतेले गेले पानहजेत अशा प्रकारचे प्रनतज्ञापत्र आपण सादर 

केलेले आह,े सध्या प्रकरण उच्च न्यायालयात आह.े  

 श्री.कनपल पाटील : सभापती महोदया, न्यायप्रनवष्ट प्रकरण पणूमत: वेगळे आह,े 

मी तयािद्दल नवचारलेले िाही. तमु्ही अनतिी निदशेकांिद्दल उत्तर दते आहात. मी 

न्यायप्रनवष्ट प्रकरणांिाित कर्ीही प्रश्न नवचारत िाही. मी कला, क्रीडा नशक्षक, गनणत 

नशक्षक, नवज्ञाि नशक्षक, अर्मवेळ नशक्षकांिा पणूमवेळ नशक्षक करणे, गं्रिपाल, रात्र 

शाळा ह ेप्रश्न वेगळे आहते. अनर्काऱयांिी मंत्री महोदयांकडे नदलेल्या उत्तरात गडिड 

होत आह ेअसे नदसत.े  

 प्रा.वषाम गायकवाड : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्यांिी संच 

मान्यतेिाित प्रश्न नवचारला आह.े गनणत व भाषेचे नशक्षक वेगळे असले पानहजेत, 

अशी आपली चचाम झाली होती. मी काही गोष्टींचे टारगेट ठेवले आह.े अिकंुपा, 

अर्मवेळ गं्रिपाल, संच मान्यता ह े तीि नवषय प्रार्ान्यािे घेतले आहते. अर्मवेळ 

गं्रिपालािाितचा प्रस्ताव संचालक कायामलयाकडूि आमच्याकडे आलेला आह.े 

तयािाित आम्ही दोि नदवसात निणमय घेऊ. ७७२ पद ेतयांिी या प्रस्तावात पाठनवली 

आहते, आवश्यक तर सन्माििीय सदस्यांशी एकदा िोलता येईल. सन्माििीय 

सदस्यांचा नतसरा प्रश्न अर्मवेळ गं्रिपालांिाितचा आह.े तमु्ही संिंनर्त सवम 

सन्माििीय सदस्य उपलब्र् असाल तर तयावर चचाम करुि निणमय घेऊ. 
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 सभापती : मी सन्माििीय सदस्यांिा सांग ूइनच्छतो की, आता कोणीही प्रश्न 

नवचारु ियेत, मंत्री महोदयांिी िैठकीचे निमंत्रणच नदलेले आह.े 

 प्रा.वषाम गायकवाड : सभापती महोदय, अर्मवळे गं्रिपालांचा नवषय संपेल. 

दसुरा महतवाचा नवषय अिकंुपाचा आह.े तयावर आपण आज दपुारी चचाम केल्यास 

तो नवषयही संपेल.  

 सभापती : मी मंत्री महोदयांिा नवचारु इनच्छतो की, आपणास वेळ असेल 

तर आजच या सन्माििीय सदस्यांिा िोलवा.  

 प्रा.वषाम गायकवाड : सभापती महोदय, मी आजच तयांिा िैठकीस िोलावत 

आह.े 

 श्री.कनपल पाटील : सभापती महोदय, सभागहृ सवोच्च आह.े  

 प्रा.वषाम गायकवाड : सभापती महोदय, दोि नवषयावर िैठक ि घेता फायिल 

करुि टाकायचे आहते. नतसरा नवषय कला व कायामिभुव नशक्षकांचा आह.े आयकु्त 

श्री.नवश्वास सोळंकी असतािा या नवषयावर फार अभ्यास केलेला आह.े मांढरे यांचशेी 

मी एकदा चचाम करते व तयािंतर संच मान्यतेचा नवषय नमटविू टाकू. म्हणजे तीि 

नवषयावर चचाम करुि निणमयाप्रत येऊ. मी तमुच्या सवम नवषयाला न्याय नदलेला आह.े 

त्रटुीच्या पतुमतेिाित आपणास सवम मानहती आह,े यािाित आपल्या दालिात िैठक 

झाली, परवा दखेील आम्ही येऊि िसलो होतो.  सभापती महोदय, आता 

आपल्याकडे माििीय मखु्यमंत्री, उपमखु्यमंत्री व संिंनर्तांची िैठक आयोनजत 

करावी. 

 सभापती : ठीक आह,े तशी िैठक आयोनजत करण्यात येईल. 

 श्री.अनभनजत वंजारी : सभापती महोदय, माझी मंत्री महोदयांिा नविंती आह े

की, नकमाि आनिमक भार ज्या नवषयात आह,े ते नवषय आपण लवकरात लवकर 

निकाली काढावेत. अपंग एकानतमक नशक्षण योजिेमध्ये सवम नशक्षकांिा नियनमत 

करण्याचा नवषय आह.े समायोजि करण्याचा नवषय आह.े क्रीडा व कला नशक्षकांिा 

नियनमत करणे, अर्मवेळ गं्रिपालांिा पणूमवेळ करणे ह ेचार-पाच नवषय कमीत कमी 
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श्री.अनभनजत वंजारी ..... 

 आनिमक भाराचे आहते. या नवषयांिा लवकरात लवकर निकाली काढावेत अशी 

आमची नविंती आह.े  

 प्रा.वषाम गायकवाड : सभापती महोदय, मी िोडया वेळापवूी सांनगतले आह े

की, काही प्रश्नाच्या िाितीत शेवटच्या टप्प्यात आमच्याकडे आलेले आहते. 

अर्मवेळ गं्रिपालांचा प्रस्ताव आला आह,े संच मान्यता शेवटच्या क्षणापयमत आली 

आह,े आता िवीि आलेल्या आयकु्तांशी चचाम करु. नतसरा नवषय अिकंुपािाित 

आह.े अपंग समस्यांनवषयी खपू अभ्यास करावा लागेल कारण कें द्र सरकारच्या 

अखतयारीतील नवषय आह,े तयात अिेक िािी आहते तया सभागहृाच्या पटलावर 

आणणे िरोिर िाही. यािाित तपासणी करुि निणमय घ्यावा लागले. 

 श्री.सनतश चव्हाण : सभापती महोदय, मंत्री महोदयंािी आश्वासि नदले आह,े 

िैठकही घेणार आहते. िैठक झाल्यावर तमु्ही ती फाईल पढेु पाठनवणार मग निणमय 

होणार, गं्रिपालांिाित सांगतो, २०१० मध्य ेमी पनहल्यांदा आमदार झालो तयावेळी 

पनहला प्रश्न गं्रिपालांिाित नवचारला होता पण आजपयमत  तयाचा निकाल लागलेला 

िाही. मंत्री महोदया दोि नदवसात निणमय घेणार आहते ह ेऐकूि आियम वाटले. पण 

तया निणमय घेणार आहते ह ेऐकूि स्वागत करतो. आयसीटी नशक्षकांिाित सन्माििीय 

सन्माििीय सदस्य श्री.अनभनजत वंजारी यांिी नवचारले आह ेकारण ती २००५ ची 

योजिा आह.े  

सभापती महोदय, ग्रामीण भागातील सवम शाळांिा नवशेषत: नजल्हा पररषद 

शाळेत संगणक नशक्षण नमळावे म्हणिू हा प्रयोग कें द्र शासिाच्या मदतीिे केला आह.े 

आज यािाित दोि प्रश्न निमामण झाले आहते. कें द्र सरकारिे तयांचा पगार िंद केला 

आह,े ते नशक्षक निघिू गेले आहते. २००५ नकंवा तयािंतर जे संगणक घेतले आहते 

त ेआता भंगार झालेले आहते. शासिाला काही तरी वाटायला पाहीज.े नवशेषत: 

नजल्हा पररषदचे्या शाळेत अतयंत कमकुवत घटकातील मलेु नशक्षण घते आहते ह े

आपणास मानहती आह.े तयांिी संगणक नशक्षण घेऊच िय ेका ? 

श्री.सनतश चव्हाण ..... 
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सभापती महोदय, आमदार निर्ीतिू आम्ही संगणकाचे वाटप करतो, मागील 

१४ वषामचा माझा अिभुव आह.े या जलैु मनहन्यात पत्र नदले तर पढुील जलैु 

मनहन्यापयमत संगणक वाटप होत िाही. कारण तमुच्याकडे रेट कॉन्रसट िाही. 

नजल्हानर्कारी कायामलयास आम्ही पत्र नदल्यािंतर ज्या नजल्हा पररषद नकंवा अन्य 

शाळेस मान्यता आह े तया शाळेस संगणक नदले पानहजे की िाही. नजल्हानर्कारी 

कायामलय नजल्हा पररषदकेडे प्रस्ताव पाठवते, नजल्हा पररषद पंचायत सनमतीला 

पाठवते, ज्या शाळेस संगणक द्ायचे आहते तया शाळेचा पगार चाल ूआह.े पण एवढी 

मानहती मागवली जाते की, आमची माणसे व नलनपक िकूि जातात. एक संगणकाचा 

परुवठा केला तरी नजल्हा पररषदकेडे सहा सहा मनहिे तयाचे दयेक नमळत िाही. माझी 

नविंती आह ेकी, आमदार निर्ीतिू नजल्हा पररषदचे्या शाळेत आयसीटी स्कीम राज्य 

शासि रािनवणार का. आमदार निर्ीतिू आम्ही संगणक दतेो, आम्ही पत्र नदल्यािंतर 

एक मनहन्याच्या आत शाळांिा संगणक परुवठा करणार का. ती व्यवस्िा तमु्ही 

कशीही करा. 

प्रा.वषाम गायकवाड : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्यांिा मी सांग ूइनच्छत े

की, काही निणमय घेण्यासाठी आपले सवांचे एकमत झाले पानहज.े आपण सवमजण 

एकमत करुि घेऊया. मी जाणीवपवूमक ही िाि पटलावर आणली आह.े ज्या 

निणमयामळेु आनिमक भार पडणार िाही ते निणमय घेण्यास अडचण येणार िाही फक्त 

आपल्यामध्य ेएकमत झाले पानहजे. गं्रिपाल नकंवा संच मान्यतेच्या नवषयाकरीता 

आम्हाला नवत्त नवभागाकडे जावेच लागते. तो प्रोसीजरचा भाग आह.े आयसीडीएस 

नशक्षकांिाित मी सांग ूइनच्छत ेकी, या नशक्षकांिी मखु्याध्यापक व नशक्षकांिा पणूमपण े

प्रनशक्षण द्ावे असा उद्दशे आह.े तमुचे म्हणण ेिरोिर आह,े पण ही योजिा २००५ 

मध्य ेझाली तेव्हा संगणक कममचारी कंत्राटी कामावर होते, तयांिा कायम करावे अस े

सवम जण सांगत आह.े तमु्हाला मानहती आह ेकी, ही योजिा कें द्र सरकारची आह ेव 

िजेट तयांचचे येत होते. कें द्र सरकारिे ती योजिा िंद करण्याचा निणमय घतेला आह.े 

माििीय सभापती महोदयांकडे िैठक होईल तेव्हा हा नवषय दखेील आपण चचलेा 

प्रा.वषाम गायकवाड ..... 



14-03-2022 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) U - 120 
PNG/AKN/KTG प्रथम श्री.साांगळे 13:40 

 

 

 घेऊ. कें द्र शासिाचे कममचारी आपल्याकडे घ्यायचे की िाही याचा निणमय तया 

िैठकीत घेऊ तया िैठकीस संिंनर्त सन्माििीय सदस्यांिा िोलावण्यात येईल. तसेच 

आमदार निर्ीतिू संगणकािाितचा नवषय िोडा तपासावा लागेल, तो मी तपासिू 

घेते.  

डॉ.रणनजत पाटील : सभापती महोदय, मंत्री महोदयांिी अनतशय सकारातमक 

उत्तरे नदली आहते पण काही प्रश्न अजिूही अितु्तरीत राहतात. अशा अिेक िैठका 

झालेल्या आहते, पनहला प्रश्न कला, क्रीडा व कायामिभुव नशक्षकांिाित होता. 

वारंवार सांनगतले गेले की, ह ेप्रकरण न्यायप्रनवष्ट िाही. कायद्ात तरतदूसधु्दा आह.े 

अिेक वषम ज्यांिी काम केले आह ेअशा लोकांिा आपणच घेतले आह.े वि फाईि 

मॉिीगं आपण सवांिा घरी पाठनवले आह.े एका शाळेला एक दऊे शकत िाही म्हणिू 

पनु्हा सलस्टर करुि पटांच्या संख्येचा निकष लावला. आता ते सवम नशक्षक घरी 

िसलेले आहते. आपण म्हटले आह े की, ह े न्यायप्रनवष्ट आह.े यािाित खलुासा 

व्हावा आम्हालाही मानहती हवी की, िेमके काय न्यायप्रनवष्ट आह.े शासिािे 

सकारातमक काही केले तर त ेकेस मागे दखेील घेतील.  

       यािंतर श्रीमती िाफडे ..... 
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डॉ.रणनजत पाटील...... 

जर तयांिा ह ेमानहती झाले की, आपल्याला आपल्या उदरनिवामहाचे सार्ि यातिू 

नमळू शकते तर ती केसच जर तेवढयासाठी असेल तर तयावर चचाम करुि शासि 

यातिू मागम काढू शकते. 

 सभापती महोदय, गं्रिपालाच्या संदभामत दोि नदवसात शासि निणमय घेणार 

आह,े असे म्हटले गलेेले आह.े  ह ेअनर्वेशि संपण्याच्या आत या संदभामत निणमय 

घेतला गलेा पानहजे.  जेणेकरुि राज्याच्या गं्रिपालालाच्या.....अडिळा.... 

 सभापती महोदय, त्रटुीपणूम अपात्र शाळांचा हा अनतशय भाविातमक प्रश्न 

सिंर् राज्याचा आह.े  राज्यमंत्री महोदयांिी येिे तया नदवशी सभागहृात सांनगतले की, 

पंर्रा नदवसांच्या आत यासंदभामत सकारातमक निणमय घेण्यात येईल.  आता आपले 

उत्तर यािाित वेगळे येत आह.े  आपण म्हणत आहात की, ह े आपण मखु्यमंत्री 

महोदय, नवत्त मंत्री महोदयांकडे जाऊि यािाित निणमय घेऊ.  राज्याचे मतं्री महोदय 

म्हणिू सामनुहक जिािदारी जाणिू ह ेउत्तर आले िाही तर वारंवार यािाित िैठका 

घेऊि काय करायचे, आपण जा िा ! तयांच्याकडे, यािाित शासिािेच जाहीर कराव े

की, या सवम त्रटुीपणूम शाळांची पणूम तपासणी होऊि सवम यादी आपल्यापयंत आलेली 

आह.े  अनर्वेशि संपण्याच्या आत आपण ज्यांच्याशी चचाम करायची ती करावी, 

परंत ुतयािाितचा निणमय दखेील ह ेअनर्वेशि संपण्याच्या आत सकारातमक घ्यावा, 

अशी मी नविंती करीत आह.े 

 प्रा.वषाम गायकवाड : सभापती महोदय, चौर्थया प्रश्नाचे उत्तर होय असे आह.े  

पनहला प्रश्न सन्माििीय सदस्यांिी कला नशक्षकांिाित नवचारलेला आह.े  तयाचे उत्तर 

असे आह ेकी, यािाित मी पवूी दखेील सांनगतलेले आह ेकी, संच मान्यतेिाित चचाम 

करत असतािा तयावेळी दखेील आम्ही हचे पानहले की, यांिा यामध्ये कसे सामाविू 

घेता येईल, तयामध्ये शेवटपयंत प्रोनसजर आलेली आह.े  संच मान्यतचेा प्रश्न एकदाचा 

संपला की, आयकु्तांकडे हा प्रस्ताव शेवटी होता.  तया आयकु्तांची िदली झालेली 

आह,े दसुरे आयकु्त जे आलेले आहते, तयांच्याशी यािाित चचाम करता येईल.  

सन्माििीय सदस्यांिी न्याय प्रनवष्टाच्या िाित जो िवीि प्रश्न नवचारलेला आह ेकी,  
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प्रा.वषाम गायकवाड 

तयािाित मी आपल्याला मानहती पाठनवत आह.े  कुठे प्रकरण न्यायप्रनवष्ट आह,े 

ज्याच्यािाित आपण मानहती पाठनवलेली आह.े यािाित आमच्या काही सवेरीज 

आहते, तया केवळ शासिाकडूि पाठनवल्या जातील. परंत ुतयािाित दखेील शासि 

सकारातमक आह.े  त्रटुीपणूम शाळांिाित सन्माििीय सदस्य जे म्हणालेले आहते, 

तयाचे उत्तर मी निनितच होय असेच नदलेले आह.े  यािाित शासि प्रयति करेल. 

यापवूी दखेील यािाित शासिािे प्रयति केले होते, यापढेुही शासि याकररता 

प्रयतिशील राहू. 

 डॉ.वजाहत नमझाम : सभापती महोदय, मागील अनर्वेशिात माििीय नशक्षण 

मंत्री यांिी सांनगतले होते की, अल्पसंख्याक शैक्षनणक संस्िांच्या भरतीवरील िंदी 

एक मनहन्याच्या आत उठनवण्यात येईल.  तीि मनहिे झाले तरीही यािाित 

कोणतयाही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली िाही. माििीय उच्च न्यायालयािे 

िेहमी निणमय नदलेला आह ेकी, अल्पसंख्याक शैक्षनणक संस्िांच्या भरतीवर िंदी 

घालता येत िाही. यािाित मानहती मंत्रीमहोदयांिी नदलेली आह.े माझा एकच प्रश्न 

आह ेकी, ही िंदी केव्हापयंत शासि उठनवणार आह े? 

 प्रा.वषाम गायकवाड : सभापती महोदय, आज या लक्षवेर्ी सचूिेमध्ये इतके 

नवषय आहते, परंत ुहा नवषय तयाच्यामध्ये िाही. मला असे वाटते की, ही लक्षवेर्ी 

सचूिा म्हणजे आमच्या नवभागावरील जण ूकाही पणूम चचाम आह.े  हा प्रश्न सन्माििीय 

सदस्यांिी मागील काळात हा प्रश्न नवचारलेला आह.े  आजची ही लक्षवेर्ी पणूमपणे 

वेगळी आह.े सन्माििीय सदस्य आमचे सहकारी व स्िेही आहते. आपल्यािाित 

आम्ही सकारातमक आहोत, ह ेआपल्यालाही मानहती आह.े यािाित आपण माझ्या 

दालिात यावे, यावर आपण चचाम करुि यािाितचा अंनतम निणमय घेऊ. 

 

 

 श्री.नवक्रम काळे : सभापती महोदय, मी अनतशय वस्तनुिष्ठ प्रश्नातिू 

मंत्रीमहोदयांचे लक्ष वेर् ूइनच्छत आह.े 
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 सभापती महोदय, या लक्षवेर्ीमध्ये जरी अिेक नवषय असले तरीही अपंग 

समावेनशत नशक्षक हा जो नवषय आह,े तयािाित आम्ही आपल्यािरोिर तीि वेळा 

िैठक घेतलेली आह.े आपल्या अनर्काऱयांिी याची पणूम तपासणी केलेली आह.े 

यािाित एकदा िाही तर चार वेळा तपासणी केलेली आह.े तपासणी अंती जे पात्र 

नशक्षक ठरलेले आहते, तयापैकी काही जणांिा आपण सेवमेध्ये समानवष्ट करुि 

घेतलेले आह.े  आता उवमररत जे पात्र नशक्षक आहते, तयांिा सेवेत समानवष्ट करुि 

घ्यायचे आह,े तयांच्या िाितीतील निणमय शासि ह ेअनर्वेशि संपण्यापवूी घेणार              

का ? हा माझा वस्तनुिष्ठ प्रश्न आह.े दसुरा प्रश्न असा आह ेकी, आयसीटी संगणक 

नशक्षकाच्या िाितीत माझी तर मागणी िाही की, तयांिा तमु्ही सेवेत घ्या, कारण त े

कंपिीिे िेमलेले नशक्षक होते. ते नशक्षक शासिािे िेमलेले िव्हते. तयामळेु तयांची 

जिािदारी शासिाची िाही.  परंत ुआता संगणकाचे ज्ञाि नकती महत्त्वाचे झालेले 

आह,े ह े ऑिलाईि नशक्षणािे अर्ोरेनखत केलेले आह.े  आपल्या कनिष्ठ 

महानवद्ालयात संगणक तंत्रज्ञाि हा नवषय आह,े आपण तो नशकनवतो.  परंत ुतो 

नवषय नविा अिदुाि असल्यामळेु आपल्याला नजल्हयातील लोक अिेक वेळा 

भेटतात. अिेक वेळा सभापती महोदय आपणही तयामध्ये लक्ष घातलेले आह.े 

यािाित मंत्रीमहोदयांिी मंत्रीमंडळापढेु तरी जा, जो काही निणमय घ्यायचा आह,े तो 

निणमय कॅनििेट घेईल. लोक वारंवार आपल्याला भेटतात मागणी करतात की, अिदुाि 

द्ा. एवढया महत्त्वाच्या नवषयाला अिदुाि दणे्याचा नवषय अनर्वशेिात 

मंत्रीमंडळापढेु सादर करणार का ?  

 सभापती महोदय, उवमररत सवम नवषय ह ेसंच मान्यतेशी जोडले गेलेले आहते. 

संच मान्यतेच्या िाित पढेु जातािा आज शारररीक नशक्षण असेल, मध्यंतरीच्या 

काळात यािाित मािर्िावर िेमण्यािाितचा प्रश्न असले, मािर्िावर एकदा िेमले, 

या िेमणकूा तातपरुतया असतात, आपल्याला वाटते की, तातपरुती िेमणकू एकदा का 

लोकांिी काम केले की, तयांिा वाटते की, शासिािे आपल्याला सेवेत सामाविू  

श्री.नवक्रम काळे...... 
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घ्यावे, याकररता आंदोलिे वगैरे सरुु होते. या पदाचा अंतभामव हा संच मान्यतेत करावा 

लागेल, तया अिषुंगािे.....(अडिळा)..... हा निणमय घेण्यासाठी एक व्यापक िैठक 

अनर्वशेि झाल्यावर लगेच घेण्यात येणार आह ेका ? 

 प्रा.वषाम गायकवाड : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्यांिी नवचारलेल्या 

दसुरा व नतसऱया प्रश्नाच ेउत्तर होय असे आह.े  पनहल्या प्रश्नाच्या िाित उत्तर दतेािा 

मी पवूीच सांनगतले होत ेकी, यावर अभ्यासपणूम निणमय घेणे आवश्यक आह.े  मला 

अिेक आमदार महोदय, खपू जण यािाित नविंती करतात की, तयाच्यािाित खपू 

वेगवेगळी मते नवभागात आह.े  यािाित डेटामध्ये खपू फरक नदसलेला आह.े  हा 

निणमय अभ्यासपवूमकच घ्यावा लागेल.  ह े  संगणक कंत्राटी नशक्षक कें द्र शासिािे 

िेमलेले आहते.  संगणक नवषयािाितचा हा प्रस्ताव कॅनििेटपढेु िेण्यात येईल. 

----------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 पृ.शी. : सांगली तालसुयातील पलसु तालसुयात पशरु्िाच्या 

   तलुिेत पश ुवैद्कीय दवाखािे तसेच पशवुैद्कीय  
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   अनर्कारी यांची ररक्त असलेली पद ेयामळेु पशरु्िावर 

   नवपररत पररणाम होणे. 

मु.शी. : सांगली तालसुयातील पलसु तालसुयात पशरु्िाच्या तलुिेत 

  पश ुवैद्कीय दवाखािे तसेच पशवुैद्कीय अनर्कारी यांची 

  ररक्त असलेली पद ेयामळेु पशरु्िावर नवपररत पररणाम होणे 

  यासंिंर्ी श्री.अरुण लाड ,नव.प.स. यांिी नदलेली लक्षवेर्ी 

  सचूिा. 

 श्री. अरुण लाड ( पणुे नवभाग पदवीर्र ) : सभापती महोदय, मी नियम १०१ 

अन्वये पढुील तातडीच्या व सावमजनिक महत्त्वाच्या िािीकडे आपल्या अिमुतीिे 

सन्माििीय पशसंुवर्मि मंत्रयांचे लक्ष वेर् ू इनच्छतो आनण तयािाित तयांिी निवेदि 

करावे, अशी नविंती करतो. 

 "साांगली तालकु्यातील पलसू तालकुा हा सांपरू्ण बागायती के्षत्र असर्ारा 
तालकुा असरे्, तालकु्यातील ३४ गावाांत तब्बल ५३ हजार पशधुन असनू 
त्यात गाई,म्हशी,शळेी-मेंढी व इतर पशधुनाचा समावेश असरे्, तसेच 
शतेीबरोबरच पशपुालनाचा व्यवसाय देखील मोठया प्रमार्ात तालकु्यात 
करण्यात येत असरे्, तालकु्यात ५३ हजार इतके पशधुन असताना उपचार 
करण्यासाठी तालकु्यात केवळ ७ पशवुदै्यकीय दवाखाने असनू त्यासाठी 
ननयकु्त करण्यात आलेले पशधुन ववकास अधधकारी, सहाय्यक पशवुदै्यकीय 
अधधकारी याांच ेएकेक पद तर पयणवेक्षक ३, ड्रसेर ३ व पररचारक चार यापकैी 
पाच पदे ररक्त असरे्, त्यामळेु   पशधुनाच े उपचाराांवर पररर्ाम होऊन 
उपचाराअभावी जनावरे दगावण्याची शक्यता नाकारता  न येरे्, त्यामळेु 
पशधुनाच्या तुलनेत पशवुदै्यकीय दवाखाने तसेच पशवुदै्यकीय अधधकारी व 
कमणचारी याांची ररक्त असलेली पदे तातडीने भरण्याची तालकुावाससयाांकडून 
होत असलेली आग्रही मागर्ी, तथावप, वारांवार मागर्ी करुनही अद्याप 
दवाखानयाांची सांख्या वाढववरे् व ररक्त पदे भरण्याबाबत कायणवाही न 
झाल्यामळेु तेथील जनतेमध्ये ननमाणर् झालेले असांतोषाच े वातावरर् व 
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नाराजीची भावना, त्याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायणवाही व 
शासनाची भसूमका." 

 श्री.सिुील केदार (  पशसंुवर्मि मंत्री ) : सभापती महोदय, लक्षवेर्ी 

सचूिेसंिंर्ीच्या निवेदिाच्या प्रती सन्माििीय सदस्यांिा आर्ीच नवतररत केल्या 

असल्यामळेु मी ते निवेदि आपल्या अिमुतीिे सभागहृाच्या पटलावर ठेवतो. 

 सभापती : निवेदि सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आह.े 

निवेदि 

( प्रेस : येिे सोितचे निवेदि छापावे ) 

---------- 
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 श्री.अरुण लाड : सभापती महोदय, सांगली नजल्हयातील पलसु तालसुयातील 

पशवुैद्कीय दवाखािे वाढनवणे आनण ररक्त पद ेभरणे.  शासकीय िोंदणीप्रमाणे पलसु 

तालसुयातील ३४ गावात ५३ हजार इतके पशरु्ि आह.े असे असतािा तिेे 

पशवुैद्कीय दवाखािे केवळ सातच आहते. या सातपैकी फक्त तीि दवाखािे अ वगम 

आहते. उवमररत चार दवाखािे ि वगम आहते. अ वगम दवाखान्यात िीव्हीसी डॉसटसम 

असणे अपेनक्षत आह.े  या पश ुवैद्कीय दवाखान्यात तीि िीव्हीसी डॉसटसम असतात, 

परंत ुतेिे दोिच िीव्हीसी डॉसटसम आहते. असे असतािा उवमररत पद े५० टसके ररक्त 

आहते.  यामळेु दवाखािे चालत िाहीत.  कंुडल गावात पररचारक पद ेदहा वषामपासिू 

ररक्त आहते. अशा अवस्िेत पशरु्ि वाढनवणे अपेनक्षत िाही. पशरु्िापासिू होणारे 

उतपादि व व्यवसाय वाढला पानहजे, असे आपले म्हणणे आह.े  परंत ुया दवाखान्यात 

कममचारी िाहीत.  खाजगी दवाखान्यात हा व्यवसाय वाढत आह.े शासकीय दवाखािे 

िंद पडत आहते. खाजगी डॉसटसम गोठयावर जाऊि औषर् पाणी दते आहते, ते 

तयािद्दल पैसे घेत आहते.  शासकीय दवाखान्यातील पशरु्ि नवकास व व्यवसाय 

वर्मि होणे अपेनक्षत असतािा प्रतयक्ष शासि दरिारी मात्र तसे होतािा नदसत िाही. 

शासकीय पातळीवर संिंनर्त व्यवसाय केवळ ५० टसके आह.े   सि २०१८ ते 

२०२२२ पयंत पशरु्ि व्यवसायाच्या अहवालािसुार केवळ ५० टसकेच पशरु्िाला 

औषर्पाि केलेले आह.े  असे असतािा असे वाटते की, िेमके पशरु्ि कमी झालेले 

आह ेका ? दरु् कमी झालेले आह ेका ? दरु् उतपादि तर वाढलेले आह.े  पशरु्ि 

दखेील वाढलेले आह.े  परंत ुशासिदरिारीच केवळ पशरु्ि व्यवसाय व उतपादि 

कमी झालेले आह.े कारण शासि आवश्यक ती सेवा पशरु्िासंदभामत दते िाही.  

पशवुैद्कीय दवाखान्यात कामाला लोक िाहीत, आह ेतयांिाही परतावा व  औषर् 

परुवठा नदला जात िाही. तयामळेु पशरु्ि उतपादि व व्यवसाय वधृ्दी कमी झालेली 

नदसिू येत आह.े  एका म्हशीची नकंमत एक-एक लाख रुपये झालेली आह.े  यािाित 

माझा एकच प्रश्न आह े की, उपलब्र् पशरु्िािसुार मागणीप्रमाणे दवाखािे 

वाढनवण्यात येणार आहते का ?  पशवुैद्कीय दवाखान्यातील ५० टसके ररक्त पद े

तातडीिे भरण्यात येणार आहते का ? 
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 श्री.सिुील केदार : सभापती महोदय, माििीय आमदारांिी जी नचंता व्यक्त 

केलेली आह,े ती शासिाला िाकारता येत िाही. ती नचंता मान्यच केली पानहजे. 

 सभापती महोदय, या खातयाचा कारभार मंत्री म्हणिू सांभाळल्यािंतर माझ्या 

असे लक्षात आले की, मागील पंचवानषमक योजिेमध्ये भरतया झाल्याच िव्हतया.  तया 

भरतया जवळजवळ िंदच होतया.  कोरोिा काळातही निकडीची गरज लक्षात घेता 

तातडीिे पद े भरण्याकररता कायमवाही केली होती. तयावेळी एमपीएससीिसुार 

नियसुतया िंद असतािाही २६२ पदांची आऊटसोसमच्या माध्यमातिू भरती केली 

होती.  आताच एक मनहन्यापवूी ४२८ उमेदवारांिा एलडीओ म्हणिू नियसुतया 

नदलेल्या आहते.  आता पनु्हा यािाितची जानहरात एमपीएससीकडे नदलेली आह,े 

तयातिू नवभागाला २१२ एलडीओ तातडीिे नमळणार आहते.  पंरत ुसोितच माििीय 

आमदार महोदय आपल्याला यािाित सांगायला हरकत िाही की, या संदभामतील जी 

पद ेभरती केलेली आहते, तयापैकी टेसिीकल सवम पद ेजवळ जवळ भरलेली आहते. 

पशरु्ि नवकास अनर्कारी यांची तीि पद ेमंजरू आहते, तयापैकी दोि पद ेभरलेली 

आहते, ती पढुील मनहन्यात भरण्यात येईल.  सहायक पशरु्ि नवकास अनर्कारी 

यांची चारपैकी तीि पद ेभरलेली आह.े िेमका जो आकडा आपल्याला वाटत आह,े 

तो आकडा म्हणजे पररचारक (डे्रसर)यांच्या पदाचा आह.े  नजल्हापररषद प्रशासि हा 

प्रश्न निकाली काढेल.  यासोितच महानवकास आघाडी सरकारिे एक आगळी वेगळी 

योजिा सरुु केलेली आह,े तयाचा फायदा सवांिा िसकी होणार आह.े तयाचा फायदा 

पलसु तालसुयात निनितपणे दणे्यात येणार आह.े नफरता पशवुैद्कीय दवाखािा पलसु 

तालसुयात सरुु झालेला आह.े   

यािंतर श्री.सोिावणे...... 

 



14-03-2022 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) W - 129 

SGS/AKN/KTG प्रथम श्रीमतीनाफडे 14:00 
 

 

श्री. सिुील केदार.... 

१९६२ क्रमांकाचा टोल री िंिर आह.े हा िंिर डाईल केल्यािंतर संिंनर्त डॉसटर 

शेतकऱयांच्या दारात येऊि सेवा दणेार आह.े आता िव्यािे ८३ ॲम्ब्यलुन्स नदल्या 

जाणार आहते. ही सवम व्यवस्िा झाल्यािंतर सन्माििीय सदस्य श्री. अरुण लाड यांिा 

कोणतीही अडचण येईल असे तरी मला वाटत िाही.  

 श्री. अरुण लाड : सभापती महोदय, आता मंत्री महोदयांिी नफरतया 

दवाखान्याची मानहती नदलेली आह.े पवूी िांर्लेले अिेक दवाखािे आहते. तयासाठी 

शासिािे निर्ी नदलेला आह.े पण आता ते पडण्याच्या मागामवर आहते. तयामळेु 

नतकडे लक्ष दणेे आवश्यक आह.े पररचारीकेचे पद गेल्या १० वषामपासिू ररस त आह.े 

महतवाची पद ेभरली जात िसल्यामळेु लोकांिा सेवा नमळत िाही.   

 श्री. सिुील केदार : सभापती महोदय, मी सन्माििीय सदस्यांिा सांग ूइनच्छतो 

की, दवाखाि नदल्यामळेु तो िंद करणार असे अनजिात िाही. हा दवाखािा सरुु 

राहणार आह.े आता एमपीएससीमाफम त २१२ एलडीओचंी पद े भरण्यासाठीची 

जाहीरात नदलेली आह.े सन्माििीय सदस्य श्री. अरुण लाड यांिी इमारत दरुुस्तीचा 

प्रस्ताव नदल्यािंतर या आनिमक वषामत सदर दवाखान्याच्या दरुुस्तीसाठी निर्ी 

उपलब्र् करुि नदला जाणार आह.े तसेच आवश्यकता भासल्यास माििीय पालकंत्री 

महोदयांशी चचाम करुि नजल्हा नियोजि सनमतीकडूि अनर्कचा निर्ी नमळविू 

दणे्यासाठी आनण दवाखान्याची दरुुस्ती करण्यासाठी निर्ी नमळावा म्हणिू सचूिा 

नदल्या जातील.  

 श्री. अरुण लाड : सभापती महोदय, दवाखािा िांर्िू जवळपास ८ त े ९ 

वषामचा कालावर्ी झालेला आह.े तयाचे उद्घाटि झालेले िाही. तसचे आवश्यक 

अनर्कारी आनण कममचारी वगामचा स्टाफ िाही. सदरहू दवाखािा आता पडायला 

लागला आह.े सदर दवाखान्यासाठी आवश्यक तो अनर्कारी आनण कममचारी वगम 

दवाखान्यासाठी मंत्री महोदय दतेील काय ?  
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 श्री. सिुील केदार : सभापती महोदय, अिमसंकल्पीय अनर्वेशि संपल्यािंतर 

मी सन्माििीय सदस्य श्री. अरुण लाड यांिा माझ्यासमवेत घेऊि तया दवाखान्याची 

पाहणी करणार आह.े तया नजल्यामध्ये ५ वषे होऊिसधु्दा दवाखान्याचे उद्घाटि झाले 

िसल्यामळेु मला ते पनहल्याप्रिम तपासिू घ्यावे लागेल.  

श्री. महादवे जािकर : सभापती महोदय, सदुवैािे माििीय मंत्री श्री. सिुील 

केदार जी ह ेमाझे जवळचे नमत्र आहते. सवम योजिा या माझ्या काळातील आहते. 

माििीय श्री. दवेेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील पशवुैद्कीय दवाखान्याची योजिा 

सरुु झाली होती. एमपीएसीची पद ेभरण्याची प्रनक्रया ही दखेील माझ्याच काळात 

झालेली आह.े मंत्री महोदय असे सांगतात की, पवूीच्या सरकारिे काही केले िाही. 

म्हणिू मी िोलण्यासाठी उभा आह.े  

 श्री. सिुील केदार : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्य श्री. महादवे जािकर 

यांचा अभ्यास चांगला आह.े ५ वषामपवूी दवाखान्याचे िांर्काम झालेले असिू, 

उद्घाटि का झालेले िाही, याचा दखेील कोठे तरी नवचार करण्याची आवश्यकता 

आह.े नवभागािे सवम व्यवस्िा निमामण करुि नदलेल्या आहते. पशरु्ि वाढनवणे ह े

क्रमप्राप्त आह.े गेल्या अिेक वषामपासिू आपल्या राज्यात िळीराजाची शयमत िंद 

होती. महानवकास आघाडी सरकारिे िळीराजाच्या शयमतील परवािगी नदलेली आह.े 

याचे दखेील कौतकू केले पानहजे.  

 श्री. नवक्रम काळे : सभापती महोदय, माििीय मतं्री महोदयांिी दरु्ाचे उतपादि 

वाढनवण्यासाठी लक्ष घातलेले आह.े सन्माििीय सदस्य श्री. अरुण लाड यांिा असे 

नवचारावयाचे आह े की, जे दवाखािे आहते, ते जनु्या आराखड्यािसुार झालेले 

आहते. आता नदवसेंनदवस पशरु्िात वाढ होत आह.े तया प्रमाणात दवाखान्यांची 

संख्या वाढायला िको काय, आरोग्य अनर्काऱयांची पद े वाढायला िको काय ? 

सरकार पद ेकमी करण्यासाठी आढावा घेते. सन्माििीय सदस्य श्री. अरुण लाड यांिा 

असे म्हणावयाचे आह ेकी, दवाखािा आह ेपण डॉसटर िाहीत. माििीय मंत्री महोदय 

राज्याचा आढावा घऊेि पशरु्िाच्या संख्येिसुार दवाखान्यामध्ये वाढ करण्याचा 

निणमय घेतील काय ? तसेच आरोग्य अनर्काऱयांची पद ेवाढनवण्यासाठी माििीय मंत्री 

महोदय र्ोरणातमक निणमय घेतील काय ?  
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 श्री. सिुील केदार : सभापती महोदय, पशसंुवर्मि नवभागातील अनतररक्त 

आयकु्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कनमटी आह.े तया कनमटीकडूि दोि मनहन्यात 

अहवाल येण्याचे अपेनक्षत आह.े तयािंतच उनचत निणमय घेतली जाईल.  

 सभापती : मी सन्माििीय सदस्य श्री. अरुण लाड यांिा सांग ूइनच्छतो की, 

माििीय मंत्री महोदय जर आपल्या नजल्यात उद्घाटिासाठी आले िाही तर मी स्वत: 

येईि आनण उद्घाटिाचा कायमक्रम करीि.  

सदरहू लक्षवेर्ी सचूिेवरील चचाम संपलेली असल्यामळेु आता पढुील 

लक्षवेर्ी सचूिा चचेला घेतली जाईल. 

    -------------- 
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पृ. शी. : मल्लखांि खळेातील खळेाडंूिी केलेल्या उल्लेखिीय  

कामनगरीच्या आदशेाची महाराष्ट्र राज्यािे कें द्र 

सरकारच्या  आदशेाची अद्ापपयंत अमंलिजावणी 

केलीेली िसण े

मु. शी.: मल्लखांि खळेातील खळेाडंूिी केलेल्या उल्लेखिीय  

कामनगरीच्या आदशेाची महाराष्ट्र राज्यािे कें द्र 

सरकारच्या आदशेाची अद्ापपयंत अंमलिजावणी 

केलीेली िसणे या संिंर्ी सवमश्री नवजय ऊफम  भाई 

नगरकर, प्रनवण दरेकर, अॅड.निरंजि डावखरे, 

श्री.रमेशदादा पाटील, नव.प.स.    यांिी नदलेली 

लक्षवेर्ी सचूिा 

श्री. भाई नगरकर (नवर्ािसभेिे निवडेले) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अिमुतीिे नियम १०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावमजनिक महत्त्वाच्या िािीकडे 

सन्माििीय क्रीडा मंत्रयांचे लक्ष वरे् ूइनच्छतो आनण तयािाित तयांिी निवेदि कराव,े 

अशी नविंती करतो. 

"मल्लखांि हा खळे अस्सल पारंपाररक दशेी खेळ असिू महाराष्ट्राच्या लाल 

मातीत जन्मलेला हा अस्सल मराठमोळा खळे आज भारतातील जवळजवळ सवम 

राज्यात खळेला जात असणे, भारताच्या सीमा ओलांडूि जगातील पाच पैकी ४ 

खडंात समुारे ३५ दशेात आता मल्लखांि पोहचला असणे, सि २०१९ साली 

मुंिईच्या नशवाजी पाकम  येिे मल्लखांिाची पनहली नवश्वचषक स्पर्ाम पार पडणे तयात 

भारत हा नवश्वनवजेता ठरला असल्याची िाि निदशमिास येणे, सदर स्पर्ेमध्य े

भारताचीे प्रनतनिनर्तव करणारा मुंिईचा खळेाडू कु.नदपक नशंद े हा नवश्वनवजेता 

(world Champion) ठरणे, तयािे इतर प्रकारात दोि सवुणम व तीि रौप्य पदक 

पटकावले असणे, कें द्र सरकारिेही मध्य प्रदशेचे मल्लखांि प्रनशक्षक श्री.योगशे 

मालवीय यांिा ‘द्रोणाचायम परुस्कार’ तसचे पनहल्या नवश्वचषक स्पर्ेत भारताचे 
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प्रनतनिनर्तव करणारी नवश्वनवजेतीी मुंिईची खळेाडू कु.नहमािी परि नहला ‘अजुमि 

परुस्कारािे’ सन्मानित  

श्री. भाई नगरकर..... 

करूि मल्लखांि या खळेीाला आंतरराष्ट्रीय दजाम प्राप्त करूि नदला असणे, 

मल्लखांि खळेातील खळेाडंूिी केलेल्या उल्लेखिीय कामनगरीची दाखल घेऊि कें द्र 

सरकारिे मल्लखांि हा खळे राज्यातील िेट भरतीसाठीच्या खळेांमध्ये समावेश 

करण्यासाठी सवम राज्यांिा आदशे निगमनमत करणे, याची दखल घेत जवळजवळ 

दशेातील सवम राज्यांिी याची अीमंलिजावणी केली असल्याची िाि निदशमिास 

येण,े परंत ुमहाराष्ट्र राज्यािे कें द्र सरकारच्या आदशेाची अद्ापपयंत अमंलिजावणी 

केली िसल्याची र्सकादायक िाि समोर येणे, पररणामी नवश्वनवजेतया ठरलेल्या 

कु.नदपक नशंद ेव कु.हमेािी परि यांसारख ेखळेाडू हसकाच्या रोजगारापासिू वंनचत 

राहत असण,े राज्य शासिाच्या या नढसाळ कारभारामळेु अिेक होतकरू खळेाडू 

परावतृ्त होऊि खळेाडंूमध्ये शासिाप्रती पसरलेला तीव्र असंतोष, मल्लखांि या 

खळेात राज्यातील प्रानवण्य प्राप्त खळेाडंूिा शासि सेवेत िेट नियकु्ती दऊेि प्रोतसानहत 

करण्याची नितांत आवश्यकता, यािाित शासिािे करावयाची कायमवाही व 

शासिाची भनूमका." 

श्रीमती आनदती तटकरे ( क्रीडा राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, लक्षवेर्ी 

सचूिेसंिंर्ीच्या निवेदिाच्या प्रती सन्माििीय सदस्यांिा आर्ीच नवतररत केल्या 

असल्यामळेु मी ते निवेदि आपल्या अिमुतीिे सभागहृाच्या पटलावर ठेवतो. 

सभापती : निवेदि सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आह.े 

                                         निवेदि 

                       ( प्रेस : येिे सोितचे निवेदि छापावे.) 
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 श्री. भाई नगरकर : सभापती महोदय, मी सदरहू लक्षवेर्ी सचूेिच्या अिषुगंािे 

माििीय मंत्री आनण माििीय राज्यमंत्री महोदयांच्या संपकामत आह.े  

 सभापती : मला सन्माििीय सदस्य श्री. भाई नगरकर यांचे अनभिंदि 

करावयाचे आह.े हा ग्रामीण भागातील महतवपणूम प्रश्न आह.े ग्रामीण भागात मलखांि 

अनतशय सहजपध्दतीिे खळेला जातो. सन्माििीय सदस्यांिी चचाम करण्यापवूीच मी 

शासिाला असे निदशे दते आह े की, हा पारंपाररक खळे असल्यामळेु तो 

नटकनवण्यासाठी माििीय मंत्री महोदयांिा जेवढे शसय होईल तेवढे प्रयति करावेत.  

 श्री. भाई नगरकर : सभापती महोदय, र्न्यवाद. परवा गजुरात राज्यामध्ये 

खळेाडंूच महाकंुि पार पाडला होता. तयावेळी लक्षावर्ी खळेाडू उपनस्ित होते. 

तयावेळी मलखांिाला प्रार्ान्य दणे्यात आले. दरूनचत्रवानहिीवर मलखांिाची 

प्रातयनक्षके दाखनवली जात होती. माििीय पंतप्रर्ाि महोदयांच्या भाषणात मलखांि 

हा नवषय उपनस्ित केला होता. राज्यामध्ये मलखांि खळेाला श्री. िाळमभट्टािे 

सरुवात केली होती. तया खळेाची सरुुवात आपल्या राज्यात झाली होती. परंत,ु ददुवेािे 

गजुरात, मध्यप्रदशे आनण उवमररत प्रांत मलखांि आनण खळेाडूस प्रोतसाहि दते 

असल्यामळेु ती पढेु गलेेली आहते. शाळांमध्ये मलखांि खळे आयोनजत केला जात 

आह.े कें द्र शासिािे राज्य शासिाला असे सांनगतले आह ेकी, मलखांि हा खळे हा 

यादीमध्ये समानवष्ट् ट करावा. परंत,ु ददुवैािे महाराष्ट्र शासिािे गेल्या अिेक वषामपासिू 

तो यादीत समानवष्ट केला िाही. कें द्र शासिािे राज्य शासिाला असे निदशे नदले आह े

की, मलखांि हा खळे हा यादीमध्ये समानवष्ट् ट करावा आनण तसे केले तर राज्याला 

कें द्राच्या योजिा लाग ूहोतील. पण महाराष्ट्र शासिािे अशी कायमवाही केलेली िाही. 

गेल्या दोि वषामपवूी मलखांिचा वल्डम कप झाला होता. तयामध्ये २३ दशेांिी भाग 

घेतला होता. मलखांिमध्ये श्री. दीपक नशंद ेिावाच्या खळेाडूिे वल्डम कपमध्ये गोल्ड 

मेडल नमळनवले होते. तया खळेाडूला मी मंत्री महोदयांकडे िेऊि फोटो काढले होत.े 

तसेच कुमारी हमेांगी परि यांिी यावषी अजूमि परुस्कार नमळनवला आह.े या दोि 

खळेाडंूिा शासकीय सेवते डायरेसट नियकु्ती दणेार काय ? यासंदभामत कें द्र शासिाचा 

जीआर आह.े पण या दोि खळेाडंूचा सार्ा सतकार दखेील केलेला िाही.  
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 सभापती : मी सन्माििीय सदस्य श्री. भाई नगरकर यांिा सांग ूइनच्छतो की, 

आपण लक्षवरे्ी सचूिा उपनस्ित केलेली असल्यामळेु माििीय मतं्री महोदय 

तयासंिंर्ी यिोनचत उत्तर दतेील. ते निगेनटव्ह राहतील असे मला स्वत:ला काही 

वाटत िाही. माझी सदरहू लक्षवेर्ी सचूिेच्या अिषुंगािे अशी सचूिा आह े की,        

श्री. दीपक नशंद ेआनण कुमारी हमेांगी परि या दोि खळेाडंूच्या सतकाराचा नकंवा 

अनभिंदिाचा प्रस्ताव आजच्या आज मांडावा.  

 श्रीमती आनदती तटकरे : सभापती महोदय, माििीय सभापती महोदयांिी 

नदलेल्या सचूिेिसुार श्री. दीपक नशंद ेआनण कुमारी हमेांगी परि या दोि खळेाडंूचा 

नवभागाच्यावतीिे स्वतंत्र सतकार समारंभ आयोनजत केला जाईल.  

 श्री. भाई नगरकर : सभापती महोदय, मी दसुरा मदु्दा उपनस्ित केला जातो. या 

दोन्ही खळेाडंूिा शासकीय सेवेत डायरेसट नियकु्ती दणे्याची आवश्यकता आह.े 

श्रीमती चाि ूयांिा डीसीपी केलेले आह.े  

 

  

        यािंतर श्री. िोडे.... 
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श्री.भाई नगरकर.... 

ऑनलनम्पक स्पर्ेमध्ये नसल्व्हर मेडल चमळचवलेल्य  च ि ू य ांन  आस म सरक रने 

डीसीपी पद वर चनयकु्त केले.  मल्लखांि खळेाचा आता ऑनलनम्पक स्पर्मेध्ये 

समावेश होणार आह.े मल्लखांि खळेाचे प्रनशक्षण दणे्यासाठी भारतािे ३५ दशेात 

प्रनशक्षक पाठनवले आहते.  मी मल्लखांि संघटिेच्या मुंिई उपिगर नजल्याचा 

अध्यक्ष आह.े  ऑनलनम्पक स्पर्ेत मल्लखांि खळेाचा समावेश होण्यासाठी मी 

साततयािे प्रयति करीत आह.े   दीपक नशंद ेहा झोपडपट्टीत राहणारा खळेाडू आह.े  

या दोन्ही खळेाडंूचा राज्य सरकारिे सतकार करण्याचे जाहीर केल्यािद्दल मी 

सरकारला र्न्यवाद दतेो.  या निनमत्तािे मी एवढेच नवचारु इनच्छतो की, या दोन्ही 

खळेाडंूिा िेट िोकरीत सामाविू घेण्यासाठी प्रार्ान्य दणे्यात येईल काय ? 

 श्रीमती आनदती तटकरे : सभापती महोदय, कें द्र शासिािे २०१३ मध्ये गट क 

आनण ड मध्ये िेट नियकु्तीसाठी ग्राय र्रावयाच्या ४३ खळेांची यादी निनित 

करण्यात आली होती.  तद्नतंर २०२० मध्ये कें द्र शासिाकडूि सरु्ाररत ६३ खळेांची 

यादी निनित करण्यात आली आह.े  तयामध्ये मल्लखांि या खळेाचा समावेश आह.े  

२०१९ साली पनहली आंतरराष्ट्रीय मल्लखांि भारतात झाली.  तया स्पर्तेील 

परुस्कार प्राप्त नवजेतयांचा उल्लेख सन्माििीय सदस्य श्री.भाई नगरकर यांिी केला.  

मळुात मल्लखांि हा मातीतील खळे असला तरी ददुवैािे तयाचा प्रचार आनण प्रसार 

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झालेला िाही.  राज्य सरकार आनण क्रीडा नवभागािे सरळ 

सेवा नियकु्तीच्या ५ टसके आरक्षणामध्ये मल्लखांि खळेाचा समावेश केला आह.े 

तयाचा लाभ मल्लखांि खळेाडंूिा नमळणार आह.े  २०१०, २०१३ मर्ील  िेट 

नियकु्तीचे र्ोरण तसेच िवीि िेट नियकु्तीचे र्ोरण राज्य सरकारच्या नवचारार्ीि 

आह.े  या िाितीत सकारातमक निणमय घेण्यात येईल.  परंत ुततपवूीच क्रीडा नवभागािे 

५ टसके आरक्षणामध्ये मल्लखांि खळेाचा समावेश केला आह.े  तयामळेु या 

खळेाडंूिा आरक्षणाचा लाभ होईल.   
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श्रीमती आनदती तटकरे.... 

 सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्यांिी सांनगतल्यािसुार राज्य सरकारच्या 

वतीिे मनहिाभरात प्रानवण्य नमळनवलेल्या दोन्ही खळेाडंूचा सन्माि करण्यात येईल.   

 श्री.कनपल पाटील : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्य श्री.भाई नगरकर 

यांिी महत्त्वाच्या नवषयाकडे सभागहृाचे लक्ष वरे्ले आह.े  मंत्री महोदयांिी तयावर 

अभ्यासपणूम उत्तर नदले आह.े  माझे स्पेनसनफक दोि प्रश्न आहते. अजुमि परुस्कार हा 

सवोच्च परुस्कार आह.े ज्यांिी आंतराष्ट्रीय स्तरावर परुस्कार नमळनवला आह ेतयांिा 

शासिाच्या सेवेत िेट नियकु्ती दणेार काय ? माझ्या या पनहल्या प्रश्नाचे उत्तर मंत्री 

महोदया सकारातमक दणेार आहते.  तयािसुार आपण ती घोषणा करणार काय ? मंत्री 

महोदयांिी दशेी खळेांच्या िाितीत "मातीतील खळे" असा उल्लेख केला.  या 

खळेांच्या नवकासासाठी आपल्याला काही ठोस पावले उचलावी लागतील. काही 

खळेांचा समावेश प्रिम राज्याच्या यादीत करुि तयािंतर कें द्र सरकारकडे जाव े

लागेल.  उदाहरणािम आता िवीि नपकल िॉल िावाचा खळे आला आह.े  अशा 

खळेांचा समावेश राज्याच्या यादीत करण्यात येईल काय ? यापवूी कला, क्रीडा 

नशक्षकांच्या लक्षवेर्ी सचूिेवर चचाम झाली आह.े राज्य सरकारकडूि क्रीडा नशक्षक 

हटविू क्रीडा हा नवषय अभ्यासक्रमातिू िाद करण्यात आला आह.े  जर क्रीडा 

नशक्षक िाद केला जात असेल तर खळेाडू कसे तयार होतील ? वास्तनवक पाहता 

कायद्ािे अजिूही क्रीडा नशक्षक ह ेपद अनस्ततवात आह.े  परंत ुएका साध्या शासि 

निणमयान्वये आपण क्रीडा नशक्षक ह ेपद िाद केले आह.े  मी स्पेनसफीक नवचारतो 

की, क्रीडा नशक्षकांिा पिुस्िामनपत करण्यासाठी क्रीडा नवभाग शालेय नशक्षण 

नवभागाकडे पाठपरुावा करेल काय ? 

 श्रीमती आनदती तटकरे : सभापती महोदय, २०१०, २०११, २०१३ च्या िेट 

नियकु्ती र्ोरणामध्ये ऑनलनम्पक स्पर्ाम, एनशयि स्पर्ाम, कॉमिवेल्ि स्पर्ाम नकंवा 

काही ठरानवक वल्डम चॅनम्पयिशीपचा समावेश करण्यात आला होता.  तयािंतर िेट 

नियकु्तीसंदभामतील र्ोरण ह ेगेल्या सात-आठ वषांत झालेले िाही. ते र्ोरण आता 

क्रीडा नवभागाच्या माध्यमातिू नवचारार्ीि आह.े निनितपणे ज्या खळेांचा तया वेळी 
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श्रीमती आनदती तटकरे.... 

समावेश होता तयापेक्षा जास्त खळेांची वाढ िेट नियकु्तीच्या प्रस्तावामध्ये नवचारार्ीि 

असिू ती केली जाईल. मी अगोदर उल्लेख केल्याप्रमाणे मल्लखांि खळेाचा प्रचार 

व प्रसार ददुवैािे झाला िाही.  क्रीडा नवभागाला या खळेाची जाणीव झाली तयावेळी 

सरळ सेवा नियकु्तीसाठी ५ टसके आरक्षणामध्ये या खळेाचा समावशे करण्यात 

आला.  ज्यावेळी िेट नियकु्तीिाितचे िव्यािे र्ोरण आखले जाईल तयावेळी तयाचा 

सकारातमक नवचार केला जाईल.  मातीतील खळेांच्या िाितील या नठकाणी उल्लेख 

करण्यात आला.  गेल्या वषीच्या अिमसंकल्पात तालकुा क्रीडा संकुलाच्या 

िांर्कामासाठी १ कोटी रुपयांची तरतदू ५ कोटी रुपये केली आह.े  नजल्हा क्रीडा 

संकुलाच्या िांर्कामासाठी २५ कोटी रुपये केली आह,े तसचे नवभागीय क्रीडा 

संकुलाच्या िांर्कामासाठी ५० कोटी रुपये तरतदू केली आह.े  आतापयंत क्रीडा 

संकुलामध्ये ज्या सनुवर्ा उपलब्र् िव्हतया तया सनुवर्ा तिेे उपलब्र् करुि दणे्यासाठी 

तो सकारातमक निणमय घेण्यात आला. सभापती महोदय, शासि आनण क्रीडा 

नवभागािे अजिू एक सकारातमक प्रस्ताव ठेवलेला आह.े ज्या खेळाडंूची तयांिी 

नमळनवलेल्या प्रानवण्याच्या आर्ारावरा शासि सेवेमध्ये नियकु्ती होते तयांिा क्रीडा 

नवभागामध्येच कसे कायमरत करता येईल, जेणेकरुि तयांिी ज्या खळेामध्ये प्रानवण्य 

नमळनवलेले आह े तया खळेाचा प्रसार आनण तया संदभामतील योग्य मागमदशमि व 

प्रनशक्षण नशनिरे तयांच्या माध्यमातिू झाली तर तया के्षत्रात अजिू जास्त व चांगले 

खळेाडू निमामण होऊ शकतील. या संदभामतील सकारातमक निणमय क्रीडा नवभागाच्या 

वतीिे प्रस्तानवत आह.े 

 श्री.अनिकेत तटकरे : सभापती महोदय,  सन्माििीय सदस्य श्री.भाई नगरकर 

यांिी मल्लखांि या पारंपररक खळेाचा उल्लेख केला.  या खेळाप्रमाणेच लगोरी, 

नशवकालीि दािपट्टा, तलवारिाजी, शरीरसौष्ठव स्पर्ाम, आट्यापाट्या इतयादी 

पारंपररक खळे आज लपु्त होतािा नदसत आहते.  मी स्पेनसनफक नवचारु इनच्छतो की,  

 

श्री.अनिकेत तटकरे.... 
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या पारंपररक खळेांिा शालेय क्रीडा स्पर्ांमध्ये समानवष्ट करण्यात येईल काय ? तसेच 

अिेक आखाडे ५० वषांपेक्षा जिेु झाले असिू तयांिा शासिाकडूि निर्ी दणे े

आवश्यक आह.े  आपण िविवीि व्यायामशाळा िांर्िू तेिे िवीि सानहतय दते 

आहात. मी स्पेनसनफक नवचारतो की, राज्य सरकारकडूि जनु्या आखाड्यांचा नवचार 

करण्यात येईल काय, तसेच लगोरी, दािपट्टा, खो-खो इतयादी पारंपररक खळेांचा 

समावेश शालेय अभ्यासक्रमामध्ये करणार काय ?   

 श्रीमती आनदती तटकरे : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्यांिा सांग ूइनच्छते 

की, खो-खो हा खळे ५ टसके आरक्षणाच्या यादीमध्ये समानवष्ट केलेला आह.े 

सन्माििीय सदस्यांिी या व्यनतररक्त ज्या खळेांचा उल्लेख केला तया िाित सदु्धा 

नवभागाच्या वतीिे सकारातमक नवचार निनितपणे केला जाईल.  शालेय क्रीडा 

स्पर्ाममध्ये पारंपररक खळेांचा समावेश केला पानहजे  अशी सन्माििीय सदस्यांिी 

मागणी केली आह.े  शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभाग एकनत्रत असला तरी स्वतंत्रपण े

क्रीडा नवभागाच्या वतीिे शालेय नशक्षण नवभागाला या संदभामतील सकारातमक 

प्रस्ताव पाठनवण्यात येईल. शालेय नशक्षण नवभागािे तयांच्या अभ्यासक्रमामध्ये या 

खळेांचा समावेश करुि घेण्यािाितचा प्रस्ताव क्रीडा नवभागाकडूि शालेय नशक्षण 

नवभागाला पाठनवण्यात येईल. सन्माििीय सदस्यांिी ज्या खळेांचा उल्लेख केला तया 

खळेांचा ५ टसके आरक्षणामध्ये समावेश करुि घेण्यािाित नवभागाकडूि योग्य तो 

निणमय घेण्यात येईल. आखाड्यांच्या िाितीत सांग ूइनच्छते की, मंत्री महोदयांच्या 

दालिात या नवषयी िैठक आयोनजत करुि तया िैठकीत राज्यात नकती आखाडे 

आहते, नकती आखाड्यांमध्ये दरुुस्ती करता येऊ शकते, नकती आखाडे कायमरत 

आहते याची सनवस्तर मानहती घेऊन तया संदभामत निणमय घेण्यात येईल. 

 

       नांतर श्री.क ांबळे...... 
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 श्री. जयंत प्र. पाटील : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्यांिी नवचारलेल्या 

मळू प्रश्नाचे उत्तर माििीय मंत्री दतेच िाहीत. तमु्ही तया २ खळेाडंूिा तातडीिे घेणार 

आहात का ? 

 श्री. भाई नगरकर : सभापती महोदय, तमु्ही "क" व "ड" असे म्हणाला आहात. 

तयांिी वल्डम चॅनम्पअिनशप मारले आह.े दीपक नशंद ेयांिी वल्डम चॅनम्पअिनशप मारले 

आह े आनण गोल्ड मडेल नमळनवले आह.े हमेांगी परि यांिी अजुमि परुस्कार 

नमळनवला आह.े आपण नवशेष िाि म्हणिू यांिा िेट िोकरीमध्ये संर्ी दणेार का ?  

आपण "क" व "ड" करण्यापेक्षा तयांची वररष्ठ पदावर नियकु्ती करावी अशी मी नविंती 

करतो नकंवा तसा प्रश्न नवचारतो. 

  श्री. सिुील केदार : सभापती महोदय, आपण नदलेल्या निदशेाप्रमाणे आनण 

संपणूम सभागहृाच्या भाविा लक्षात घेता .... आम्हालाही माहीत आह ेकी, आपण 

यांिा प्रोतसाहि नदले पानहजे, यांच्या पाठीशी उभ ेरानहले पानहजे तरच खळेाची वाढ 

होईल. आपण िवीि र्ोरण आणत आहोत, तया र्ोरणात सवम समावेश करता येईल. 

मी या खातयाचा मंत्री असल्यामळेु माझ्या असे लक्षात आले आह े की, काही 

खळेाडंूिा जरी िनक्षसे नमळाली तरी पण त यांचे नशक्षण फार मोठे आह.े कोणी पोस्ट 

गॅ्रज्यएुट झाले आह.े समजा तयांिी स्टेट लेव्हलचे पदक नजंकले नकंवा िॅशिल 

लेव्हलचे पदक नजंकले तर तया नहशोिािे तयांिा पोस्ट लहाि नमळते. एखाद्ा 

माणसािे पोस्ट गॅ्रज्यएुशि करावे आनण नशपाई म्हणिू भरती व्हावे .... 

 सभापती : माििीय मंत्रयांिा मी एकच नमनिट िांिनवतो. माििीय 

राज्यमंत्रयांिी एक नवषय मांडला आह.े मलाही सदिाचे लक्ष वेर्ायचे होते. तया 

म्हणाल्या की, शसयतो आम्ही क्रीडा खातयामध्येच घेऊ. तमु्ही तयांिा क्रीडा खातयात 

नकंवा अन्य नठकाणी िोकरी नदली तर हहेी िंर्ि तयांच्यावर घालावे, जसे आपण 

मेनडकलला िंर्ि घालतो की, पोस्ट गॅ्रज्यएुटच्या आर्ी एक-दीड वषे तयांिी काम 

करावे लागते, तसे तयांच्या खळेात तयांिी ह ेकोनचंग केलेच पानहजे. 
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 श्री. सिुील केदार : सभापती महोदय, मी तचे सांगत आह ेकी, आम्ही िवीि 

क्रीडा र्ोरण लवकरच मनहिा, दोि मनहन्यात अंनतम करीत आहोत. आमच्याकडूि 

या सगळया गोष्टींचा अभ्यास करणे चाल ूआह.े पषु्ट्कळदा असे होते की, तयाचे मि 

लागत िाही. तयाला त े अवमानित वाटते. तो पोस्ट गॅ्रज्यएुट झालेला असतो. 

खालच्या नशपाई पदावर जातो, तेिे तयाला अवमानित वाटते. तयामळेु आम्ही क्रीडा 

र्ोरण िदलत आहोत. तयामध्ये योग्य िोकरीचे आह.े आपण नदलेल्या सचूिा आनण 

सभागहृाच्या भाविा लक्षात घेता, आपण मल्लखांििाित सांनगतले, तयाचा दखेील 

तयामध्ये समावेश करुि योग्य निणमय करु. पण एकदा र्ोरण अंनतम झाल्यावर करता 

येईल एवढेच मी आपल्या सवांिा सांगतो. 

 श्री. सतीश चव्हाण : सभापती महोदय, मी माििीय मंत्रयांचे पनहल्यांदा 

अनभिंदि करतो. कारण तयांिी २ मनहन्यांत निणमय घेण्याचे आश्वासि नदले आह.े 

माििीय राज्यमंत्रयांिी दखेील सांनगतले आह ेकी तयांिा परुस्कार दऊे.माझी नविंती 

आह ेकी, तमुचे र्ोरण पणूम करावे, निणमय घ्यावा आनण परुसकार येणार तया नदवशी 

तयांच्या हातात नियकु्ती पत्र द्ावे. आपण तसे दणेार का ? सन्माििीय सदस्य श्री. 

कनपल पाटील यांिी नवचारलेला प्रश्न सवांत महत्त्वाचा आह.े तो क्रीडा नवभागाशी 

संिंनर्त आह.े आज क्रीडा नशक्षक भरण्यास िंदी आह.े मग नशकनवणार कोण ? ज्या 

पोटमलमर्िू पारदशमकपण ेभरण्याचा दावा शासि करीत आह,े ते पोटमल ३ वषांपासिू 

िंद आह.े आताच कोणी तरी उल्लेख केला की, क्रीडा नशक्षक खळेाडूच पानहजे. तया 

पोटमलमर्िू लेखी पररके्षमध्ये तो पास होईल, नियकु्त होईल, पण तयाला खळेता येत 

िसेल तर तो कसा क्रीडा नशक्षक होईल ? तमु्ही तयािाित काही तरी ठेवले पानहजे. 

शालेय नशक्षण नवभागाकडे पाठपरुवा करुि अनर्वशेि संपण्याच्या आत क्रीडा 

नशक्षकािाित र्ोरण जाहीर करणार का ? माििीय राज्यमंत्रयांिी सांनगतले आह ेकी, 

तालकुा क्रीडा संकुल  नकंवा इतर वगैरेसाठी भरपरू तरतदू  केली आह.े मी माििीय 

मंत्रयांचे अनभिंदि करतो. एकदम भरीव तरतदू केली आह ेआनण ही खपू वषांिी झाली 

आह.े भरीव तरतदू केल्यािाित अनभिंदि करतो.  
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श्री. सतीश चव्हाण .... 

 सभापती महोदय, परंत ु माझ्या दोि सवेरीज आहते. आपण तेिे भौनतक 

नवकास करणार आहात. आपण तालकुा क्रीडा संकुलात जातो. माििीय राज्यमंत्री 

श्री. अब्दलु सत्तार व मी कन्िडच्या तालकुा क्रीडा संकुलात एकत्र गेलो होतो. तमु्ही 

ते दीड, दोि कोटी रुपये खचम करुि िांर्ले आह.े पण तेिे नवटी-दांडू दखेील िाही. 

मग िाकीच्या गोष्टी जर दरूच रानहल्या. असे क्रीडा संकुल पांढरा हत्ती ठरु िये.  

तयामळेु आपण तेिे दोि तरतदुी करणार का की, क्रीडा संकुलाच्या उद्घाटिाच्या 

आर्ी तमु्ही जे निकष ठरवाल ते सवम सानहतय तेिे आले पानहजे आनण  तेिे प्रनशक्षक 

नियकु्त केले पानहजेत. आपण तिेे प्रनशक्षकांची नियकु्ती करणार का आनण तयासाठी 

येणारा आनिमक भार राज्य शासि घेणार का ? 

 श्रीमती आनदती तटकरे : सभापती महोदय, मी आपल्या माध्यमातिू मघाशी 

दखेील यािातची मानहती नदली की, तालकुा क्रीडा संकुलला आर्ी िांर्कामासाठी 

१ कोटी रुपये निर्ी नमळायचा, तो ५ कोटी रुपये झाला. नजल्हा क्रीडा संकुलाला २५ 

आनण नवभागीय क्रीडा संकुलाला २५.  

 सभापती महोदय, मी उल्लेख केल्याप्रमाणे ज्या खळेांसाठी सनुवर्ा तेिे 

उपलब्र् िव्हती, ती सनुवर्ा करुि दणे्यासाठी आता ही वाढ केली आह.े ददुवैािे  

पवूीच्या काही काळात ज्यावेळी क्रीडा संकुलासाठी निर्ी उलपब्र् व्हायचा तयावेळी 

जागेअभावी िऱयाच क्रीडा संकुलाचे काम रहायचे. िऱयाच वेळा क्रीडा संकुलला 

प्रार्ान्य िसल्यामळेु तयांिा जी जागा नदली जायचे तयाला किेनसटनव्हटी िसायची, 

जाण्याचा मागम िसायचा, लॅण्ड लेव्हनलंग म्हणजे सपाट जागा िसायची, तयामळेु  प्राप्त 

झालेल्या निम्म्यापेक्षा जास्त निर्ीचा खचम क्रीडा संकुल िांर्कामाऐवजी, इमारत 

िांर्कामाऐवजी तेिील पररसर सरु्ारणा करण्यामध्ये जायचा. आता जो निर्ी 

उपलब्र् होईल तो निनितपणे ती इमारतीच्या नवस्ताररत पध्दतीिे िांर्कामासाठी 

वापरण्यात येईल. सन्माििीय सदस्यांिी प्रश्न उपनस्ित केल्याप्रमाणे, क्रीडा नवभागािे 

प्रस्ताव ठेवला आह ेकी, आपण शासिामध्ये ज्यांिा नियकु्ती दते आहोत तयांिा क्रीडा 

नवभागात जेव्हा  कायमरत केले जाईल तेव्हा तालकुा क्रीडा संकुल असतील, नजल्हा  
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श्रीमती आनदती तटकरे .... 

क्रीडा संकुल असतील, ज् या खळेाडंूिा िेट नियकु्ती नमळाली आह ेनकंवा ५ टसके 

आरक्षणािसुार नियकु्ती नमळाले आह े त यांिा येिे प्रनशक्षक म्हणिू कायमरत केले 

जाईल. 

 श्री. सिुील केदार : सभापती महोदय, माििीय राज्यमंत्रयांिी सनवस्तर उत्तर 

नदले आह.े मी मान्य करतो की, संकुल िांर्ल्यािंतर संकुलामध्ये तया सवम व्यवस्िा 

असल्या पानहजेत. तयामळेु सरकार ह ेर्ोरण करीत आह.े 

 सभापती : सदिातील सन्माििीय सदस्यांचे, नशक्षक आमदारांचे लक्ष 

स्पोट्मस एज्यकेुशिच्या नशक्षकांची मान्यता गलेी आह े यावर असिू आपण या 

नवषयावर िोलावे. 

 श्री. सिुील केदार : सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्यांिी सानहतयािाित 

नवचारले आह.े आपण र्ोरणातमक निणमय घेतला आह.े सरुुवातीला नजल्याची क्रीडा 

सनमती राहत होती आनण तयाचे अध्यक्ष नजल्हानर्कारी राहत होते. आपण ते िदलिू 

माििीय पालकमंत्री केले आहते. नजल्यातील आमदारांिी माििीय पालकमंत्रयांिा 

तया गोष्टीची व्यवस्िा समजिू सांनगतली तर डीपीडीसीतिू चांगल्याप्रकारे पैसे 

उपलब्र् होऊ शकतील. तयामळेु तमुचा हा प्रश्न कायमस्वरुपी निकाली निघेल. 

सभापती महोदय, आपण निदशे नदले आहते की, र्ोरणातमक निणमय घ्यावा. माििीय 

राज्यमंत्रयांिी अगोदरच उत्तर नदले आह.े आम्ही तातडीिे ह ेअनर्वेशि संपण्याअगोदर 

माििीय नशक्षण मतं्रयांिरोिर चचाम करतो आनण र्ोरणातमक र्ोरण तयार करुि 

मंनत्रमंडळापढेु जातो.  

 श्री. अमोल नमटकरी : सभापती महोदय, सवम सन्माििीय सदस्यांिी या 

नशवकालीि खळेाकडे लक्ष वेर्ले आह.े मी सन्माििीय सदस्य श्री. भाई नगरकर यांच े

आभार माितो. आता स्िानिक आमदार नवकास निर्ींतगमत किड्डी चषक स्पर्ाम 

घेता येतात, नक्रकेट स्पर्ाम घेता येतात. या खळेांचे पिुजीवि झाले पानहजे. ह ेमातीतले  
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श्री. अमोल नमटकरी .... 

खळे नटकले पानहजेत, याकररता िैलगाडा शयमत असेल, मल्लखांि असेल नकंवा 

नशवकालीि खळे असतील यांचा नवचार झाला पानहजे. आम्हाला वाटले की, 

आपल्या नजल्यात नशवकालीि खळेाचे पिुजीवि व्हावे तर स्िानिक आमदार 

नवकास निर्ींतगमत आपण जसे किड्डी चषक स्पर्ाम घेतो तशाप्रकारे निर्ी दणे्याच े

प्रावर्ाि आह े का, िसेल तर, तयासाठी काही तरतदू नकंवा िवीि निदशे काढता 

येतील का ? 

 श्रीमती आनदती तटकरे : सभापती महोदय, सजेशि फॉर ॲसशि. 

 श्री. संजय दौड : सभापती महोदय, मल्लखांि हा लक्षवेर्ी सचूिेचा नवषय 

आह.े मी आपल्याला अनभमािािे सांगेि की, मी सि १९७५ चा मल्लखांिचा 

खळेाडू आह.े मला अनभमाि आह.े आिंािगरीमध्ये मल्लखांि हा खळे अतयंत 

प्रनसध्द होता. सन्माििीय सदस्य  श्री. सतीश चव्हाण यांिी सांनगतले की, शाळांत 

क्रीडा नशक्षक भरती िंद आह.े मल्लखांि खळे आह.े अिेक शाळा, कॉलेज येिे 

क्रीडा नशक्षक आहते. आता वाळूसंदभामत  िोलतािा सांनगतले की, तेिे सीसीटीव्ही 

कॅमेरे लावावेत.  

                   िंतर श्री. खचे .... 
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श्री.संजय दौंड.... 

 सभापती महोदय, माझा प्रश्न असा आह े की, ज्या कॉलेजमध्ये नशक्षक 

उपलब्र् आहते, तेिे मल्लखांि हा खळे िंर्िकारक करणार आहात काय ? राहूल 

आवारे िावाच्या खळेाडूिे राष्ट्रकुल स्पर्ेतील कुस्तीमध्ये पदक नजंकले आह.े 

तयांच्या वडीलांची पाटोदा येिे तानलम असिू तेिे ५० मलेु आहते. अशी अिेक 

कॉलेज आहते की, तेिे शासिािे मॅट नदलेल्या आहते. तया मॅट पडूि आहते. अशा 

खाजगी संस्िेत खरोखर खळेाडू तयार होतात. अशा लोकांिा शासि मदत करणार 

काय ? 

 श्री.सिुील केदार :  सन्माििीय सदस्यांिी ज्या सचूिा केल्या आहते ते तपासिू 

पाहूि योग्य तो निणमय घणे्यात येईल. 

     ------------- 
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पृ.शी. : उत्तर महाराष्ट्रात नदिांक ८ व ९ माचम,२०२२ रोजी झालेल्या 

    अवकाळी पाऊस गारपीटीमळेु नपकांच्या झालेल्या  

    िकुसािीचे तातडीिे पंचिामे करुि शेतकऱयांिा आनिमक 

     मदत जाहीर करणे 

मु.शी. : उत्तर महाराष्ट्रात नदिांक ८ व ९ माचम,२०२२ रोजी झालेल्या 

    अवकाळी पाऊस गारपीटीमळेु नपकांच्या झालेल्या  

    िकुसािीचे तातडीिे पंचिामे करुि शेतकऱयांिा आनिमक 

    मदत जाहीर करणे यासंिंर्ी श्री.िरेंद्र दराड ,नव.प.स. यांिी 

   नदलेली लक्षवेर्ी सचूिा. 

 

 श्री. िरेंद्र दराडे  (िानशक स्िानिक प्रानर्कारी संस्िा) : सभापती महोदय, मी 

नियम १०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावमजनिक महत्त्वाच्या िािीकडे आपल्या 

अिमुतीिे सन्माििीय मदत व पिुवमसि मंत्रयांचे लक्ष वेर् ूइनच्छतो आनण तयािाित 

तयांिी निवेदि करावे, अशी नविंती करतो. 

 "उतत्तर महाराष्ट्रात नदिांक ८ व ९ माचम, २०२२ रोजी झालेल्या अवकाळी 

पाऊस व गारपीटीमळेु िानशक, जळगांव व िंदरूिार या नजल्यांमध्ये द्राक्ष, कांदा, 

हरभरा, मका आनण गहू या नपकांचे फार मोठ्या प्रमाणात झालेले िकुसाि, 

शेतकऱ यांच्या हाता-तोंडाशी आलेल्या या नपकांचा िाश झाल्यािे शतेकरी वगामत 

पसरलेले नचंतेचे, असरुनक्षततेचे व असंतोषाचे वातावरण, तसचे िानशक नजल्यातील 

चांदवड तालसुयातील वाकी िदुु्रक येिील श्री.कैलास सयुमभाि कवडे या एका 

शेतकऱ याचा वीज पडूि नदिांक ९ माचम, २०२२ रोजी झालेला मतृय,ू शासिािे 

अवकाळी पावसामळेु नपकांच्या झालेल्या िकुसािीचे तातडीिे पंचिामे करुि 

िकुसािग्रस्त शेतकऱ यांिा आनिमक मदत जानहर करण्याची तसेच वीज पडूि मतृय ू

झालेल्या तरुणाच्या कुटंुनियांिा िैसनगमक आपतत्तीच्या अिषुंगािे आनिमक मदत 

दणे्यािाित शासिािे तातडीिे निणमयातमक कायमवाही करण्याची आवश्यकता व 

शासिाची भनूमका." 
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 श्री. नवजय वडेट्टीवार ( मदत व पिुवमसि मंत्री ) : सभापती महोदय, लक्षवेर्ी 

सचूिेसंिंर्ीच्या निवेदिाच्या प्रती सन्माििीय सदस्यांिा आर्ीच नवतररत केल्या 

असल्यामळेु मी ते निवेदि आपल्या अिमुतीिे सभागहृाच्या पटलावर ठेवतो. 

 सभापती : निवेदि सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आह.े 

निवेदि 

( प्रेस : येिे सोितचे निवेदि छापावे ) 
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 श्री.िरेंद्र दराडे : सभापती महोदय, मंत्री महोदयांिी निवेदि नदलेले आह.े माचम 

मनहन्यात ८ व ९ तारखलेा अवकाळी पाऊस व गारपीट झाल्यामळेु जळगांव, 

िानशक, र्ळेु व िंदरुिार या तालसुयात िकुसाि झाले आह.े निवेदिात असे िमदू 

करण्यात आले आह ेकी, प्रचनलत निकषािसुार अवकाळी पाऊस व गारपीटीमळेु 

३३ टसके पेक्षा जास्त शेती नपकाचे िकुसाि झाल्यास ही मदत अिजेु्ञय आह.े मंत्री 

महोदयांिा माझा प्रश्न आह ेकी, ३३ टसके िुकसाि झाले ह ेकशा प्रकारे ओळखता 

येईल. नवभागीय आयकु्तांिी असे सांनगतले आह ेकी, मालमत्तेच्या िकुसािीिाित 

अंनतम अहवाल अद्ाप प्राप्त झालेला िाही. येिील शेतकऱयांिा िकुसाि भरपाई 

केव्हा दणे्यात येईल. अनर्कारी असे सांगत आहते की, ३३ टसके पेक्षा जास्त िकुसाि 

झाल्यास िकुसाि भरपाई दणे्यात येईल. ही िाि कशी तपासण्यात येणार आह.े 

िानशक नजल्यातील चांदवड तालसुयात कैलास सयूमभाि कवडे या शेतकऱयाच्या 

अंगावर वीज पडूि तयाचा नदिांक ९ माचम २०२२ रोजी मतृय ू झाला. िैसनगमक 

आपत्तीच्या अिषुंगािे तया व्यक्तींच्या वारसांिा मदत केव्हा करण्यात येणार आह.े 

मालेगाव तालसुयातील सवम गावांिा अिदुाि दणे्यात आले असिू ४४ गावांिा अद्ाप 

अिदुाि नमळालेले िाही तर ते अिदुाि कर्ीपयंत दणे्यात येईल ? 

 श्री.नवजय वडेट्टीवार : सभापती महोदय, ८ व ९ माचम २०२२ रोजी अवकाळी 

पाऊस व गारपीट झाली होती तयामळेु जवळपास १०३६५ हसेटर के्षत्राचे िकुसाि 

झाल्याचा प्रािनमक अदंाज आह.े यामध्ये एकूण १६२२७ शेतकरी आहते ह े

निवेदिात िमदू केले आह.े पाच ते सहा नदवसापवूी तातडीिे पंचिामे करण्याचे आदशे 

नदले आहते. एचडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे सवम शेतकऱयांिा ही मदत नदली जाईल. 

पंचिामे करण्याचे आदशे नदले असिू पंचिामे सरुु झाले आहते. प्रािनमक अहवाल 

प्राप्त झाला आह.ेचार नजल्यातील जे शेतकरी संकटात सापडले आहते तया सवांिा 

मदत केली जाईल. कोणताही शेतकरी मदतीपासिू वंनचत राहणार िाही. वीज पडूि 

शेतकरी मतृयमूखुी झाला ही घटिा ९ माचम रोजी घडलेली आह.े माझ्या मानहतीप्रमाण े

तयांच्या वारसांिा १० माचम रोजी र्िादशे नदलेला आह.े सन्माििीय सदस्य श्री.िरेंद्र 

दराडे सांगतात तयाप्रमाणे कोणी व्यक्ती सटुली असेल तर मानहती घेऊि तीि ते चार 

नदवसात तयांिा  मदत उपलब्र् करुि दणे्यात येईल. 
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 श्री.िरेंद्र दराडे : सभापती महोदय, निवेदिात असे िमदू केले आह ेकी, अद्ाप 

अहवाल प्राप्त झालेला िाही. मग तयांिा १० लाख रुपयांचा र्िादशे कसा काय 

दणे्यात आला आह.े 

 श्री.नवजय वडेट्टीवार : सभापती महोदय, वीज पडूि मतृयमूखुी झाल्यास 

निकषाप्रमाण ेचार लाख रुपये दणे्यात येतात. ही मदत राज्य सरकार दतेे. ही मदत कें द्र 

शासिाच्या एचडीआरएफच्या निकषात िसत िाही. राज्य सरकारकडूि एक वेगळी 

योजिा म्हणिू हा निर्ी दणे्यात येतो. १० माचम  रोजी मदत दणे्यात आली आह.े 

 सभापती : सन्माििीय सदस्य डॉ.सरु्ीर तांिे यांिी माझ्याकडे पत्र नदलेले 

आह.े तयामळेु लक्षवरे्ी सचूिा क्रमांक ६ पढेु ढकलण्यात आली आह.े  

     ---------- 
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गवशेष उल्लेखाच्या सचूना 

 सभापती : आज सोमवार नदिांक १४ माचम २०२२ रोजी प्राप्त झालेल्या व  

मान्य करण्यात आलेल्या म.नव.प.नियम १०१ अ अन्वये नवशेष उल्लेखाच्या सचूिा 

मी सभागहृाच्या पटलावर ठेवल्याचे घोनषत करीत आह.े 

------- 
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पॉईटं ऑफ प्रोगसिरबाबत 

 श्री. गोनपचंद पडळकर : सभापती महोदय, मला दोि नवषय मांडायचे आहते. 

कुस्ती पररषदिाित राज्यातील काही पैलवाि कुस्ती पररषदते सदस्य आहते. ते पाच 

नदवसापासिू पणुे येिे उपोषणाला िसले आहते मी तयांिा आता भेट दऊेि आलो 

आह.े हा नवषय अनतशय गंभीर आह.े सी.टी.कॉपोरेशि व कुस्ती पररषद महाराष्ट्र 

राज्य यांचा सि २०१९ मध्ये करार झालेला आह.े तया करारािसुार महाराष्ट्र 

केसरीच्या स्पर्ाम सी.टी.कॉपोरेशि कंपिी घेणार आह.े या पररषदमेध्ये ९० सदस्य 

आहते. ४५ सदस्य इतर नजल्हयातिू येतात व ४५ सदस्य अहमदिगर नजल्यातिू 

येतात. सी.टी.कॉपोरेशि कंपिी िरोिर करार केलेला असिू २०२० मध्ये महाराष्ट्र 

केसरी स्पर्ाम झालेली आह.े तया स्पर्िंेतर या कंपिीिे सरकारकडूि ४२ लाख १८ 

हजार रुपये अिदुाि घतेले आह.े हा करार यासाठी केला होता की, सवम खचम कंपिीिे 

करायचा आह.े २ कोटी ३९ लक्ष रुपयांचा खचम दाखविू ४२ लक्ष रुपये तयांिी 

शासिाकडूि वसलू केले आहते. ह ेसवम सदस्य यासाठी उपोषणाला िसले आहते 

की, कुस्ती पररषदिेरोिर कंपिीचा जो करार झाला तो सवम सदस्यांिा नमळायला 

पानहजे. तयांिा तो करार नदला जात िाही. आपण तयांिा सचूिा द्ाव्यात की, तो करार 

तयांिा दणे्यात यावा. ४२ लक्ष १८ हजार रुपये कोणतया पध्दतीिे दणे्यात आले आहते. 

तयांच्याकडूि ते पैसे वसलू करुि घेण्यात येतील काय ? 

 सभापती : ठीक आह,े पढुील नवषय आपण मांडावा. 

 श्री.गोनपचंद पडळकर : सभापती महोदय, माझा दसुरा नवषय पॉईटं ऑफ 

प्रोनसजरिसुार आपल्या निदशमिास आणिू द्ायचा आह.े  सभागहृात चचाम  करीत 

असतािा एखाद्ा सदस्यांच्या नवरोर्ात िोलतािा अगोदरच्या नदवशी नियम ३५ ची 

िोटीस दणेे आवश्यक आह.े असे असतािा मी या सभाागहृात उपनस्ित िसतािा 

नियम २६० च्या कायदा व सवु्यवस्िा या प्रस्तावात गोनपचंद पडळकर यांचा नवषय 

िाही. गोनपचंद पडळकर यांच्यामळेु राज्यात कोठेही कायदा व सवु्यवस्िेची 

पररनस्िती निमामण झाली िाही.असे असतािा माझ्या नवरोर्ात कोणते गनु्ह ेदाखल 

आहते  याची मानहती वारंवार सभागहृात नदली जाते. तयामध्ये मी निदोष आह.े मंत्री  
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श्री.गोनपचंद पडळकर.... 

महोदयांिी माझ्यावरील गनु्ह ेकारण िसतािा वाचिू दाखनवले. या नवषयात मी निदोष 

सटुलो आह.े परंत ुमाझी मािहािी व मला िदिाम करण्यासाठी सभागहृात असे उत्तर 

दणेे अपेनक्षत िाही. मागील कायदा व सवु्यवस्िेच्या चचेच्या वेळी मी या सभागहृात 

उपनस्ित िसतािा माझे िाव घऊेि मानहती कशी काय दणे्यात येते. यािाित सभापती 

महोदयांिी योग्य सचूिा द्ाव्यात अशी माझी नविंती आह.े 

 सभापती : सन्माििीय सदस्यांिी पॉईटं ऑफ प्रोनसजरवर नवचारणा केली 

आह.े ते मी तपासिू घेतो. मी तपासिू निणमय नदलेल्यावर मंत्री महोदयांिी िोलावे. 

 श्री.शंभरूाज दसेाई : सभापती महोदय, आपण तपासिू घ्यावे परंत ुमाझे म्हणण े

असे आह े की, सन्माििीय सदस्यांिी जो उल्लेख केला तयािाित तयांिी काल 

सभागहृात िोलतािा स्वत:चा उल्लेख मी निदोष आह े असा केला होता. 

अनहल्यादवेी होळकर यांच्या पतुळयासाठी माझ्यावर गनु्हा झाला. शेतकऱयांिा पाणी 

नमळावे म्हणिू माझ्यावर गनु्हा दाखल झाला. मी गनु्हगेार आह ेअसे तयांिी स्वत: 

भाषणात सांनगतले. नियम २६० च्या प्रस्तावावरील चचते नवषय आला तयाला 

अिसुरुि मी िोललो आह.े 

 श्री.प्रवीण दरेकर : सभापती महोदय, हा सन्माििीय सदस्यांचा हसकाचा नवषय 

आह.े 

 सभापती : मी तपासिू घेतो. तयांचा हसक कोणीही िाकारीत िाही. 

सन्माििीय सदस्यांचा अवमाि झाला असेल व ते गैरवाजवी असेल तर तपासिू घऊेि 

उनचत कायमवाही करण्यात येईल. 

     ----- 

 

 पॉईटं ऑफ प्रोगसिरबाबत 

 श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, ॲग्रो ट्यरूरझमच्या माध्यमातिू 

अनलिाग तालसुयातील नवषय या सभागहृात मांडत आह.े अनलिाग तालसुयातील 
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४०० ते ५०० शेतकऱयांिी ॲग्रो ट्यरूरझम सरुु केले आह.े ॲग्रीकल्चरला टॅसस, 

शेतसारा व कमनशमअल टॅसस िसतािा अनलिाग तालसुयातील तहसीलदार व प्रांत 

अनर्कारी यांिी चौल, रेवदांडा या भागातील ॲग्रो ट्यरूरझमच्या हॉटेलिा मोठ्या 

प्रमाणात कमनशमअल टॅसस लावला आह.े 

        या िंतर श्री.िोरले... 
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श्री.जयंत प्र.पाटील........ 

तो तािडतोि िांिनवला पानहजे. ते ३१ माचमचे उनद्दष्ट पणूम करण्यासाठी ह े करीत 

आहते. मी मेहितीिे, कष्टािे माझ्या िँकेच्या माध्यमातिू तयांिा उभे करण्याचा प्रयति 

केला. मौजे चौल येिील श्री.नवश्वास जोशी व श्री.किगटुकर सवम शेतकऱयांच्या वतीिे 

अनर्काऱयांिा भेटले. परंत ुया संदभामत योग्य ती कायमवाही होत िाही. चौल, रेवदडंा 

येिील िागायतदार शेतकऱयांचे वादळामळेु मोठ्या प्रमाणावर िकुसाि झालेले आह.े 

परंत ुमहसलू नवभाग दादानगरी करुि दडंातमक कारवाई करीत आह.े यापवूी अशा 

प्रकारे दडंातमक कारवाई करण्यात येत िाही. शेतकरी हतिल झालेले आहते. 

मध्यंतरीच्या काळात तेिील पयमटि िांिले होत.े आता तेिे पयमटि िकुतचे सरुु झाले 

आह.े शासिािे सहािभुतुीपवूमक नवचार करुि तेिील शेतकऱयांिा नदलासा द्ावा, 

अशी माझी नविंती आह.े 

 सभापती : शासिािे िोंद घ्यावी. 

 सभागहृाची िैठक आता मध्यंतरासाठी स्िनगत होत आह.े 

( दपुारी २.४१ ते ३.३० वाजेपयंत मध्यंतर ) 

--------- 

यािंतर श्री.सांगळे......... 
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(मध्यंतरानतंर) 

(सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती) 

सभािृहाच्या कामकािासंबंधी 

 उप सभापती : आजच्या कायमक्रमपनत्रकेवर दशमनवण्यात आलेले शासकीय 

नवर्ािसभा नवर्ेयक क्रमांक – ३९ यावरील चचाम अपणूम रानहलेली आह.े तयामळेु 

सदर नवर्ेयक आता चचलेा घ्यावे अशी  माििीय मंत्री महोदयांिी अशी नविंती केली 

आह.े मंत्री महोदय, सदर नवर्ेयकाच्या संदभामत काही प्रश्न उपनस्ित करण्यात आले 

होते. तयािाित मानहती घेऊि आपण सदिामध्ये शासिाची भनूमका मांडावी. आता 

आपण सदर नवर्ेयकावरील चचेला सरुुवात करु या.  

 श्री.िाळासाहिे पाटील : ठीक आह.े 

     -------------- 
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( प्रश्न पिु: प्रस्ततु झाला... 

श्री.िाळासाहिे िोरात ( सहकार मंत्री) : सभापती महोदया, मी आपल्या 

अिमुतीिे सि २०२१ चे नव.स.नव.क्रमांक ३९ –महाराष्ट्र सहकारी संस्िा अनर्नियम, 

१९६० यामध्ये आणखी सरु्ारणा करण्याकररता नवर्ेयक यािाित राज्यपालांच्या 

संदशेािसुार नवर्ेयकातील खडं २२ महाराष्ट्र नवर्ािसभा नियम १५३ अन्वय े

फेरनवचारािम घेण्यात यावा, असा प्रस्ताव मांडतो. 

 सभापती महोदया, सहकार कायद्ातील २० कलमांमध्ये सरु्ारणा 

करण्यािाित आपण नहवाळी अनर्वेशिामध्ये सदर नवर्ेयक मांडले होते. सदर 

नवर्ेयक दोन्ही सदिांिी संमत केल्यािंतर ते माििीय राज्यपालांच्या मान्यतेसाठी 

पाठनवण्यात आले होते. तिानप, माििीय राज्यपालांिी सदर नवर्ेयकातील खडं २२ 

मर्ील कलम १५७ च्या फेरनवचारािाित परत आपल्याकडे पाठनवले आह.े  

 सभापती महोदया,  मळू ९७ वी घटिा दरुुस्ती झाल्यािंतर सि १९६० पासिू 

२०१३ पयंत कायद्ात सदर तरतदू  होती. शासिािे सि २०१३ मध्ये संमत केलेल्या 

नवर्ेयकामध्ये ९७ व्या घटिा दरुुस्तीत सहकार कायद्ामध्ये िदल केला होता. ९७ 

व्या घटिा दरुुस्तीिाित गजुरात शासि उच्च न्यायालयात गेले होते. सवोच्च 

न्यायालयािे ही िाि मान्य केली. तयामळेु तया कायद्ात पवूीची असलेली तरतदू 

  

पृ.शी./मु.शी.: भारताच्या संनवर्ािाच्या अिचु्छेद २०० अन्वय े

राज्यपालांच्या अनर्संमतीसाठी पाठनवण्यात आलेले 

व राज्यपालांिी फेरनवचारािम परत पाठनवलेले सि 

२०२१ चे नवर्ािसभा नवर्ेयक क्रमांक ३९ – 

महाराष्ट्र सहकारी संस्िा नतसरी सरु्ारणा ) नवर्येक, 

२०२१ मर्ील खडं २२ िाित म.नव.स.नियम १५३ 

अन्वये फेरनवचार करणे.   
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श्री.िाळासाहिे िोरात..... 

लाग ूकरण्यासंिंर्ी सदरहू नवर्ेयक आह.े कायद्ातील कलम १५७ मध्ये तरतदुीला 

सटू दणे्याचा अनर्कार १९६० पासिू होता तो अनर्कार आपण पनु्हा घेण्यासंिंर्ी 

सदर नवर्ेयक आह.े या नवर्ेयकामळेु शासिाला पनु्हा तरतदुीला सटु दणे्यासंिंर्ीच े

अनर्कार प्राप्त होणार आहते.  

 सभापती महोदया, या नवर्ेयकातील कलम २६ मध्ये सदस्यांचे व हसक व 

कतमव्ये िमदू केलेली आहते. तसेच  नक्रयाशील व अनक्रयाशील सदस्य ठरनवणे. 

करोिाच्या पाश्वमभतूीवर आता सदर तरतदू पवूीच्या कायद्ात तरतदू करुि काढली 

आह.े ५ वषांमध्ये सवमसार्ारण सभा असो, अिवा तया संस्िेची वाढ करणे असो,  

आपण या  िािी पवूीच वगळलेल्या आहते. नवनशष्ट प्रवगामतील सदस्यांिा एकाच 

वेळी दोि नठकाणी सदस्य राहता येणार िाही. उपनवर्ींमध्ये नवनिनदमष्ट केल्याप्रमाणे तो 

सदस्य एकाच संस्िेत राहू शकेल अशी नवर्ेयकामध्ये तरतदू आह.े सभापती महोदया, 

कलम ९७ व्या घटिा दरुुस्तीिंतर ७३ अअअ मध्ये २१ पेक्षा जास्त संचालक राहणार 

िाहीत अशी तरतदू होती. तयात एखादी मोठे फेडरल संचालक मंडळ, मोठी राज्य 

फेडरेशि नकंवा िँक असो, तसेच काही नजल्हयांमध्ये तालसुयांची संख्या जास्त आह.े 

तयांिा संर्ी नमळावी याकररता राज्य शासि आपल्याकडे सदर अनर्कार घेत आह.े  

 सभापती महोदया, अिसुनूचत जाती व जमातीकररता एक सदस्य, इतर 

मागासवगामकररता एक सदस्य,  भटसया जमातीकररता एक सदस्य राहणार आह.े 

एखाद्ा वेळी एखादी संस्िा फक्त आनदवासी लोकांची नकंवा मनहलांची असते. 

तयावेळी तया संस्िांिा सटु दणेे अपेनक्षत असत.े तयाकररता या नवर्ेयकामध्ये तरतदू 

करण्यात आली आह.े अशा प्रकारे कलम १५७ चा वापर करुि तयांिा तशा प्रकारची 

आपल्याला सटु दतेा येईल अशी या नवर्ेयकामध्ये तरतदू आह.े  

 सभापती महोदया, अपात्रतेच्या िाितीत सांगायचे झाल्यास कोणतयाही 

संस्िेतील एखादा सदस्य िकिाकीदार असेल नकंवा कलम ८८ अन्वये तयांच्यावर 

जिािदारी निनित केलेली असणे, दोि पेक्षा जास्त अपतये असणे, अशा सदस्यांिा  

श्री.िाळासाहिे िोरात..... 
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तया संस्िेवर राहण्याचा अनर्कार िसतो. कायद्ािे हा अनर्कार शासिाकडे आला 

तरी शासिािे तो अनर्कार कर्ी वापरलेला िाही. शासिािे तयांिा आतापयंत 

यािाित कर्ीही सवलत नदलेली िाही.  

 सभापती महोदया, राज्यात निवडणकुा घेण्यासाठी राज्य निवडणकू प्रानर्करण 

आह.े सहकार संस्िांच्या सवम निवडणकुा घणेे, मतदारयाद्ा तयार करणे, राज्य 

सहकारी संस्िांवरील पदानर्काऱयांची निवडणकू यािाित प्रानर्करणाला असलेल्या 

अनर्कारामध्ये सटु द्ावयाची असल्यास तयासाठी या अनर्काराचा वापर केला 

जातो. तसेच आनिमक वषम संपल्यािंतर ६ मनहन्यांच्या आत अनर्मंडळाची वानषमक 

सभा घेणे क्रमप्राप्त आह.े कोल्हापरू, सांगलीमध्ये यापवूी महापरू आला होता. राज्यात 

मोठया प्रमाणात करोिाचा प्रादुमभाव झाला होता. याकररता आपल्याला कायद्ामध्य े

िदल करुि तयािंतर मदुतवाढ दणे्यािाित अमंलिजावणी करावी लागली होती. 

सदर नवर्ेयकामळेु यािाितचे अनर्कार पनु्हा शासिाकडे राहणार आहते. तयामळेु 

शासिाला कायद्ात िदल करण्याची गरज पडणार िाही. तसेच नवशेष सवमसार्ारण 

सभा आयोनजत करण,े या नवर्ेयकािसुार कलम ७८ िसुार सनमतीस काम 

करण्यापासिू रोखिू ठेवण्याचा नििंर्कांिा अनर्कार राहणार आह.े तयािसुार सहा 

मनहन्यांपासिू अनर्क िसेल अशा तातपरुतया कालावर्ीसाठी अशा सनमतीला काम 

करण्यापासिू  रोखिू ठेवता येऊ शकेल याकररता नििंर्कांिा अनर्कार राहतील. 

सदर अनर्काराचा आपण कर्ीही वापर केलेला िाही. या नवर्ेयकातील कलम ७८ 

अ िसुार सनमतीस निष्ट्प्रभानवत करण्याचा नकंवा नतच्या सदस्यांिा काढूि टाकण्याचा 

अनर्कार राहणार आह.े सनमतीिे नकंवा सनमतीच्या कोणतयाही सदस्यािे संस्िेच्या 

नकंवा नतच्या सदस्यांच्या नहतास िार्क होईल अशी कोणतीही कृती केली असेल, 

नकंवा गंभीर, नियमिाय नकंवा अफरातफर उघडकीस आली असेल नकंवा तेिे 

गणपतूी होत िसल्यास अशा प्रसंगी सनमतीस नकंवा नतच्या सदस्यांिा निष्ट्प्रभानवत 

करण्याचा नििंर्कांिा अनर्कार राहील.  

        यािंतर श्री.गागरे.... 



14-03-2022 (असिु ररत प्रत/ प्रचसद्धीस ठी न ही) CC - 159 

PNG/AKN/KTG प्रिम श्री.स ांगळे 15:40 
 

 

श्री.िाळासाहिे पाटील ..... 

तयाच पध्दतीिे कलम ८१ िसुार लेखापरीक्षण करीत  असतािा आनिमक वषम 

संपल्यािंतर चार मनहन्यात घेणे क्रमप्राप्त आह.े पण कोरोिाच्या काळात आपण तयांिा 

मदुतवाढ नदलेली आह.े तयासाठी कायद्ात आपण िदल केला होता. मग या वानषमक 

सभा घेणे, ऑडीट करणे यािाितचा उल्लेख या नवर्ेयकात आह.े सि १९६० पासिू 

२०१३ पयमत याचा कर्ीही गैरवापर झाला िाही. आता दरुुस्ती झाल्यािंतर 

कोणतयाही प्रकारचा गैरवापर होणार िाही असे मी शासिाच्या वतीिे येिे िमदू करतो. 

 श्री.नदवाकर रावते : सभापती महोदया, सदरहू नवर्ेयक दोन्ही सभागहृािे मंजरू 

केले होते. तयावर व्यवनस्ित चचामही झाली होती. कोरोिाच्या काळात सभा व िैठका 

होत िव्हतया. तयातिू ह ेनवर्ेयक आणले ह ेठीक आह.े राज्यपालांिी ह ेनवर्ेयक परत 

पाठनवतािा तयांिा काय वाटले की, ह ेनवर्ेयक मंजरू करु िये.  मी यािाित चचाम 

करीत िाही तर केवळ मानहती करुि घेत आह.े आता ह ेनवर्ेयक राष्ट्रपतींकडे जाणार 

आह.े या नवर्ेयकाचा प्रवास नदल्लीपयमत होत आह.े राज्यपालांिा काय आढळले 

की, ह ेनवर्ेयक नवर्ीमडंळाकडे परत पाठनवले आह.े तयाकरीता ह ेिांिनवले होते, 

दोन्ही सभागहृािे निणमय घेतल्यािंतर एकमखुी मान्यता नदल्यािंतर राज्यपालांिा काय 

आढळले ते सांगावे, म्हणजे आम्ही येिे िसलो आहोत तया आमच्या ज्ञािात नकंवा 

अज्ञािात भर पडेल. आम्ही अज्ञािी आहोत ह ेतयांिी सांनगतले आह.े  

 श्री.प्रवीण दरेकर : सभापती महोदया, माििीय सहकार मंत्री यांिी ह ेनवर्ेयक 

चचलेा घेण्यािाित नविंती केली. वास्तनवक अिमसंकल्पावर माझे भाषण सरुु होणार 

होते. नवर्ेयकात लहाि सरु्ारणा होतया व ते परत आले म्हणिू आम्ही तयास मान्यता 

दते आहोत. तयावेळी राज्यपालांिी का केले िाही असे आता िोलले जाते. मी सांग ू

इनच्छतो की, यावर सनवस्तर चचाम घेण्यात यावी. आम्हालाही तया नवषयी खपू काही 

िोलायचे आह.े असे असेल तर मंत्री महोदयांिी नवर्ेयक मांडले आह ेव आम्ही 

तयास सपोटम करीत आहोत. तया नवर्ेयकािाित राज्यपालांचा अनभप्राय काय आह े

ह ेिंतर सन्माििीय सदस्य श्री.नदवाकर रावते यांिा सांगावा.  
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 उप सभापती : माििीय नवरोर्ी पक्ष िेतयांची समन्वयाची भनूमका आह,े 

आता यािाित अनर्क चचाम वाढव ू िये. काही सन्माििीय सदस्य चचेच्या वेळी 

सभागहृात िव्हते, या नवर्ेयकावर पवूी खपू चचाम झालेली आह.े  

 श्री.शंभरुाज दसेाई (िसिू) : सभापती महोदया, या सदस्यांिी दालिात भेटूि 

सांगावे.  

 श्री.कनपल पाटील : सभापती महोदया, दालिात भेटण्यासाठी वेगळी जागा 

आह,े खाली िसिू मंत्री महोदयांिी मागमदशमि करु िये एवढी माझी नविंती आह.े 

सन्माििीय सदस्य श्री.नदवाकर रावते यांिी अतयंत महतवाचा मदु्दा मांडलेला आह.े 

एखाद ेनवर्ेयक सभागहृािे मंजरू केल्यािंतर माििीय राज्यपालांिी ते परत पाठनवले 

असेल तर या सभागहृाला ते परत का पाठनवले ते कळण्याचा अनर्कार आह.े ह े

नवर्ेयक पनु्हा तसेच मजंरू करायचे की तयात सरु्ारणा कोणतया कारणासाठी करीत 

आहोत ह े स्पष्ट केले पानहजे, तयामळेु अतयंत महतवाचा मदु्दा सन्माििीय सदस्य 

श्री.नदवाकर रावते यांिी मांडलेला आह,े तयािाितचे स्पष्टीकरण मंत्री महोदयांिी 

द्ावे. मी माििीय नवरोर्ी पक्ष िेते यांचेशी सहमत आह ेतयांिी व्यवस्िेचा मदु्दा व 

प्रोसीजरचा मदु्दा मांडला आह.े एक महतवाची चचाम िजेटवर सरुु होत आह,े माििीय 

नवरोर्ी पक्ष िेतयांिी िोलणे हा तयांचा अनर्कार आह.े परंत ुनवर्ेयक आता घ्यायच े

की िंतर घ्यायचे हा मदु्दा वेगळा आह.े नवरोर्ी पक्ष िेतयांशी चचाम करुि तमु्ही ठरवा, 

नवर्ेयक कर्ी घ्यायचे ते तमुचा अनर्कार आह.े परंत ुतयाची चचाम झाली पानहजे व 

सभागहृाला कळाले पानहजे ह ेमाझे म्हणणे आह.े 

 उप सभापती : मी सभागहृाला सांग ूइनच्छते की, मंत्री महोदयांिी यािाित 

सनवस्तर मांडणी केलेली आह.े नवर्ेयक उपनस्ित केल्यािंतर मलाही अिेक शंका 

आल्या होतया. पण मी नवनर्मंडळ सनचवालयाकडूिही मानहती घेतलेली आह.े तया 

मानहतीिसुार राज्यपालांिी खडं २२ च्या संदभामत पिुनवमचार करावा असे असले तरी 

आपण ते आह े तसचे ठेवलेले आह.े राज्याचा अखतयारीत हा नवषय असल्यािे 

आपणास मान्य करता येणार आह.े तयामळेु आपण आपल्या मदु्ांवर ठाम आहोत. 
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 श्री.कनपल पाटील : सभापती महोदया, ही िाि शासिािे सांगायला हवी. 

शासिािे यािाितची भनूमका सभागहृाला सांगायला हवी.  

 उप सभापती : मी आपणास सांग ूइनच्छते की, शासिािे ही भनूमका दोिदा 

सांनगतली आह,े मी फक्त आता माझ्या आवाजात सांनगतली आह.े तयामळेु मी 

काहीही वेगळे सांनगतलेले िाही. तयांिी सांनगतलेली िाि मी तमु्हाला िोडी उलगडूि 

सांनगतली आह.े मी माििीय नवरोर्ी पक्ष िेते यांिा सांग ूइनच्छते की, मला तमुच्या 

वेळेची जाणीव आह,े तयामळेु ह ेनवर्ेयक आपण पाच नमनिटात करुि घेऊ. सवांच े

शंकानिरसि झाले असावे अशी माझी अपेक्षा आह.े  

     प्रश्न मतास टाकूि संमत झाला. 

 उप सभापती : राज्यपालांिी नवर्ेयकातील खडं २२ च्या फेरनवचारािाित 

संदशे पाठनवला असल्यामळेु आता फक्त खडं २२ नवचारात घेण्यात येईल. 

 नवर्ािसभेिे नदिांक २८ नडसेंिर,२०२१ रोजी संमत केल्याप्रमाणे खडं २२ हा 

नवर्ेयकाचा भाग झाला. 

 श्री.िाळासाहिे पाटील : सभापती महोदया, मी आपल्या अिमुतीिे सि 

२०२१ चे नव.स.नव.क्रमांक ३९ राज्यपालांच्या संदशेािसुार नवर्ेयकातील खडं २२ 

फेरनवचारािम घेण्यात येऊि नवर्ािसभेिे नदिांक २८ नडसेंिर,२०२१ रोजी संमत 

केल्याप्रमाणे नवर्ेयक पनु्हा संमत करण्यात यावे, असा प्रस्ताव मांडतो. 

प्रश्न मतास टाकूि संमत झाला. 

 उप सभापती : सि २०२१ चे नव.नस.नव.क्रमांक ३९ नवर्ािसभेिे नदिांक २८ 

नडसेंिर,२०२१ रोजी संमत केल्याप्रमाणे पनु्हा संमत झाले आह.े 

------------ 
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गि.स.गि. क्रमांक ३९ बाबत 

 उप सभापती : आत  आपण स अििसांकल्प वर चच ि घ्य वय ची आह.े  

 श्री.चदव कर र वते : सभ पती महोदय , सदरहू चविेयक र ज्यप ल ांच्य  

सांदशे नसु र मांजरू झ लेले न ही तर र ज्यप ल ांच्य  सांदशे ची नोंद घऊेन झ ले. 

र ज्यप ल महोदय ांनी खांड २२ नको असे स ांचगतले होते. म्हणनू त्य ांच्य  सांदशे ची 

नोंद घेऊन आत  ह े चविेयक र ज्यप ल व र ष्ट्रपतींकडे ज ण र आह.े सचचव ांनी 

तमु्ह ल  चलहून दते न  चकू केली आह.े  

 उप सभापती : मी सन्म ननीय सदथय श्री.चदव कर र वते य ांच  मर ठीच  खपू 

अभ्य स आह.े मी पण मर ठीची एक स म न्य चवद्य िीनी आह.े र ज्यप ल ांच्य  

सांदशे नसु र फेरचवच र िि घेण्य त येऊन चविेयक कोणत्य ही सिु रणेचशव य सांमत 

झ ले य च  अििच अस  होतो की, त्य ांनी प ठचवल्य वर आपण फेरचवच र केल  व 

कोणत्य ही सिु रणचेशव य आपण चविेयक सांमत केले आह.े त्य मळेु आपण मल  

समजनू घ्य ल.  

      -------- 

  

        यािंतर श्रीमती िाफडे 
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"राज्याचा अथासंकल्प – माझ्या मतदारसघंाच्या संदभाात"या सकंल्पनेवर 

आधाररत दोन गदवसीय कायाशाळेतील मान्यवर वक्त्यांचे मािादशान 

पुगस्तका स्वरुपात सवा सन्माननीय सदस्यांना टपालखणाद्वारे गवतररत 

करण्याबाबत घोषणा 

 उप सभापती : सवम सन्माििीय सदस्यांिा नवनदत आहचे की, नदिांक ५ व 

६ऑसटोिर,२०२१ रोजी "राज्याचा अिमसंकल्प – माझ्या मतदारसंघाच्या 

संदभामत"या संकल्पिेवर आर्ाररत दोि नदवसीय कायमशाळेचे आयोजि नव.स.पाग े

संसदीय प्रनशक्षण कें द्रातफे मध्यवती सभागहृ, नवर्ाि भवि, मुंिई येिे करण्यात आले 

होते. 

 या कायमशाळेतील मान्यवर वसतयांचे मागमदशमि पनुस्तका स्वरुपात सवम 

सन्माििीय सदस्यांिा टपालखणाद्वारे नवतररत करण्यात येत आह.े  शकु्रवार, नदिांक 

११ माचम,२०२२ रोजी सभागहृास सादर झालेल्या अिमसंकल्पातील चचेत सहभाग 

घेण्यासाठी तसेच पढुील काळातही एक संदभमसानहतय म्हणिू ही पनुस्तका उपयकु्त 

ठरणारी आह.े 

 तरी सवम सन्माििीय सदस्यांिी ही पनुस्तका आपल्या टपालखणातिू प्राप्त 

करावी. 

 

 

 

 

 

 

 

पृ.शी. : नियम स्िनगत ठेवण े
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         मु.शी. : नियम स्िनगत ठेवण्यािाित नवत्त राज्यमंत्रयांचा 

प्रस्ताव 

 श्री.शंभरुाज दसेाई (नवत्त राज्यमंत्री ): सभापती महोदय, मी आपल्या 

अिमुतीिे महाराष्ट्र नवर्ािपररषद नियम २८९ अन्वये  पढुील प्रस्ताव मांडतो. 

महाराष्ट्र नवर्ािपररषद नियमावलीतील नियम २८८ (१) मर्ील सात 

नदवसांच्या कालावर्ीिाितची तरतदू सि २०२२-२०२३च्या अिमसंकल्पावरील 

चचेच्या संदभामत स्िनगत करण्यात यावी. 

प्रस्ताव मतास टाकूि संमत झाला. 

------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   पृ.शी. : अिमसंकल्पावर सवमसार्ारण चचाम  
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      मु.शी.: सि २०२२-२३ च्या अिमसंकल्पावर सवमसार्ारण 

चचाम 

 उप सभापती : आजपासिू अिमसंकल्पावरील सवमसार्ारण चचेस प्रारंभ 

होईल.  ही चचाम आज सोमवार नदिांक १४ माचम,२०२२ तसेच नदिांक १५ व १६ 

माचम,२०२२ अशी एकूण तीि नदवस होणार आह.े  चचेसाठी एकूण जो वेळ उपलब्र् 

होईल तयापैकी नवत्त मंत्रयांच्या उत्तरासाठी असलेला एक तास जमेस र्रुि निम्मा वेळ 

सत्तार्ारी पक्षांच्या सदस्यांकररता आनण निम्मा वेळ नवरोर्ी पक्षाचे सदस्य व स्वतंत्र 

सदस्य यांिा दणे्यात येईल. या चचेत भाग घ्यावयाचाअसेल तयांिी आपली िावे व त े

ज्या तारखसे िोल ूइनच्छतात ती तारीख आपल्या प्रतोदांमाफम त माझ्याकडे तवररत 

पाठवावी.  

---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 श्री.प्रवीण दरेकर ( नवरोर्ी पक्ष िेते ) : सभापती महोदया, सि २०२२ – 

२०२३ च्या अिमसंकल्पावर माझे नवचार मांडण्याकररता मी उभा आह.े 
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 सभापती महोदया, एखाद्ा राज्याची अिमव्यवस्िा कशी आह,े ह ेपाहण्याच े

सवामत महत्त्वाचे मािक म्हणजे राज्याचे एकूण स्िलू उतपन्ि व सदर उतपन्िाशी 

राज्यावर असलेल्या कजामचे प्रमाण ह े आह.े   जेवढे कजामचे प्रमाण कमी तेवढी 

अिमव्यवस्िा चांगली आह,े असे समजले जात.े  सि २०१४-२०१५ मध्ये जीडीपीशी 

कजामचे प्रमाण १८.१७ इतके होते.  ज्यावेळी २०१८-२०१९ मध्ये माििीय 

श्री.दवेेंद्रजी फडणवीस यांचे सरकार गेले, तयावळेी मध्ये जीडीपीशी कजामचे प्रमाण 

१५.८३ वर आले होते.   सि २०२०-२०२१ मध्य ेह ेजीडीपीशी कजामचे प्रमाण १९ 

टसके इतके होते.   सि २०२१-२०२२ मध्ये जीडीपीशी ह ेकजामचे प्रमाण १७ टसके 

होते. सि २०२२-२३ मध्ये ह ेजीडीपीशी कजामचे प्रमाण १८ टसके इतके वाढलेले 

आह.े   एकंदर शासिािे या वषी मांडलेल्या अिमसंकल्पामध्ये सदर जीडीपीशी 

असलेल्या कजाममध्ये वाढ होण्यास सरुुवात झालेली आह.े सदर प्रमाण गत तीि 

अिमसंकल्पापासिू वाढण्यास सरुुवात झालेली आह.े सि २०१९-२०२० मध्ये 

माििीय श्री.सरु्ीर मिुगटंीवार यांिी ज्यावेळी अिमसंकल्प मांडला, तयावळेी ह ेप्रमाण 

१५.८३ टसके इतके होते. गेल्या तीि वषांमध्ये ह ेप्रमाण १८.१ टसके इतके वाढलेले 

आह.े  िोडसयात म्हणजे महानवकास आघाडी सरकार आल्यापासिू राज्याची 

अिमव्यवस्िा परत डिघाईला येण्यास सरुुवात झालेली आह.े  

 सभापती महोदया, महसलूी जमेच्या टसकेवारीिसुार व्याजाचे प्रावर्ािही मी 

उल्लेखणार आह.े  सि २०१४-२०१५ मध्ये जी महसलूी जमा व्हायची, तयाच्या 

सार्ारणत: १३.२० टसके एवढे व्याजाचे प्रावर्ाि होते. २०१९-२०२०मध्ये ह े

प्रावर्ाि ११ टसके इतके होते. सि २०२०-२१ मध्ये ह ेप्रावर्ाि दहा टसके इतके 

होते.  सि २०२१-२०२२ मध्ये ह ेप्रावर्ाि ११.४० टसके इतके होते.  सि २०२२-

२३ मध्ये ह ेप्रावर्ाि पनु्हा ११.४९ टसके एवढे वाढलेले नदसिू येत आह.े 

 

 

श्री.प्रवीण दरेकर...... 
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 सभापती महोदया, सि २०२२-२०२३ मध्ये या व्याजाचे प्रावर्ाि ११.४० 

पयंत वाढल्याचे नदसत आह.े एकंदरीत वेति असेल,निवतृ्ती वेति असेल, व्याज 

प्रावर्ाि असेल यावरील प्रमाणात भाजप सरकारच्या काळात घट झाल्याचे नदसिू 

येईल.  सि २०१४-२०१५ मध्ये महसलूी जमेशी असणारे व्याजाचे प्रमाण १४ टसके 

इतके होते.   माििीय श्री.दवेेंद्रजी फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात ते ११ 

टससयांपयंत खाली आले होते.  महसलूी जमशेी असलेले वेतिाचे प्रमाण, जसे 

व्याजाचे प्रमाण खाली आले, तसे वेतिाचे प्रमाण दखेील सातवा वतेि आयोग 

असिूही माििीय श्री.दवेेंद्रजी फडणवीस सरकारच्या काळात ३७ टससयांवरुि ते ३४ 

टससयांवर आले होते.  एकंदरीत वेति, निवतृ्ती वेति आनण व्याज यांचे महसलूी 

जमेशी सि २०१४-२०१५ मध्ये असणारे प्रमाण ६२ टसके इतके होते. हचे प्रमाण 

माििीय श्री.दवेेंद्रजी फडणवीस सरकारच्या काळात ५७ टससयांपयंत खाली आले 

होते. आपल्या रेड िकुमध्ये  याचा संदभम  पषृ्ठ क्रमांक १५ वर उल्लेख आह.े ह ेसवम 

आकडे तया काळात राज्याची अिमव्यवस्िा सदुृढ असल्याचे सांगत आहते. तसेच, 

नवत्तीय नशस्त पाळणारे असल्याचे निदशमक आहते.   

 सभापती महोदया, महसलूी तटू कमी दाखनवलेली असली तरीही वषाम 

अखरेीस महानवकास आघाडीच्या कारभारामध्ये तयामध्ये मोठी वाढ झाल्याचे 

इनतहास गेल्या तीि वषांचा आपल्याला पाहायला नमळेल.  २०२०-२०२१ मध्ये 

अिमसंकल्प सादर करत असतािा दाखनवलेली तटू ९५१० कोटी रुपयांची होती.  

वषामच्या शेवटी प्रतयक्ष निमामण झालेली महसलूी तटू ही ४६,१७७ कोटी रुपयांची 

इतकी होती. ही वाढ एकूण पाच पटींमध्ये असल्याचे लक्षात येईल.  सि २०२१-

२०२२ मध्ये १०,२२५ कोटी रुपयांची महसलूी तटू दाखनवलेली होती.  परंत ुवषाम 

अखरेीस प्रतयक्ष तटू ही ३०,७२४ कोटी रुपये इतकी होती.  सार्ारणत: ही तटू नतप्पट 

असल्याचे दाखनवले गलेेले होते.  सि २०२२-२०२३ मध्ये २४४५४ कोटी रुपयांची 

महसलूी तटू दाखनवलेली आह.े  ही रसकम अडीच पटीिे गनृहत र्रता ६०,००० 

कोटी रुपयांपयंत वषामअखरेीस महसलूी तटू जाऊ शकते.   

श्री.प्रवीण दरेकर...... 
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 सभापती महोदया, राजकोषीय तटुीच्या िाित अिमसंकल्पीय अंदाज व प्रतयक्ष 

वषम संपल्यािंतरची आकडेवारी यामध्ये मोठी तफावत आह.े  महानवकास आघाडी 

सरकार राजकोषीय तटू दखेील १,००,००० कोटींच्या वर िेण्याचा नवक्रम प्रस्िानपत 

करणार आह.े   

 सभापती महोदया, सि २०२०-२०२१ मध्ये अिमसंकल्प सादर करतािा 

दाखनवलेली राजकोषीय तटू ५४६१८ कोटी रुपये इतकी होती.  परंत ुवषाम अखरेीस 

प्रतयक्ष झालेली राजकोषीय तटू ही ८७,६९६ कोटी रुपये इतकी होती.  यामध्य े

सार्ारणत: ३३,०७८ कोटी रुपयांची यामध्ये वाढ झालेली होती.  सि २०२१-

२०२२ मध्ये ६६,६४१ कोटी रुपये राजकोषीय तटू अिमसंकल्प सादर करतािा 

दाखनवली होती. 

यािंतर श्री.सोिावणे..... 
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श्री. प्रवीण दरेकर....... 

प्रतयक्षात वषामच्या शेवटी ८९ हजार ८१ कोटी रुपयांची म्हणजे २२ हजार २४० कोटी 

रुपयांची वाढ नदसते. गत दोि वषामचा इनतहास पानहला तर राजकोषीय तटू २५ हजार 

कोटी रुपयांिी वाढलेली आह.े म्हणिू ही तटू १ लाख १४ हजार ५९८ कोटी 

रुपयांपयंत जाईल असे मागील अिभुवावरुि नदसिू येत आह.े राजकोषीय तटू ८९ 

हजार ८१ कोटी रुपयांपयंत गेलेली आह.े ती तटू वाढण्याची कारणे काय आहते ? 

राज्य शासिािे स्टॅम्प ड्यटुीमध्ये माफी नदल्यामळेु मुंिई शहरामध्ये १६९६ कोटी 

रुपयांपासिू शासिाला वंनचत रहावे लागले आह.े मुंिई, मुंिई उपिगर, ठाणे या 

नजल्यामर्िू ती रसकम ४ हजार कोटी रुपयांपयंत आह.े पायाभतू सनुवर्ांच ेप्रकल्प 

वेळेत पणूम ि झाल्यामळेु २५ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांच्या नकंमती वाढलेल्या 

आहते. एकट्या आरे कारशेडमळेु ५५०० कोटी रुपयांचा खचम वाढलेला आह.े अशा 

प्रकारे, मेरो-२, मेरो-३, मेरो-४, मेरो-५, मेरो-६ आनण मेरो-७ रखडल्यामळेु मोठ्या 

प्रमाणात वाढ झालेली आह.े सरकारच्या निष्ट्क्रीयतचेा फटका जिेला वाढीव 

कजामच्या रुपािे सोसावा लागत आह.े पायाभतू सनुवर्ांकडे दलुमक्ष केल्यामळेु सहकारी 

साखर कारखािे, इतर सहकारी संस्िा, अिेक मंत्री मंडळातील मंत्री महोदयांच्या 

संस्िा असल्यामळेु २ लाख १०५ कोटी रुपयांची िकहमी दणे्यात आली. तयाचा 

उल्लेख आनिमक पाहणी अहवालातील पषृ्ठ क्रमांक-८३ वर दशमनवण्यात आलेला 

आह.े इतर सहकारी संस्िािा आनण उद्ोगर्ंद्ांिा का सवलती नदलेल्या िाहीत असा 

माझा प्रश्न आह.े सरकारच्या निष्ट्क्रीयतेमळेु, नवकासक र्ानजमणांच्या निणमयामळेु 

आनण स्वनहताच्या निणमयामळेु राज्यातील जितवेर कजामचा िोजा वाढूि राजकीय तटू 

वाढलेली आह.े गेल्या दोि वषामत राज्याच्या कजामचा िोजा हा २ लाख ८२ हजार 

५४७ कोटी रुपयांिी वाढलेला आह.े सि २०१९-२०२० या आनिमक वषामतील 

अिमसंकल्प मांडला होता, तयावेळी कजामचे प्रमाण ४ लक्ष ७ हजार १५२ कोटी रुपये 

होते. राज्यावरील कजामच्या प्रमाणात ५ लाख ७२ हजार ३७९ कोटी रुपयांिी वाढ 

झालेली आह ेव पढुील वषामत वाढीव कजामचा अंदाज हा एकूण कजामची रसकम ६ 

लाख ४९ हजार ६९९ कोटी रुपयांपयंत वाढणार आह.े केवळ ३ वषामच्या  
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श्री. प्रवीण दरेकर....... 

कालावर्ीत महानवकास आघाडी सरकारिे राज्यातील जितेच्या डोसयावर कजामचा 

िोजा २ लाख ८२ हजार ५४७ कोटी रुपयांिी वाढनवलेला आह.े राज्यात एकही 

िवीि योजिा सरुु झालेली िाही. स्वत:च्या नहतासाठी कजे काढलेली आहते. 

महानवकास आघाडी सरकारच्या पराक्रमामळेु प्रतयेक िागररकावर गत दोि वषामत २१ 

हजार ५८३ रुपयांचा िोजा वाढलेला आह.े ६५ हजार ६४७ कोटी रुपये कोठे गेले ह े

जाणिू घेण्यासाठी मी पत्रव्यवहार करुि शोर् घतेलेला आह.े एनप्रल, २०२० ते ३१ 

माचम, २०२१ या कालावर्ीत प्रतयक्ष परुवणी मागण्यांसह अिमसंकल्पीय अंदाज काय 

होता आनण तया अिषुंगािे प्रतयक्ष नवभागांिा नकती निर्ी नवतररत करण्यात आला 

याची मानहती मी नवत्तनवभागाकडूि पत्राद्वारे घेतलेली आह.े अिमसंकल्पीय अंदाज ५ 

लाख २४ हजार ९७७ कोटी रुपयांचा होता. ४ लाख ५० हजार ९२४ कोटी रुपयांचा 

नवतररत निर्ी होता. परंत,ु प्रतयक्षात माचम, अखरेपयंत झालेला खचम ३ लाख ८५ 

हजार २८७ कोटी रुपये एवढा होता. अिमसंकल्प ज्यावेळी मांडण्यात आला, तयावेळी 

३ लक्ष ५६ हजार ९६७ कोटी रुपये एवढाच खचम अपेनक्षत होता. पण िंतर झालेल्या 

अनर्वशेिामळेु १ लक्ष ६८ हजार १० कोटी रुपयांच्या परुवणी मागण्या मांडण्यात 

आल्या आनण एकंदररत ५ लक्ष २४ हजार ९७७ कोटी रुपयांच्या अिमसंकल्पीय 

मागण्या सदिािे मंजरु केल्या होतया. ४ लक्ष ९५० कोटी रुपयांचा निर्ी नवतररत 

करण्यात आला. तो प्रतयक्षात ३ लाख ८५ हजार २७७ कोटी रुपयांपयंत खचम 

करण्यात आला. याचाच अिम नवतररत केलेल्या खचामपैकी ६५ हजार ६४७ कोटी 

रुपये ह ेअखनचमत रानहलेले असिू, ते कोठे गेले असा माझा प्रश्न आह.े या प्रश्नाचे उत्तर 

मंत्री महोदयांिी तयांच्या उत्तराच्या भाषणातिू आम्हाला नदले पानहजे. सि २०२१-

२०२२ मध्ये ३ लक्ष ७९ हजार २१२ कोटी रुपयांचा अिमसंकल्प सदिाला सादर 

करण्यात आला होता. मी नवत्त नवभागाकडे अिमसंकल्पीय अंदाजाची मानहती 

मागनवली असता नवत्त नवभागाकडूि ५ लक्ष २७ हजार ९६० कोटी रुपयांच्या नवनवर् 

नवभागांचा एकूण अिमसंकल्पीय अंदाज व्यक्त करण्यात आला. नवत्त नवभागािे मला 

अशी मानहती नदली की, ३ लक्ष ६८ हजार ९४६ कोटी रुपये सि सि २०२१-२०२२  
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श्री. प्रवीण दरेकर....... 

मध्ये िोव्हेंिर, २०२१ अखरेीस नवतररत करण्यात आला. सदर निर्ी िोव्हेंिर, २०२१ 

अखरेीस कसा नवतररत झाला असा मला प्रश्न पडलेला आह.े िोव्हेंिर, २०२१ 

अखरेीस राज्य शासिाकडे नवनवर् महसलूी जमेद्वारे व कजामद्वारे नकती निर्ी प्राप्त 

झाला ही मानहती मी मागनवली. नवत्त नवभागािे नदलेल्या मानहतीप्रमाण े६९ हजार 

१२८ कोटी रुपयांचे कजम उभारण्यात आले व १ लक्ष ८८ हजार ८८८ कोटी रुपये 

महसलू प्राप्त झाला होता. म्हणजे राज्य शासिाकडे २ लक्ष ५० हजार १६ कोटी 

रुपयांचा निर्ी जमा झाला आनण िोव्हेंिर, २०२१ अखरेीस ३ लक्ष ६८ हजार ९४६ 

कोटी रुपये कसे नवतररत करण्यात आले असा माझा प्रश्न आह.े नकमाि समाि 

कायमक्रमातील एकही घोषणा महानवकास आघाडी सरकारला पणूम करता आल्या 

िाहीत. ३ लक्ष ६८ हजार ९४६ कोटी रुपयांचा निर्ी दशमनवण्यात आला. िोडसयात 

१ लक्ष ८११ हजार ९४६ कोटी रुपये राज्य शासिाकडे प्राप्त झालेले िसतािा नवतररत 

झाल्याचे दशमनवण्यात आले. मग ही नवनवर् नवभागांची फसवणकू िव्ह े काय ? 

जितेला फसनवले जात आह.े याच िरोिर आपल्या नवभागांिासधु्दा फसनवतािा 

नदसिू येत आह.े महानवकास आघाडी सरकारमध्ये नशवसेिेचा मखु्यमंत्री असतािा 

आपल्या नवभागाला नकती कोटी रुपयांचा निर्ी नमळाला या प्रश्नाचे उत्तर सन्माििीय 

सदस्य श्री. नदवाकर रावते यांिी नदले पानहजे.  

 

 

 

 

 

 

        यािंतर श्री. िोडे.... 
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राष्ट्रवादी काँगे्रस पक्षाच्या तलुिेत नशवसेिा पक्षाला केवळ १८ ते २० टसके निर्ी 

दऊेि एकप्रकारे तयांची भलामण करण्यात आली आह.े  गेल्या दोि वषामत नवनवर् 

नवभागांिा नकती निर्ी नमळाला याचा नहशेि केला तर सवम प्रकार आपल्यासमोर 

येईल.  राष्ट्रवादी काँगे्रस पक्षाच्या नवभागांिा ६० टसके, काँगे्रस पक्षाच्या नवभागांिा 

२७ टसके आनण सवामनर्क आमदार असलेल्या व पक्षाचे मखु्यमंत्री असलेल्या 

नशवसेिा पक्षाच्या नवभागांिा केवळ १३ टसके निर्ी नमळाला आह.े  राष्ट्रवादी 

काँग्रेस पक्षाला जवेढा निर्ी नमळाला तयाच्या अर्ाम निर्ी ४४ आमदार असलेल्या 

काँग्रेस पक्षाला नमळाला.  नशवसेिा पक्षाचे सवामनर्क ५६  आमदार असिूही काँगे्रस 

पक्षाला नमळालेल्या निर्ीच्या ५० टसके निर्ीवर नशवसिेेला समार्ाि मािाव े

लागले. राष्ट्रवादी काँगे्रस पक्षाच्या तलुिेत नमळालेल्या निर्ीच्या २० टसके निर्ी 

नशवसेिा पक्षाच्या नवभागांिा नमळाला आह.े  नशवसेिा पक्षाचे मखु्यमतं्री असतािा 

नशवसेिेला अिमसंकल्पात काय स्िाि आह,े ह ेतयांिी समजिू घेण्याची आवश्यकता 

आह.े   

सभापती महोदया, नशवसेिा पक्षाला कमी निर्ी नदला इिपयंत मी समज ू

शकतो.  परंत ु नवभागांिा निर्ी नदल्यािंतर प्रतयक्षात निर्ीचे नवतरण व खचम कमी 

झालेला आह.े  नशवसिेा पक्षाच्या नवभागामाफम त २०२०-२१ या आनिमक वषामत 

३.११ ते ३.७४ टसके एवढाच निर्ी खचम करण्यात आला.  सवामत कमी निर्ी 

पयामवरण व वातावरणीय िदल मंत्री यांच्या नवभागात खचम करण्यात आला.  या 

नवभागासाठी केवळ ४६३ कोटी रुपये निर्ीची तरतदू असतािा फक्त १४ कोटी रुपय े

खचम करण्यात आले.  हा प्रकार चसक माििीय मखु्यमतं्रयांच े सपुतू्र असलेल्या 

आदरणीय श्री.आनदतयजी ठाकरे यांच्या नवभागात होत असेल तर अन्य नवभागात 

काय आलिेल असेल याचा नवचार करण्याची आवश्यकता आह.े  पयमटि 

नवभागासाठी १५५७ कोटी रुपयांची तरतदू असतािा केवळ ३७६ कोटी रुपये खचम 

करण्यात आला.  नशवसेिा पक्षाचे वररष्ठ मंत्री असलेल्या माििीय श्री.सभुाष दसेाई 

यांच्या नवभागासाठी १४,०५० कोटी रुपयांची तरतदू असतािा केवळ ४८०१ कोटी 
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श्री.प्रवीण दरेकर .... 

रुपये खचम करण्यात आला.  ह ेप्रमाण केवळ ३४ टसके आह.े  खािदशेचे िेततृव 

करणाऱया जळगावच्या माििीय मंत्री श्री.गलुािराव पाटील यांच्या नवभागात प्राप्त 

निर्ीपैकी ३४ टसके निर्ी खचम करण्यात आला. शेतकऱयांसाठी वरदाि असलेल्या 

मदृ व जलसंर्ारण नवभागात केवळ ३८ टसके रसकम खचम करण्यात आली. मराठी 

भाषा नवभागामाफम त ३९ टसके रसकम खचम करण्यात आली. परंत ु माििीय मंत्री 

श्री.उदय सामतं यांच्या उच्च व तंत्रनशक्षण नवभागात प्राप्त निर्ीपैकी ५० टससयांपेक्षा 

अनर्क रसकम खचम करण्यात आली. मी अजिू सनवस्तर तपशीलवार सांगत िाही. 

परंत ु महानवकास आघाडी सरकारमध्ये सामील असलेल्या पक्षांिा समाि निर्ीच े

वाटप होत िसल्याचे यावरुि नदसिू येते. 

 सभापती महोदया, मी नवत्त नवभागातील अिेक डेस्कमध्ये पत्र व्यवहार केला.  

नवत्त नवभागाकडे २५ कोटी रुपयांपेक्षा अनर्क रकमेच्या िस्ती नकती आहते, तया का 

िांिल्या या िाितची मानहती मानगतली होती. मंत्रालय पररसरात नवत्त नवभागाची 

एिओसी म्हणजे नवत्त नवभागाचा टोल आह ेअशा प्रकारची चचाम रंगल्याचे माझ्या 

कािावर आले.  मी नवत्त नवभागाकडे २५ कोटी रुपयांच्या वर नकती िस्ती प्राप्त 

झाल्या, तयापैकी नकती िस्तयांच्या िाितीत सकारातमक निणमय घेण्यात आले, नकती 

िस्तया िाकारण्यात आल्या या िाितची मानहती मानगतली होती. परंत ु नवत्त 

नवभागाकडूि माझ्या पत्राला केराची टोपली दाखनवण्यात आली. या सभागागहृाच्या 

नवरोर्ी पक्ष िेतयांच्या पत्राला नवत्त नवभागाच्या सह सनचवांिी २५ कोटी रुपयांवरील 

नकती िस्तया नवभागाकडे प्राप्त झाल्या, अशा प्रकारची मानहती नवत्त नवभाग ठेवत 

िाही, असे उत्तर नदले.  आज लाखो रुपयांचा खचम अनर्कारी/कममचाऱयांच्या पगारावर 

करणार अस ूआनण नवरोर्ी पक्ष िेतयांिी मानगतलेली मानहती नवभागाकडे उपलब्र् 

िाही अस ेजर नवभागाचे सह सनचव कळनवत असतील तर आम्ही िेमके काय केले 

पानहजे याचे मागमदशमि आपण करण्याची आवश्यकता आह.े 
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श्री.प्रवीण दरेकर .... 

 सभापती महोदया, मंनत्रमंडळाच्या गेल्या दोि वषामतील निणमयावर िजर 

नफरनवली तर महानवकास आघाडी सरकारिे सत्तेचा वापर कशाप्रकारे केवळ स्वत:चे 

कारखािे व उद्ोग नटकनवण्यासाठी केला आह ेह ेनदसिू येईल.  महानवकास आघाडी 

सरकारिे सत्तेचा वापर वाईि उद्ोजकांसाठी, र्िाढ्य निल्डरांसाठी केल्याचे नदसिू 

येते.  जितेसमोर जातािा नदलेली आश्वासिे आनण प्रतयक्षात मंनत्रमंडळात घेतलेले 

निणमय याचा नवचार केला तर राज्यातील जितेला पणूमपणे वाऱयावर सोडण्याचे काम 

या महानवकास आघाडी सरकारिे केलेले आह.े  यावरुि ह ेसरकार िेमके कोणासाठी 

काम करीत आह ेहा प्रश्न उपनस्ित होतो.   

 सभापती महोदया, निवडणकुीपवूी राष्ट्रवादी काँगे्रस नकंवा कॉगे्रस पक्षािे काय 

आश्वासि नदले होते ? तयांिी आश्वासि नदले होते की, राज्यात टोलच्या दरात 

पारदशमकता आणण्यात येईल. परंत ुटोलचे दर वाढनवण्यात येतील असे आश्वासि 

तयांच्याकडूि कदानप दणे्यात आले िव्हते.  वास्तनवक पाहता या पक्षांिी नदलेले 

आश्वासि ि पाळता नद.१९ िोव्हेंिर, २०२० रोजीच्या मंनत्रमंडळ िैठकीत 

कंत्राटदाराच्या नहताची टोल दरवाढ करण्याचा निणमय घेतला.  नद.१९ िोव्हेंिर, 

२०२० रोजी सावमजनिक िांर्काम नवभागािे, सावमजनिक िांर्काम नवभागाच्या 

प्रकल्पावर केवळ जड वाहिांसाठी पिकरात काही प्रमाणात वाढ, हलसया 

वाहिांवरील सटू कायमच राहील, अशा प्रकारचा निणमय केला.  या निणमयामळेु टोल 

कंत्राटदारांचा फायदा झाला.  अशा प्रकारच्या निणमयामळेु अप्रतयक्षररतया माल 

वाहतकुीचे दर आनण महागाईत भर पडते, पररणामी सवमसामान्य जितवेरच तयाचा 

भदुडं पडतो. 

 सभापती महोदया, सत्ता आल्यािंतर ताज ग्रपुला जमीि भाड्यािे दणे्यात येईल 

असे आश्वासि नदलेले िसतािा सदु्धा शासिाच्या वतीिे नद.९ जिू, २०२०  रोजी 

पयमटिाच्या दृष्टीिे, स्िानिक रोजगाराच्या दृष्टीिे निणमय घेण्यात आला.  तयािसुार 

पयमटि नवभागािे मौजे नशरोढा, वेल्हागर  येिे पंचतारांनकत पयमटि कें द्रासाठी ताज 

ग्रपुला भाडेपट्टयािे जागा दणे्याचा निणमय घेतला.  तया नठकाणी हॉटेल उभे राहण्याची 
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आवश्यकता होती.  परंत ु या निणमयाची काय प्रगती आह े ह े मंत्री महोदयांिी 

सांगण्याची आवश्यकता आह.े दोि-अडीच वषे केवळ जनमिीच्या िाितीत 

परवािग्या दणेार अस ू आनण या नवलंिामळेु तेिे हॉटेल उभे राहणार िसेल तर  

नवभागाच्या या निणमयाचा काहीच उपयोग होणार िाही.  

 सभापती महोदया, या सरकारकडूि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अनर्कार 

कमी करुि निवड मंडळामाफम त पद ेभरण्याचा निणमय घेण्यात येत आह.े  लोकसेवा 

आयोग ही सध्या तरी राज्यातील गणुवत्ता जोपासणारी संस्िा आह.े परंत ुया लोकसेवा 

आयोगावर अनवश्वास दाखविू निवड मंडळामाफम त प्राध्यापकांची पद े भरण्याचा 

प्रयति केला जात आह.े  यावरुि डॉसटर घडनवणाऱया प्राध्यापकांचा दजाम 

घसरनवण्याचा प्रयति महानवकास आघाडी सरकारिे केला आह,े असे माझे स्पष्ट मत 

आह.े िोडसयात सोईच ेप्राध्यापक भरण ेव तया माध्यमातिू वसलुी करणे याचसाठी 

हा खटाटोप आह ेकाय, अशा प्रकारच्या शंकेला वाव नमळतो.  मळुात ज्या िाितीत 

आश्वासि दणे्यात आले िाही तया िाितीत निणमय घेण्यात आला.  निवड प्रनक्रयेतील 

पारदशमकता वाढनवण्यािाित निवडणकुीपवूी दणे्यात आलेले आश्वासि मात्र हवेत 

नवरले.   

 सभापती महोदया, माििीय उच् च व तंत्रनशक्षण मंत्री सभागहृात उपनस्ित 

आहते.  निवडणकुीपवूी नशवसेिेिे वचििाम्यामध्ये नवद्ार्थयांिा छात्रवतृ्ती दणे्यात 

येईल असे िमदू केले होते. परंत ु नवद्ार्थयांिा छात्रवतृ्ती दणे्यास अद्ापपयंत सार्ी 

सरुुवात दखेील झालेली िाही.  या वषीचा या सरकारचा हा नतसरा अिमसंकल्प आह.े 

परंत ुनवद्ार्थयांच्या छात्रवतृ्तीिाित निणमय घेण्यासंदभामत माझ्या ऐनकवात िाही. परंत ु

तयाच वेळी अनतश्रीमतं लोकांच्या स्वयंअिमसहानय्यत नवद्ापीठांच्या िाितीत 

कोणतेही आश्वासि नदलेले िसतािा तयांच्यासाठी राज्य सरकारिे रेड कारपेट अंिरले 

आह.े उच्च व तंत्रनशक्षण नवभागािे नद.८ नडसेंिर, २०२१ रोजी घेतलेला निणमय 

निदशमिास आणिू दतेो. स्वयं अिमसहानय्यत नवद्ापीठांिा इरादा पत्रासाठी मदुतवाढ  
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दणे्याचा निणमय घेण्यात आला.  परंत ुया निणमयामळेु केवळ नशक्षण सम्राटांचा फायदा 

झाला. तया निणमयाचा जितेला काहीच फायदा झाला िाही.  

 

 

      िंतर श्री.कांिळे..... 
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कोणाला नकती सवलती दते आहते ते पहावे. स्वयंअिमसहानय्यत नवद्ापीठांिा इरादा 

पत्र नमळनवण्यासाठी २ वषांची मदुत असतािा परत मदुतवाढ दणे्याची गरज काय 

होती याचे उत्तर हवे आह.े कोट्यर्ीश नशक्षणसम्राटांच्या दिावाखाली माििीय उच्च 

नशक्षण मंत्री, सरकार झकुले आह े आनण असा निणमय घेतला आह.े  

स्वयंअिमसहानय्यत नवद्ापीठाच्या नहताचा निणमय घेतािा जी गनतमािता महानवकास 

आघाडी सरकारिे दाखनवली तीच गनतमािता सवमसामान्य नवद्ार्थयांच्या नहतासाठी 

दाखनवता आली िाही. नशक्षणसंस्िा िळकट झाल्या पानहजेत. परंत ु तया 

नशक्षणसंस्िांिरोिर तेिे नशकणाऱया नवद्ार्थयामसाठी आपण करीत आहात याचा 

नवचार करण्याची आवश्यकता आह.े  

 सभापती महोदया, माििीय राज्यपालांचे अर्े पगार कमी करुि  स्वत:च 

कुलपती होण्याचा निणमय म्हणजे िेट नशक्षण व्यवस्िेमध्ये राजकीय हस्तके्षप 

करण्याचा सरकारिे प्रयति केला आह.े स्वत:च्या नहताचे निणमय घते असतािा 

आनिमक दिुमल घटक व शेतमजरूांच्या मलुांसाठी नशक्षण प्राप्तीसाठी नझरो टसके दरािे 

कजम योजिा रािनवणार ह ेसरकारचे आश्वासि हवेत नवरले आह.े तयांिी कोणतयाही 

प्रकारची तया दृष्टीिे हालचाल केली िाही. ह ेसरकार निल्डरर्ानजमण आह.े मी ते कसे 

ते सांगतो.  

 सभापती महोदया, सत्तते आल्यािंतर मदु्रांक शलु्क कमी करणे हा निणमय शंभर 

टसके नवकास र्ानजमणा निणमय आह.े या निणमयामळेु एकट्या मुंिई नजल्यात १६९६ 

कोटी रुपयांचे िकुसाि झाले आह.े मी मघाशी सांनगतल्याप्रमाणे ठाणे, पणुे या 

पररसरात २५६८ कोटी रुपयांचे िकुसाि झाले आह.े मुंिई ग्राहक पंचायतीिे मदु्रांक 

शलु्क सवलतीचा फायदा निल्डरांिी तर घेतलाच पण तो ग्राहकांपयंत पोहोचला िाही 

अशी तक्रार करुि महानवकास आघाडी सरकारचे ह ेनिल्डरर्ानजमण र्ोरण जितेसमोर 

उघडे पाडले आह.े मग हा फायदा कोणासाठी ? वेगवेगळया प्रकारच्या रस्टला जागा 

नदल्या. भाडेपट््टयांचे ितूिीकरण केले. मी आता यादी वाचत िाही. आमदारांिा 

तयांच्या वैयनक्तक व्यवसायामध्ये नवशेष िाि म्हणिू दडं माफ करण्याचा निणमय  

श्री. प्रवीण दरेकर .... 
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दखेील या सरकारिे केला आनण ज्यावर नवत्त नवभागािे अिेक प्रकारची निररक्षण,े 

ताशेरे ओढले होते. मी केवळ नवत्त नवभागाच े अनभप्राय वाच ू इनच्छतो. उपरोक्त 

निरीक्षण व प्रस्ताव पाहता अशा नवनशष्ट प्रकरणी गनु्हा क्षमापि शलु्क माफ केल्यास 

भनवष्ट्यात तयाचा पवूोदाहरण म्हणिू वापर केला जाण्याची शसयता आह.े तमु्ही जर 

अशाप्रकारचा दडं माफ केला तर हाच नप्रनसडंट पडेल आनण सद्:नस्ितीत सदर 

प्रकरण उघडकीस आल्यामळेु प्रिम प्रकरण म्हणता येईल अन्यिा यापवूीची अशी 

अिेक प्रकरणे असण्याची शसयता सधु्दा िाकारता येत िाही.  

 सभापती महोदया, राज्यात पसरलेल्या कोनवड-१९ च्या पाश्वमभमूीवर राज्याच े

महसलुी उतपन्ि मोठ्या प्रमाणात घटले आह.े त ेअनभप्रायात सांगत आहते. तसेच 

यासाठीच्या प्रनतिंर्क उपाययोजिांसाठी मोठ्या प्रमाणात निर्ीचा खचम होत आह.े 

तयातच सदर प्रकरणी दडं माफ केल्यास या मागामिे प्राप्त होणारा महसलू दखेील 

िडुणार आह.े ह ेताशेरे आहते. तयामळेु ठाणे महािगरपानलकेस प्राप्त होणारी रसकम 

माफ करण्यास नवत्त नवभागास सहमती दतेा यणेार िाही. िगरनवकास नवभागाचा 

प्रस्ततु प्रस्ताव अमान्य करण्यात यावा अशा प्रकारची नटप्पणी केलेली असतािाही 

मंनत्रमंडळािे व्यनक्तगत स्तरावर सरकारचा लाभ दणे्याचा प्रयति केल्याचे नदसत आह.े  

सातारा मेषपालि व लोकर प्रनक्रया सहकारी संस्िेसाठी जमीि खरेदी व्यवहारातील 

मदु्रांक शलु्क माफ करण्याचा अशाच प्रकारचा निणमय घेतला. व्यनक्तगत संस्िा 

डोळयांसमारे ठेविू, व्यक्ती डोळयासमोर ठेविू असे निणमय घेत आहते. सवमसामान्य 

जितेला याचा काय फायदा आह ेयाचे उत्तर द्ावे लागणार आह.े  

 सभापती महोदया, दषु्ट्काळी मराठवाडा, नवदभम यांच्याकडे दलुमक्ष करुि 

सजुलाम, सफुलाम सांगली नजल्यातील महागड्या उपसा नसंचि सरु्ाररत योजिेस 

प्रशासकीय मान्यता नदली. आपण ती द्ावी. सांगलीचा नवकास झाला पानहजे.  

माििीय जलसंपदा मंत्री तेिील आहते. आपण मोठ्या प्रमाणात निर्ी द्ा. आमच े

काही म्हणणे िाही. पण नवदभम, मराठवाड्याला दषु्ट्काळपासिू मकु्त करण्यासाठी  

आश्वासि नदले होते, याचा अडीच वषांमध्ये महानवकास आघाडी सरकारला नवसर  

श्री. प्रवीण दरेकर .... 
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पडला आह ेकी काय असे नचत्र आह.े सांगलीचे माििीय जलसंपदा मंत्री असल्यामळेु 

नदिांक २७ ऑसटोिर, २०२१ रोजी उपसा नसंचि योजिेसारख्या महागड्या व ि 

परवडणाऱया योजिेस नवशेष िाि म्हणिू मान्यता दणे्यात आली. नवदभम, मराठवाडा 

दषु्ट्काळािे होरपळलेला असतािा, तयांचा नसंचिाचा अिशेुष िाकी असतािा अशा 

उपसा नसंचि योजिेसारख्या खनचमक योजिा होत आहते. परंत ुइतर लोकांकडे दलुमक्ष 

होत आह.े  

 सभापती महोदया, मराठवाडा वॉटर नग्रडकररता सरकारकडे निर्ी िाही. 

कोकणातील वादळग्रस्तांसाठी सरकारकडे निर्ी िाही. कोकणातील अिेक प्रकल्प 

रखडलेले आहते, तयासाठी सरकारकडे निर्ी िाही. परंत ु व्यनक्तगत, व्यनक्तकें द्रीत 

आनण व्यक्तींसाठीच असा अिमसंकल्प आह ेकी काय अशी माझ्या मिात शंका आह.े 

नदिांक १० िोव्हेंिर, २०२१ व नदिांक २० जािेवारी, २०२२ रोजी कंत्राटदार नहताच े

२ निणमय मंनत्रमंडळ िैठकीत घेण्यात आले. सि २०१२ ते सि २०१४ दरम्याि 

जलसंपदा नवभागातील भ्रष्टाचार राज्यात प्रचंड गाजला. हा भ्रष्टाचार एवढ्या मोठ्या 

प्रमाणात होता की, एक हसेटर जमीि नसंचिासाठी ८ ते १० लाख रुपयांचा तया 

दरम्याि खचम करण्यात आला होता. सि २०१५ मध्ये भाजपचे सरकार आल्यािंतर 

जलनसंचिाचा खचम १० लाख रुपयांहूि िेट २ लाख रुपयांवर आला. या प्रकरणी 

दोषी कंत्राटदांराची दयेके काढू ियेत असे स्पष्ट असतािा कोकणातील ६ प्रकल्पांच्या 

निनवदा नवखडंिाचे आदशे रद्द करण्यात आले. कंत्राटदारांच्या भल्यासाठी हा निणमय 

घेण्यात आला. केवळ कंत्राटदारांच्या नहताच े निणमय घेण्यासाठीच महानवकास 

आघाडी सरकार आह ेका असा प्रश्न माझ्यासमोर आह.े  

 सभापती महोदया, नदिांक १० िोव्हेंिर, २०२१ रोजी जलसंपदा नवभागािे 

निणमय केला आनण कोकणातील ६ प्रकल्पांच्या निनवदा नवखडंिाचे आदशे रद्द केले. 

कोणाचा फायदा झाला ? कंत्राटदारांचा फायदा झाला. जितवेर कररुपािे िोजा 

पडणार आह.े नदिांक २० जािेवारी, २०२२ रोजी पनु्हा जलसंपदा नवभागािे निणमय 

घेतला आनण १२ मान्यताप्राप्त जलसंपदा प्रकल्पांच्या निनवदा मयामदते वाढ केली.  

श्री. प्रवीण दरेकर .... 
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हाही कंत्राटदारांच्या नहतासाठी निणमय राहील. हीच गनतमािता तमुच्या जानहरिाम्यात 

का नदसली िाही, नदलेल्या आश्वासिांनवषयी का नदसली िाही ? िेरोजगारांिा प्रतयेक 

मनहन्याला ६ हजार रुपये िेरोजगार भत्ता दऊे म्हणाला होता. नकती िेरोजगारांिा 

नकती भत्ता नदला ? शनू्य टसके व्याज दरािे कजम दऊे म्हणाला होता. नकती शनू्य टसके 

व्याज दरािे कजम नदले ? प्रतयेक िागररकाला आरोग्याचे नवमाछत्र दऊे म्हणाला होता. 

नकती लोकांिा ते नदले ? कंत्राटी कममचाऱयांिा नकमाि वेति प्रनत माह २१ हजार रुपय े

दणे्याचे आपण जानहरिाम्यात म्हणाला होता. नठिक व तषुार यांसाठी १०० टसके 

सिनसडी दऊे असे म्हणाला हाेता. मात्र तयाचा उल्लेख कुठे आह े? दरु्ाला नकमाि 

हमीदर दऊे म्हणाला होता. नकती हमीदर नदला ? इतर राज्यांच्या तलुिेत उद्ोगासांठी 

नवजेचे दर निनित करु असेही म्हणाला होता. परंत ु काहीही केले िाही. नवदभम, 

मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व कोकण भागात उद्ोग यावेत यासाठी स्वतंत्र र्ोरण आख ू

असे म्हणाला होता. ग्रामीण व निमशहरी भागातील िेरोजगार पदवीर्रांिा नकमाि 

शंभर नदवसांच्या रोजगाराची हमी दऊे म्हणाला होता. शाळा, महानवद्ालये, 

रुग्णालये, िसेस व रेल्व ेयामध्ये मोफत वायफाय सेवा अशी स्वप्िे दाखनवली होती. 

ज्येष्ठ िागररकांिा दीड हजार रुपये पेन्शि दऊे म्हणाला होता. मात्र यातील एकही 

निणमय आपल्या मंनत्रमंडळामध्ये झाला िाही. मग अिमसंकल्पात िेमके कोणासाठी 

काय नदले ? 

                   िंतर श्री. खचे .... 
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श्री.प्रवीण दरेकर.... 

 सभापती महोदय, ही सवम आश्वासिे या सरकारच्या लक्षात िाहीत, परंत ु

महाराष्ट्राला मद्राष्ट्र ििनवण्याकडे ह े सरकार फार गतीशील आह.े मागील दोि 

वषामतील मंनत्रमडंळ िैठकीचे निणमय पानहले तर मद् नवके्रते, मद् निनममती करणाऱया 

लोकांवर या सरकारचे नवशेष पे्रम नदसिू येते. नदिांक २३ नडसेंिर, २०२० रोजी 

मंनत्रमंडळात मद्नवक्रीच्या लायसन्स शलु्कात सटू दणे्याचा निणमय कोनवड 

पररनस्ितीमध्ये घेण्यात आला. यामध्ये मद् नवके्रतयांचा फायदा झाला आह.े जितेचा 

फायदा ि होता तयांच्या आरोग्यावर तयाचा पररणाम होणार आह.े  ह ेसरकार दारु 

नवके्रते व दारुच्या एजन्टांचे हीत जपत आह.े चंद्रपरू नजल्यात दारु नवके्रतयांसाठी 

दारुिंदी उठनवण्यात आली. 

 सभापती महोदया, आपण िेहमी दारुिंदीवर काम करतात, लोकांचे प्रिोर्ि 

करतात, तयामळेु या नवषयाची गांभीयमता आपणाला जास्त आह.े महायतुीचे शासि 

असतािा चंद्रपरू नजल्हात दारुिंदी करण्याचा निणमय घेतला. तयावेळी नशवसेिा पक्ष 

भारतीय जिता पक्षािरोिर सत्तेत सहभागी होता. आपण तयावेळी दारुिंदीचा निणमय 

घेतला व आता संगतीचा पररणाम कसा वाईट असतो ह ेयातिू नदसिू येते. सन्माििीय 

सदस्य श्री.नदवाकर रावते आपणाला माििीय मतं्री श्री.नवजय वडेट्टीवार यांची संगत 

लाभली आह.े आपण मंनत्रमंडळात असतािा दारुिंदीचा निणमय घेतला होता. या 

सरकारच्या संगतीच्या पररणामामळेु ढवळया शेजारी पोवळा िांर्ला वाण िाही पण 

गणु लागला. दारुिंदी करावे या मताचे आपण असतािा दारुिंदी उठनवण्यासाठी 

आपण मान्यता नदली.  आता आपण वाईि म्हणिू तया निणमयाचे समिमि करीत 

आहात. वाईि नवक्री सपुर माकेटमध्ये ठेवल्यामळेु सवम सामान्य लोकांमध्ये काय चचाम 

आह े ती आपण जाऊि िघावी. दारुमळेु सवमसामान्य माणसांची कुटंुिे उदध््वस्त 

झाली आहते. अशा वाईि उद्ोगाला ह ेसरकार चालिा दते आह.े वाईि कंपन्या 

कोणाच्या व नकती आहते तया सांगिू मी वेळ घणेार िाही. दशेात ८२ वाईिरी आहते. 

तयातील महाराष्ट्रात ७४ आहते. िानशक नजल्यात ३६ वाईिरी आहते. िानशकमध्ये 

एका िड्या िेतयाच्या चार वाईिरी आहते.   भजुिळ, नशराज, चंद्राई, अममस्राँग अशी  

श्री.प्रवीण दरेकर... 
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तयांची िावे आहते. यामध्ये मोठमोठ्या िेतयांच े४९ टसके शेअसम आहते. यिुायटेड 

नस्परीट व इडेंज ग्रपृ यामध्ये िेट सहभाग असल्याचे नदसिू येते. वाईि उद्ोगाला पे्ररणा 

दणे्याचे काम ह ेसरकार करीत असल्याचे नदसते. शेतकऱयांिा ५० हजार रुपये हसेटरी 

मदत दणे्याचे आश्वासि दणे्यात आले होते. तयाचे काय झाले, शेतकऱयांचा ७/१२ 

कोरा झाला काय ? याच ेउत्तर सरकारला द्ावे लागेल. 

 सभापती महोदय, सन्माििीय सदस्य श्री.नदवाकर रावते यांिा मी सांग ूइनच्छतो 

की, नहदंतुवाचा नवसर नशवसेिा पक्षाला कशा पध्दतीिे पडला ह ेगेल्या दोि वषामच्या 

कारभारातिू नदसिू येते. दोि वषामतील मंनत्रमंडळाच्या निणमयाकडे िजर नफरनवली तर 

सवम निणमय निल्डरर्ानजमणे व कंत्राटदाराला मदत करणारे, वाईि उद्ोजकांिा व्यवसाय 

वधृ्दीसाठी सहाय्य करणारे आहते. स्वत:च्या संस्िािा जमीि वाटप करणे, स्वत:च्या 

अनर्कारात वाढ करुि जितेच्या पैशाची लटू करणारे आहते. जिता,शेतकरी,मनहला 

कामगार ह ेवंनचत घटक फक्त भाषणा परुते मयामनदत रानहले आहते. अिमसंकल्पामध्ये 

व मंनत्रमंडळाच्या िैठकीतील निणमयात तयांिा कोणतेही स्िाि नदसत िाही. 

 सभापती महोदया, स्व.नहदंहु्रदयसम्राट िाळासाहिे ठाकरे असते तर नहदं ू

मंनदरांकडे व तीिमके्षत्राकडे दलुमक्ष झाले असत े काय हा माझा प्रश्न आह.े आपण 

संगतीिे नहदंतुवाची कास सोडूि नदली. अिमसंकल्पीय भाषणात प्राचीि मंनदरांच े

संवर्मि करण्यात येईल असा उल्लेख केला होता. या घोषणमेळेु नशवसेिा पक्ष 

महानवकास आघाडीत राहूि नहदंतुवाचा अजेंडा रािनवत आह ेअसे वाटले होते. दोि 

वषामिंतर या घोषणेच्या अंमलिजावणीची पररनस्िती काय आह े याच े उत्तर द्ाव े

लागेल. राज्यात आठ प्राचीि मंनदरे आहते. कोकणातील र्तुपातशे्वर राजापरू,कोपश्वर 

नशरोळ, कोल्हापरू. मावळ येिील एकनवरा दवेी ह ेआदरणीच िाळासाहिे ठाकरे व 

आपणा सवांचे श्रध्दास्िाि आह.े गोदशे्वर नसन्िर,खडंोिा सातारा नजल्हा संभाजीिगर, 

भगवाि परुुषोत्तम तालकुा माजलगांव, नजल्हा िीड. आिंदशे्वर दयामपरू नजल्हा 

अमरावती, नशवमंनदर माकंड चामोशी, नजल्हा गडनचरोली, या आठ मंनदरांसाठी 

१०१ कोटी रुपयांची तरतदू करण्यात आली होती. पंरत ुआतापयंत या सरकारिे  

श्री.प्रवीण दरेकर... 
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एकही रुपया खचम केलेला िाही. इतकेच िाही तर सनवस्तर प्रकल्प अहवाल गले्या 

दोि वषामत सरकारला करणे शसय झाले िाही. वाईि उद्ोगासाठी सरकारकडे वेळ 

आह.े प्राचीि मंनदरांच े जति, संवर्मि व पररसर नवकास याकडे लक्ष दणे्यास 

सरकारकडे वेळ व पैसा िाही.  तीिमके्षते्र नवकनसत झाली तर पयमटि वाढेल तयातिू 

मोठ्या प्रमाणात रोजगार वाढेल. यामध्ये फोटोग्राफी, गाईड, लॉनजंग, वाहि उद्ोग 

रेस्टॉरंट वाढतील पररसरातील अिेक उद्ोग तयामळेु वाढतात. इतर करमणकुीच े

उद्ोग वाढल्यामळेु तेिील स्िानिक लोकांिा रोजगार नमळू शकतो. 

 सभापती महोदय, प्राचीि मंनदराप्रमाणे चार ज्योनतमनलंग मंनदरांकडे सरकारचे 

दलुमक्ष झाले आह.े महाराष्ट्रात चार ज्योनतमनलंग आहते, महाराष्ट्राचे आराध्य दवैत 

छत्रपती नशवाजी महाराज प्रतयेक वेळी हर हर महादवे अशी घोषणा दऊेि मोनहमवेर 

जात होते. महानवकास आघाडी शासिािे केलेली घोषणा ह ेसरकार नवसरले आह.े 

श्री के्षत्र नभमाशंकर येिील तीिमके्षत्र नवकास आराखड्यासाठी ३० कोटी रुपयांची 

अिमसंकल्पीय तरतदू करण्यात आली होती. एकही रुपयाचा निर्ी अद्ाप नवतरीत 

झालेला िाही. श्री के्षत्र घषृ्ट्णेश्वर वेरुळ, तालकुा खलुतािाद नजल्हा औरंगािाद, 

संभाजीिगर येिील तीिमके्षत्र नवकास आराखड्यासाठी ३० कोटी रुपयांची तरतदू 

केली होती. एक रुपया दखेील या कामासाठी नवतरीत झालेला िाही. मला येिे खदेािे 

सांगावेसे वाटते की, सन्माििीय सदस्य श्री.नदवाकर रावत  आपले लक्ष याकडे आह े

काय ? या सरकारची र्रुा िेमके कोण चालनवत आह.े स्टेअररंग आपल्या हातात 

असतािा िेमके काय होते ते मी आपल्या निदशमिास आणिू दतेो. 

 सभापती महोदय, नकमाि समाि  कायमक्रमातील एकाही घोषणेची 

अंमलिजावणी या सरकारिे अद्ाप केलेली िाही. दषु्ट्काळग्रस्त भागांिा दषु्ट्काळ मकु्त 

करणे असो. शेतकऱयांिा तातडीिे मदत दणे्याचा नवषय असो. वि रुपी सलीनिक सरुु 

करण्याचा निणमय असेल. अंगणवाडी सेनवकांचे मािर्ि वाढनवण्याचा निणमय असेल. 

झोपडपट्टीवानसयांिा ५०० स्सवेअर फूट घर दणे्याचा निणमय असेल. शनू्य टसके दरािे 

कजम दणे्याचा निणमय असले. अडीच वषामच्या कालावर्ीत या सरकारिे कोणतेही काम  

श्री.प्रवीण दरेकर... 
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या नवषयावर केलेले िाही. अिमव्यवस्िा रुळावर आणण्यासाठी गले्या दोि वषामच्या 

कालावर्ीत सरकारिे कोणतेही प्रयति केल्याचे नदसत िाही. राज्याची अिमव्यवस्िा 

रुळावर आणण्यासाठी दोि गोष्टी महतवाच्या असतात. जास्तीत जास्त दशेी अिवा 

नवदशेी गुंतवणकू महाराष्ट्रात आणणे व तया माध्यमातिू रोजगार निनममती करणे.  

            या िंतर श्री.िोरले....  
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दसुरे म्हणजे राज्यात जास्तीत जास्त उद्ोग यावेत यासाठी पायाभतू सनुवर्ा िळकट 

करणे आवश्यक आहते. परंत ुया दोन्ही िाितीत मागील २ वषामत महाराष्ट्र सरकारचे 

प्रयति िनघतले तर ठणठण गोपाळ असेच म्हणावे लागेल. पायाभतू सनुवर्ांच्या 

िाितीत िोलायचे म्हटले तर या सरकारिे अद्ाप पयंत कोणतयाही िवीि प्रकल्पाचे 

उद्घाटि केलेले िाही, जे प्रकल्प सरुु आहते तयांची गती मागील २ वषामत िंडावलेली 

आह.े पायाभतू प्रकल्प पणूम करण्यात सरकारला पणूमपणे अपयश आलेले आह.े मला 

लेखी आश्वासि दणे्यात आले की, राज्य शासिामाफम त सरुु असलेले पायाभतू सनुवर्ा 

प्रकल्प वेळेत पणूम होण्यासाठी दक्षता घेण्यात येत आह.े तयामळेु प्रकल्पाच्या नकंमतीत 

वाढ होणार िाही व होणारा अिावश्यक खचम कमी करता येईल. माझ्याकडे 

प्रकल्पांची यादी आह.े मेरो-२(अ) व मेरो-७ ह ेदोन्ही मागम वेळापत्रकाप्रमाणे सि 

२०२२ पयंत पणूम होणार होते. परंत ुते अजिूही सरुु झालेले िाहीत. मेरो-७ व मेरो-९ 

करीता भाईदंर येिील जागा नमळनवण्यासाठी सरकारला अद्ाप यश आलेले िाही. 

सदर प्रकल्प रखडलेला आह.े मेरो-३, कुलािा-वांद्र-ेसीप्झ कारशेडसाठी आरेची 

निवड केली होती. पण राजकीय मदु्दा करुि कांजरू मागम येिे कारशेड करण्याचा हट्ट 

र्रण्यात आला. आजही तो प्रश्न सटुलेला िाही. प्रकल्पाचे भनवतव्य अर्ांतरी असिू 

प्रकल्पाचा खचम १०.५ हजार कोटी रुपयांिी वाढला आनण तो ३३ हजार कोटी 

रुपयांवर पोहोचला. न्यायालयीि वाद संपेपयंत जवळपास प्रकल्प ५० हजार कोटी 

रुपयांवर पोहोचले. मेरो-६ करीता जागेची निवड केलेली िाही. तयामळेु कारशेड कर्ी 

होईल ह ेसांगता येत िाही. सदर प्रकल्प दखेील रखडणार आह.े मेरो-४, वडाळा-

घाटकोपर-मलुुंड-ठाणे-कासारवडवली प्रकल्पासाठी नदिांक १२ एनप्रल, २०१८ रोजी 

२ कंपन्यांची िेमणकू करण्यात आली. आता आपण सि २०२२ मध्ये आहते. मागील 

३ वषामत केवळ ३४ टसके स्िापतय काम झालेले आह.े मेरो-४(अ), कासारवडवली-

गायमखु प्रकल्पसाठी नदिांक २७ िोव्हेंिर, २०१८ रोजी मान्यता नमळालेली आह.े 

अडीच वषामत केवळ २५ टसकेच स्िापतय काम पणूम झालेले आह.े मरेो-५, ठाणे-

नभवंडी-कल्याण प्रकल्पाचे स्िापतय काम अद्ाप सरुु झालेले िाही. मेरो-९, दनहसर- 
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नमरा भाईदंर प्रकल्पासाठी नदिांक ९ सप्टेंिर, २०१९ रोजी कंत्राटदाराची निनिती 

करण्यात आली. परंत ु अद्ाप स्िापतय कामास सरुुवात झालेली िाही. मेरो-१०, 

गायमखु ते नमरारोडा प्रकल्पासाठी सल्लागाराची नियकु्ती झालेली िाही. मेरो-१२, 

कल्याण ते तळोजा प्रकल्पासाठी अद्ाप सल्लागाराची नियकु्ती करण्यात आलेली 

िाही. मग या प्रकल्पाच ेकाम केव्हा सरुु होईल ? वरळी ते नशवडी उन्ित मागामच े

अद्ाप भौनतक कामेच सरुु आहते. सदर प्रकल्पाच्या स्िापतय कामांिा कर्ी सरुुवात 

होईल, ह ेसांगता येत िाही. मुंिई ते पारिंदर प्रकल्प सप्टेंिर, २०२२ पयंत पणूम होणार 

होता. या प्रकल्पाचे काम दखेील एका वषामिे पढेु गेलेले आह.े आपण अिमसंकल्पात 

जितेला हमी नदली होती की, आम्ही प्रकल्प वेळेत पणूम करु, प्रकल्प खचम वाढणार 

िाही याची काळजी घऊे. परंत ु नियोजि शनू्य कारभारामळेु जितेवर हजारो कोटी 

रुपयांचा भदुडं पडतािा नदसत आह ेआनण तयासाठी पणूमणे राज्य सरकारच जिािदार 

आह.े  

 सभापती महोदया, िवी मुंिई नवमाितळ नवकास सदु्धा अशाच प्रकारे 

रखडलेला आह.े सि २००७ मध्ये नवमाितळाला ततवत: मान्यता दणे्यात आली 

होती. परंत,ु २००७ ते २०१४ या कालावर्ीत साध्या परवािग्याही नवमाितळासाठी 

नमळू शकल्या िव्हतया. माििीय श्री.दवेेंद्रजी फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर 

आल्यािंतर पयामवरण मतं्रालयािे एनप्रल, २०१७ मध्ये िा-हरकत प्रमाणपत्र नदले. 

तयािंतर स्िानिक िागरीकांिी नवरोर् केल्यािंतर समन्वयातिू मागम काढण्यात आला 

आनण नदिांक १८ फेिवुारी, २०१८ रोजी या नवमाितळाच्या कामकाजाचे भनूमपजूि 

करण्यात आले. तयािंतर नदड वषम याच गतीिे काम झाले. सि २०२२ अखरे या 

प्रकल्पाचे काम पणूम होण ेअपेनक्षत होते. परंत,ु सि २०२० िंतर कामकाज संि गतीिे 

सरुु आह.े िोडसयात म्हणजे हा महतवाकांक्षी प्रकल्प सदु्धा अर्मवट अवस्िेत नदसिू 

येतो.  
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 सभापती महोदया, आनिमक पाहणी अहवालात सत्तार्ाऱयांचा फोलपणा कसा 

आह,े ह ेमी सभागहृाच्या निदशमिास आणिू दऊे इनच्छतो. कें द्र शासिािे मदत दऊेिही 

या सरकारिे तयामध्ये कशा प्रकारे खोडा घातला ह ेमी सभागहृाच्या निदशमिास आणिू 

दतेो. पंतप्रर्ाि गरीि कल्याण अन्ि योजिेिाितची मानहती आनिमक पाहणी 

अहवालातील पषृ्ठ क्र.५१ वर नदलेली आह.े म े ते जिू, २०२१ या काळात कें द्र 

सरकारिे ३.०८ लाख मेरीक टि तांदळू राज्याला नदला. तयापैकी राज्यािे केवळ 

२.७१ लाख मेरीक टि तांदळू उचललेला आह.े याच काळात कें द्र शासिािे ३.९२ 

लाख मेरीक टि गहू राज्याला दऊे केला होता. तयापैकी राज्यािे ३.५८ लाख मेरीक 

टि गव्हाची उचल केली. जलैु ते िोव्हेंिर, २०२१ या काळात कें द्र शासिािे ७.७० 

लाख मेरीक टि तांदळू राज्याला दऊे केला. तयापैकी राज्यािे ८.४८ लाख मेरीक टि 

गहू उचलला. कें द्र शासिािे नदलेले २ लक्ष ८९ हजार मेरीक टि गहू व तांदळू राज्य 

सरकारिे उचललाच िाही. उलट कें द्र मदत करत िाही अशा प्रकारचे आरोप केले 

जातात.  

 सभापती महोदय, आपण आनिमक पाहणी अहवालातील पषृ्ठ क्र.७५ िघाव.े 

कें द्र शासिाकडूि नमळणाऱया अिदुािात साततयािे वाढ झालेली आह.े कें द्र 

शासिाकडूि सि २०१७-१८ मध्ये २१८२३ कोटी रुपये, सि २०१८-१९ मध्ये 

३३६६२ कोटी रुपये, सि २०१९-१० मध्ये ४३७२५ कोटी रुपये, सि २०२०-२१ 

मध्ये ५६०८८ कोटी रुपये आनण सि २०२१-१२ मध्ये ५६८०३ कोटी रुपये अिदुाि 

नमळाले. म्हणजे मागील ५ वषामत कें द्र शासिाकडूि नमळणाऱया अिदुािात नतप्पट 

वाढ झालेली आह.े परंत ुकें द्र शासिाच्या िावािे टीका करावयाची असे महानवकास 

आघाडी सरकारचे काम आह.े  

 सभापती महोदय, या अिमसंकल्पात व्यापाऱयांसाठी चांगली योजिा सरुु 

करण्यात आली. १० लाख रुपये िकिाकी असणाऱया व्यापाऱयांिा ८० टसके रसकम 

माफ करण्याची घोषणा करण्यात आलेली आह.े या घोषणेचा २ लाख २० हजार 
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व्यापाऱयांिा फायदा होईल असे आपण म्हटले आह.े मी सरकारचे अनभिंदि करतो. 

कारण, कोरोिामळेु व्यापारी अडचणीत आलेले आहते. तयामळेु तयांिा सदु्धा मदत 

झाली पानहजे. आपण सोन्या, चांदीच्या आयातीवरील मदु्रांक शलु्क माफ केल्यामळेु 

शासिावर १०० कोटी रुपयांचा आनिमक िोजा पडणार आह.े व्यापाऱयांिा ८० टसके 

रसकम माफ केल्यामळेु १७६०० कोटी रपयांचा िोजा पडणार आह.े आमची 

तयासाठी हरकत िाही. शासिािे व्यापारी, सोिार अशा सवम घटकांिा मदत करावी. 

परंत ु२ लाखापेक्षा जास्त संख्या असणाऱया शेतकऱयांच्या ओटीएस योजिेचे काय 

झाले ? आपण वि टाईम सेटलमेंट योजिा पणूम केली काय ? इतर राज्यांिी 

पेरोलवरील व्हटॅ कमी केलेला असतािा आपल्या राज्यािे व्हटॅ कमी करण्यासाठी 

इतर राज्यांप्रमाणे एका दमडीची सदु्धा तरतदू केली िाही. आपण एकीकडे १७ हजार 

कोटी रुपयांची सटू दते आहात. परंत ुराज्य शासिाला छोट्या-मोठ्या आदंोलकांकडे 

लक्ष दणे्यासाठी वेळ िाही. आपण मागील एका वषामत झालेली आंदोलिे िघानवत ? 

राज्यात न्याय मागण्यासाठी कोण येते ? नशक्षक संघटिा शासिाकडे नकती कोटी 

रुपयांची मागणी करीत आहते ? तयांच्या मागण्या पणूम करण्यासाठी शासिावर १०० 

कोटी रुपयांचा िोजा पडणार आह.े संगणक पररचालकांच्या मागण्या पणूम 

करण्यासाठी ५० कोटी रुपये, उमेदच्या मागण्यांसाठी ५० कोटी रुपये, मनच्छमारांच्या 

मागण्यांसाठी २५ कोटी रुपये, अंगणवाडी सेवनकांच्या मागण्यांसाठी ५० कोटी रुपये, 

शासकीय वैद्कीय नशक्षकांच्या मागण्यांसाठी ५० कोटी रुपये, िीएएमएस वैद्कीय 

अनर्काऱयांच्या मागण्या पणूम करण्यासाठी ५० कोटी रुपयांचा िोजा पडणार आह.े 

परंत ुराज्य शासिािे या सवम आंदोलिकतयांकडे कािाडोळा केलेला आह.े  मग हाच 

शाहू, फुले, आंिेडकरांचा परुोगामी महाराष्ट्र आह ेकाय ? आपण एका िाजलूा काही 

लोकांिा सवलती दतेो, न्याय दतेो, तयांच्यासाठी कोट्यवर्ी रुपयांची नखरापत वाटतो 

आनण दसुऱया िाजलूा सवम सामान्य समाातील घटक आंदोलि करीत आह.े  

        यािंतर श्री.सांगळे....... 
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श्री.प्रवीण दरेकर....... 

शासिाकडे ते ५० कोटी रुपये, १०० कोटी रुपये, १५० कोटी रुपयांची मागणी करीत 

आहते. परंत ुतयांिा सदर रसकम दणे्यासाठी शासिाकडे वेळ िाही.  

सभापती महोदया, आनिमक पाहणी अहवालातील पषृ्ठ क्रमांक १४२ िसुार 

मंजरू औद्ोनगक प्रकल्पांच्या गुंतवणकुीत महाराष्ट्र नतसऱया क्रमांकावर फेकला गेला 

आह.े आनिमक पाहणी अहवालािसुार महाराष्ट्रात िोव्हेंिर, २०२१ अखरे १५ लाख 

९ हजार ८११ कोटी रुपयांच्या गुंतवणकुीचे करार करण्यात आले. याच काळात 

शेजारच्या गजुरात राज्यात २० लाख ४२ हजार १८२ कोटी रुपयांचे गुंतवणकू करार 

करण्यात आले. मी यािाित सांनगतल्यास गजुरातची भलामण करतो असे आपण 

म्हणणार आहात. परंत ुजी प्रगती होत आह ेती आपण स्वीकारली पानहजे. शेजारच्या 

किामटक राज्यात याच काळात १५ लाख ६७ हजार २६७ कोटी रुपयांची गुंतवणकू 

करण्यात आली. अशा प्रकारे २ वषांमर्ील महानवकास आघाडीच्या नियोजि शनू्य 

कारभारामळेु औद्ोनगक गुंतवणकुीमध्ये आघाडीवर असलेला महाराष्ट्र आनिमक 

पाहणी अहवालामध्ये नतस-या क्रमांकावर फेकला गेला.  

सभापती महोदया, महानवकास आघाडी सत्तवेर आल्यापासिू राज्यातील 

परकीय गुंतवणकुीमध्ये मोठया प्रमाणात घट झाली. माििीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस 

यांच्या काळात राज्यामध्ये सि २०१७-१८ मध्ये ८६ हजार २४४ कोटी रुपयांची 

आनण सि २०१८-१९ मध्ये ८० हजार १३ कोटी रुपयांची गुंतवणकू करण्यात आली. 

अशा प्रकारे माििीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांच्या काळात दोि वषांमध्ये एक लाख 

६६ हजार २५७ कोटी रुपयांची गुंतवणकू करण्यात आली. याउलट महानवकास 

आघाडीच्या काळात सि २०२० मध्ये २२ हजार ६१७  कोटी रुपयांची आनण सि 

२०२१ मध्ये १४ हजार ६३९ कोटी रुपयांची गुंतवणकू करण्यात आली. अशा प्रकारे 

महानवकास आघाडीच्या काळात दोि वषांमध्ये ३७ हजार २५६ कोटी रुपयांची 

गुंतवणकू करण्यात आली. माििीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांच्या काळात २ वषांमध्य े

झालेल्या गुंतवणकुीच्या तलुिेत महानवकास आघाडी शासिािे २ वषांच्या  
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श्री.प्रवीण दरेकर....... 

काळामध्य े केलेली गुंतवणकू २२ टससयांएवढी आह.े ही िाि आनिमक पाहणी 

अहवालात िमदू करण्यात आलेली  आह.े  

सभापती महोदया, परदशेी गुंतवणकुीच्या झालेल्या सामंजस्य करारांमर्िू 

प्रतयक्षात नकती कंपन्या सरुु झाल्या, तयांिा नकती जागा दणे्यात आल्या, प्रतयक्षात 

नकती रोजगार निनममती झाली ? मी यािाित सदिाला आकडेवारी दणेार आह.े नदिांक 

१ जािेवारी, २०२० ते ३१ नडसेंिर, २०२१ या काळात महाराष्ट्रात आलेल्या ३७ 

हजार २५६ कोटी रुपयांच्या नवदशेी गुंतवणकुीतिू १५ हजार ४६८ रोजगार निनममती 

झाली असल्याच े मला उद्ोग नवभागाकडूि एका पत्राद्वारे कळनवण्यात आले. 

सभापती महोदया, मी या संदभामत प्रतयक्षात मानहती घेतली असता मागील २ 

वषांमध्ये परदशेी गुंतवणकू करणाऱया एकाही कंपिीमाफम त एकाही व्यक्तीला रोजगार 

प्राप्त झाले िसल्याचे वास्तव समोर आलेले आह.े परदशेी गुंतवणकुीची वस्तनुस्िती 

पढुील प्रमाणे आह.े २ वषांपवूी सामंजस्य करार झालेल्या Hengli, Isambe 

Loggistic तसेच Estec अशा तीि कंपन्यािाित सांगायचे झाल्यास अद्ाप 

तयांच्यािाित कोणताही निणमय ि घेता तयांिा होल्डवर ठेवण्यात आलेले आह.े तया 

कंपन्यांिा आतापयंत होल्डवर का ठेवले ? हा प्रश्न नवचारण्याची आवश्यकता आह.े 

कंपिी आल्यािंतर तयासंिंर्ी निणमय घेतल्यािंतर रोजगार नमळू शकतो. यासंिंर्ी 

अद्ाप कोणता व्यवहार व्हायचा िाकी आह,े तया कंपन्यांिा होल्वर का ठेवण्यात 

आले आह े ? ह े समजण्यासाठी कोणताही मागम िाही.  सदर कंपन्यांिा होल्डवर 

ठेवल्यामळेु तयांच्यामाफम त होणारी १ हजार ३४५ कोटी रुपयांची गुंतवणकू व 

जवळपास ४ हजारांपयंतची रोजगार निनममती अडचणीत आली आह.े  मी सदिाला 

नदिांक १ जािेवारी, २०२० ते ३१ नडसेंिर, २०२१ या काळात महाराष्ट्रात आलेल्या 

परदशेी गुंतवणकुीची आकडेवारी दतेो. चीि मर्ील Hengli कंपिीकडूि २२५ कोटी 

रुपयांची पणुे नजल्हयात गुंतवणकू केली जाणार होती. तया माध्यमातिू १५० रोजगार 

निनममती होणार होती. परंत ु उद्ोग नवभागािे तयासंिंर्ीच्या परवािग्या ऑि होल्ड 

करुि ठेवलेल्या आहते. नसंगापरू येिील Isambe Loggistic कंपिीकडूि एक हजार  

श्री.प्रवीण दरेकर....... 
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कोटी रुपयांची रायगडमध्ये गुंतवणकू केली जाणार होती. तया माध्यमातिू अडीच 

हजारपयंत रोजगार निनममती होणार होती. परंत ु उद्ोग नवभागािे तयासंिंर्ीच्या 

परवािग्या ऑि होल्ड करुि ठेवल्या आहते.  तसेच  साऊि कोररया येिील Estec 

कंपिीकडूि १२० कोटी रुपयांची पणुे नजल्हयात गुंतवणकू केली जाणार होती. तया 

माध्यमातिू ११०० रोजगार निनममती होणार होती. परंत ु उद्ोग नवभागािे 

तयासंिंर्ीच्या परवािग्या ऑि होल्ड करुि ठेवल्या आहते. रँक िँक व एपीजी डीसी 

इन्रा अशा नसंगापरूमर्ील कंपन्यांसमवेत २ हजार ६३२ कोटी रुपयांच्या 

गुंतवणकुीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. परंत ुमागील २ वषांमध्ये सदर कंपन्यांिा 

जागा दणे्यासाठी उद्ोग नवभागाला वेळ नमळू शकला िाही. अशा प्रकारे कंपन्यांिा 

महाराष्ट्रात उद्ोगासाठी जागा ि नमळू शकल्यामळेु महाराष्ट्रात परदशेी गुंतवणकू 

कशी येऊ शकेल ? नसंगापरू येिील रँक िँक कंपिीकडूि १ हजार ५०० कोटी 

रुपयांची पणुे, रायगड व ठाणे नजल्हयात गुंतवणकू केली जाणार होती. तया 

माध्यमातिू ५० रोजगार निनममती होणार होती. सद्नस्ितीमध्ये तयाकररता जनमिीचे 

शोर् कायम सरुु आह.े तसेच नसंगापरू येिील एपीजी डीसी इन्रा कंपिीकडूि १ हजार 

१३२ कोटी रुपयांची ठाणे नजल्हयात गुंतवणकू केली जाणार होती. तया माध्यमातिू 

२०० रोजगार निनममती होणार होती. सद्नस्ितीमध्ये तयाकररता जनमिीचे शोर् कायम 

सरुु आह.े स्पेिमर्ील मतं्रा डेटा सेंटर कंपिीसमवेत १ हजार १०३ कोटी रुपयांच्या 

गुंतवणकुीिाित सामंजस्य करार करण्यात आला. परंत ुदोि वषांच्या काळात तया 

कंपिीकररता जमीि संपादि करता आली िाही. पररणामी आपल्या राज्यात परदशेी 

गुंतवणकू येऊ शकली िाही. अशा प्रकारे दोि वषांपवूी घोषणा केलेल्या ५ हजार ८० 

कोटी रुपयांच्या परदशेी गुंतवणकुीिाित अद्ाप कोणतीही प्रगती झालेली िाही. 

सभापती महोदया, २ वषांपवूी ६ कंपन्यांसमवेत ११ हजार ४०४ कोटी रुपयांच्या 

गुंतवणकुीिाित सामजंस्य करार करण्यात आले. दोि वषांच्या काळात आतापयंत 

सदर कंपन्यांिा फक्त जनमिीचे वाटप करण्यात आले आह.े तेिे कोणतयाही प्रकारची 

िांर्काम दखेील सरुु झालेली िाहीत. अशा पररनस्ितीत महाराष्ट्रात उद्ोगाचे काम े

कर्ी सरुु होतील हा मळू प्रश्न आह.े  

श्री.प्रवीण दरेकर....... 
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सभापती महोदया, नसंगापरू येिील ERR India Investment Holding 

Private Limited कंपिीकडूि ४ हजार ३१० कोटी रुपयांची पणुे, रायगड व ठाणे 

नजल्हयात गुंतवणकू केली जाणार होती. तया माध्यमातिू १५५२ रोजगार निनममती 

होणार होती. सद्नस्ितीमध्ये तयाकररता जनमिीचे वाटप करण्यात आलेले आह.े 

तयामळेु रोजगार निनममती कशी होणार ? आतापयंत फक्त ४ कंपन्यांचे िांर्काम सरुु 

झालेले आह.े तयामळेु प्रतयक्ष एक वषामत उद्ोग सरुु होईल की िाही अशी शंका आह.े 

एक िाि खरी आह ेकी, २ वषांपवूी सामजंस्य करार केलेल्या २२ हजार ६१७ कोटी 

रुपयांपैकी एकाही कंपिीकडूि प्रतयक्ष उतपादि सरुु झालेले िसल्यामळेु अद्ाप 

एकाही व्यक्तीला रोजगार नमळू शकला िाही.  जपाि मर्ील Mitsubish कंपिीकडूि 

४९० कोटी रुपयांची पणुे नजल्हयात गुंतवणकू केली जाणार होती. तया माध्यमातिू 

३५० रोजगार निनममती होणार होती. सद्नस्ितीमध्ये कंपिीचे िांर्काम सरुु आह.े यकेु 

मर्ील Cold (Data Centre Investment Holding Private Limited 

कंपिीकडूि ४ हजार ४०० कोटी रुपयांची ठाण ेनजल्हयात गुंतवणकू केली जाणार 

होती. तया माध्यमातिू १०० रोजगार निनममती होणार होती. सद्नस्ितीमध्ये तयाकररता 

िांर्काम सरुु आह.े नसंगापरू येिील Ascendas कंपिीकडूि ५६० कोटी रुपयांची 

पणुे, रायगड व ठाणे नजल्हयात गुंतवणकू केली जाणार होती. सद्नस्ितीमध्ये कंपिीच े

िांर्काम सरुु आह.े रनशया येिील NLMK कंपिीची दखेील याच प्रकारची 

पररनस्िती आह.े  

सि २०२१ या वषामत फक्त १४ हजार ६३९ कोटी रुपयांच्या गुंतवणकुीच े

सामजंस्य करार करण्यात आले. यापैकी फक्त Mitsubish िेल्टींग कंपिीचे िांर्काम 

सरुु आह.े इतर कंपन्यांिा िांर्कामासाठी अद्ाप जागा नमळालेली िाही. अशा प्रकारे 

१४ हजार ६३९ कोटी रुपयांपैकी एक रुपयाची गुंतवणकू महाराष्ट्रामध्ये आलेली 

िाही. तसेच तयातिू एकाही व्यक्तीला अद्ाप रोजगार नमळालेला िाही. अशा प्रकारे 

नवदशेी गुंतवणकुीिाित सांगायचे झाल्यास २०२० व २०२१ अशा २ वषांमध्य े

सामजंस्य करार केलेल्या ३४ हजार २५६ कोटी रुपयांच्या रकमेतिू महाराष्ट्रातील  

श्री.प्रवीण दरेकर....... 
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एकाही व्यक्तीला रोजगार नमळू शकला िाही. सभापती महोदया, मी आपल्याला 

नवनवर् परदशेी कंपन्यांची िावे सांनगतलेली आहते.  

        यािंतर श्री.गागरे....... 
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श्री.प्रवीण दरेकर ..... 

 सभापती महोदय, या सरकारिे खपू जानहराती केल्या. मखु्यमंत्री महोदयांिी 

मॅग्िेटीक महाराष्ट्र-२ च्या माध्यमातिू १ लाख १२ हजार ९३९ कोटी रुपयांची नवदशेी 

गुंतवणकू राज्यात झाल्याची घोषणा केली होती. प्रतयक्षात पररनस्िती आनिमक पाहणी 

अहवालातिू समोर आली आह ेती मांडत आह.े आनिमक पाहणी अहवालात नडसेंिर 

२०२१ पयमत १५२६० कोटीचे २५ सामंजस्य करार तसेच ५०५१ कोटीचे िारा 

सामंजस्य करार करण्यात आले. पषृ्ठ क्रमांक १४२ वर ही मानहती आह.े िोडसयात 

घोषणा १ लाख १२ हजार ९३९ कोटींची झाली, प्रतयक्षात २० हजार कोटीचेच 

सामंजस्य करार करण्यात आले. तयामळेु िोलाचीच कढी िोलाचाच भात अशी या 

सरकारची गत झालेली आह.े गत दोि वषामत अिमसंकल्पात रोजगारनिनममतीिाित 

सरकारिे नियोनजत केलेले कामकाज सांगण्यासाठी चसक दोि पषृ्ठ वापरण्यात आले 

व महाराष्ट्र नशकाव ूउमदेवारीची घोषणा करण्यात आली. या योजिेच्या सलुभ पण 

प्रभावी व जलद पारदशमक अंमलिजावणीसाठी, सनियंत्रणासाठी िवीि संकेतस्िळ 

तयार करण्यात येईल असेही सांगण्यात आली. या योजिेकरीता आगामी पाच 

वषामसाठी ६००० कोटी इतका अंदानजत खचम आह.े अशी भव्य घोषणाही करण्यात 

आली, ही योजिा १५ ऑगस्ट २०२० पासिू सरुु करण्यात येईल ह ेदखेील पढेु िमदू 

करण्यात आले आह.े वस्तनुस्िती काय आह,े सरकारिे िेमके काय केले, सभागहृाला 

व महाराष्ट्रातील िेरोजगारांिा मी सांग ूइनच्छतो की, ह ेसरकार केवळ पोकळ घोषणा 

दणेारे सरकार आह.े या सरकारला िेरोजगारांसाठी काहीही करायचे िाही. केवळ 

घोषणा करुि  डोळयात र्ळु फेकायची आह.े ६ माचम २०२० रोजी अिममंत्री 

महोदयांिी घोषणा केली व ररतसर वणमि काय असणार आह ेयाचे वणमि तयांच्या 

भाषणात मोठया प्रमाणावर झाले, पण १८ फेिवुारी २०२२ पयमत या योजिेचे 

संकेतस्िळही अद्ापपयमत निमामण झालेले िाही, योजिेची अंमलिजावणी तर फार 

दरूची गोष्ट आह.े जितेच्या डोळयामध्ये र्ळुफेक आपण का करीत आहात. 

नवमाितळांच्या नवकासािाित सभागहृात घोषणा करण्यात आली. कोल्हापरू, 

रतिानगरी, अकोला, अमरावती या नजल्हयात सरुु असलेल्या नवमाितळ 

नवकासासाठी निर्ी उपलब्र् करुि दणे्यात येईल. नशवाय सोलापरू व पणुे येिे िवीि 
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 नवमाितळ उभारण्यात येईल, तयाकरीता २०२०-२१ मध्ये ७८ कोटी इतका 

नियतव्यय प्रस्तावीत आह.े वस्तनुस्िती अशी आह े की, कोल्हापरू, रतिानगरी, 

सोलापरू व पणु े नवमाितळासाठी भसंूपादिाची कायमवाही पणूम झालेली िाही. 

अकोल्याचा नफजीनिलीटी ररपोटम, व्यवहायमता अभ्यास अहवाल अद्ाप आलेला 

िाही. ज्यांचे िावाचा वापर आपण मते घेण्यासाठी करता तया महातमा गांर्ी यांच्या 

संदभामतील घोषणेला दखेील नवसर यांिा पडलेला आह.े राष्ट्रनपता महातमा गांर्ी 

यांची १५० वी जयंती असल्यािे गत अनर्वेशिात घोषणा करण्यात आली की, 

राष्ट्रनपता महातमा गांर्ीचे नवचार व ततवे यांचा प्रचार व प्रसार करण्याकरीता नवनवर् 

कायमक्रम रािनवण्यात येत आह.े मुंिईतील राष्ट्रनपता महातमा गांर्ीच्या वास्तव्यािे 

पावि झालेल्या मिीभवि या वास्त ु व संग्रहालयाचे ितुिीकरण करण्याचा मािस 

आह.े तयाकरीता २०२०-२०२१ या आनिमक वषामत २५ कोटी नियतव्यय प्रस्तानवत 

आह.े याची वस्तनुस्िती काय आह.े महातमा गांर्ी यांचे िाव वापरुि काँगे्रस भारतावर 

६० वषे राज्य केले. प्रतयक्षात महातमा गांर्ी यांचे िात ूव पणत ूराजकारणात कोठेच 

िाहीत. परंत ुतयांचे मिी भवि या वास्तसंुग्रहालयाच्या ितुिीकरणासाठी आपण २५ 

कोटीची घोषणा केली पण प्रतयक्षात १ एनप्रल २०२० पयमत एक रुपयाही या 

इमारतीसाठी नवतरीत करण्यात आलेला िाही. ज्या गांर्ीजी यांच्या िावािे मत 

मागता तयांिा तरी नकमाि नवसरु िका.  

 सभापती महोदय, मागील दोि वषामपवूी अिमसंकल्पीय अनर्वेशिात छत्रपती 

नशवाजी महाराज संग्रहालयाकरीता घोषणा करण्यात आली होती. सातारा येिील 

नशवाजी संग्रहालयास १२ कोटी रुपये उपलब्र् करण्याचे प्रस्तानवत आह.े वस्तनुस्िती 

अशी आह ेकी याकरीता अद्ाप एकही रुपया निर्ी नदलेला िाही. छत्रपती नशवाजी 

महाराजांच्या स्मारकाचा नवसर या सरकारला पडलेला नदसतो. या अिमसंकल्पात एक 

रुपयाची तरतदू सरकारिे केलेली िाही. तयाच प्रमाणे भारतरति डॉ.िािासाहिे 

आंिेडकर यांचे इदं ू मील येिील स्मारकाचेही कामही अद्ाप रखडलेले आह.े 

अिमसंकल्पात यािाित तरतदुीचा उल्लेख िाही. 

श्री.प्रवीण दरेकर ..... 
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 सभापती महोदय, किामटक नसमेवरील मराठी शाळांिा १० कोटी रुपये दणे्याची 

घोषणाही कागदावर रानहली. मंत्री महोदयांिी जानहर केले होते व मी आपणास 

र्न्यवादही नदले होते. पोलादपरूला छत्रपतींचा निष्ठावतं मावळ िरवीर तािाजी 

मालसुरे यांच्या जन्मस्िळाचे सशुोभीकरणासाठी आपण ५ कोटी निर्ी नदला व  

तरतदूही केली  पण तेिे प्रस्ताव करण्यासाठी तमुच्या प्रशासिाला वळे िाही. ही 

जिािदारी कोणाची आह.े अिमसंकल्पात ५ कोटीची घोषणा केली जात ेव प्रतयक्षात 

तेिे कृती होणार िसेल तर तमुच्या या घोषणेचा अिम काय आह.े संभाजी महाराजांच्या 

जन्मस्िळी स्मारक करण्याची घोषणा केली. परंत ुदोि वषामपवूी केलेल्या घोषणचेी 

अद्ाप पतूमता िाही. संभाजीिगरवर तमुचे पे्रम आह ेपण आपले मखु्यमंत्री महोदय 

असतािासधु्दा अद्ाप औरंगािादचे संभाजीिगर झालेले िाही. मखु्यमंत्री जलसंवर्मि 

योजिेची अमंलिजावणी कशा पध्दतीिे होत आह ेयाचा मी उल्लेख करतो. दोि 

वषामपवूी अनर्वशेिात घोषणा करण्यात आली. राज्यात नवनवर् योजिांमर्िू 

जलसंर्ारणाची कामे करण्यात आली आहते मात्र तयांच्या दखेभाल व दरुुस्तीअभावी 

या योजिांतिू आवश्यक तेवढा जलसंचय होत िाही अशा समुारे ८ हजार जलसंर्ारण 

योजिांचे पिुजीवि केल्यास नवक्रें दीत जलसाठे निमामण होतील, भजूल पातळीत वाढ 

होईल व संरनक्षत नसंचि क्षमता निमामण होईल. यासाठी मखु्यमंत्री जलसंवर्मि योजिा 

हा िवीि कायमक्रम रािनवण्याचे ठरनवल्याचे आपण सांनगतले आह.े वस्तनुस्िती काय 

आह,े नदिांक ६ माचम २०२० रोजी ही घोषणा करण्यात आली व नदिांक १७ फेिवुारी 

२०२१ रोजी या योजिेचा शासि निणमय काढण्यात आला. नदिांक १७ फेिवुारी 

२०२१ व आज फेिवुारी २०२२ मध्ये या योजिेअंतगमत नकती रसकम खचम झाली, 

याची मानहती मी पत्राद्वारे मानगतली असता केवळ ७ कोटी रुपये फेिवुारी अखरे 

मखु्यमंत्री जलसंवर्मि योजिेअंतगमत नवतरीत करण्यात आले असे मला उत्तर नदले 

आह.े मखु्यमंत्री महोदयांच्या िावािे ही महतवाकांक्षी योजिा आह,े तेिे अशी 

गनतमािता असेल तर िाकी योजिांचे काय होत असेल, यावरुि लक्षात येईल. १ 

जािेवारी २०२० ते ३१ नडसेंिर २०२० या कालावर्ीत ९०,९३९ कोटीचे करार 

झाले. गुंतवणकुीच्या माध्यमातिू २,८२,४६० रोजगार निनममती होईल असे सांनगतले 

श्री.प्रवीण दरेकर ..... 
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 होते. परंत ु गोयलगंगा व नकतीकुमार स्टील उद्ोग या दोि उद्ोगांच्या संदभामत 

सामंजस्य करार होऊि दोि वषामत कोणतीही कायमवाही िाही. सवम प्रकल्प ऑि होल्ड 

आहते. ८५०० कोटीची गुंतवणकू ७० हजार रोजगार दणेारा हा उद्ोग दखेील सरुु 

होऊ शकला िाही. अिेक उद्ोगांचा मी उल्लेख करणार िाही. ६०-७० सामंजस्य 

कराराच्या नठकाणी एकही उद्ोग सरुु झाला िाही. एकाही रोजगार नमळाला िाही. 

कोणतयाही प्रकारच े काम झालेले िाही. केवळ पंचसतु्री सांगायचे, उद्ोग तया 

पंचसतु्रीमध्ये घ्यायचा व कोणतयाही प्रकारचे काम करायचे िाही. तयाच घोषणा पनु्हा 

या अिमसंकल्पात आहते. मागील अिमसंकल्पात मखु्यमंत्री ग्रामसडक योजिा, रेवस 

ते रेडी सागरी मागम, पणुे ररंग रोड,  

        यािंतर श्रीमती िाफडे ..... 
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श्री.प्रवीण दरेकर..... 

हायिीड ॲन्ययुीटी योजिा, िवी मुंिई िेलापरू ते पेंढार मेरो प्रकल्प, मखु्यमंत्री 

रोजगार निनममती कायमक्रम, पणुे येिील स्वारगेट ते नपंपरी-नचचंवड आनण विाझ त े

रामवाडी मेरो प्रकल्प, अमरावती नवमाितळ, कोल्हापरू नवमाितळ, पसु्तकाचे गाव 

प्रतयेक नजल्हयात, िवी मुंिई येिे महाराष्ट्र भवि, अष्टनविायक नवकास आराखडा, 

तयाच तयाच घोषणा गेल्या अिमसंकल्पापासिूच्या आता पनु्हा या वषी दखेील 

केलेल्या नदसिू येत आहते.   

सभापती महोदया, या नठकाणी वैर्ानिक नवकास महामंडळे होती, वैर्ानिक 

नवकास महामंडळाच्या िाितीत काय नस्िती आह े? मराठवाडा वैर्ानिक नवकास 

महामंडळ असेल, उवमररत महाराष्ट्र वैर्ानिक नवकास महामंडळ असेल,यािाित 

अिमसंकल्पात कोणतहेी भाष्ट्य िाही.  

सभापती महोदया, कोकणासाठी काज ू महामडंळाची घोषणा झाली. काज ू

कोकणात आनण काज ूमहामंडळाचे मखु्यालय मात्र कोल्हापरू येिे स्िानपत करण्यात 

आललेे आह.े लोकप्रनतनिर्ींिी यािाित योग्य मागणी करुिही कोकणात ह ेकाज ू

महामंडळाचे मखु्यालय हलनवले गेलेले िाही. फळ प्रनक्रया उद्ोगासाठी मागणी होत 

आह,े मतस्यशेतीला कृषी दजाम द्ावा, असे आम्ही साततयािे म्हणत आहोत.  

कोकणासाठी नवशेष पॅकेज द्ावे, असेही आम्ही म्हणत आहोत. परंत ुया नठकाणी 

मराठवाडा, नवदभम, खािदशे,कोकण या भागाला अिमसंकल्पामध्ये कोणतयाही 

प्रकारचे स्िाि सरकारिे नदलेले िाही.  कोकणासाठी गेल्यावेळी १५ कोटी रुपयांचा 

निर्ी काजी प्रनक्रयेला दणे्यात आला होता.  यापैकी एक िवी दमडी दखेील याकररता 

खचम झालेली िाही. आज कोकणामध्ये पयमटि, मतस्योद्ोग या उद्ोगांिा चालिा 

दणे्याची आवश्यकता आह.े  मला अशी मागणी करायची आह ेकी, कोकणासाठी 

५००० कोटी रुपयांचे पॅकेज शासिािे द्ावे.  कोकणात पयमटि, हॉटेल उद्ोग, 

रेस्टॉरण्ट, नकरकोळ नवके्रते, वाहतकू उद्ोग, मिोरंजि उद्ोग याकररता स्कोप आह.े 

यातिू कोकणात रोजगार उपलब्र् करण्याकररता पयमटि उद्ोग नवकास आवश्यक 

आह.े  याकररता कोकणात पयमटिाला चालिा नमळणे अतयावश्यक आह.े   
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श्री.प्रवीण दरेकर...... 

महािळेश्वर ते दापोली अशा प्रकारच्या दोि पयमटि स्िळांिा जोडणारा एक समदु्र-

नकिारा आनण दसुरे िंड हवेचे नठकाण अशा प्रकारची रस्तयांची मागणी करत आह,े 

याकररता मी अिेक नदवस पत्रव्यवहार केलेला आह.े परंत ुया नठकाणी कोणतयाही 

प्रकारचा यािाित प्रनतसाद मला सरकारकडूि नमळालेला िाही. महािळेश्वरला 

येणारा पयमटक पोलादपरू मागे दापोली-हणे िंदरावर जाऊ शकतो.  िद्राकडे येणारा 

पयमटक महािळेश्वरला जाऊ शकतो.  परंत ुअशा प्रकारचा नवचार करायला सरकारला 

वेळ िाही.  मतस्यव्यवसायाकररता अनर्कचा निर्ी दणे्याची आवश्यकता आह.े 

मतस्य उतपादिामळेु महत्त्वाचे परकीय चलि नमळेल, तयातिू रोजगार निनममती दखेील 

होईल. पयमटि उद्ोग, आंिा-काज ू प्रनक्रया उद्ोग, मतस्य उद्ोगाकररता,पायाभतू 

सनुवर्ांच्या निनममतीकररता नकमाि ५००० कोटी रुपयांचे पॅकेज कोकणासाठी द्ावे, 

अशी मागणी मी करीत आह.े   

सभापती महोदया, शेवटचे दोि मदु्द े मी मांडणार आह.े सभापती महोदया, 

आपण मनहलांकररता दखेील साततयािे काम करीत असता.  अंगणवाडी 

सेनवकांसाठी अिमसंकल्पामध्ये तरतदू िाही. शासकीय रुग्णालयातील िसेसचे प्रश्न 

सोडनवले िाहीत. आशा सेनवकांच्या मागण्या आजही प्रलंनित आहते. िचत 

गटांमध्ये मनहलांचा सहभाग वाढावा, याकररता कोणतयाही प्रकारची तरतदू िाही. 

कोनवड काळात नवर्वा मनहलांसाठी शासिािे पंनडता रमािाई स्मतृी शताब्दी मनहला 

उद्ोजक योजिा सरुु केली होती. मागील वषी शासिािे नमशि वातसल्य योजिा सरुु 

केली होती. तयामध्ये एवढा गोंर्ळ आह े की, अिेक नजल्हयांमध्ये यािाितच्या 

सनमतया दखेील िाहीत.  ठरानवक संस्िांिा दोि-तीि नजल्हयांची कामे नदलेली 

आहते. सोलापरू नजल्हयात एकही नवर्वा मनहला िाही, असे सरकारी अहवाल 

सांगत आह.े  आता ज्या योजिा शासिािे सरुु केलेल्या आहते, तयांच्यावर जितेिे 

कसा नवश्वास ठेवावा ? नकमाि १००० कोटी रुपयांच्या निर्ीची मागणी असतािा 

सारिी या संस्िेला केवळ २५० कोटी रुपये दणे्याची घोषणा शासिािे अिमसंकल्पात 

केलेली आह.े   
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उप सभापती : माििीय नवरोर्ी पक्ष िेते यांिी जो सोलापरू नजल्हयािाितचा 

मदु्दा मांडलेला आह.े  सोलापरू नजल्हयामध्ये एकही नवर्वा मनहला िाही, अस े

सरकारी अहवाल सांगत आह,े असे ते म्हणत आहते. मी स्वत: दखेील सोलापरू 

नजल्हयाची मानहती घते असते.  माझी मंत्रीमहोदयांिा नविंती आह ेकी, आपण यावर 

उत्तर तर तीि नदवसांिी दणेार आहात, परंत ुउद्ा रोजी सभागहृात येतािा यािाितची 

आकडेवारी आपण औनचतय म्हणिू आणावी. रेकॉडमवर यािाित चकुीचे राहू िये. 

यािाित िाहरे मेसेज जात आह.े  यािाितच ेपत्र माििीय नवरोर्ी पक्ष िेतयांकडे 

असले तरीही माििीय मतं्रीमहोदयांिी दखेील यािाित तपासिू उद्ाच निवेदि कराव.े 

श्री.शंभरुाज दसेाई : सभापती महोदया, ठीक आह.े 

श्री.प्रवीण दरेकर : सभापती महोदया, सोलापरू नजल्हयामध्ये एकही नवर्वा 

मनहला िाही, असे सरकारी अहवाल सांगत आह.े महाज्योतीला शासिािे १५९ 

कोटी रुपये नदलेले आहते.  महाज्योतीचे काम पणूमपणे ठप्प आह.े तिेे अनर्कारीही 

िाहीत.  यामळेु निर्ी दखेील खचम होणार िाही.  अण्णासाहिे पाटील आनिमक नवकास 

महामंडळाला निर्ीची चणचण आह,े याकररता मोठया तरतदुीची आवश्यकता आह.े 

िव्यािे ओिीसी आयोग िेमलेला आह.े तयाकररता आवश्यकतेिसुार निर्ी नदला 

जाईल, असे भाषणात सांनगतले  मागील आयोगाला शासिािे िऊ मनहिे पैसे नदले 

िव्हते, तयामळेु इनम्पररकल डेटा तयार झाला िाही. याही आयोगाची तमु्ही तीच गत 

करणार असाल तर ओिीसी आरक्षणाचे काय होईल, शे-पाचशे कोटीची तरतदू 

तयाकररता शासिािे करायला काय हरकत आह,े असे माझे म्हणणे आह.े  आनदवासी 

समाजालाही अशा प्रकारच्या भलुिापा मारल्या गेलेल्या आहते.   खावटीची मदत 

अजिू नमळालेली िाही.  सभापती महोदया, नवकास पंचसतु्र केवळ कागदावरच, 

प्रतयक्षात भ्रष्टाचाराची पंचमहाद ्वारे कशी उघडतील याकडे मी सरकारचे लक्ष वरे् ू

इनच्छतो.  यापवूी अिमसंकल्पामध्ये वगेवेगळया घोषणा करण्यात आल्या.  परंत ु

प्रतयक्ष अंमलिजावणी करतािा भ्रष्टाचाराची पंचमहाद ्वारे कशी उघडतील अशा 

पध्दतीिे राज्यकारभार शासिाकडूि करण्यात आलेला आह.े  सत्तचेा वापर स्वत:च्या 

संस्िांसाठी केलेला आह.े  सहकारी साखर कारखािदारांसाठी हजारो कोटी रुपयांची  

श्री.प्रवीण दरेकर...... 
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िकहमी, नवहगं ररयानलटीसाठी शेकडो कोटींचा दडं माफ शासिािे केलेला आह.े 

सत्तेचा वापर निल्डरांसाठी मदु्रांक शलु्कामध्ये सवलत, वाईि वापर उद्ोगांसाठी 

सवलत शासिािे नदलेला आह.े   शासिािे सत्तेचा वापर काळया यादीतील 

कंत्राटदारांची दयेके काढण्यासाठी केलेला आह.े  या शासिािे  अभय योजिा म्हणजे 

वाटाघाटीद्वारे स्वत:चे नखशे गरम करण्याचा प्रयति केलेला आह.े   सवमसामान्यांसाठी 

काही असेल असे वाटेल, असे वाटले होते. परंत ुकेवळ र्िाढय आनण मोठी लोक 

यांच्यासाठी हा अिमसंकल्प समनपमत असल्याचे नदसिू येत आह.े  मी ज्या ज्या 

मागण्या केलेल्या आहते, तयावर मंत्रीमहोदयांिी उत्तर द्ावे, ज्या गोष्टी मी निदशमिास 

आणलेल्या आहते, तयाचे उत्तर माििीय मंत्रीमहोदयांिी द्ावे, अशी अपेक्षा व्यक्त 

करुि मी माझे दोि शब्द पणूम करतो. 

---------------- 

 

(सभापतीस्थानी माननीय तागलका सभापती श्री.रामदास आंबटकर ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

डॉ.मनिषा कायंद े ( नवर्ािसभेिे निवडलेल्या ) : सभापती महोदय, 

महानवकास आघाडी सरकारिे मांडलेल्या नतसऱया अिमसंकल्पावरील चचेत माझ े



14-03-2022 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) LL - 202 

JCN/AKN/KTG प्रथम श्री.गागिे 17:10 
 

 

काही महत्त्वाचे मदु्द े मी खालीलप्रमाणे मांडत आह.े  भारतीय तत्त्वज्ञािातील 

पंचसतु्रीचा सयुोग्य वापर करत माििीय उप मखु्यमंत्री तिा नवत्तमंत्री श्री.अनजत पवार, 

माििीय अिम राज्यमंत्री श्री.शंभरुाज दसेाई यांिी पाच महत्त्वाच्या नवभागांवर अनर्क 

भर नदलेला आह.े इतर नवभागांवर दखेील भर नदलेला आहचे.   परंत ुकृषी,आरोग्य 

मिषु्ट्यिळ नवकास, दळणवळण, उद्ोग ह े पाच नवभाग घेऊि हा सतु्रांचा र्ागा 

गुंफलेला आह.े  तयािद्दल मी तयांचे अनभिंदि करत आह.े 

सभापती महोदय, मागील वषी सरकारिे घोषणा केली होती, ती महत्त्वाची 

घोषणा म्हणजे "अिाि मलुांसाठी शासकीय िोकऱयांमध्ये आरक्षण दणे्यात 

येईल."अशी होती. सरुुवातीलाच मला ह े सांगायलाच आिंद वाटतो की, 

एस.िी.सुंदरी ही लोणावळयाची जी अिाि मलुगी आह,े नतला या कोटयातिू 

सरकारी िोकरी नमळालेली आह.े ती पनहली अिाि मलुगी पीएसआय झालेली आह.े 

ह ेएक मोठे उदाहरण आह ेकी, सरकार मनहलांच्या िाितीत, अिािांच्या िाितीत 

नकती गंभीर आह,े आज एका अिाि मलुीला पीएसआय होण्याची संर्ी नमळालेली 

आह.े तयाचप्रमाणे माझी अशीही मागणी आह,े कोरोिामध्ये अिेक मलेु अिाि 

झालेली आहते, तयापैकी मलुांिा िोकऱयांमध्ये आरक्षण नमळावे.  ह ेआरक्षण नकमाि 

एक टसका असेल, अर्ाम टसका असेल परंत ुह ेआरक्षण तयांिा नमळेल, या मा माझ्या 

मागणीची िोंद घ्यावी.   

सभापती महोदय, २०२२ चा हा अिमसंकल्प आह.े  वि नरनलयि डॉलरची 

अिमव्यवस्िा गाठणारे महाराष्ट्र ह ेदशेातील पनहले राज्य ठरेल, यािाित माझ्या मिात 

शंका िाही. सि २०२२ ह ेमनहला शेतकरी व शेतमजरू सन्माि वषम म्हणिू घोनषत 

करण्यात आलेले आह.े यामध्ये केवळ घोषणाच िाही तर सरकारिे मनहला 

शेतकऱयांकररता राखीव असलेली ३० टसकक तरतदू ५० टससयांपयंत िेलेली आह.े  

ग्रामीण भागातील मनहला शेतकऱयांिा याचा निनितपणे लाभ होणार आह.े  

यािंतर श्री.सोिावणे...... 
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नवरोर्ी पक्षातील सन्माििीय सदस्य िेहमीच िोलत असतो की, महानवकास 

आघाडीचे सरकार शेतकऱयांसाठी काय करते ? परंत,ु अशा प्रकारची भरीव तरतदू 

करुि सरकारिे एक प्रकारे ग्वाहीच नदलेली आह.े  

सभापती महोदय, महानवकास आघाडी सरकारिे पतिीच्या िावे घर घेतल्यास 

स्टॅम्प ड्यटुीमध्ये सवलत दणे्याचा निणमय घेतला होता आनण तयाच र्तीवर मनहलेच्या 

िावे शेती असल्यास नतला कृषीपंप नवजजोडणी दतेािा नवशेष सवलत द्ावी अशी 

मी आग्रही मागणी करीत आह.े  

 सभापती महोदय, आपण रस्तयांचे जाळे नवणत असल्यामळेु अपघात होत 

आहते. एखाद्ा वेळी महामागामवर अपघात झाल्यास जखमीला तातडीिे रुग्णालयात 

दाखल करता आले पानहजे आनण तया नठकाणी रामा केअर सेंटर उभारण्याचे ठरनवले 

आह.े ठाणे, पणुे, मुंिई, संभाजीिगर, िांदडे, अमरावती, जळगाव, जालिा, भंडारा, 

सातारा आनण अहमदिगर अशा नजल्यांमध्ये रामा केअर सेंटर उभारण्याचे ठरनवले 

आह.े   

सभापती महोदय, पवूी उच्चभ्र ू लोकांिा नकडिी स्टोिसारख े आजार होत 

असल्यास समज होता. मर्मुेह रोग हा खपू सामान्य रोग झालेला आह.े नकडिी 

स्टेािसाठी नलिोरीप्सी उपचार पध्दत आह.े ही गरीिांिा दखेील नमळावी यासाठी 

दखेील महानवकास आघाडी सरकारिे उपाययोजिा केलेल्या आहते. फेको पध्दतीिे 

िेत्रनचनकतसा आनण िेत्रशस्त्रनक्रयेसाठी निर्ीची तरतदू केलेली आह.े १६ नजल्यामध्य े

प्रतयेक १०० खाटांचे स्त्रीरुग्णांच्या हॉनस्टलचे नियोजि केलेले आह.े   

सभापती महोदय, भारतातील पनहल्या मनहला डॉ. आिंदीिाई जोशी यांिी 

एमडीची पदवी र्ारण केलेली होती. तया नवदशेात गेल्या होतया. या गोष्टीला आज 

१३६ वषे पणूम झालेली आहते. अिेक नजल्यांमध्ये मनहलांसाठी हॉनस्पटल्स उभारली 

जात आह.े तयाची यादी वाचिू मी सदिाचा वळे घेऊ इनच्छत िाही. याचिरोिर 

पीजीच्या नसट्स वाढनवणे हा दखेील सरकारचा निणमय स्वागताहम आह.े यकेु्रिमर्ील 

भारतीय नवद्ार्थयांिा परत मायदशेी परतावे लागले होते. तयांच्या नशक्षणाच्या संदभामत  
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माििीय श्री. अनमत दशेमखु यांिी एक िैठक आयोनजत केली होती. अशा 

नवद्ार्थयांचे कमीत कमी शैक्षनणक िकुसाि होऊि तयांचे पिुवमसि कसे करता येईल 

यािाित सदर िैठकीत नवचारनवनिमय करण्यात आला होता. पीजी आनण 

मेनडकलच्या नसट्स वाढनवल्या पानहजे अशी मी मागणी करीत आह.े पेशंट टू डॉसटर 

नकंवा पॉप्यलेुशि टू डॉसटरचा जो रेश्यो आह ेतो सरु्ारण्यासाठी अंडर गॅ्रज्यएुट आनण 

पोस्ट गॅ्रज्यएुट मेनडकलच्या नसट्स वाढनवण्याची आवश्यकता आह.े तयामळेु 

आपल्या सरकारचा महसलू हा आपल्या सरकारकडेच राहणार आह.े तयामळेु आपले 

नवद्ािी आपल्या भारत दशेामध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात नशकतील आनण 

यकेु्रिसारखी ददुवैी पररनस्िती आपल्या भारतावर येणार िाही.   

सभापती महोदय, मुंिईमध्ये सेंट जॉजम पदव्यतू्तर वैद्कीय नशक्षण व संशोर्ि 

संस्िा तसेच िानशक येिे आरोग्य नवज्ञाि नवद्ापीठात वैद्कीय पदव्यतू्तर संस्िा तर 

िागपरू येिे डॉसटर िािासाहिे आंिेडकर वैद्कीय नशक्षण व संशोर्ि संस्िा स्िापि 

करण्यात यावी अशी माझी गेल्या अिेक वषामपासिूची आग्रही मागणी होती आनण 

ती या अिमसंकल्पात पणूम झालेली आह.े राज्यात सरकारी रुग्णालये आहते. प्रािनमक 

आरोग्य कें द्र े आहते. परंत,ु अतयार्नुिक पध्दतीिे गरीि रुग्णांिा मदत नकंवा सवम 

प्रकारचे उपचार एकाच नठकाणी नमळावेत यासाठी इदं्रायणी मेडीनसटीचा निणमय 

आमच्या शासिािे घेतलेला आह े आनण तयामध्ये सवम उपचारपध्दतीिे एकाच 

नठकाणी उपचार उपलब्र् करुि दणे्याचा प्रयति केलेला आह.े तयावरील उपचार फी 

ही गरीिांिा परवडेल अशीच ठेवण्यात यावी, अशी दखेील माझी आग्रही मागणी 

आह.े   

सभापती महोदय, जागनतक नडनजटल क्रांतीच्या यगुात राज्यातील यवुक-

यवुतींमध्ये कौशल्य वाढ व्हावी आनण तयांिा रोजगार नमळावा यासाठी राज्यातील 

प्रतयेक महसलू नवभागात एक इिोव्हशेि कें द्र स्िापि करण्याचा निणमय जाहीर केला 

असिू, तो अनतशय स्ततुय आह.े आज मेक ईि इनंडयाची पररनस्िती काय आह ेयाची 

सवांिा कल्पिा आह.े राज्यातील तरुण मलुा-मलुींमध्ये नक्रऐटीव्हीटी असिू, तयाला  
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वाव नमळावा म्हणिू ह ेइिोव्हशेि कें द्र स्िापि करण्यात येणार आह.े मुंिई येिील 

नसडिॅम, एलनफस्टि महानवद्ालय आनण श्रीमती दामोदर ठाकसी मनहला 

नवद्ापीठांचे ितूिीकरण करावे म्हणिू गेल्या अिेक वषामपासिूची प्रलंनित मागणी 

पणूम करण्यासाठी आवश्यक तो निर्ी नदलेला आह.े मनहला र्ोरण या अनर्वशेिात 

येणार होते. परंत,ु यामध्ये आणखी काही मागण्या वाढल्यामळेु नकंवा नवनवर् 

मतमतांतरे झाल्यामळेु..... मनहला र्ोरण पढेु येणारच आह.े मी मनहला आनण 

ततृीयपंिांसाठी वगेळे र्ोरण असावे म्हणिू मागणी केली होती. जरी शासिाला आता 

मनहला र्ोरण आनण ततृीयपंिांसाठी वेगळे र्ोरण आणता आले िाही. तरी दखेील 

ततृीयपंिांिा ओळखपत्र आनण नशर्ापत्रक दणे्याचा संकल्प केलेला असिू, तो 

अतयंत स्वागताहम आह.े तयांिा सन्मािपवूमक जीवि जगण्याचा अनर्कार नमळणार 

आह.े प्रतयेक नजल्यामध्ये अमतृ महोतसवी मनहला िालभवि उभारण्याचा निणमय 

महतवाचा आह.े  

सभापती महोदय, ग्रामीण भागात कूपोनषत अनततीव्र िालकांसाठी ग्राम 

िालनवकास कें द्र असतात. पवूी एक सव्ह ेझाला होता. मुंिईमध्ये दखेील कूपोनषत 

िालके आहते. शहरी भागातील कूपोनषत िालकांसाठी ग्राम िालनवकास कें द्र असाव े

आनण तयाची स्िापिा होणार असल्यामळेु मी तयाचे स्वागत करते. वसतीगहृात 

नशक्षण घेणऱया मलुींसाठी शारीररक आरोग्याची काळजी घेणे हा एक मोठा नजकरीचा 

व जटील प्रश्न असतो. सनॅिटरी िॅपनकि वापरले जात िाहीत आनण तयाची उपलब्र्ता 

िसल्यामळेु आनदवासी व सामानजक न्याय नवभागाच्या वसतीगहृांमध्ये मोफत 

सॅनिटरी िॅपनकिचे मनशि िसनवण्याचा क्रातीक्रारी आनण स्ततुय उपक्रम शासिािे 

घेतलेला असिू, तयािद्दल मी शासिाचे अनभिंदि करीत आह.े तयाचप्रमाणे तयाच े

नवघटि करणारी जी मनशिरी आह ेती दखेील कायामनन्वत केली पानहज.े राज्यातील 

अिेक भाग मखु्य प्रवाहापासिू दरू आहते. उदाहरणािम भंडारा, गोंदीया आनण 

गडनचरोली. माििीय मतं्री श्री. एकिाि नशंद ेया दगुमम भागात सतत जात असतात. 

सरकारचा लाभ प्रतयेकाला नमळावा म्हणिू हा समधृ्दी महामागम गोंनदया, भंडारा  
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आनण गडनचरोलीपयंत एससटेंड केला जाणार असल्यामळेु राज्यतील इतर भागातील 

लोकांिा जे फायद ेनमळणार आहते तचे फायद ेतयांिासधु्दा नमळणार आहते. राज्याचे 

दवैत असलेले डॉसटर िािासाहिे आंिेडकर आनण माििीय िाळासाहिे ठाकरे यांच े

स्मारक लवकरच पणूम व्हावे अशी मी सरकारकडे अपेक्षा व्यक्त करते. माििीय नवरोर्ी 

पक्षिेतयांिी उहापोह केलेला की, सरकार मनहलांच्या िाितीत गभंीर िाही.  

सभापती महोदय, मुंिई शहरामध्ये निभमया पिक स्िापि करण्यात आलेली 

आहते. एखादी ददुवेी घटिा घडल्यािंतर तयाचे पडसाद पडल्यािंतर कोणतयाही 

मानहलेवर अन्याय होणार िाही. हा छत्रपती नशवरायांचा महाराष्ट्र आह.े यामध्ये 

मनहला सरुनक्षत रानहल्याच पानहजे यािद्दल कोणाचेही दमुत िाही. मनहलांसाठी ९१ 

निभमया पिकांची नियकु्ती केलेली आह ेआनण तयाची सरुुवात दखेील झालेली आह.े 

मुंिईमध्ये निभमया पिक सतत गस्त घानलत असल्याच े निदशमिास येत.े तयावेळी 

सयआूर कोडच्या स्कॅनिंगच्या माध्यमातिू पिक आले नकंवा कसे याची मानहती 

नमळते. निभमया पिक ह े केवळ मुंिईपरुते िसिू इतर मोठ्या नजल्यामध्ये म्हणजे 

संभाजीिगर, पणुे आनण िागपरूमध्ये दखेील तयाची स्िापिा व्हावी, अशी माझी 

आग्रही मागणी आह.े  

सभापती महोदय, माििीय पयांवरण मंत्री महोदयांिी एक अनतशय चांगला 

आनण स्ततुय निणमय घतेलेला आह.े डोंनिवली ह ेएक उपिगर आह.े तया नठकाणी 

सामान्य आनण मध्यमगीय मराठी माणसू वास्तव्यास आह.े तयांिा मुंिई सोडूि दरू 

वास्तव्य करावे लागले. डोंनिवली ह ेराज्यातील एक सांस्कृतीक कें द्र असिू, अिेक 

मलेु-मलुी तया नठकाणी नशक्षण घेण्यासाठी जातात.   

 

 

  

        यािंतर श्री. िोडे.... 
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डॉ.मनिषा कायंद.े... 

मध्यमवगीय लोक त्य  चठक णी र हत त.  त्य  भ ग त प्रदषुणाची गंभीर समस्या 

निमामण झाली होती.  तिेील एमआयडीसीतील कारखािे इतरत्र हलनवण्याचा निणमय 

महानवकास आघाडी सरकारिे घेतला. महानवकास आघाडी सरकारच्या या 

निणमयामळेु डोंनिवलीकरांिा मोकळा श्वास घेता येणार आह.े  तयािद्दल मी राज्य 

सरकारचे आभार मािते. 

 सभापती महोदय, महानवकास आघाडी सरकारिे  पेरोल व नडझलेवर 

लावलेले अनतररक्त शलु्क तसेच रस्ते व कृषी सेसमर्िू वाटा दणे्यािाित कें द्र 

सरकारकडे मागणी केली होती.  या माध्यमातिू कें द्र सरकारला ४६,४६२ कोटी 

रुपयांचे उतपन्ि एकट्या महाराष्ट्र राज्यातिू नमळाले आह.े  ही मोठी िाि आह.े  राज्य 

सरकार कें द्र सरकारकडे नवनवर् माध्यमातिू मोठ्या प्रमाणावर कर जमा करते.  परंत ु

तया तलुिेत राज्याला परतावा दतेािा मात्र कें द्र सरकारचे हात तोकडे पडतात.  

आजपयंत राज्याच्या नहतासाठी नवरोर्ी पक्ष नकंवा तयांचे नशष्टमंडळ कें द्राकडे गेले 

िाही.  तयांिी कें द्राकडे मागणी केली िाही की, आम्ही ज्या राज्याचे प्रनतनिनर्तव 

करतो, ज्या राज्यातील जितेिे आम्हाला निवडूि नदले तया राज्याला हसकाचा निर्ी 

नदला  पानहजे.  जर भनवष्ट्यात राज्याच्या नहतासाठी नवरोर्ी पक्ष आमच्या सोित कें द्र 

सरकारकडे आला तर आम्ही तयांचे स्वागत करु.  महाराष्ट्र सरकारिे कें द्र सरकारला 

समुारे ४८ हजार कोटी रुपये जीएसटीपोटी नदले, परंत ुकें द्र सरकारिे राज्य सरकारला 

५,५०० कोटी रुपये परतावा दऊेि एकप्रकारे राज्याच्या तोंडाला पािे पसुली आहते. 

 सभापती महोदय, मुंिईतील अिेक पोलीस स्टेशिच्या िाहरे सीसीटीव्ही कॅमेरे 

िाहीत.  माझी मागणी आह ेकी, पोलीस स्टेशिच्या िाहरे सीसीटीव्ही कॅमेरे िसनवले 

पानहजे. नकंिहुिा प्रतयेक पोलीस स्टेशिच्या िाहरे सीसीटीव्ही कॅमेरे असलेच 

पानहजेत अशी आग्रही मागणी मी या चचेच्या निनमत्तािे करते. तसेच पोलीस 

स्टेशिच्या िाहरे सीसीटीव्ही कॅमेरे असावेत या िाित न्यायालयाचे दखेील आदशे 

आहते.  माझी मागणी आह ेकी, या दृष्टीिे लवकरात लवकर अंमलिजावणी केली 

पानहजे.  
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डॉ.मनिषा कायंद.े... 

सभापती महोदय, मुंिईतील अिेक पोलीस स्टेशिमर्ील लँडलाईि आज िंद 

अवस्िेत आहते.  मला मुंिईत आलेला अिभुव मी सभागहृाच्या निदशमिास आणिू 

दऊे इनच्छते.  मला ध्विी प्रदषुणाच्या िाितीत पोलीस स्टेशिमध्ये तक्रार करावयाची 

होती.  मी पोलीस स्टेशिच्या लँडलाईिवर फोि करण्याचा प्रयति केला. परंत ुतेिील 

लँडलाईि िंद होती.  एमटीएिएलच्या लँडलाईिच्या िाितीत ही फार मोठी समस्या 

आह.े  कें द्र सरकारच्या आस्िापिेवर मोठे प्रश्ननचन्ह निमामण झाले आह.े  जर पोलीस 

स्टेशिमर्ील लँडलाईि सरुु िसतील तर सामान्य िागररकांिी पोनलसांशी संपकम  कसा 

सार्ावा ? या निनमत्तािे मी निदशमिास आणिू दतेे की, मुंिई पोनलसांचे ट्नवटर हडँल 

अनतशय उतकृष्ट आह.े  मी तया ट्नवटर हडँलवर मला भोईवाडा पोलीस स्टेशिशी 

संपकम  सार्ायचा आह ेअसे ट्नवट केले.  माझ्या ट्नवटला एका क्षणात तवररत प्रनतसाद 

दऊेि मला रात्री गस्तीवर असलेल्या दोि पोलीस कॉन्स्टेिलचा मोिाईल िंिर दणे्यात 

आला. माझी नविंती आह ेकी, अशा गोष्टींकडे गांभीयामिे लक्ष नदले पानहजे.  सामान्य 

माणसांिा ट्नवटर वगैरे हाताळता येत िाही.  तयामळेु एमटीएिएलच्या िंद असलेल्या 

लँडलाईि तािडतोि सरुु केल्या पानहजेत. कें द्र सरकारिे िीएसएिएल, एमटीएिएल 

नवकण्यासाठी काढले असले तरी तयाचे दषु्ट्पररणाम काय होत आहते ह ेतरी तयांिी 

आता लक्षात घ्यावे. 

 सभापती महोदय, प्रतयेक वेळी महाराष्ट्रावर आनण महानवकास आघाडी 

सरकारवर नवरोर्ी पक्षाकडूि टीका केली जाते. आताच माििीय नवरोर्ी पक्ष िेतयांिी 

उल्लेख केला की, निदाि मखु्यमंत्रयांच्या िावाची योजिा तरी िीट चालनवली पानहजे. 

मी नवचारु इनच्छते की, पी.एम.केअर फंड या योजिेला दशेाच्या पंतप्रर्ािांचे िाव 

आह.े  परंत ु मानहतीच्या अनर्कारात तया योजिेच्या िाितीत कोणतीच मानहती 

नमळणार िसेल तर तयातिू एकप्रकारे दशेाच्या पंतप्रर्ािांचे िाव खराि होते.  आपली 

सवांची जिािदारी आह ेकी, तयांचे िाव खराि होऊ दतेा कामा िये.  नवरोर्ी िाजचू्या 

सवम सन्माििीय सदस्यांिी तयांचा पगार, निर्ी पी.एम.केअर फंडमध्ये जमा केला ही 

िाि हा महाराष्ट्र कर्ीच नवसरणार िाही. 

डॉ.मनिषा कायंद.े... 
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 सभापती महोदय, एसआरए टॅससच्या िाितीत मला एक मागणी करायची 

आह.े एसआरएच्या खोल्या नवकत घेणारे लोक अनतशय सामान्य वगामतील असतात.  

िवीि जागा वा घर खरेदी करतािा रनजस्रेशि फी व स्टॅम्प ड्यटुी भरतो. परंत ु

दसुऱयांदा भरण्यात येणारी फी रान्सफर फी असते. परंत ुरान्सफर फी ही स्टॅम्प ड्यटुी 

इतकीच आकारली जात.े माझी या निनमत्तािे मागणी आह ेकी, एसआरएच्या घरांच्या 

िाितीत रान्सफर फी कमी आकारण्यात यावी.  रनजस्रेशि फी आनण रान्सफर फी 

यामध्ये काही तरी फरक असावा, जेणेकरुि गरीि लोकांिा तयाचा फायदा होईल. 

 सभापती महोदय, कें द्र सरकार ह ेमहाराष्ट्रावर सतत कसा अन्याय करीत आह े

तसेच िागररकांच्या नखशावर कसा डल्ला मारत आह ेयाचे उदाहरण मी सभागहृाच्या 

निदशमिास आणिू दतेे.  EPFO म्हणजेच कममचारी भनवष्ट्य निवामह निर्ीवर दणे्यात 

येणारे व्याज िनघतले तर २०१४-१५ मध्ये ८.७५ टसके होते.  तयािंतर ८.८ टसके , 

८.६५ टसके, ८.५५ टसके, ८.६५ टसके, ८.५ टसके, पनु्हा ८.५ टसके आनण २०२१-

२२ मध्ये ८.१ टसके इतके कमी झालेले आह.े  ज्यांचा पगार १५ हजार नकंवा तयापेक्षा 

जास्त आह ेतया कममचाऱयांचे पैसे कममचारी भनवष्ट्य निवामह निर्ीमध्ये गुंतनवले जातात.  

परंत ुया निर्ीवरील व्याज इतके कमी करुि कें द्र सरकार सामान्य लोकांच्या हसकाच्या 

निर्ीच्या व्याजावर डोळा ठेवणार आह े काय ? तब्िल ६ कोटी कममचाऱयांचा  

EPFO हा कें द्र सरकारकडे जमा असतो.  परंत ुतयाचे व्याज कमी करणे ही अतयंत 

गंभीर िाि आह.े 

 सभााती महोदय, कें द्र सरकारकडूि महाराष्ट्राला सापति वागणकू नदली जात 

आह.े  राज्य सरकारला कें द्र सरकारकडूि जीएसटीचा परतावा नमळत िाही.   कें द्रीय 

अिमसंकल्पात गजुरातवर सवलतींचा पाऊस पाडला गेला. यादिद्दल कोणाला वाईट 

वाटण्याचे काही कारण िाही.  महाराष्ट्र आनण गजुरात ह ेआई-मावशी आहते अस े

आपण म्हणतो.  परंत ुआमच्या नखशातले काढूि, आमच्या हसकाचे काढूि जर इतर 

राज्यांिा निर्ी नदला जाणार असेल तर ते महाराष्ट्र कदानप खपविू घणेार िाही.  

महाराष्ट्रातील उद्ोगर्दं,े पोटम,  कायामलये इतयादी आनिमक व्यवहाराची कें द्र े 

 

डॉ.मनिषा कायंद े .....गजुरातला िेण्यात आली. या माध्यमातिू कें द्र सरकारकडूि 
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हळूहळू मुंिई व महाराष्ट्राचे महत्त्व कमी करण्याचा जो घाट घातला जात आह ेतयाचा 

मी निषेर् करते. 

(सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती) 

 सभापती महोदया, महानवकास आघाडी सरकारिे खपू चांगली कामनगरी 

केलेली आह.े राज्य सरकार कोरोिा काळात नवकास दर वाढव ूशकले िाही तरी तो 

कमी दखेील झाला िाही.  सरकारचे उतपन्िाचे स्त्रोत कमी झाले असतािा सवम 

समाजातील सवम घटकांिा न्याय दतेा येईल याकडेच सरकारिे लक्ष नदले आह.े  

तयामळेुच राज्याच्या माििीय मखु्यमंत्रयांच ेिाव गेले तीि वषे दशेात पनहल्या पाच 

मखु्यमंत्रयांमध्ये आह,े ह ेमला अनभमािािे सांगावेसे वाटते. तसेच कें द्र सरकारच्या 

सशुासिािाितीत जो अहवाल आह ेतयामध्ये सदु्धा महाराष्ट्राचा दशेात नतसरा क्रमांक 

आह.े  नवरोर्ी पक्षािे नकतीही आरडोओरडा केला तरी वस्तनुस्िती लपिू राहत िाही.   

सवामत महत्त्वाची िाि अशी की, ह े सव्ह े राज्य सरकारचे िसिू ते कें द्र सरकारच े

आहते.  तयातिू ह ेनिनितपणे नदसिू येते की, महाराष्ट्रातील जिता ही महानवकास 

आघाडी सरकारसोित आह.े  

 मी सरकारचे पनु्हा एकदा अनभिंदि करते.  तसेच आपण मला िोलण्याची 

संर्ी नदल्यािद्दल आपलेही आभार मािते. 

 र्न्यवाद. जय नहदं, जय महाराष्ट्र. 

-------- 
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रामेश्वर खरात या मलुाचा झालेला मतृय,ू या संिंर्ी पॉईटं ऑफ इन्फमेशि 

उप सभापती : सन्माििीय सदस्य श्री.गोनपचंद पडळकर यांिी आपला पॉईटं 

ऑफ इन्फमेशि मांडावा. 

 श्री.गोनपचंद पडळकर : सभापती महोदया, पॉईटं ऑफ इन्फमेशिच्या 

माध्यमातिू मी एक िाि सभागहृाच्या निदशमिास आणिू दऊे इनच्छतो. 

 सभापती महोदया, १२ माचम, २०२२ रोजी होळकर िगर, ता.अंिड, 

नज.जालिा येिील र्िगर समाजाचा रामशे्वर अंकुश खरात िावाचा गरीि मलुगा 

पोहण्यासाठी नवनहरीवर गेला होता.  तयाची आनण समोरच्या मलुांची कोणतीही 

दशु्मिी िसतािा नकरकोळ वादातिू रामेश्वर खरात या मलुाला प्रचडं मारहाण करण्यात 

आली.  मारहाण झाल्यािंतर १२ तारखलेाच एमएलसी आली. वास्तनवक पाहता या 

प्रकरणी कलम ३०७ अन्वये गनु्हा दाखल करणे अपेनक्षत होते. परंत ुतो गनु्हा दाखल 

करण्यात आला िाही.  तया मलुाला जिरदस्त मारहाण करण्यात आली होती. तया 

मलुाला उपचारािम जालिा येिील खाजगी रुग्णालयात भरती करण्यात आले होत.े 

परंत ुकाल १३ माचम रोजी सायंकाळी ६.०० वाजता तया मलुाचा मतृय ूझाला. तया 

मलुाचा मतृय ूझाल्यािंतर संिंनर्तांवर गनु्हा दाखल झालेला आह.े   

 सभापती महोदया, आपण माििीय गहृ मंत्रयांिा निदशे द्ावेत की, या प्रकरणी 

वेळेत गनु्हा का दाखल करण्यात आला िाही याची चौकशी करावी.  सदरहू खिुाच े

प्रकरण जलद कृती न्यायालयात चालनवले पानहजे.  तसेच मतृ मलुाच्या कुटंुिाला 

न्याय नमळविू दणे्यासाठी िामांनकत सरकारी वनकलाची िेमणकू केली पानहजे. तो 

मलुगा आई-वनडलांसाठी एकुलता एक मलुगा होता.  मतृ मलुाच्या कुटुनिंयािा 

पढुील आयषु्ट्य जगण्यासाठी काही आनिमक मदत करण्याचा निणमय घतेा आला तर 

तो राज्य सरकारिे घ्यावा अशी मी नविंती करतो.  

 उप सभापती : मंत्री महोदयांिी या घटिेची दखल घ्यावी. 

 श्री.शंभरुाज दसेाई : सभापती महोदया, होय. 

               ------                               िंतर श्री.कांिळे..... 
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   पृ.शी. : अिमसंकल्पावर सवमसार्ारण चचाम  

मु.शी. : सि २०२२-२०२३ च्या अिमसंकल्पावर      

            सवमसार्ारण चचाम 

         ( चचाम पढेु सरुु .... 

 श्री. शनशकांत नशंद े (नवर्ािसभेिे निवडलेले) : सभापती महोदया, मी सि 

२०२२-२३ च्या अिमसंकल्पावर माझे नवचार व्यक्त करण्यासाठी उभा आह.े मी 

राज्याच्या अिमसंकल्पाच्या चचमेध्ये भाग घणेार आह.े राज्याचे माििीय उप 

मखु्यमंत्री तिा नवत्त मंत्री यांिी नवर्ािसभेत तर माििीय नवत्त राज्यमंत्री यांिी 

नवर्ािपररषदते अिमसंकल्प सादर केला. मागच्या कालावर्ीमध्य े कोरोिाची 

महामारी असतािा, जितेच्या, लोकांच्या अपेक्षा पणूम करण्याचे नशवर्िषु्ट्य 

महानवकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातिू उचलणे, आनिमक तटुीचा अिमसंकल्प 

सादर करीत असतािा फार अवघड होते. गेल्या २ वषांमध्ये राज्यातील जितेच्या 

माफक अपेक्षा पणूम करणारे अिमसंकल्प सादर करण्याचा प्रयति महानवकास आघाडी 

सरकारच्या माध्यमातिू करण्यात आला. शंभर टसके अपेक्षा पणूम होतील अशी 

वल्गिा मी करणार िाही. परंत ु सामान्य जितेला, लोकांिा अपेनक्षत असलेला 

अिमसंकल्प दणे्यात आला यािाित मी आघाडी सरकारचे मि:पवूमक अनभिंदि 

करतो. 

 सभापती महोदया, मी फार नवस्ततृपणे िोलतािा एक उहदारण म्हणिू सांगेि. 

कें द्र सरकारमध्ये कोरोिाच्या काळात खासदार नवकास निर्ी दखेील िांिनवण् यात 

आला होता. पण राज्यात कोरोिा काळात आमदार नवकास निर्ी वाढनवण्याचा 

इनतहास महाराष्ट्र राज्यािे करुि दाखनवला. ३ वषे खासदार निर्ीला िंर्ि होते. परंत ु

राज्य शासिािे आमदारांिा कामे करण्यासाठी नवकास निर्ीत वाढ करण्याच्या 

संदभामतिू फार चांगला निणमय घेतला. िऱ याच लोकांिी अपेक्षा व्यक्त केली आनण 

नवश्वास दाखनवला. आम्ही सवमजण २०-२५ वषे नवर्ीमंडळात काम करीत असतािा 

दर दोि वषांिी आमदार नवकास निर्ी वाढावा म्हणिू मागणी करायचो. कर्ी ५० 

हजार रुपये तर कर्ी १ लाख रुपये अशी अपेक्षा करतािा कर्ी तरी ५० लाख रुपये  
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श्री. शनशकांत नशंद े.... 

वाढावेत अशी अपेक्षा असायची. आदरणीय उप मखु्यमंत्री तिा नवत्त मंत्री श्री.  

अनजतदादा पवार, माििीय नवत्त राज्यमंत्री श्री. शंभरूाज दसेाई यांिी सध्याची महागाई 

पाहता, यकेु्रि व रनशया यधु्द सरुु आह ेह े पाहता, लोखडंापासिू अिेक वस्तुंच्या 

संदभामत महागाईचे अिेक उच्चांक गाठले जात असतािा येणाऱया काळात दखेील 

आमदार नवकास निर्ीला मदत करावी आनण वाढ द्ावी अशी अपेक्षा मी सदिामध्य े

करतो. 

 सभापती महोदया, मागच्या काळात एक िव्ह े तर अिेक संकटे राज्यावर 

आली. कोरोिाचे महाभयंकर संकट होते. मी टीका करणार िाही. पण कें द्र सरकारिे 

नकती मदत केली, राज्य सरकारिे नकती मदत केली, कें द्र सरकारिे महाराष्ट्रािाितचे 

पे्रम नकती आखडते घेतले ते पहावे. मघाशी गजुरातचा नवषय निघाला. गजुरातमध्ये 

उद्ोग का वाढत आहते, येिे का वाढत िाहीत असे नवचारण्यात आले. शेवटी 

ज्यांच्या हातामध्ये सत्ता असते तो प्रतयेक जण सत्तेचा उपयोग करण्याचा प्रयति करीत 

असतो. दशेाचे माििीय पंतप्रर्ाि असतील, आपल्या राज्यात निनिपतपणे चांगला 

नवकास व्हावा, गजुरात राज्य प्रिम क्रमांकावर यावे अशी अपेक्षा तयांिी करणे याला 

मी चकुीचे म्हणणार िाही. पण ददुवैािे महाराष्ट्राचे, मुंिईचे महत्त्व कमी करण्याचा 

प्रयति होतो तयािाित मला खतं व्यक्त करावीशी वाटते.  

 सभापती महोदया, मुंिईतील अिेक व्यावसानयक, अगदी नहरेिाजारापासिू 

अिेक व्यवसाय स्िलांतररत करण्याचा प्रयति होतो. गजुरातमध्ये औद्ोनगक हि उभ े

करण्याचे स्वप्ि दशेाच्या अिमसंकल्पात माििीय अिममंत्री सांगतात. मुंिईसारख्या 

आनिमक महािगरीतिू सवामत जास्त उतपन्ि दशेामध्ये जाते, तयाचे महत्त्व कमी होत े

का याची नचतंा मला वाटते. मी या संदभामत माििीय मंत्रयांिा सांगेि की, मुंिईच्या 

सवम सनुवर्ांिा तयांच्यासारख ेप्रार्ान्य दऊेि मुिंईला दखेील आंतरराष्ट्रीय स्तरापेक्षा 

मोठी िाजारपेठ करण्याचे आव्हाि अिमसंकल्पाच्या माध्यमातिू स्वीकारणे गरजेच े

आह.े कोरोिाच्या काळात लसीकरणापासिू सवम गोष्टी 

 

श्री. शनशकांत नशंद े.... 
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पोहोचनवण्यापयंत, सनुवर्ा दणे्यापयंत राज्य सरकार कुठेही कमी पडले िाही याचा 

मला उल्लेख करावा लागेल. 

सभापती महोदया,  निर्ीसंदभामत उल्लेख केला की, फक्त कागदावर तरतदू 

केली. प्रतयक्षात पैसे तया खातयाला नमळाले िाहीत, असा उल्लेख केला जातो.  

 सभापती महोदया, सन्माििीय नवरोर्ी पक्षिेते श्री. प्रवीण दरेकर यांिा 

अचािक आजच नशवसेिेचा कसा पळुका आला याचे मला आियम वाटू लागले 

आह.े पनहले एवढे प्रेम दाखनवले असते तर आमची आघाडीच झाली िसती. 

 श्री. प्रवीण दरेकर (िसिू) : तमु्हाला वाईट का वाटत आह े? 

 श्री. शनशकांत नशंद े: सभापती महोदया, मी तमुच्या मिातील हते ूसांगत आह.े  

 श्री. प्रवीण दरेकर (िसिू) : आमच्या मिात नशवसेिेिाित पे्रम आह.े  

 श्री. शनशकांत नशंद े: सभापती महोदया, आिंद आह.े मग सवम चौकशा िांिवा 

म्हणजे तमुचे पे्रम आपोआप नदसिू येईल.  

 श्री. प्रवीण दरेकर (िसिू) : तयांिी सांगावे. 

 श्री. शनशकांत नशद े: सभापती महोदया, सन्माििीय नवरोर्ी पक्षिेते श्री. प्रवीण 

दरेकर यांिी आजच प्रश्न काढला. मघाशी एका कॅनििेटमध्ये कोणता निणमय कसा 

घेतला, एका नवकासकाला कशी मदत केली यािाित सांनगतले. आमची सोयरीक 

िघत जा, काळजी घेत जा. निर्ी वाटप, खचम या संदभामतील नवषय आह.े शेवटी हा 

कामकाजाचा पररणाम असतो. राष्ट्रवादी काँगे्रसला झकुते माप नदले, यांिा नदले िाही 

असे म्हटले जाते. मात्र तमु्ही नकतीही प्रयति करा, तमु्ही जेवढे आमच्यामध्ये वाद 

निमामण करण्याचा प्रयति करता, तेवढी महानवकास आघाडी मजितू होते असा सध्या 

तरी आम्हा सवांिा नवश्वास आह.े महानवकास आघाडीची तशा पध्दतीिे कुठेही 

काहीही हालचाल होणार िाही. आपण स्वप्ि पहा. मी एक उदाहरण दतेो. खरे की 

खोटे मला माहीत िाही. पण मला असे समजले की, मध्यंतरी कें द्र सरकारकडे आपले  

 

श्री. शनशकांत नशंद े.... 
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काही लोक गेले होते आनण सरकार पाडण्याच ेनियोजि करण्यासंदभामत िसले होते, 

तेव्हा आपल्या श्रषे्ठींिी सांनगतले की, आपण सरकार पाडण्याच्या भािगडीत पडू 

िका. कोरोिाची पररनस्िती आह.े कोरोिाच्या पररनस्ितीिाित तयांिा अिभुव 

चांगला आह.े तयांिा ह ेसरकार चालव ूद्ा. कोरोिाची नस्िती संपल्यािंतर निनितपणे 

सरकार पाडण्याचा प्रयति करु. आमच्या कािावर अशी चचाम आली. पण ती चचाम 

खरी नकंवा खोटी ह ेमाहीत िाही. 

 सभापती महोदया, मी आज अनभमािािे सांगेि. कोरोिा काळात या सरकारिे 

सवम सनुवर्ा नदल्या. कोरोिा लढ्यात लागणाऱया सवम यंत्रणांिा अिमसहाय्य करण्याचे 

काम महाराष्ट्र राज्यािे शंभर टसके करुि दाखनवले. सवम राज्यांशी स्पर्ाम म्हणिू मी ह े

सांगत िाही. कें द्र सरकारमर्ील कोणीही, नकतीही आरोप करु द्ावेत. निवडणकुीच्या 

राजकारणामध्ये आरोप, प्रतयारोप होतात. महाराष्ट्रातिू दशेामध्ये कोरोिा पसरला 

असे सांनगतले गलेे. मी सांग ूइनच्छतो की, तयावळेी केलेल्या कें द्राच्या नदरंगाईमळेु 

कोरोिा पसरला हा िेट आरोप मी करतो. महाराष्ट्रािे राज्यातील गररिांिा दखेील 

मदत करण्याचा प्रयति करुि कोरोिा काळात राज्यात अडकलेल्या लोकांिा 

नशवभोजि िाळीपासिू, अन्िर्ान्य परुनवण्याचा नििय नियम िाजलूा ठेविू केला. 

आपल्याला हा इनतहास नवसरता येणार िाही. तसेच ह ेसवम करीत असतािा दसुऱया 

िाजलूा लगचे चक्रीवादळ आले, अनतवषृ्टी झाली. एक संकट िव्ह ेतर साततयािे 

महाराष्ट्रावर संकटे येत होती. तयावेळी सवांकडूि मागणी होत होती आनण तरीही सवम 

मागण्यांची पतूमता करण्याचा प्रयति माझ्या महानवकास आघाडी सरकारिे केला. 

                            िंतर श्री. खचे ....   
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श्री.शनशकांत नशंद.े... 

तेिील घरे पाण्यामध्ये गलेी होती तयासाठी मदत जाहीर करण्यात आली होती. १०० 

टसके मदत दणे्याचा प्रयति महानवकास आघाडी शासिािे केला आह.े याचा उल्लेख 

मला येिे करावा लागले. एखाद ेवेळी अचािक संकट येते अशा वेळी तरतदुीमर्ील 

१० ते २० हजार कोटी रुपये द्ावे लागतात. तयाचा समतोल राखण्याचे काम 

सरकारला करावे लागते. 

 सभापती महोदया, माििीय नवत्त मंत्री श्री.अनजत पवार यांिी गेल्या काही 

वषामपासिू महाराष्ट्रावर असलेला आनिमक िोजा व आनिमक गाडा चांगल्या पध्दतीिे 

चालनवण्याचा प्रयति केला तयािाित तयांचे कौतकु करणे गरजेचे आह.े ह ेसवम करीत 

असतािा िऱयाच लोकांिी  वेगवेगळी चचाम केली. शेतकऱयांच्या काही अपेक्षा 

असतात, नवरोर्ी पक्ष शासिाकडे अिेक मागण्या करतात. आनिमक तटू व तटुीचा 

अिमसंकल्प कशा पध्दतीिे कमी करावा याचे नियोजि करणे गरजेचे असत.े 

दारुिंदीिाित अिेक नवषय मांडण्यात आले. महसलू वाढीसाठी दारुनवक्री करणे हा 

पयामय होऊ शकत िाही. अिेक राज्य सरकारे महसलू वाढीसाठी निणमय घते असतात.  

भाजपच्या िेतया माजी कें द्रीय मंत्री उमा भारती यांिी काल स्वत: मध्य प्रदशेमध्ये 

जाऊि दारुिंदी करावी म्हणिू तयांिी दारुच्या दकुािावर हल्ला केला. अशी घटिा 

आपण पाहत आहोत. महसलूी तटू भरुि काढण्यासाठी राज्याचे उतपन्ि वाढनवण े

गरजेचे आह.े तयाचप्रमाणे एका िाजलूा उद्ोगपतींिा व नवकासकांिा सवलत 

नदल्याचे नवरोर्ी पक्ष िेते सांगत आहते, मदु्रांक शलु्काच्या सवलतीचा उल्लेख 

करण्यात आला. नवरोर्ी पक्ष िेतयांिी प्रामानणकपणे सांगावे की, राज्यातील 

उतपन्िाची तटू भरुि काढायची असेल तर उतपन्िाचे स्त्रोत आपण सांगायला पानहजेत. 

टीका करण्यापेक्षा उतपन्ि कसे वाढव ू शकतो यािाित सचूिा करायला पानहजे. 

अिमसंकल्पीय तटू भरुि काढण्यासाठी नवरोर्ी पक्ष िेतयांिी मागम सांगायला पानहजे. 

 सभापती महोदया, मागील सरकारमध्ये माििीय श्री.एकिाि खडसे महसलू 

मंत्री होते तयावेळी आम्ही नवरोर्ी पक्षात होतो. ५० हजार कोटी रुपये कजम काढण्याची 

पररनस्िती राज्यात निमामण झाली होती तयावेळी सरकारचे उतपन्ि वाढनवण्यासाठी  
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श्री.शनशकांत नशंद.े... 

तयांिी प्रस्ताव आणला होता की, भोगवटा क्रमांक १ चे भोगवटा क्रमांक २ करावे. 

शासकीय जागा नियनमत करतािा उतपन्ि वाढनवण्याचा कायदा प्रस्तानवत केला 

होता. सभागहृात सांनगतले होते की, उतपन्ि वाढविू सरकारला स्वत:च्या ताकदीवर 

उभे करण्यासाठी भोगवटा क्रमांक १ चे भोगवटा क्रमांक २ करण्यासाठी कायदा करणे 

गरजेचे आह.े िवी मुंिईचे माजी मंत्री श्री.गणेश िाईक यांिी एक प्रस्ताव आणला 

होता की, िरीमि पॉईचं्या समोरील िाजलूा समदु्रात भराव टाकूि जमीि निमामण करुि 

तया जनमिीची नवक्री करुि महाराष्ट्राची आनिमक घडी व्यवनस्ित व्हावी. असे प्रस्ताव 

सदिात व मंनत्रमंडळात चचलेा आले होते. कोरोिा काळात  सामान्य माणसू भरडला 

गेला िव्हता, तयावेळी कोणतयाही क्षेत्रातील उद्ोगपती व नवकासक  अडचणीत 

आले होते. तयांिा चालिा दणे्यासाठी कें द्र शासिािे व राज्य शासिािे सवलती नदल्या 

होतया. मदु्रांक शलु्क कमी करण्याचा निणमय राज्य शासिािे घेतला. माचम अखरेपयंत 

ही सवलत दते असतािा रेकॉडम पानहले तर तया कालावर्ीत सवामत जास्त खरेदी 

नवक्रीचे व्यवहार झाले आहते. 

 सभापती महोदया, टोल िासयांचा नवषय उपनस्ित करण्यात आला आह.े 

माििीय श्री.नितीि गडकरी कें द्रात मंत्री झाल्यावर तयांिी दशेात चांगल्या प्रकारे 

रस्तयाचे जाळे उभारले ह ेमी अनभमािािे सांगतो. प्रचंड प्रमाणात तयांिी निर्ी नदला. 

रस्ते तयार झाल्यावर टोल लागला. तयांिी असे सांनगतले होत े की, टोल 

लावल्यानशवाय प्रगती होऊ शकत िाही. मी व अिेक मंडळी खडे-नशवापरू येििू 

आणेवाडीच्या टोलिासयावरुि येतो. ररलायन्स कंपिीला ह ेकाम दणे्यात आले आह.े 

ररलायन्स कंपिीिे निकृष्ठ दजामचे काम केले व अिेक अपघात झाले आजपयंत तया 

रस्तयाचे काम पणूम झाले िाही. पणुे कॉन्सील हॉलमध्ये सवम लोकप्रनतनिर्ींिी कें द्रीय 

मंत्री माििीय श्री.नितीि गडकरी यांच्याकडे नविंती केली होती की, पणुे-िंगलोर 

रस्तयासंदभामतील निणमय घ्यावा व तोपयंत टोल आकारणी करु िये. परवा माििीय 

न्यायालयािे निणमय नदला व सरकारच्या वतीिे असे  सांगण्यात आले की, आता 

आम्ही टोल वसलूीचे काम सदर कंपिीला ि दतेा सरकार स्वत: टोल वसलू करणार  

श्री.शनशकांत नशंद.े... 
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आह.े तेिे कोणीही असले तरी टोलमाफी व टोलिंदी करण्याचा निणमय घेण्यात येत 

िाही. कोणतयाही सनुवर्ा िसतांिा वषामिवुषे लांित गलेले ह ेकरारिामे करुि टोल 

वसलुी करण्यात आली. मंत्री महोदयांिा माझी नविंती आह े की, हा प्रश्न कें द्र 

शासिाचा असला तरी राज्य शासिािे हस्तक्षेप करुि खडे-नशवापरू व आणेवाडी 

येिील लोकांसाठी रस्ता पणूम होईपयंत टोलमाफी करण्याचा निणमय आपणाला घ्यावा 

लागेल.  शेतकऱयांिाित दोि चांगले निणमय झाले असे माझे मत आह.े नियनमत कजम 

फेड करणाऱयांिा प्रोतसाहि रसकम ५० हजार कर्ी दणेार अशी तक्रार होत होती. 

अिममंत्री व सरकारिे सांनगतले होते की, ज्यावेळी आनिमक िाज ूभसकम होईल तेव्हा 

या शेतकऱयांिाित निणमय घेतला जाईल. काल जाहीर केलेल्या अिमसंकल्पात 

नियनमत कजम भरणाऱया शेतकऱयांिा लाभ दणे्याचा निणमय शासिािे घेतला. तयामळेु 

मी सरकारचे अनभिंदि करतो. 

 सभापती महोदया, भनूवकास िँकेचा प्रश्न अिेक नठकाणी होता. तयांची प्रॉपटी 

नवकण्यात आली. ९५० कोटी रुपये कममचाऱयांची दणेी द्ायची आहते असे नचत्र 

निमामण करण्यात आले. अिेक लोकांच्या मागण्या होतया,उपसा नसंचि योजिा होतया. 

या योजिासंदभामत निणमय करतािा शेतकऱयांिाित भनूवकास िँकेिाितचा नशसका 

होता तो उठनवण्यािािची मागणी होती. तो निणमय काल जाहीर झालेल्या 

अिमसंकल्पातिू करण्यात आला आह.े वीज दयेकािाित तक्रार आह.े 

एस.टी.महामंडळ, वीज महामंडळ यांिा आनिमक सहाय्य केल्यानशवाय ही महामंडळे 

व्यवनस्ित चाल ू शकत िाही. ही वस्तनुस्िती आपल्या समोर असतािा मी मंत्री 

महोदयांिा नविंती करतो की, मखु्यमंत्री महोदयांिी वीज महामंडळ व शेतकऱयांच्या 

वीज कपातीिाित काय निणमय घेता येईल यािाित सचूिा केलेल्या आहते. काही 

योजिा जाहीर करण्यात आल्या आहते. सरकारला माझी नविंती आह े की, वीज 

सवलत दते असतािा जो नियनमत वीज भरतो, तयांिा काही सवलत दतेा येते काय ? 

तयांिा व्याजात काही सवलत दतेा येते काय या संदभामतील निणमय घ्यावा लागेल.  

 

श्री.शनशकांत नशंद.े.. 
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 सभापती महोदया, राज्य सरकारिे पंचसतु्रीच्या माध्यमातिू वेगवेगळे कायमक्रम 

व वेगवेगळया उपाययोजिा करण्याचे प्रयति केले आहते. मराठी भाषा असले, 

महाराष्ट्र भवि असेल कशी अिेक कामे  करण्याचा निणमय सरकारिे घेतला आह.े 

संभाजी महाराजांच्या पणु्यनतिीच्या नदवशी तयांचे स्मारक व तेिील पररसराचा 

नवकास करण्याचा निणमय घेतला. अिेक गडनकल्ल्यांिा संरक्षण दणे्याचा प्रयति केला. 

मंत्री महोदय श्री.शंभरूाज दसेाई ह ेसाताऱयाचे आहते. 

        या िंतर श्री.िोरले... 
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श्री.शनशकांत नशंद.े............ 

संगम माऊली येिील स्मारकाचा, समार्ी स्िळाचा नवकास करण्यात यावा. िानशक 

येिील त्रयंिकेश्वर प्रमाणे राज्यातील कािाकोपऱयातिू लोक संगम माऊली येिे येतात. 

तेिे दशनक्रया नकंवा वेगवेगळया प्रकरचे र्ानममक कायम होतात. राज्यातील 

कािाकोपऱयातिू आलेल्या लोकांसाठी तेिे र्ममशाळा नकंवा र्ानममक कायम 

करण्यासाठी व्यवस्िा निमामण करण्यासाठी तरतदू करण्याची आवश्यकता आह.े 

लोक माती, रेतीवर िसिू र्ानममक कायमक्रम करतात. मला कल्पिा आह ेकी, तेिे शाहू 

महाराजांपासिू अेिक लोकांच्या स्मतृी व समार्ी स्िळ आहते. आपण मागील वेळी 

तया स्मतृी स्िळांचा नवकास करण्याचे जाहीर केले होते. शासिािे या संदभामत निणमय 

घेणे आवश्यक आह.े  

 सभापती महोदया, मघाशी मेरोचे काय झाले ह ेसांगण्यात आले. शासिािे 

जल वाहतकू, दळणवळ व मेरोसाठी निर्ी उपलब्र् करुि दणे्याचे आश्वासि नदलेले 

आह.े अिममंत्री महोदयांिी अिमसंकल्पात तसा उल्लेख केलेला आह.े कें द्र व राज्य 

शासिाच्या संयकु्त नवद्मािािे सरकार निनितपणे मेरोचे जाळे उभे करण्यासाठी प्रयति 

करील याची मला खात्री आह.े  

सभापती महोदया, मी सवम सन्माििीय सदस्यांच्या वतीिे मंत्री महोदयांिा 

नविंती करतो की, अिमसंकल्पात तरतदू करतािा नवर्ािपररषदतेील सन्माििीय 

सदस्यांिी सचूनवलेल्या नवकास कामांिा प्रार्ान्य दणेे गरजेचे आह.े मग रस्तयांची 

कामे असतील नकंवा इतर नवकास काम ेअसतील. आम्ही शंभर टसके म्हणत िाही, 

परंत ुनवर्ािपररषदतेील सन्माििीय सदस्यांिी सचूनवलेल्या नवकास कामांिा प्रार्ान्य 

दणेे गरजेचे आह.े आपण पंतप्रर्ाि ग्राम सडक योजिा, मखु्यमंत्री ग्राम सडक 

योजिेसाठी करण्यात आलेल्या तरतदुीचा उल्लेख केला. नवर्ािसभेतील 

लोकप्रनतनिर्ी असो नकंवा नवर्ािपररषदतेील लोकप्रनतनिर्ी असो. लोकप्रनतनिर्ींिी 

सचूनवलेल्या नवकास कामांिा प्रार्ान्य दणेे गरजेचे आह,े असे मला वाटते. शासिािे 

तशा प्रकारचा निणमय घ्यावा, अशी माझी नविंती आह.े  
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श्री.शनशकांत नशंद.े............ 

 सभापती महोदया, तीिमके्षत्र नवकास योजिेंतगमत अिेक मंनदरांचा नवकास 

करण्यासाठी तरतदू करण्यात आलेली आह.े आपण कोरोिा काळात घंटािाद करीत 

होता आनण आम्ही आरोग्य मंनदराचे काम करीत होतो..... 

 उप सभापती : आपले भाषण सरुु होऊि २०-२२ नमनिटे झालेली आहते. 

अिमसंकल्पावरील सवमसार्ारण चचेत ३५ सन्माििीय सदस्यांिा भाग घ्यावयाचा 

आह.े अिमसंकल्पावरील चचेसाठी वेळ ठरविू नदलेली आह.े सरुुवातीला िोलणाऱया 

सन्माििीय सदस्यांिी जास्त वेळ घेतला तर शेवटी िोलणाऱया सन्माििीय सदस्यांवर 

अन्याय होतो. 

 श्री.शनशकांत नशंद े : सभापती महोदया, जलसंपदा नवभाग उपसा नसंचि 

योजिेच्या िाितीत सांगली नजल्याला झकुते माप दतेे, इकडे दते िाही असे अिेक 

प्रश्न उपनस्ित करण्यात आले. मंत्री महोदय तया संदभामत उत्तर दतेील. सांगली 

नजल्यात दषु्ट्काळी भाग आह.े सन्माििीय सदस्य श्री.गोनपचंद पडळकर सभागहृात 

उपनस्ित आहते. आपण तयांच्याकडे नवचारणा करावी. सातारा नजल्यातिू दषु्ट्काळी 

भागाला पाणी नमळते, आपण सांगली नजल्याला फायदा दतेो. उपसा नसंचि योजिा 

महागड्या असल्या तरी तया गरजेच्या आहते. उपसा नसंचि योजिेचा लाभ 

नदल्यािंतर तो भाग सपुीक होऊ शकतो. मला आठवते की, मी मंत्री असतािा 

स्व.आर.आर.पाटील साहिेांकडे कायमक्रमासाठी गेलो होतो. ज्यावेळी २३ गावाच्या 

योजिेचे पाणी माळरािावर आले तयावेळी तयांच्या चेहऱयावरील आिंद आम्ही 

िनघतला होता. तयांिी स्वत: कॅिॉलच्या पाण्यात डुिकी घेऊि माझी २० वषामची 

प्रनतक्षा संपली असे आिंदािे सांनगतले. म्हणजे दषु्ट्काळाची दाहकता नकती होती ह े

यावरुि आपल्या लक्षात येईल. नवदभम, मराठवाडा अशा नठकाणी या नियोजिाच्या 

माध्यमातिू १९ कोटी रुपयांची तरतदू केलेली आह.े शासिािे तयाच े िॅलनन्संग 

करण्याचा प्रयति करावा. खरोखर जेिे गरज आह ेतया गाभागातील दषु्ट्काळ कमी 

करण्यासाठी नियोजि करणे खपू गरजेचे आह.े 
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श्री.शनशकांत नशंद.े............ 

 सभापती महोदया, िैलगाडी शयमत आयोनजत केली जाते. िैलगाडी 

शयमतीसाठी कोणी परवािगी घेतली यािाित मी िोलणार िाही. परंत ु िैलगाडी 

शयमतीिाित मी माििीय श्री.सिुील केदार साहिेांचे निनितपणे कौतकू करतो. मी 

राज्य शासिाचा दखेील उल्लेख करतो. िैलगाडा शयमतीसाठी प्रतयेकािे प्रयति केले. 

माििीय श्री.सिुील केदार यांिी िैलगाडा शयमतीसाठी खपू प्रयति केले. तयांिी 

शासिाच्या वतीिे सरकारी वनकलांच्या दालिात जाऊि चचाम केली. त ेनदल्ली येिे 

गलेे आनण िैलगाडा शयमत सरुु करण्यासाठी प्रयति केला. तयामळेु तयांचे मी 

मिापाासिू अनभिंदि करतो.  

 सभापती महोदय, राज्य शासिािे महसलू वाढनवण्यासाठी प्रयति करण े

आवश्यक आह.े माििीय नवरोर्ी पक्षिेतयांिी सांनगतले की, महसलू नवभागाच्या 

संदभामत परवािगी घेणे आवश्यक आह,े २५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नकंमतीच्या 

िस्तया अडनवल्या जातात. आपल्याला कल्पिा आह ेकी, माििीय श्री.अनजत पवार 

साहिेांकडे नवत्त नवभागाची कमाि आह,े ते जो निणमय घेतात तयामध्ये कोणतयाही 

प्रकारची तडजोड होत िाही. ते जागच्या जागी निणमय घेतात याची नवरोर्कांिा सदु्धा 

कल्पिा आह.े शासि अनतशय चांगले काम करीत आह.े  

सभापती महोदया, मी कोरेगाव पंचायत सनमतीच्या इमारतीसंदभामत मागणी 

केली होती. पंचायत सनमतीचे काम २-३ नठकाणी सरुु आह,े २-३ नठकाणी इमारती 

भाड्यािे घेण्यात आलेल्या आहते. आता पंचायत सनमतीच्या इमारतीसाठी जागा 

उपलब्र् झालेली आह.े कोरेगाव येिे पंचायत सनमती निमामण करण्यासाठी मागणी 

केलेली असतािा दखेील अिमसंकल्पात तरतदू करण्यात आलेली िाही. ह े

सावमजनिक काम आह.े महानवकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातिू ह ेकाम व्हावे. 

शासिािे सदर काम मंजरू करावे, अशी माझी नविंती आह.े  

सभापती महोदया, महाराष्ट्र स्वानभमािािे उभा रानहला पानहजे. महाराष्ट्राची 

अिमव्यवस्िा सरुळीत चालली पानहजे. मी अनभमािािे सांगतो की, सरकार दशेाची 
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श्री.शनशकांत नशंद.े............ 

अिम व्यवस्िा व राज्याची अिम व्यवस्िा स्वत:च्या ताकदीवर उभी करण्याचा प्रयति 

करीत असतािा, सवम गोष्टींिा सामोरे जातािा, सवम सामान्य लोकांचे प्रश्न 

सोडनवण्यासाठी कनटिद्ध आह.े शासि येणाऱया संकटांिा ताकदीिे उत्तर दईेल. 

राज्यातील जितेच्या अपेक्षा पणूम करण्यासाठी लागणारा निर्ी उपलब्र् करुि 

दणे्यासाठी शासि निनितपणे प्रयति करील. माििीय नवत्त मंत्रयांिी मांडलेल्या 

अिमसंकल्पाचे स्वागत करुि मी माझे दोि शब्द संपनवतो. 

------- 

  



14-03-2022 (असुधारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) QQ - 226 
GRB/AKN/KTG प्रथम श्री.खर्चे 18:00 

 

 

उप सभापती : मी सभागहृाच्या निदशमिास आणिू दऊे इनच्छते की, 

अिमसंकल्पावरील सवमसार्ारण चचेत ३५ सन्माििीय सदस्य भाग घेणार आहते. जे 

सन्माििीय सदस्य शेवटी िोलतात, जे सदस्य ज्येष्ठ िाहीत तयांिी दोि नमनिटात 

भाषण संपवावे असे आम्हाला िाईलाजास्तव सांगावे लागते. प्रतयेक पक्षाच्या वतीिे 

सरुुवातीला जे सन्माििीय सदस्य िोलले तयांिी २०-२५ नमनिटे भाषण केलेले आह.े  

प्रतयेक सन्माििीय सदस्यांिी स्वयंनशस्त पाळूि १० नमनिटात भाषण पणूम केले तर 

शेवटी िोलणाऱया सन्माििीय सदस्यांिा दखेील िोलण्याची परेुशी संर्ी नमळेल. 

अिमसंकल्पावरील चचसेाठी ३ नदवसाची अवर्ी निनित करण्यात आलेला आह.े 

आपण सन्माििीय सदस्यांिा िोलण्यासाठी आग्रह करु िये. आपण सवांिीच 

िोलतािा वेळेची मयामदा पाळली तर िरे होईल. (...अडिळा...) अनर्वेशि २५ 

तारखपेयंत चालणार असले तरी आपल्याला अिमसंकल्पावरील सवमसार्ारण चचाम 

३ नदवसात पणूम करावयाची आह.े आपण तसा निणमय घेतलेला आह.े आपण 

अिमसंकल्पावरील सवमसार्ारण चचाम दपुारी ३.३० वाजता सरुु केली. म्हणजे आता 

पयंत ४-५ सन्माििीय सदस्यांची भाषणे व्हावयास पानहजे होती. ठीक आह,े माििीय 

नवरोर्ी पक्षिेतयांचा तो सन्माि असतो. आपण मंत्री महोदयांच्या उत्तराच्या 

भाषणासाठी सदु्धा वेळ ठरविू दतेो. परंत ुसन्माििीय सदस्य भाषणे करतािा वेळेची 

मयामदा पाळत िाहीत. मी नकतीही वेळा िेल वाजनवली तरी ते ऐकत िाहीत, आम्हाला 

न्याय नमळत िाही आनण १५-२० नमनिटे िोलण्याची संर्ी नमळाली तरी आम्हाला 

िोलण्यासाठी िोडाच वेळ नमळाला असे सांनगतले जाते. आपल्या सवांची 

पररणामकारकता चांगली आह,े सवांचा चाहता वगम आह.े सन्माििीय सदस्यांिी १० 

नमनिटात भाषणे संपनवली तर दसुऱया सदस्यांवर अन्याय होणार िाही. जे सन्माििीय 

सदस्य शेवटी िोलतात तयांच्यावर अन्याय होतो. मी अिेक नदवस शेवटच्या िाकावर 

िसत होते. मी आपल्याला सवांकडूि सहकायामची अपेक्षा करते.  

श्री.प्रवीण दरेकर : सभापती महोदया, आपण िेहमीच सन्माििीय सदस्यांच े

प्रिोर्ि व तयांिा िोलण्यासाठी वेळ कसा नमळेल यासाठी प्रयति करीत असतात. 

माझी आपल्याला नविंती आह ेकी, ज्या सन्माििीय सदस्यांिा कामकाजात स्वारस्य 
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श्री.प्रवीण दरेकर...... 

आह े ते रात्री उनशरापयंत सभागहृात उपनस्ित असतात. आपण सभागहृाची वेळ 

वाढनवली तरी आमची सवांची उनशरापयंत िसण्याची तयारी आह.े जे सन्माििीय 

सदस्य शेवटी िोलतात तयांिा िोलण्यासाठी जास्त वेळ नमळत िाही. सन्माििीय 

सदस्यांिा मतदारसंघातील मदु्द े मांडावयाचे असतात, आपले म्हणणे मांडावयाच े

असते. सन्माििीय सदस्यांची सभागहृात उनशरापयंत िांिण्याची तयारी आह.े  

उप सभापती : प्रतयेक सन्माििीय सदस्यांिी २० नमनिटे भाषण केले तर २५ 

तारखपेयंत अिमसंकल्पावरील सवमसार्ारण चचाम पणूम होणार िाही, असे चालणार 

िाही.  

        यािंतर श्री.सांगळे...... 
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उप सभापती... 

आज आपण संध्याकाळी ७.०० वाजेपयंत नकंवा रात्री ८.०० वाजेपयंत सदिात 

उपनस्ित रानहलो तरी आपल्याला उद्ा सकाळी १०.०० वाजता सदिामध्ये याव े

लागणार आह.े आपल्या सदिामध्ये ७८ सदस्य असले तरी नवर्ािसभा सदिातील 

२८८ सदस्यांपेक्षा येिे जास्त चचाम होत असते. तयामळेु सन्माििीय सदस्यांिी सि 

२०२२-२०२३ च्या अिमसंकल्पावर आपापले नवचार व्यक्त करीत असतािा १०-१० 

नमनिटांची मयामदा पाळल्यास ते योग्य होईल.  
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श्री.रणनजतनसंह मोनहते-पाटील (नवर्ािसभेिे निवडलेले) : सभापती महोदया, 

सि २०२२-२०२३ च्या अिमसंकल्पावर माझे नवचार व्यक्त करण्यासाठी मी उभा 

आह.े  

सभापती महोदया, माििीय नवत्त मंत्रयांिी सदिामध्ये सि २०२२-२०२३ चा 

अिमसंकल्प सादर करीत असतािा महाराष्ट्राची इकॉिॉमी एक नरनलयि डॉलसमची 

होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आह.े मी शासिाचे एका गोष्टीकडे आवजूमि लक्ष वरे् ू

इनच्छतो की, राज्याची इकॉिॉमी एक नरनलयि डॉलसमची झाली पानहजे यािद्दल 

कोणाचेही दमुत िाही. आपल्या दशेात एक निलीयि डॉलसम म्हणजे साडेसात हजार 

कोटी रुपयांपयंत उलाढाल असलेल्या केवळ ८८ स्टाटम अप कंपन्या कायमरत आहते. 

आपण तयांिा यिुीकॉि असे म्हणतो. सदर ८८ कंपन्यापैकी महाराष्ट्रात नकती कंपन्या 

आहते हा संशोर्िाचा नवषय आह.े यािाित सदिाला मानहती नमळाल्यास िरे होईल. 

माििीय नवरोर्ी पक्षिेतयांिी तयांच्या भाषणामध्ये सवम आकडेवारी िमदू केलेली 

असल्यामळेु मी तया आकडेवारीमध्ये जाणार िाही. आपल्या राज्याची आनिमक 

राजर्ािी असलेल्या मुिंईत आयआयटीसारख े कें द्र तसेच जगनवख्यात शैक्षनणक 

संस्िा आहते. तया माध्यमातिू अिेक शास्त्रज्ञ व संशोर्ि करणारे मान्यवर झालेले 

आहते..... 

(सन्माििीय सदस्य श्री.राजहसं नसंह ह ेसन्माििीय सदस्य श्री.रणनजतनसंह मोनहते-

पाटील यांिा क्रॉस करुि जातात.) 

उप सभापती : मी सन्माििीय सदस्य श्री.राजहसं नसंह यांिा सांग ूइनच्छते 

की, आपण िवीि सदस्य आहात. सदिामध्ये सन्माििीय सदस्यांचे भाषण सरुु 

असतािा आपण तयांिा क्रॉस ि करता तयांच्या मागे जावयास पानहजे होते. नकंवा 

नफरुि मागे िसावयास पानहजे होते.  

श्री.राजहसं नसंह : सभापती महोदया, ठीक आह.े    

 श्री.रणनजतनसंह मोनहते-पाटील : सभापती महोदया, आपण मलूभतू प्रश्नांकडे 

दलुमक्ष केलेले आह.े ॲग्री प्रोसेनसंग यनुिटमध्ये काही व्हलॅ्य ूॲडेड केलेले आह ेका ?  

श्री.रणनजतनसंह मोनहते-पाटील..... 
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आपल्या राज्यात जवळपास सव्वाकोटीपयंत पशरु्ि आह.े तया पशरु्िाकररता 

आवश्यक असलेले वैद्कीय उपचार व दवाखािे यांची मोठया प्रमाणात कमतरता 

भासत आह.े आपल्या राज्यात पशवुैद्कीय डॉसटसमची संख्या ६ हजारांपेक्षा कमी 

आह.े आपण प्रगतशील राज्य, कृषीप्रर्ाि दशे अशा प्रकारचा उल्लेख करीत 

असतािा माझ्या मानहतीप्रमाणे आपल्या राज्यातील कृषी महानवद्ालयांमध्ये अद्ाप 

ऑगेनिक शैक्षनणक कायमक्रम सरुु िाहीत. आज दखेील आपल्याला सेंद्रीय शेती 

करण्यासाठी ऑगेनिक सनटमनफकेट घ्यावयाच े असल्यास ते कुठे नमळते याची 

कोणालाही मानहती िसते. माझी आई शेती करते. मी माझ्या आईला असे नवचारले 

होते की, आपण सेंद्रीय शेती का केली िाही ? यावर नतिे मला सांनगतले की, 

तयाकररता आवश्यक असलेले ऑगेनिक सनटमनफकेट कोठूि घ्यावयाचे यािाित मला 

काही माहीत िाही. कोल्हापरू येिील श्रीमती मोनिका मोनहते माझ्या पररचयाच्या 

आहते. तया अनतशय उत्तम प्रकारची सेंद्रीय शेती करतात.  मी त यांच्याकडे यािाित 

नवचारणा केली होती. तयांच्याकडे प्रायव्हटे ऑगेनिक सनटमनफकेट नमळते, शासकीय 

ऑगेनिक सनटमनफकेट नमळत िाही. तयांच्याकडूि नदल्या जाणाऱया प्रायव्हटे ऑगेनिक 

सनटमनफकेटकररता २५ हजार रुपये खचम येतो. गारपीट झाल्यास शासिाकडूि 

शेतकऱयांिा एकरी ३ ते ४ हजार रुपये िकुसाि भरपाई नदली जाते. याउलट सेंद्रीय 

शेती करण्यासाठी प्रायव्हटे ऑगेनिक सनटमनफकेटकररता २५ हजार रुपये खचम कराव े

लागतात. सभापती महोदया, आपल्या राज्यात दशेी वाि, दशेी गायी, दशेी शेळया 

मेंढया घ्यावयाच्या झाल्यास तया उपलब्र् होत िसतात. तसेच दशेी वाि कुठे 

उपलब्र् होते, याची आपल्याकडे कोणतीही मानहती िाही. तयामळेु आपल्या 

राज्याची इकॉिॉमी एक नरनलयि डॉलसमपयंत न्यायची असल्यास उपरोक्त सवम गोष्टी 

व्हलॅ्य ू ॲडेडमध्ये आणणे अतयावश्यक आह.े आपण राज्यात चीज तयार 

करण्यासाठी नकती उपक्रम, प्रनशक्षण कें द्र सरुु केली आहते, तया संदभामत आतापयंत 

नकती शेतकऱयांिा मानहती दणे्यात आली, तयाचे माकेनटंग करण्यािाित 

शेतकऱयांपयंत नकती ज्ञाि पोहोचनवण्यात आले ? मी येिे मलूभतू गोष्टी सांगत आह.े 

मला शासिाच्या चकुा सांगत असतािा कोणतीही वेगळी टीका-नटप्पणी करुि   

श्री.रणनजतनसंह मोनहते-पाटील..... 
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राजकारण करायचे िाही. आपल्याला महाराष्ट्र पढेु न्यायचा आह.े ही आपल्या 

सवांची सामनुहक जिािदारी आह.े  

 सभापती महोदया, पोल्री फाममसंिंर्ी सांगायच ेझाल्यास दशेी कोंिडया व 

दशेी अंडयांची िाजारात मोठी मागणी असते. करोिा काळात तयासंिंर्ी काही 

अपप्रचार झाला असेल. परंत ुआज दशेी कोंिडया नमळत िाहीत. दशेी कोंिडयांची 

मागणी साततयािे वाढत असतािा िायि सारखी संस्िा दशेी कोंिडयांच ेवाि तयार 

करीत आह.े परंत ुते नकती प्रमाणात उपलब्र्ता होणार आह,े तयाकररता भनवष्ट्यात 

कशाप्रकारे औषर्ोपचार करायचा ? यािाित कोणीही मानहती दणे्यासाठी तयार 

िाही. संपणूम जग तसेच आपला दशे स्टाटम अपिाित चचाम करीत आह.े माििीय 

पंतप्रर्ाि श्री.िरेंद्र मोदी साहिे तयासंिंर्ी मोठा प्रचार करीत आहते. महाराष्ट्र स्टाटम 

अपमध्ये कोठे आह े? हदै्रािाद यिेे तिेील राज्यािे स्टाटम अपकररता इमारत िांर्िू 

नदली. तसेच तयांिा २ वषांकररता आवश्यक असलेल्या भांडवलाकररता तेिील 

शासिाकडूि तयांिा मदत केली जाते. मुंिई ही राज्याची आनिमक राजर्ािी असिू 

मुंिईत सवम जागनतक िँका आहते. परंत ु शासिािे स्टाटम अपकररता भांडवल 

उभारणीसाठी कोणतया प्रकारची मदत केली नकंवा प्रोतसाहि नदले आह े ? 

आपल्याला या सवम गोष्टी कराव्या लागतील. जेणेकरुि राज्याची इकॉिॉमी एक 

नरनलयि डॉलसमपयंत पोहोच ूशकेल. अन्यिा भाषणे, मीनडया, वतममािपत्रांसाठी सवम 

काही होत राहील. परंत ुआपल्याला तया मलूभतू प्रश्नाच्या खोलवर जावे लागणार 

आह.े अशी मी या निनमत्तािे आपल्याला नविंती करतो.  

 सभापती महोदया, मी कोकणातील सन्माििीय सदस्यांिा िंदरांच्या 

किेसटीव्हीटी संिंर्ी सांग ू इनच्छतो की, आपल्या येिील जयगड िंदरावर 

दळणवळणाच्या सार्िांअभावी मोठया प्रमाणात वाहतकू होऊ शकत िाही. 

याकररता सवांिा जेएिपीटी नकंवा मुंिईच्या िंदरांवर येण्याची गरज िाही. आपल्या 

राज्याला साडेसातशे नक.मी. समदु्र नकिारा लाभला आह.े तयावर असलेली िंदरे 

आपण नवकनसत केली पानहजेत. जयगडच्या िंदरावर फक्त एक तार असल्यामळेु  

श्री.रणनजतनसंह मोनहते-पाटील..... 
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तेििू मोठे कंटेिर जाऊ शकत िाही. मी नदलेल्या मानहतीमध्ये काही चकू असल्यास 

आपण तयात दरुुसती करावी. ती तार कोणी टाकली आह,े याची कोणालाही मानहती 

िाही. ही मोठी शोकांनतका आह.े अशा प्रकारे नकरकोळ कारणांमळेु िंदरांवरुि 

वाहतकू होत िसल्यास ही िाि  योग्य िाही. शासिािे औरंगािाद तसेच िागपरू येिे 

नवमाितळे सरुु करुि कागोहिची निनममती केली आह.े तेिे अिेक लहाि गोष्टींमळेु 

अडचणी येत असतात. आपल्याला तया माध्यमातिू जगाच्या िाजारपेठेत औद्ोनगक 

नकंवा शेतीमाल पाठनवण्यासाठी िारकाईिे लक्ष दणे्याची आवश्यकता आह.े  

 सभापती महोदया, सन्माििीय सदस्यांिी मघाशी सन्माििीय सदस्यांिी यकेु्रि 

रनशया यदु्धासंिंर्ी उल्लेख केला होता. जवळपास २ लाख नवद्ािी तया दशेांच्या 

पररसरामध्ये वैद्कीय नशक्षण घेत होते. तयात भारताच्या इतर राज्यांमर्ील नवद्ािी 

अस ू शकतील. अशा प्रकारे तया दशेामध्ये वैद्कीय नशक्षण घेणारे महाराष्ट्रातील 

नवद्ािी परत आल्यािंतर ते यकेु्रि नकंवा रनशयामध्ये वैद्कीय नशक्षण घेण्यासाठी 

पनु्हा जाऊ शकत िसल्यास तयांच्याकररता पढुील वैद्कीय नशक्षण दणे्यासाठी 

शासिािे कोणती कायमवाही केली आह े ? आपण राज्यात २ वषांपासिू करोिा 

पररनस्िती िघत आहोत. तया अिषुंगािे शासिाच्या वतीिे प्रतयेक नजल्हयामध्ये 

पीपीपी तत्त्वावर वैद्कीय शैक्षनणक संस्िा, वैद्कीय कॉलेज नकंवा रुग्णालये निमामण 

केली पानहजेत. या संदभामत शासिािे सवम कायमवाही करावी असे िाही. या िाितीत 

पीपीपी मॉडेल तयार करुि प्रतयेक नजल्हयाला एक वैद्कीय शैक्षनणक संस्िा नदली 

पानहजे असे ि ठेवता उपरोक्त नवद्ार्थयांसाठी आनण िवीि येणाऱया नवद्ार्थयांकररता 

वैद्कीय नशक्षण उपलब्र् होण्यासाठी शैक्षनणक सार्ि उभे राहण्यासाठी शासिािे 

प्रयति करणे आवश्यक आह.े  

 सभापती महोदया, पयमटि के्षत्रात गोवा राज्य एक पाऊल पढेु जात आह.े तेिे 

हाय एंड पयमटि टुररझम करण्यासाठी र्ोरण आखले जात आह.े आपल्या 

महाराष्ट्रातील तीिमके्षत्र, समदु्र नकिारा, नवनवर् जंगले असो तसेच तळुजा भवािी 

मंदीर, पंढरपरू, असकलकोट के्षत्र असो, सोलापरूमध्ये चारही िाजिेू तीिमके्षत्र आहते.  

श्री.रणनजतनसंह मोनहते-पाटील..... 
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सोलापरूमध्ये एका वषाममध्ये जवळपास २ कोटी पयमटक येत असतात. तिेे 

उजिीसारख े मोठे जलाशय आह.े तेिे मोठया प्रमाणात पयमटिाची सार्िे निमामण 

करण्यासाठी शासिािे ठोस पावले टाकली पानहजेत. जेणेकरुि आपण राज्यातील 

इकॉिॉमी एक नरनलयि डॉलसमपयंत पल्ला गाठू शकतो. अशा प्रकारे मी शासिाला 

नविंती करतो व माझे मिोगत पणूम करतो, र्न्यवाद. 

     ----------- 

       यािंतर श्री.गागरे...... 
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 उप सभापती : सन्माििीय सदस्य श्री.रणनजतनसंह मोनहते पाटील यांिी वेळेत 

व मदु्दसेदु भाषण केले आह.े मी अनभप्राय दते े असे िाही, पण आपण  खरोखर 

कौतकुास्पद मांडणी केली आह.े मंत्री महोदय तयाची दखल घेतील याची मला खात्री 

आह.े  

      ----- 
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 श्री.राजेश राठोड  (नवर्ािसभेिे निवडलेले ) : सभापती महोदया, महाराष्ट्राचे 

लोकनप्रय मखु्यमंत्री, नवकासनप्रय माििीय उपमखु्यमंत्री तिा अिममंत्री, माििीय अिम 

राज्यमंत्री यांचे मी मिापासिू आभार माितो की, आपण मजितू, नवकासनप्रय व 

महाराष्ट्राच्या भनवष्ट्याला चालिा दणेारा अिमसंकल्प मांडला आह.े तयाचिरोिर दोि 

वषामच्या कठीण काळामध्ये उतकृष्ट अशी आरोग्य सनुवर्ा दणेारे सावमजनिक आरोग्य 

मंत्री, वैद्कीय नशक्षण मंत्री यांचेदखेील मी महाराष्ट्राच्या जितेच्या वतीिे आभार 

माितो  व अनभिंदि करतो. या अिमसंकल्पात मिषु्ट्यिळ नवकास, दळणवळण, 

उद्ोग, कृषी, आरोग्य या सवम के्षत्रास अनतशय चांगला निर्ी या अिमसंकल्पात 

महानवकास आघाडीिे नदलेला आह.े कृषी व संलग्ि के्षत्रासाठी २३ हजार कोटी रुपये, 

सोयािीि कापसू नवकास नवशेष कृती योजिेसाठी तीि वषामत एक हजार कोटी रुपये, 

मखु्यमंत्री शास्वत नसंचि योजिेअंतगमत शेततळयाचा समावशे करुि अिदुािाच्या 

रकमेत ५० टसके वाढ या व अशा काही ठळक िािी मी मदु्दाम उल्लेख करीत आह.े 

दळणवळणाच्या िाितीत मखु्यमंत्री ग्रामसडक योजिा टप्पा दोि अंतगमत १० हजार 

नकलोमीटर लांिीच्या  रस्तयासाठी ७५०० कोटी, पणुे िानशक मध्यम व अनतजलद 

रेल्वे प्रकल्पासाठी १६३९ कोटी, तयाचिरोिर िांदडे जालिा िलेुट रेि, पररवहि 

महामंडळास िवीि ३ हजार िसगाडया खरेदीचा नवषय असेल, १०३ िसस्िािकांच े

आर्नुिकीकरण करणे या अतयंत महतवपणूम िािीकडे मी आपले लक्ष वरे् ूइनच्छतो. 

महाराष्ट्राच्या नवकासामध्ये दळणवळणाची अतयंत महतवाची भनूमका आह,े  कृषी 

नवभागाची व नसंचि के्षत्राचीही आह.े िाटी, सारिी व महाज्योती या संस्िांिा नवनवर् 

योजिेसाठी प्रतयेकी २५० कोटी रुपये या शासिािे अिमसंकल्पात नदलेले आहते. मी 

मिापासिू अिममंत्री व अिमराज्यमंत्री यांचे आभार माितो. तयाचिरोिर माझ्या 

नवभागासाठी नविंती करतो की, सावमजनिक िांर्काम नवभाग अंतगमत पेवा पाटी 

िळडोह ते नकतामपरू गावाला जोडणाऱया रस्तयावरील पलू, नकतामपरू ते नकतामपरू तांडा 

यास जोडणारा पलू आनण रस्तयाची सरु्ारणा िािाडम अंतगमत व्हावी. िायगाव टोल त े

जयपरू रस्तयाची सरु्ारणा रंुदीकरणासह व्हावी. उस्वद ते मंठा रस्तयाचे रंुदीकरण 

व्हावे, उमरखडेा ते मेसखडेा जोडरस्तयाचे डांिरीकरण पलुासह सरु्ारणा करणे, मंठा 

ते माळनकणी रस्तयाची सरु्ारणा करणे, मंठा शहराचे िाहय वळण रस्ता डांिरीकरण 
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 करणे, मंठा उस्वद रोड ते शासकीय कायामलय पररसर  िांर्काम करणे, शेगाव पंढरपरू 

रस्ता, नपंपरखडेा पाटी ते मरुुमखडेा पयमत डांिरीकरण करणे, लावणी, आडाम तोलाजी 

सावरगाव या जोडरस्तयाचे काम करणे यािाित या कामांचा समावेश या 

अिमसंकल्पात करण्यासाठी मी नविंती करीत आह.े  

 सभापती महोदय, महाराष्ट्रात मराठवाडा नवभाग मागासलेला आह,े 

मराठवाडयात जालिा नजल्हा व तयातील मंठा तालकुा हा मािव नवकास 

निदशेांकामध्ये सवामत खाली आह,े तयामळेु या भागातील डोंगराची उंची कमी 

असल्यािे डोंगरी क्षेत्राचा लाभ नमळत िाही. जमीि हलकी असल्यािे उतपन्िाची 

सार्िे व प्रमाण कमी आह.े तरीसधु्दा या नवभागात दरु्ाचे सलस्टर, रेशीम सलस्टर, 

चारा निनममती, पशखुाद् निनममती सलस्टर, सोयािीि सलस्टर, सतुनगरणीचे सलस्टर 

शासि उभारु शकते. येणाऱया काळात महानवकास आघाडीिे येिेसधु्दा मास्टर प्लॅि 

तयार करावा, जेणेकरुि या नवभागातील शतेकरी, गोरगरीि जितचेा सवांगीण 

नवकास होऊि दरडोई उतपन्ि वाढले पानहजे. मंठा येिे रेणकुादवेी नतिमके्षत्र 

निळकंठेश्वर नतिमके्षत्र, हलेस नतिमके्षत्र, कोकरसा नतिमके्षत्र, गोखोरेश्वर नतिमके्षत्र यांच्या 

नवकासासाठी नवशेष निर्ी उपलब्र् करुि द्ावा. या सवम नतिमके्षत्रांिा जोडणारा रस्ता 

निमामण करावा, अशी मी महानवकास आघाडी सरकारला नविंती करतो. या भागातील 

नवकासाकरीता निनित महानवकास आघाडी प्रयतिशील राहील. गाव तेिे गोदाम, 

गाव तेिे स्मशािभमूी याची सरुुवात मंठा तालसुयातिू व्हावी अशी नविंती करतो.  

 सभापती महोदय, उतकृष्ट अिमसंकल्प सादर केल्यािद्दल पिुि आभार माितो 

व अखरेची नविंती करतो की, एखादा पायलट प्रोजेसट रािनवतो तशा प्रकारे मंठा 

तालसुयाच्या नवकासासाठी महानवकास आघाडी सरकारिे िवीि योजिा आखली तर 

मंठा भनवष्ट्यासाठी ते चांगले राहील. मायक्रो प्लॅनिंगिे एक िहृत आराखडा तयार 

करावा ज्यामध्ये २० वषामच्या नवकासाचे नियोजि असावे. तयात आवश्यक तया 

निर्ीचे नियोजि केले तर उतकृष्ट आयएसएस अनर्काऱयांची टीम तयार करुि 

कायामन्वीत केली तर मला नवश्वास आह ेकी, येणाऱया काळात मंठा हा मजरुांचा, 
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 गरीिांचा तालकुा आह ेतो दखेील महाराष्ट्रातील इतर प्रगत तालसुयांप्रमाणे व दरडोई 

उतपन्ि जास्त असलेल्या मध्यम व श्रीमंतवगीयांच्या प्रमाणात होणार असल्याच े

आपण पाहूया. आपण मला िोलण्याची संर्ी नदल्यािद्दल र्न्यवाद व महानवकास 

आघाडी सरकारचे आभार व्यक्त करतो. 

     ------ 
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 श्री.िरेंद्र दराडे (िानशक स्िा.प्रा.संस्िा) : सभापती महोदय, सि २०२२-

२०२३ चा अिमसंकल्प सादर करीत असतािा महाराष्ट्राचे मखु्यमतं्री महोदय, 

उपमखु्यमंत्री महोदय, नवत्तमंत्री महोदय, पयामवरण मंत्री महोदय यांचे मी स्वागत व 

अनभिंदि करतो.  

 सभापती महोदय, सि २०२२-२३ च्या अिमसंकल्पात महसलू जमा ४ लाख 

३ हजार ४२७ कोटी रुपये, महसलू खचम ४ लाख २७ हजार ७८० कोटी रुपय े

अंदानजत केलेला आह.े पररणामी २४३५३ कोटीची महसलूी तटू आह.े 

अिमव्यवस्िेची गती मंदावली असली तरी मंत्री महोदयांिी नवकासाची पंचसतु्री सादर 

करीत असतािा मला अनभमाि वाटते.  

        

        यािंतर श्रीमती िाफडे ..... 
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 सभापती महोदया, ज्यावेळी यतुीच ेसरकार होते, तयावेळी तयांिी दीड लाख 

रुपये कजममाफीची घोषणा केली होती. परंत ुप्रतयक्ष कजममाफी दते असतािा दर पंर्रा 

नदवसाला यासंिंर्ीच े जी.आर. यतुीचे सरकार िदलत होते.  परंत ु असे काही 

महानवकास आघाडीच्या सरकारमध्ये झालेले िाही.  माििीय मखु्यमंत्री आनण 

सहकार मंत्री यांिी कजममाफी २,००,००० रुपयापयंत नदलेली आह.े आनण यावेळी 

महानवकास आघाडी सरकारिे एक दखेील जी.आर.िदलला िाही.  याकररता मला 

या सरकारचा अनभमाि वाटत आह.े  मखु्यमतं्री महोदयांिी शेतकरी कजममाफी 

िाितची वचिपतुी केलेली आह.े   सरकारिे शेतकऱयांसाठी  २,००,००० पयंतचे 

पैसे सरकारिे माफ केलेले आह.े   नियनमत कजम भरणाऱया शेतकऱयांिा प्रोतसाहि 

म्हणिू ५०,००० रुपये दणे्याचे घोनषत केले, तयािद्दल मी माििीय मखु्यमंत्री 

महोदयांचे अनभिंदि करतो.  तसेच, या लाभके्षत्रात २०,००,००० शेतकऱयांिा लाभ 

झालेला आह.े  भ-ूनवकास िँकेच्या िाित जर म्हटले तर या माध्यमातिू सरकारिे 

३४,७८८ शेतकऱयांची ९६४.१५ कोटी रुपयांची कजे केलेली आहते.  

 सभापती महोदया, शासिािे माििीय िाळासाहिे ठाकरे कृषी संशोर्ि 

कें द्राकररता १०० कोटी रुपये निर्ी उपलब्र् करुि नदलेला आह,े याकररत दखेील मी 

सरकारचे अनभिंदि करत आह.े  शेतकऱयांच्या नहताचे कायम करणारे ह ेसरकार आह.े  

सोयािीि व कापसू नपकासाठी नवशेष कृती योजिा कररता तीि वषांमध्ये १००० 

कोटी रुपये निर्ी शासिािे उपलब्र् करुि नदलेला आह,ेतयािद्दल मी शासिाचे 

अनभिंदि करीत आह.े  मनहला शेतकरी, शेतमजरू, सन्माि वषम सि २०२२ मध्ये या  

सवम शेतकरी नहताच्या योजिा रािनवण्यात आलेल्या आहते.  या योजिेमध्ये मनहला 

शेतकरी व शेतमजरू यांिा फायदा होणार आह.े राज्यातील ३०६ कृषी िाजार 

सनमतयांसाठी कृषी उतपन्ि िाजार सनमतयांचे िळकटीकरण करण्यासाठी २००० 

कोटी रुपये या योजिेकररता सरकारिे घोनषत केलेले आह.े   
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 सभापती महोदया, या महाराष्ट्रामध्ये सतत दषु्ट्काळ पडत असतािा अनतवषृ्टी 

दखेील साततयािे होत असते. परुग्रस्त भागांिा मदत करण्यासाठी सरकारिे 

५,४४४.१० कोटी रुपये निर्ी शेतकऱयांकररता उपलब्र् करुि नदलेला आह.े  

भषुणाची गोष्ट तर ही आह ेकी, आमचे माििीय मखु्यमंत्री यांिी अनतवषृ्टी होतेवेळेस 

स्वत: िांर्ावर जाऊि शेतकऱयाला आश्वासिे नदलेली आहते.  ती आश्वासिे तयांिी 

पणूम दखेील केलेली आहते. 

 सभापती महोदया, महानवकास आघाडीचे सरकार यांिी लता दीिािाि 

मंगेषकर आंतरराष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत महानवद्ालय निमामण करुि तयाकररता १०० 

कोटी रुपयांचा निर्ी नदलेला आह.े  मलुा-मलुींकररता शासकीय वसनतगहृांची योजिा 

शासिािे रािनवलेली आह.े शिरी घरकुल योजिा तसेच, मौलािा आझाद आनिमक 

नवकास महामंडळाकररता ५०० कोटी रुपयांहूि ७०० कोटी रुपयांपयंत निर्ी 

शासिािे उपलब्र् करुि नदलेला आह.े   

  सभापती महोदया, रोजगार हमी योजिेतिू या महाराष्ट्रात फळिागा लागवड 

योजिेमध्ये केळी, द्राके्ष आनद फळ पीके अन्य महत्त्वाच्या नपकांिा िानवन्यािे यामध्ये 

समानवष्ट करण्याचा माि नदलेला आह.े  १,००,००० हसेटर क्षेत्रावर फळिाग 

लागवडीचे उनद्दष्ट रोजगार हमी योजिेच्या माध्यमातिू शासिािे ठेवलेले आह.े  या 

महाराष्ट्रात कोनवडसारख्या महामहारीच्या काळात सि २०२०-२०२१, सि २०२१-

२०२२ या वषामत महामारीच्या नियमांकररता महानवकास आघाडी सरकारिे 

९०५.१९ कोटी रुपयांचा निर्ी उपलब्र् करुि नदलेला आह.े  तसचे, या कोनवड 

काळात ज्यांचा मतृय ूझालेला आह,े तयांच्या पिात तयांच्या नवर्वेला पाच लाख 

रुपयांचा मदत निर्ी नदलेला आह.े तयाचप्रमाणे तयांच्या सोितच्या िातेवाईकांिा 

दखेील ५०,००० रुपयांची मदत शासिािे केलेली आह.े या काळामध्ये अनतशय 

मोठमोठी संकटे राज्यावर आलेली आहते, या संकटाच्या काळात महानवकास  

आघाडीच्या सरकारिे आनण माििीय मखु्यमंत्री महोदयांिी नशव-भोजि िाळी, गोर-

गररिांिा अन्िर्ान्य परुनवण्याचे काम केलेले आह.े   
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श्री.िरेंद्र दराडे...... 

 सभापती महोदया, या राज्यामध्ये सारिी संस्िा म्हणजेच छत्रपती शाह ु

महाराज संशोर्ि, नशक्षण व मािव नवकास संस्िा या कररता २५० कोटी रुपयांचा 

निर्ी उपलब्र् करुि नदलेला आह.े 

 श्री.प्रवीण दरेकर : सभापती महोदया, आपण िेहमी नियमािे चालणाऱया 

म्हणिू ओळखल्या जातात. तसेच, ह ेसभागहृ दखेील नियमािसुारच कामकाज करीत 

असते, असा संकेत आह.े  अिमसंकल्पावर वररष्ठ सभागहृामध्ये चचाम चाल ूअसतािा 

एकही कॅनििेट मंत्री महोदय सभागहृामध्ये उपनस्ित िाही, ह े नवर्ािपररषद या 

वररष्ठांच्या सभागहृाच्या गररमेला शोभणारे िाही.  आपल्या सभागहृाला आपण 

एवढेही अंडर-एस्टीमेट करु िये. सभागहृात मंत्री अिपुनस्ित या कारणाकररता पाच 

नमनिटांकररता सभागहृाची िैठक तहकुि करण्यात यावी, ही माझी नवंिती आह.े 

आता तर नवर्ािसभा सभागहृाची िैठक दखेील संपलेली आह,े तयामळेु मंत्रीमहोदय 

तेिे व्यस्त आहते, असेही सांगण्याचे काही कारण िाही. कृपया मंत्री अिपुनस्ित या 

कारणाकररता पाच नमनिटांकररता सभागहृाची िैठक तहकुि करण्यात यावी, ही मी 

नविंती करीत आह.े 

(दोन्ही िाजचूे काही सन्माििीय सदस्य एकनत्रतपणे िोलण्याचा प्रयति करतात.) 

 उप सभापती : संिंनर्त कॅनििेट मंत्रीमहोदय मला सांगिू पाच नमनिटांकररता 

पाणी नपण्यासाठी सभागहृािाहरे गेलेले आहते. त ेपढुील पाच नमनिटांमध्ये सभागहृात 

उपनस्ित होतीलच. 

 श्री.प्रवीण दरेकर : सभापती महोदया, आपल्या या सभागहृाला एवढेही 

अंडरएस्टीमेट करु िये, अशी मी नविंती करीत आह.े 

(दोन्ही िाजचूे काही सन्माििीय सदस्य एकनत्रतपणे िोलण्याचा प्रयति करतात.) 

 उप सभापती : अशा पररनस्ितीत सभागहृाचे कामकाज चालनवणे अशसय 

असल्यामळेु मी सभागहृाची िैठक  ५ नमनिटांकररता स्िनगत करीत आह.े 

(सभागहृाची िैठक सायंकाळी ६.३५ ते ६.४० वाजेपयंत स्िनगत झाली.) 

------------------ 
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(स्थगितीनतंर) 

(सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती) 

 

( दोन्ही िाजचूे सन्माििीय सदस्य एकाच वेळी िोलण्याचा प्रयति                   करीत 

असतात. ) 

 

 उप सभापती : मी आजचे कामकाज येिेच िांिनवते. सभागहृाची िैठक 

आता स्िनगत होत आह.े सभागहृाची िैठक उद्ा मंगळवार, नदिांक १५ माचम, २०२२ 

रोजी सकाळी १०.०० वाजता भरेल. 

 

(सभागहृाची िैठक सायंकाळी ६ वाजिू ४० नमनिटांिी, मंगळवार, नदिांक 

१५ माचम, २०२२ रोजीच्या सकाळी १०.०० वाजेपयंत स्िनगत झाली.) 

 

----- 

 

 


